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ซึ่งไดเปนผูหนึ่งที่ถูกทานทั้งหลายในซีกฝายคานไดยื่นญัตติเพื่อเปดอภิปรายไมไววางใจ 
รายบุคคล ตอกรณีที่ทานถาวร เสนเนียม ไดอภิปรายไปแลว ขออภัยที่ตองเอยนามทาน 
กรณีเร่ืองของรถ ขสมก. การเชารถ ๖,๐๐๐ คัน ตามที่ทานไดกลาวหาวาเปนการปนแตง
ขอมูลเปนเท็จ เพื่อเตรียมการแสวงหาประโยชน ซึ่งผมตองกราบเรียนทานประธานแลวก็
ถึงพี่นองประชาชนดวยวา ถึงแมวาโครงการนี้จะเปนโครงการเพียงแตเปนเหมือน 
กรอบแนวคิดในการที่จะเปนโครงการนําไปสูการดําเนินการเพื่อประโยชนของพี่นอง
ประชาชนซึ่ งยังไม ไดทําก็จ ริง  แตวาการที่ทานไดกลาวหามาอยางนี้ทําให เกิด 
ความเสียหาย ทางผมเองซึ่งผมกราบเรียนวาไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา 
โปรดกระหมอมเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผมปฏิญาณตนวาจะทําหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อชาติ เพื่อแผนดิน เพื่อพระมหากษัตริย ตามที่ทานทั้งหลาย 
ไดใหความกรุณาพูดอยูตลอดเวลาวาเราเปนนักการเมืองตองทําใหดีที่สุด ผมมากํากับ
ดูแล ขสมก. ครับ เปนองคกรหนวยงานของรัฐ เปนรัฐวิสาหกิจในการใหบริการประชาชน
เร่ืองการโดยสาร ซึ่งผมเรียนตรง ๆ ครับ ทานประธาน ทานผูที่ยื่นญัตติทั้งหลาย ขสมก. 
ถาจะพูดยอนหลังไปสักนิดก็เหมือนมีประวัติศาสตรเหมือนเขาพระวิหารเลย แตมันไมไกล
ไปถึงป ๒๕๐๕ เพราะวาเพิ่งกอตั้งประมาณป ๒๕๑๙ ละ ตอนนั้นมีการยุบรวมกิจการ 
ซื้อรถจากเอกชน ถาทานถาวร เสนเนียม เคยนั่งรถเมลจะเขาใจ ผมขึ้นรถเมลผมจะรู 
รถเมล ร.ส.พ. จากถนนตกไปถึงทาเตียน สาย ๑ นายเลิศ สาย ๒  สาย ๓ วิ่งแถวประตูน้ํา  
 

 - ๒๗๙/๑ 
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บขส. สวนหนึ่งวิ่งรวมดวย ตอนนั้นผมจําไดวาทานนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตตองเอยนาม
ทานคือหมอมราชวงศศึกฤทธิ์ ปราโมช ทานไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริการ
ปจจัยขั้นพื้นฐานของประชาชนวา การบริการการขนสงโดยสารใหกับประชาชนตองเปน
หนาที่ของรัฐ ก็เลยไปซื้อกิจการทั้งหมดใชเงินไป ๓๗๐ ลานบาท มาตั้งเปนบริษัท  
มหานครขนสง แตพอตั้งแลวก็มีปญหาเรื่องของขอกฎหมายก็เลยยกเลิกไป แลวมาออก
กฤษฎีกา แลวก็ประกาศกฤษฎีกาในการที่จะจัดการขนสงใหมเปน ขสมก. ตามที่เปนอยู
ในปจจุบัน ผมเรียนอยางนี้ครับทานประธาน ขสมก. ตั้งแตประกอบกิจการเดินรถมา 
ถึงวันนี้ ๓๑ ป ตั้งแตมีรถอยู ๒,๗๐๐ กวาคัน ป ๒๕๔๓ มีรถเกือบ ๖,๐๐๐ คัน วันนี้ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรถเหลืออยูเพียง ๓,๕๐๐ คัน แลวก็วิ่งไดในสายทางบริการประชาชน
เพียง ๓,๑๐๐ คันเทานั้นครับ แลวตั้งแตเร่ิมซื้อกิจการมาบอกวาซื้อมา ๓๗๐ ลานบาท  
แตรัฐบาลขณะนั้นใหไป ๓๒๙ ลานบาท ขาดทุนหมุนเวียนไปทันที ๔๐ ลานบาท  
แลวตั้งแตบัดนั้นมาถึงบัดนี้ไมเคยมีกําไร เพราะวาเปนกิจการตองบริการประชาชน 
กังวลวาพี่นองคนยากคนจนถาเกิดใหเอกชนเดินรถอยางเดียว ประชาชนจะเดือดรอน 
บริหารกิจการมาถึงวันนี้ ๓๑ ปขาดทุนสะสม ๗๐,๐๐๐ ลานบาท เร่ืองขาดทุนผมไมคอย
ติดใจ สิ่งที่ผมหวงที่สุดก็คือวาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เขาศึกษาแลววา ๓๐ กวาปนี่แยที่สุด ที่ผมกราบเรียนทานประธานวาผมเคยขึ้นรถเมล  
แตผมไมทราบวาทานถาวรเคยขึ้นหรือเปลา เวลาขึ้นแทบไมไดนั่งเลย ไดแตยืนครับ 
เบียดเสียดกันทุกวัน เมื่อกอนตอนที่ผมเรียนอยูที่กรุงเทพมหานครตองโหนรถทุกวัน  
ตองไปเสี่ยงชีวิต จนเขาศึกษาแลววาคุณภาพชีวิตมันแย มันจะตองมีการพัฒนาปรับปรุง
ยกฐานะหรือวาทําอยางไรใหการบริการมันดีขึ้น ความจริงเรื่องของแนวทางในการพัฒนา
ไมใชเพิ่งเกิดในรัฐบาลนี้นะครับ เมื่อป ๒๕๔๗ ก็มี ครม. ขสมก. เขาก็นําเรื่องแผน 
การฟนฟูกิจการมา ก็เห็นชอบครับ หรือแมแตรัฐบาลที่ผานมาซึ่งเปนรัฐบาล คมช. เอง 
ก็เห็นตรงกันเหมือนกับทานทั้งหลายเห็นตรงกันครับวา การบริการคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเขตกรุงเทพมหานครมันต่ําลงเรื่อย ๆ ครม. สมัย คมช. ก็เห็นชอบในหลักการ  
ให ขสมก. มีทั้งเชา มีทั้งเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต ตามที่ทานไดอภิปรายไววานาจะเปลี่ยนแปลง 
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เครื่องยนตอยางเดียวเปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน ผมอยากเรียนอยางนี้วา 
ความจริงถาผมไมคิดอะไรเลย เหมือนบางทานที่เคยเปนรัฐมนตรีแลว อยูตรงนี้นาน 
ก็มีครับ นั่งดู ขสมก. ตอไปก็ไดใหเปนอยูอยางนี้ แตผมก็อาจจะถูกบางทานอภิปรายวา 
เปนรัฐมนตรีแลวไมทําอะไร แตผมก็คิดวาในฐานะในโอกาสซึ่งเราไดมีโอกาสมาเปน
รัฐมนตรีกํากับดูแลงานซึ่งเปนปญหามาโดยตลอด ---------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๐/๑ 
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แลวก็มีแนวความคิดพองตองกันวามันจะตองแกปญหาใหมันเกิดประโยชนสูงสุด 
กับพี่นองประชาชน  ผมเรียนวาอายการเพียงแตเอารถเกามาเปลี่ยนเครื่องยนต 
ใชเงินไปลานกวาบาท ทานลองคิดดูครับวารถเมล ขสมก. ที่ใหมที่สุด ๘ ปครับ แลวมี
เหลืออยูไมกี่คันครับ อายที่มันเกาประมาณ ๑๔ ปมันหมดสภาพ เหลือแตแชสซีเทานั้น 
แหละครับ ถาจะเอาเครื่องยนตไปเปลี่ยนเปนเอ็นจีวี ทานก็เห็นมีขาวออกมามากมายวา
เครื่องยนตที่เปลี่ยนแลวมีปญหากับระบบสงกําลัง เฟองทายกระเดงมาโดนผูโดยสาร
เสียชีวิตเพราะมันสัมพันธกันครับ เปลี่ยนแตเครื่องไมไดครับทานประธาน มันตองเปลี่ยน
ทั้งเกียร เปลี่ยนเฟองทาย เปลี่ยนเพลากลาง  ลงทุนไปกับรถเกาแลวก็เปนรถเกา
เหมือนเดิมครับ คุณภาพชีวิตของคนที่โดยสารรถ ประชาชนไมไดอะไรเลยครับ ไดกับ  
ขสมก. เทานั้นที่ไดประหยัดคาใชจายไป ไดกับองคกรทั้งนั้นละครับ แตวาในภาพรวม
ทั้งหมดผมเรียนยืนยันวาการทําอยางนั้นไมทําใหสถานภาพทางการเงินของ ขสมก.  
พลิกฟนมาไดเลย เพราะมีรถอยูเพียง ๓,๕๐๐ คันเทานั้น วิ่งได ๓,๑๐๐ คัน ทานทราบ
ไหมครับ รถเมลกรุงเทพมหานครปจจุบันนี้ทั้งหมดที่วิ่งอยูทั้งที่จดทะเบียนถูกตอง  
ทั้งรถที่ไมถูกตองมากกวา ๑๗,๐๐๐ คันครับ ขสมก. บริการประชาชน ๓,๕๐๐ คัน  
วิ่งได ๓,๑๐๐ คัน ทานเห็นไหมครับ เวลาเกิดวิกฤติราคาน้ํามันซึ่งมันขึ้นทุกวัน ซึ่งไมมี 
ใครคาดคิดวามันจะเปนอยางนี้ แทนที่ ขสมก. จะเปนเมน (Main) หลักในการใหบริการ
ประชาชน ณ วันนี้ เพื่อแกปญหาวิกฤติราคาน้ํามัน รถรวมบริการก็หยุดวิ่งครับ มันก็เกิด
ปญหากับพี่นองประชาชน ไมมีรถเพียงพอที่จะใหบริการประชาชน คนไปทํางาน 
ไมทันเวลา นักเรียนก็ไปเรียนไมทันเวลาที่เวลาที่โรงเรียนเปด ขสมก. เองจําเปนตองไปขอ
ความรวมมือไปเชารถมาวิ่งเสริมเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนในการเดินทางในชวง 
ที่เกิดวิกฤติอยางนั้น เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนทานประธานวา ถาเราคิดจะแกปญหา 
ไปวัน ๆ ผมคิดวาวันนี้ ขสมก. มันก็อยูอยางนี้ การบริการประชาชนก็ยังเหมือนเดิม 
ทุกประการครับ คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นไหม ยากครับ แถมตอง 
ผลักภาระใหกับคนทั้งประเทศดวยที่ตองเสียภาษีอากรใหกับรัฐบาล ตองอุดหนุนเงิน 
มาใหกับ ขสมก. เพราะวาตองขาดทุนรายเดือนรายป ที่ผมกราบเรียนวาสะสมมาถึงวันนี้ 
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ถึง ๗๐,๐๐๐ ลานบาท ผมอยากเรียนอยางนี้ครับ เมื่อผมไดเห็นสภาพปญหา ถามวาคนที่ 
เปนรัฐมนตรีตองมีกรอบแนวคิดไหม ตองมีครับ มันตองมีกรอบแนวคิดวาปญหาที่เกิดขึ้น
มันควรจะแกอยางไร ความจริงที่ทานบอกวามีการปนแตงตัวเลขอะไรทั้งหลายทั้งปวง 
ผมเรียนอยางนี้วาความจริงการเดินรถมันมองงายครับ เพราะวาองคประกอบของ 
การทํากิจการที่วานี้มันมีอยูไมกี่อยางหรอก คือองคประกอบหรือปจจัยหรือวาอะไรที่ใช 
ในการบริการหรือการโดยสาร มันมีตัวรถครับ มันมีน้ํามัน มันมีคนขับ มันมีกระเปา  
อยูแคนี้ มันไมมีตัวอื่น ๆ ที่เห็นวามันจะซับซอนพอที่จะเอามาทําแลวบอกวามันจะ
สามารถปดบังหรือทําใหมันเปนการดําเนินกิจการ การปรับปรุงที่แอบแฝงที่จะนําไปสู 
การที่จะหาผลประโยชนไดเลย ผมเรียนตรง ๆ ครับทานถาวร ขอโทษที่เอยนามทานอีกที
ทานก็รูจักเรื่องการเดินรถดี -------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๑/๑ 
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ทานเปนผูแทนราษฎรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคนสงขลารัก ผมรู ผมไปที่นั่นเขาก็บอกวา 
รักทานมาก ทานรูเ ร่ืองการเดินรถดีมาก การโดยสารรถยนต การบริการรถยนตก็มี 
แคนี้ครับ มีรถ มีคนขับ มีกระเปา ถาเปนรถโดยสารก็มีคนเก็บเงิน มีคาเชื้อเพลิง  
ผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับ ขสมก. บริหารกิจการแบบนี้มา ๓๑ ปแลวขาดทุนยอยยับ 
ถามวาวันนี้ผมเปนรัฐมนตรีถาผมจะทําเหมือนเกาไดไหม ถาทําเหมือนเกาก็เหมือนกับ
เปนรัฐมนตรีที่ไมมีความคิด ก็รูทั้งรูวาซื้อรถยนตมาแลวก็มีกระเปา มีเชื้อเพลิง แลวมัน
ขาดทุน ถามวาถาทานเปนรัฐมนตรีทานจะทําอยางเดิมไหม ไมละครับ เปนผมก็ตองคิด
หาวิธีการใหมวาถาซื้อรถมาแลวมีภาระ มีปญหาเรื่องของการซอมบํารุง เร่ืองรถหยุดวิ่ง
แลวขาดโอกาสในการใหบริการประชาชน มีกระเปาแลว มีคนเก็บตั๋ว แลวก็ไปเอา 
ตั๋วปลอม ตั๋วผี หรือวาสงเงินไมครบ หรือแมแตการบริหารจัดการโครงขายทั้งหมด 
รถไมครอบคลุมทุกเสนทาง เราก็ตองกลับมาคิดใหมวาทําอยางไรใหกรอบแนวคิดของเรา 
ถาเราจะคิดพัฒนาแกปญหาปรับโครงสรางของ ขสมก. ใหเปนที่ยอมรับของพี่นอง
ประชาชนเพื่อจะดูแลคุณภาพชีวิตใหมันดีขึ้น เราก็ตองคิดครับ ถาซื้อมันขาดทุนเราก็ตอง
คิดวิธีการอื่น หรือวาถากระเปามันทําแลวมีปญหาเราก็คิดวิธีการอื่น หรือวาเชื้อเพลิง 
วันนี้มันมาจากน้ํามันเราก็ตองคิดถึงเชื้อเพลิงอื่นซึ่งสามารถทดแทนได ก็ถือวาโชคดี 
ที่ประเทศไทยเรามีเอ็นจีวีหรือวาซีเอ็นจีที่สามารถที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
รถได ผมเรียนอยางนี้ครับทานประธาน ในกรอบแนวความคิดของผมเพียงแตประหยัด 
คากระเปากับประหยัดคาเชื้อเพลิง ผมตองขออนุญาตทานประธานวาขอดึงชารทมาแสดง
ทานประธานดูครับ คาจางพนักงานเก็บคาโดยสารวันละ ๑,๒๓๔ บาท อันนี้ตอวันตอคัน
คาเชื้อเพลิงเมื่อกอนใชดีเซล ๓,๕๐๐ บาท ๒ ตัวนี้ถาเรามีกรอบแนวคิดในการบริหาร
จัดการแคเร่ืองของการประหยัดคาใชจายเทานั้นเอง ๓,๕๐๐ บาท จากดีเซลพอปรับ 
มาเปนเอ็นจีวีเทานั้นละครับ เราประหยัดไปได ๑,๗๕๐ บาท โดยประมาณ ตีวาครึ่งหนึ่ง 
แตความจริงแลวมีคนที่เขาประกอบการเขาบอกวาประหยัดไปประมาณ ๒ ใน ๓ ดวยซ้ํา 
๒ ตัวรวมกันครับทานประธาน คูณไปจํานวนวัน จํานวนเดือน ประหยัดไป ๕๓๗ ลานบาท
ตอเดือน เทานี้เองครับทานประธาน ขสมก. ขาดทุนเฉลี่ยรายเดือนไมรวมดอกเบี้ยตอเดือน 
 



 ๖๐๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๒๘๑/๒ 
 
ประมาณ ๓๙๕ ลานบาท นี่แคเร่ืองคิดการประหยัด ทานประธานครับ ขสมก. จะมีรายรับ
มากกวารายจายตอเดือนทันที ๑๔๑ ลานบาท อันนี้ยกตัวอยางครับ แตวาการคิดอยางนี้
มันตองคิดใหมันครบวงจรในการบริการพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากเรียน
ทานประธานวาผมไดใหนโยบายกอนที่จะมีโครงการทั้งหลายมาผมเรียนวามันมาจาก
กรอบแนวคิดในการที่จะฟนฟูกิจการของ ขสมก. ใหมันพนจากสภาวะ ----------------------- 
 

        - ๒๘๒/๑ 
 

 
 



 ๖๐๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๘๒/๑ 
 
ถาไมทําอะไรเลย อยูอยางนี้อีก ๘ ปขางหนา ขสมก. จะมีสถานะทางการเงินลมละลาย
เพราะจะตองเปนหนี้สะสมไปถึง ๑๖๐,๐๐๐ ลานบาท ถึงวันนั้นผมก็ไมม่ันใจวา ขสมก.  
จะมีรถวิ่งถึง ๓,๑๐๐ คันหรือเปลา ถึงวันนั้นวิกฤติการณโดยสารของกรุงเทพฯ มันก็ 
จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเรียนกับทานประธานวาผมก็ใหนโยบายไปกับทางบอรด  
ขสมก. เพราะวา ขสมก. เปนรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีตองมีนโยบายในเมื่อสภาพปญหา  
ขสมก. มันเปนอยางนี้ ใหไปปรับแผนดูสิ แผนซึ่งเคยเสนอในรัฐบาล คมช. ที่ผานมา 
เร่ืองของการเชากับการเปลี่ยนเครื่องยนตดวย มันมีความเหมาะสมหรือไมในสภาวการณ
ปจจุบัน เพื่อใหการบริการพี่นองดีขึ้น เขาก็มีการปรับแผนมาตามแนวทางของการศึกษาวา  
ถาจะพลิกฟนองคกรซึ่งเคยขาดทุนใหมีสถานะทางการเงินดีขึ้น นั่นไมใชเร่ืองสําคัญ  
แตสําคัญที่สุดก็คือวาเราตองทําอยางไรใหการบริการพี่นองประชาชนดีขึ้นกวาเกา  
เขาก็ไปทําแผนมาครับ ผานความเห็นชอบจากการประชุมของบอรด ขสมก. ผมอยากจะ
เรียนกับทานประธานและขออนุญาตดวยวา ขออนุญาตไดอานสักนิดหนึ่ง มันเปนเอกสาร
แผนงานโครงการวา ถาจะปรบัปรุงกิจการ ขสมก. ใหมีประสิทธิภาพเขาคิดทําอยางไรบาง 
เขาบอกวาการที่จะปรับแผนโครงสรางเพื่อฟนฟูฐานะการเงินของ ขสมก. นั้น ๑. จะตอง
ทําโครงการเปนการเชารถโดยสารปรับอากาศที่ใชแกสเอ็นจีวี จํานวน ๖,๐๐๐ คัน  
โดยใหผู เชามีภาระตองดําเนินการดังนี้  ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส 
หรือที่เรียกวาอีทิคเก็ต อันนี้ก็แกปญหาเรื่องของตั๋วที่มันเปนตั๋วปลอมตั๋วผีทั้งหลาย  
แลวก็แกปญหาเรื่องการประหยัดพนักงานบนรถโดยสารและปายจอดรถโดยสารประจําทาง 
ติดตั้งระบบตรวจสอบและปฏิบัติการการเดินรถจีพีเอส (GPS) หรือจีพีอารเอส (GPRS)  
มีทั้งการควบคุมรถ แลวก็ควบคุมการเดินรถไปดวย แลวก็มีซีซีทีวี (CCTV) บนรถโดยสารดวย 
และที่ปายจอดรถโดยสารประจําทาง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ จัดหาอูจอดรถโดยสาร นอกจากที่มีลานจอดรถแลวยังประกอบดวยโรงซอม 
สถานที่ทําการสําหรับพนักงาน ขสมก. ปฏิบัติงานที่อูจอดรถสถานีจายแกสเอ็นจีวี  
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการ ทานเห็นไหมครับ เขาบอกวาถาจะฟนฟู
แผนนั้นตองเชารถอยางเดียว แลวก็ผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดใหกับผูใหเชาทั้งหมด  
 



 ๖๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๘๒/๒ 
 
แลว ขสมก. เองจะดําเนินการเพียงการปรับการจัดสรรเสนทางเดินรถ การปรับโครงสราง
การบริหารการจัดการอัตรากําลัง การกําหนดจํานวนพนักงานและจํานวนเงินที่ใช 
ในโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด การประยุกตใชสัญญาการบริการเชิงคุณภาพ  
พีบีซี (PBC) กับเขตการเดินรถ แลวก็พัฒนาระบบการบริหารงานโดยนําเทคนิคการบริหารงาน
แบบใหมมาใช คือการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง แลวก็ 
การบริหารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๓/๑ 
 



 ๖๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๘๓/๑ 
 
คืออธิบายงาย ๆ ทานประธานครับ ถาคนเขาใจเรื่องกรอบแนวคิดเรื่องของการเชาแท็กซี่ 
ก็จะเขาใจดี สรุปวาหาคนหารถมาให ขสมก. เชา รับภาระไปหมด ขสมก. เพียงแตมีหนาที่
เอาคนขับไปขับรถ เหมือนคนที่ไปเชาแท็กซี่มาขับ เขาก็มีอูแท็กซี่เรียบรอย ใครอยาก 
ขับแท็กซี่ก็ไปเชาแท็กซี่มาขับ คิดเรื่องคาเชาเทาไร เร่ืองคาตองเติมแกสเทาไรแลวออกไป
วิ่งบริการประชาชนหาผูโดยสาร เปนวันเสร็จแลวก็หักวาเปนคาเชาเทาไร คาแกสเทาไร 
สวนที่เหลือเปนของคนเชา กรอบแนวคิดคลาย ๆ อยางนี้ ผมจึงเรียนกับทานประธานวา
พอเรามีกรอบแนวคิดพอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เรียกวา บอรด ขสมก.  
ยังไมพอครับ สงแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิดนี่แหละครับ วันนี้ รัฐบาลของ  
ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช เพื่อใหงานการพัฒนาเรื่องการใหบริการการขนสงมันเดินหนา
ดวยความรวดเร็ว เขาก็มีคณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางราง แลวก็ขนสงมวลชน  
มีทานนายกรัฐมนตรีสมัครเปนประธาน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มีผมเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงคมนาคม มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีสํานักงบประมาณ  
มีปลัดกระทรวงการคลัง มีปลัดกระทรวงคมนาคม มีสวนราชการหลายสวนที่รูเ ร่ือง 
การขนสงไปเปนกรรมการเพื่อคอยกลั่นกรองงานทั้งหลายกอนที่จะเขาสู ครม. เพื่อใหเกิด
ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ผมเรียนอยางนี้วาแผนงานโครงการทั้งหลายเหลานี้มันมาจาก
กรอบแนวคิดที่ผมเรียนไป มีคนถามวาแลวคาเชามันจะเปนเทาไร มีคนไปวิพากษวิจารณวา
คาเชาแพงทําไมไมซื้อ ทานที่อภิปรายไปแลวบอกวาถาซื้อหรือวาเชารวม ๆ แลวเปนเงิน 
๑๘ ลานบาทเทานั้น ก็เปนตัวเลขที่ทานคํานวณมาครับ แตผมเรียนอยางนี้วาเนื่องจาก
การบริหารจัดการมีเร่ืองอยูเพียง ๒ สวน คือเร่ืองคาเชาที่เปนสาระสําคัญ ก็ขออนุญาต
อธิบายนิดหนึ่งวาพื้นฐานกรอบแนวความคิดในการคํานวณโครงการที่บอกวามันไมใช
เปนการปรุงแตงขอมูลเท็จ เราไมไดคิดเองครับ ขสมก. บริหารกิจการมาโดย ๓๑ ป เขามี
ตัวเลขไวหมดครับ จํานวนผูโดยสารตอวันเทาไร คาเชาเดิมเคยมีเทาไร เขาคิดไวหมดครับ 
ผมขออนุญาตทานประธานอีกครั้งนะครับ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอนนั้นผมไมทราบวา 
ใครเปนรัฐบาล ใครเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ผมไมทราบ แตผมทราบอยางเดียว 
 



 ๖๑๑
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เคยเชารถเมื่อป ๒๕๔๓ คันละ ๒,๖๕๔ บาท คาใชจายในการซอมบํารุงอีก คือ ๒ อยาง
รวมกันแลว ๔,๙๕๔ บาท นี่คาเชาคิดรวมคาซอมเม่ือป ๒๕๔๓ ครับ ตอนนั้นราคาน้ํามัน
อยูที่ ๑๑ บาท ๔๔ สตางคเทานั้น ทานลองคิดดูครับ วันนี้ราคาน้ํามันดีเซลอยูที่ ๓๘ บาท
เกือบ ๔๐ บาท แตที่เราประเมินสมมุติฐานไววาคาเชาควรจะเปน ๕,๑๐๐ บาท ก็เพื่อให 
ขสมก. มันอยูได เปนการสมมุติฐานไวกอนวามันควรจะเปนเทานี้ แตในความเปนจริง 
ถาเอาฐานคิดอยางนี้ทานประธานครับ เพราะวาคาเชาเดี๋ยวนี้ มันมีคาภาษี คาอู  
คาจัดเตรียมรถสํารอง -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๔/๑ 
 
 

                                                                                                                 
 



 ๖๑๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๒๘๔/๑ 
 
มันมีคาภาษี คาอู คาจัดเตรียมรถสํารอง คาอีทิคเก็ต ตัวเลขทั้งหมดถายังไมรวมอีทิคเก็ต 
จีพีอารเอสอยูที่ ๕,๕๗๑ บาท อันนี้ก็สูงกวา ๕,๑๐๐ บาท แตถารวมอีทิคเก็ตไปดวย 
๖ ,๐๐๐  กวาบาทตอคาเชา  ๑  คัน  นี่ถาเอาฐานคิดตามตัวเลขซึ่งเคยมีคนใหเชา 
เมื่อป ๒๕๔๓ ตองไปถามรัฐมนตรีชวงนั้นวาเขาคิดยางไร แตวันนี้ผมไมคิดอยางเกาครับ 
เพราะผมมีเจตนาตองการให ขสมก. อยูได แลวอยากใหโครงการนี้มันสําเร็จ เพราะวา
เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน นี่เทียบเคียงเมื่อป ๒๕๔๓ แตถาเทียบเคียงวันนี้ครับ
ทานประธานถาเราคิดคาเชาอยูที่ ๕,๕๗๑ บาท นี่คิดแบบปกติเปนเพดานที่เคยคิดไว 
เมื่อป ๒๕๔๓ ถาคิดคาเชาอยางนี้ ๑๐ ป จะเปนคาใชจายรวมทั้งสิ้น ๒๐ ลานบาท  
ความจริงที่ทานถาวรคํานวณไว ๑๘ ลานบาทนี่คลาดเคลื่อนเล็กนอยนะครับ ผมคิดไว  
๒๐ ลานบาท มากกวาทานคิดดวยซ้ําครับ แตถาเทียบเคียงกับบีอารที (BRT) นี่เปนรถที่วิ่ง
อยูใน กทม. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอยูพรรคไหนผมไมอยากจะบอกครับ แตเวลา 
ไปประชุมพรรคเห็นประจําครับ ขออนุญาตตองบอก พรรคประชาธิปตยครับ คาใชจาย 
ในการซื้อรถบีอารที ๔๕ คัน เปนเงิน ๓๘๙ ลานบาท พรอมเหมาซอม ๓ ป เมื่อกี้ทานบอกวา 
รถใหมไมตองซอม แลวนี่รวมคาซอมไปทําไมครับ ๔๕ คันหาร ๓๘๙ ลานบาท ตกไป  
๘ ลานบาทเศษ ๆ ทานประธานครับ นี่ยังไมรวมระบบการจัดเก็บอีก ๔๐๔ ลานบาท 
คาใชจายในการบริหารการจัดการรถบีอารทีอีก ๓๘๐ ลานบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๗๔ ลานบาท 
เดี๋ยวผมจะหารใหดู ๔๕ คันครับ ตกไปคันละ ๒๖ ลานบาท นี่ ๓ ปครับ แตรถตาม
โครงการที่ผมคิดไว ๒๐ ป ๒๐ ลานบาท แตพอบีอารที ๓ ป ๒๖ ลานบาท บอกไมเปนไร
แลววันนี้ผมอยากเรียนกับทานประธานอยางนี้วา โครงการบีอารทีผมยังนึกสงสัยครับ  
ไมรูจะจดทะเบียนไดหรือเปลา เพราะวาประตูขึ้นรถมันไปอยูทางขวา เปนโครงการพิเศษ
คนจะไปขึ้นรถตองขามสะพาน ขามถนนไปอีกซีกหนึ่งไปขึ้นตรงกลางเกาะพอดีครับ  
ใชเงินตอคันเฉลี่ยแลว ๒๖ ลานบาท คิด ณ ราคาปจจุบันนะครับ แตถาเปนโครงการเชา
ของ ขสมก. ตามที่เราคิดแผนไว เพื่อประโยชนของประชาชน ราคาปจจุบันจะอยูเพียง 
๑๔ ลานบาทเทานั้นเอง คือเปนการคิดถัวเฉลี่ยกลับจาก ๒๐ ลานบาท เมื่อ ๑๐ ป ถอยมา
เร่ือย ๆ จนถึงปที่หนึ่ง ประมาณการวาอยูที่ ๑๔ ลานบาท อันนี้ผมเรียนกับทานประธาน 
 



 ๖๑๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๒๘๔/๒ 
 
ดวยความเคารพวา กรอบแนวความคิดอยางนี้แหละครับ ไมใชเร่ืองของการปนขอมูล 
ที่เปนเท็จหรอกครับ เพราะเรามุงหวังที่จะใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนจริง ๆ 
เพราะเรารูวาปญหาของ  ขสมก . มันเรื้อรังมาหลายรัฐบาลแลวก็วันนี้ประชาชน 
เราเดือดรอน แลวนอกจากเรื่องของการเชารถมาวิ่งแลว ผมอยากเรียนอยางนี้วา  
แมแตโครงขายเรื่องการเดินทางมันจะครอบคลุมไปหมด เราจําลองเราลอมาจากรถไฟฟา  
๙ สาย --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๕/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๘๕/๑ 
 
เพราะเรารูวาการคิดเสนทางไวของรถไฟฟา ๙ สาย มันมีที่มาที่ไปเร่ืองของปริมาณ
ผูโดยสารเรียบรอยแลว ก็ลอมาหมด มีสายหลัก สายรอง มีวงแหวนรอบนอกรอบใน 
ครอบคลุมหมด  เพราะวาเราจะใชระบบที่ เ รียกวาอีทิคเก็ต มีคนถามวาทําไมตั้ง  
๖,๐๐๐ คัน ก็มันตองครอบคลุมทุกสายทาง ที่ผมเรียนแลวอยางนี้ครับ เพราะมัน  
๓,๕๐๐ คัน หรือ ๑,๐๐๐ คันไมไดหรอก เพราะเราคิดคํานวณสายทางทั้งหมดแลว 
ตองมีรถวิ่งอยางนอย ๖,๐๐๐ คันถึงจะใชระบบอีทิคเก็ตสมบูรณแบบ ยกตัวอยางงาย ๆ 
สมมุติวารถ ขสมก. ไมมีวิ่งที่บางใหญ คนบางใหญจะไปซื้อตั๋วอีทิคเก็ตไปทําไมครับ  
ซื้อแลวมันไมมีที่ขึ้น เพราะฉะนั้นจํานวนรถที่จะครอบคลุมทุกสายทางเราก็ประมาณการ
คาดคะเนไวจากหลักการทั้งหมดของการครอบคลุมทุกสายทางก็ประมาณ ๖,๐๐๐ คัน 
แลวก็คิดจากตัวเลขรวมทั้งหมดที่บอกวารถที่วิ่งอยูในสายทางประมาณสัก ๑๗,๐๐๐ คัน 
ถายุบรถเล็ก รถใหญก็คิดวา ๖,๐๐๐ คัน ก็จะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนรถที่วิ่งอยูทั้งหมด ก็จะกลายเปนวา ตอไปนี้ ขสมก. ก็จะเปนเมนหลักในการ
ใหบริการประชาชนจริง ๆ เราก็ไมตองหวงวารถรวมทั้งหลายเวลามีการควบคุมคาโดยสาร
แลวเขาจะไปประทวงหยุดวิ่ง เพราะเรามีรถแอรซึ่งใชเอ็นจีวีวิ่งครอบคลุมทุกเสนทาง 
ในการจะใหบริการพี่นองประชาชน มีหลายคนหวงครับวาถารถแอรแลวมันจะทําให 
คาโดยสารขึ้นไหม แพงไหม อันนี้ เ ร่ืองสําคัญ ผมเขาใจทานที่ยื่นญัตติหลายทาน  
แตผมยังไมเห็นทานผูแทนที่อยู กทม. พรรคประชาธิปตยไดแสดงออกวาเห็นดวย 
หรือไม เห็นดวยกับโครงการนี้ห รือไม  ที่ผมตองพูดอยางนี้ เพราะวาถาทานเห็น
แนวความคิดนี้ทานจะตกใจ เพราะถาทําไดจริงอยางนี้ไมรูวาเที่ยวหนาจะมีคนเลือก 
ตอหรือเปลา มันก็เลือกแตคนที่อยูพรรคที่เสนอโครงการนี้ ๓๕ บาทตลอดสาย ๓๐ บาท
ตลอดวันนี่รถเมล รถแอรเย็นเฉียบ ๙๐๐ บาทตลอดเดือน ก็คือ ๓๐ บาทตลอดวัน  
คนที่มีรายไดนอย มีประกันสังคม มี กบข. คนที่ขึ้นทะเบียนคนจนเหลืออยู ๖๐๐ บาทตอเดือน  
ก็คือ ๒๐ บาทตลอดวัน นักเรียนรายเดือนสูงกวา ม. ๓  ๖๐๐ บาท คือ ๒๐ บาทตลอดวัน  
ตั๋วโดยสารรถรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ ๔๕๐ บาท ๑๕ บาทตลอดวัน  
นักเรียนที่ระดับต่ํากวา ม. ๓ ลงมา ๑๐ บาทตลอดวัน ทานประธานครับ ๑๐ บาท 
 



 ๖๑๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๘๕/๒ 
 
ขึ้นไดทั้งวัน จะกี่ตอๆ ก็แลวแตขึ้นไดหมดไมตองเสียเงินเพิ่ม ๑๕ บาทเหมือนกันตลอดวัน
ทุกคันขึ้นไดหมด ๒๐ บาทก็เหมือนกัน แลวมันแพงตรงไหนทานประธานครับ มีคนกังวลใจ
บอกวาโครงการนี้ไปยกเลิกรถรอนทําไมไมไดยกเลิก รถรอนซึ่งเปนของเอกชนยังวิ่งอยู
เหมือนเดิม ใครอยากจะขึ้นรถเกา รถเดิม ๑๕ บาท ๑๐ บาทในราคาเดิมไดเลย ไมไดมี 
ขอหามเลย เพียงแต ขสมก. เราก็ปรับโครงสรางอยางนี้ เปนโครงการที่จะพลิกฟน
คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ใหมันดีขึ้น --------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๖/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๒๘๖/๑ 
 
แลวก็ไมเปนภาระใหกับคนตางจังหวัดดวย เพราะจะขาดทุนก็ตองเอาเงินจากภาษีอากร
ของประชาชนทั่วทุกจังหวัดมาอุดหนุนกรุงเทพมหานคร ทีนี้ผมเรียนอยางนี้ทานประธานวา 
โครงการเบ็ดเสร็จทั้งหมด เวลาไปพูดเรื่องตัวเลขคนจะตกใจครับ มีคนกังวลใจวา 
ใชงบประมาณถึง ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท ถาไดดูโครงการนี้จริง ๆ จะเขาใจวาไมไดใชเงิน
ภาษีอากรแมแตบาทเดียวครับ เปนเรื่องที่ใหเอกชนเขาหารถมาใหเราวิ่ง ๖,๐๐๐ คัน 
พรอมวิ่งทุกวันครับ เปนการเชารถวิ่ง ไมใชเปนการเชารถ เพราะวาเปนการเชารถ  
รถอาจจะไมวิ่ง แตนี่เราเชารถมาวิ่งในเสนทางทั้งหมดที่ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร 
เพราะฉะนั้นพอไปคูณตัวเลขคาเชาทั้งหมดนี่ คนก็เลยตกใจวา ทําไมตองใชเงินถึง 
๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท ความจริงไมใชเลย วันที่รถมาวิ่งสมมุติวาโครงการนี้สําเร็จ ผมกําลัง
คิดมันเปนโครงการดีจริง ๆ มันไปชะงักนิดเดียวครับ ตอนที่ทานไปออกขาววาโครงการ 
มันไมโปรงใสอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น ความจริงเรื่องความโปรงใสหรือไมโปรงใส 
มันยังไมถึงเวลาครับ มันมีขั้นตอนของการไปทําทีโออารไปทําประชาพิจารณอะไรมาก
แลวนําไปสูการทําอีออคชั่นหาผู รับจาง ตามสัญญาตองแขงขันครับ ถาทานถาวร 
มีพรรคพวกที่มีรถกรุณาเลยครับ เอาไปรวมโครงการเลยไมขัดของครับ ดูสิครับวันที่รถวิ่ง  
วันแรก ขสมก. หรือรัฐบาลไมตองออกเงินแมแตบาทเดียวครับ วิ่งกอนครับ วิ่งบริการ
ประชาชนแลวก็มานั่งเก็บเงินเปนคาเชารายวัน ๆ ครบ ๓๐ วันก็ใหคาเชาเขาไปเปนคาเชา
เทาไรเราก็มาหักเปนคาแกส คาคนขับ มีสวนตางตามที่คํานวณไวใหทานดูแลววาปแรก
คิดวาจะมีสวนตางของรายไดมากกวารายจายประมาณสัก ๔๐๐-๕๐๐ ลานบาท  
เขาคิดไวในอนาคตวาถาถึง ๑๐ ป ขสมก. จะมีเงินสะสมถึง ๓๕,๐๐๐ กวาลานบาท  
เพื่อจะนําไปชําระหนี้เดิม ๆ ที่เคยมีไวในอดีตที่ผานมา หรือก็ไวไปใชในการพัฒนา 
ระบบการขนสงใหมันดีขึ้น สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ที่ผมตองกราบเรียนทําความเขาใจเพราะวา
เอาขอมูลกรอบแนวความคิดของผมไปบิดเบือนจนเกิดความเสียหายหมด แมแตตัวเลข
ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกวาเปนการปรุงแตง ผมเรียนดวยความเคารพวา ผมเรียนยืนยันวา
ตัวเลขทุกตัวอธิบายความไดหมด แลวการหาผูรับจางก็ไมใชเปนการล็อกสเปกอะไร 
หรอกครับ เพราะใชระบบอีออคชั่น ผมยังนึกอยูถาโชคดีเราก็จะมีคนมารวมโครงการนี้  
 



 ๖๑๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๒๘๖/๒ 
 
ความฝน ความมุงหวังที่จะใหคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครดีขึ้นมันก็จะตอง 
เปนจริง แตก็ยังหวั่น ๆ อยูวามันจะมีคนมาลงทุนไหมที่จะตองซื้อรถมาใหเชาใชเงินลงทุน
ถึง ๕๕,๐๐๐ ลานบาท แลวตองมาวางหลักประกันใหกับ ขสมก. อีก ที่ทานบอกประมาณสัก 
๕,๐๐๐ ลานบาท จริง คิดคํานวณจากประมาณ ๕ เปอรเซ็นต จาก ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท 
ประมาณนั้นแหละครับ ตองลงทุนเสร็จแลวตองมาวางหลักประกันวาจะมีรถวิ่งจริง ๆ  
วันละ ๖,๐๐๐ คัน ถามวามันเสียหายตรงไหนทานประธานครับ เปนหลักประกันในการ
ใหบริการประชาชนดีขึ้น แลวก็ไมตองเปนภาระใหกับพี่นองประชาชนคนตางจังหวัด  
ซึ่งไมไดใชรถ ขสมก. ก็เปนแนวความคิดหนึ่ง ----------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๗/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๘๗/๑ 
 
ซึ่งกําลังเดินหนาไปดวยความเรียบรอยครับ ผมเรียนดวยความเคารพวาที่ทานทั้งหลาย 
ไดยื่นญัตติอภิปรายผม ผมก็ยังงง ๆ อยู เพราะมันเปนโครงการซึ่งมันยังไมไดเกิดอะไรเลย 
เปนเพียงแนวความคิดเทานั้นเอง ซึ่งตอไปนี้อาจจะเปนบรรทัดฐานอยางนี้ละครับ 
รัฐมนตรีถาจะคิดอะไรตองเตรียมหากรอบหาหลักการทั้งหลายมาประกอบเพื่อจะอธิบาย
ในวันที่จะมีการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจดวย ผมเรียนดวยความเคารพครับ ตัวเลข 
ที่ทานไดกลาวหาอีกวามีผลประโยชนประมาณ ๖,๐๐๐ ลานบาท ผมไมทราบวา 
มันมาจากไหน เพราะผมไมมีความรูจริง ๆ แตวาทานถาวรคงเคยคํานวณแลววาที่มาที่ไป
มันเปนอยางไร หรือแมแตเร่ืองของการปรุงแตงโครงการ ผมเรียนตรง ๆ มันเคยมี
เหมือนกันครับ ตอนสมัยโครงการทางดวนรถลอยฟาจากกรุงเทพ-ชลบุรี ไปเขียนตัวเลข
ของคนขึ้นมหาศาลเสร็จแลววันนี้ขาดทุนทุกวัน แตตอนที่สรางรัฐบาลไหนผมไมทราบ  
แตวันนี้เห็นแลวผมเรียนอยางนี้วา ถาผมคิดจะหาประโยชนจริง ๆ ทําไมผมจะตอง 
คิดคาเชามาจาก ๕,๑๐๐ บาท อันนี้เปนสมมุติฐาน มันยังไมไดเกิดนะครับ ถาผมคิด 
จะหาประโยชนหรือวาใครคิดหาประโยชนมันควรจะคิดจากฐานตัวเลขซึ่งเคยมี 
ในป ๒๕๔๓ ก็คือประมาณ ๕,๕๗๐ บาท นั่นแหละครับถาคิดวาเรื่องหาผลประโยชน 
เพราะฉะนั้นผมเรียนดวยความเคารพวาผมตองทําความเขาใจใหกับพี่นองประชาชน 
โดยเฉพาะคนที่อยูทางตางจังหวัด ซึ่งตองอุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ ขสมก .  
แลวกับพี่นองชาวกรุงเทพมหานครวากระทรวงคมนาคม ผมเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม ผมมีกรอบแนวความคิดอยางนี้ เปนกรอบแนวความคิดที่จะกอใหเกิด
ประโยชนพี่นองประชาชน โดยไมไดคิดถึงเรื่องผลประโยชน เพราะวาตัวเลขของ
ผลประโยชนมันอยูตรงไหน มันไมใชวิธีการซื้อที่จายเงินเปนกอนนะครับ อันนี้เขาจายเงิน
เปนวัน เหมือนขับรถเบนซแลวเห็นเหรียญสลึงลงเก็บ มีที่ไหนเขาทํากันทานประธานครับ 
แตสิ่งที่เรามุงหวังก็คือวาอยากใหคนกรุงเทพมหานครซึ่งชื่นชมยินดีกับพรรคการเมืองหนึ่ง 
เขาไดตระหนักไดวาคุณภาพชีวิตของพี่นองที่มันแยมาวันนี้มีคนคิดแลวในการที่จะพัฒนา
ปรับปรุงใหคุณภาพที่ดีขึ้น ทานประธานครับในชวงนี้ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงเทานีก้อนครบั 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานรัฐมนตรีตอเรื่อง
สนามบินสุวรรณภูมิใหเสร็จ 



 ๖๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๘๗/๒ 
 
   (นายถาวร เสนเนียม  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
     นายถาวร เสนเนียม  (สงขลา) : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาใหเขาตอบเพราะเวลา
มันจํากัดนอยเหลือเกิน เหลืออีก ๒ ทาน เปนเรื่องใหญ ๆ ครับ  
   นายทรงศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม) : ทานประธานครับ 
ขอบพระคุณมากครับ ความจริงเรื่องของสุวรรณภูมิ  
   (นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงไดไหมครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมยังไมอนุญาต ใหตอบ 
ใหเสร็จทีเดียวเพราะวาเวลาเราจํากัดเหลือเกินครับ เชิญตอบใหเสร็จเลยครับ  
  นายทรงศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมอยากเรียนตอกรณีที่ทานสมาชิก ทาน ส.ส. ชาญชัย อิสระเสนารักษ  
ทานผูแทนราษฎรจากนครนายก ผมตองขออภัยที่ตองเอยนามทานครับ ความจริง 
เรื่องโครงการเพื่อพัฒนาหรือวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ผมเรียนอยางนี้ครับวา 
มันเปนโครงการซึ่งเขาไดมีการศึกษาเบื้องตนแลวครับ ตั้งแตเร่ิมมีการสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิ เขาคิดไวกอนวาสุวรรณภูมิเมื่อเร่ิมกอสรางจะมีเฟส ๑ เฟส ๒ เฟส ๓  
เตรียมความพรอมไวครับ เขาเรียกวาเปนไปตามในกรณีที่ปริมาณผูโดยสารมันเพิ่มขึ้น 
เมื่อกอนเราเคยคิดวาสรางไวจะรองรับคนไดประมาณสัก ๔๐ ลานคน ๓๐ ลานคน  
พอเพิ่มเปน ๔๕ ลานคน เราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม วันนี้ผูโดยสารเพิ่มขึ้นถึง  
๖๐  ลานคน  มันก็ตองเขาไปในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภู มิระยะที่  ๒  
ก็เปนไปตามที่ทานผูอภิปรายพูดทุกประการ แตผมเรียนอยางนี้วา --------------------------- 
 

 - ๒๘๘/๑ 
 

 



 ๖๒๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                              บุศยรินทร ๒๘๘/๑ 
 
รายละเอียดของโครงการทั้งหลาย จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนเงินดําเนินการมันก็
เปนไปตามที่เขาออกแบบไว แตมันจะเปนเทาไรหรือไมอยางไรก็อยูที่ขั้นตอนของ 
การประกวดราคา  แลววันนี้ผมเ รียนตรง  ๆ  วาบริษัททาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เปนบริษัทมหาชนครับ ผมเปนรัฐมนตรีกํากับดูแลก็เพียงแตใหนโยบายเทานั้นหรือวา
ติดตามนโยบายซึ่งเห็นวามันเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ไมไดมีอํานาจอะไร 
ไปสั่งการครับ เขามีบอรด มีประธานบอรด มีกรรมการผูอํานวยการใหญในการจัดการ 
ที่นั่นครับ อันนี้ผมขออนุญาตเรียนทานประธานนะครับวาโครงการมันก็ตองเปนไป 
ตามแผนอยางนั้นครับ มันเปนแผนที่เขาไดคิดคํานวณไวเรียบรอยแลว เปนแผนพัฒนา
เพื่อรองรับคนโดยสารเพิ่มขึ้น เพราะวันนี้ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนสนามบินซึ่งถือวา 
เปนสนามบินที่เปนศูนยกลางของการบินในเอเชียดวย ก็เปนการทําเพื่อรองรับลวงหนา
ไมใชวารอใหคนเพิ่มถึง ๖๐ ลานคนแลวไปทํามันไมทันหรอกทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณถาวรเชิญครับ 
   นายถาวร  เสนเนียม (สงขลา) : ทานประธานที่เคารพ ผม ถาวร เสนเนียม  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตย จังหวัดสงขลา กอนอื่นผมขอกราบเรียน
ทานประธานดวยความเคารพวา ปกติแลวทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
เปนคนที่นิ่มนวล วันนี้มาแข็งกราวเปนพิเศษคงจะมีลูกพี่ดี ทานประธานครับ สิ่งที่ 
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ที่ตอบคําถามเมื่อกี้ขอมูลทานสับสน ทานบอกวากรุงเทพมหานครไดลงทุนในการเชา 
หรือซื้อก็สุดแลวแต แตจริง ๆ แลวบีอารทีของกรุงเทพมหานครไดซื้อรถมาทําตาม 
โครงการบีอารที ตามสัญญาเลขที่ ๑๒-๒-๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นายรัฐพล  
มีธนาถาวร ผูซื้อ นายชลิต แยมวรรณานัง ผูขาย วงเงินที่ซื้อทั้งหมด ๓๘๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
รถ ๔๕ คัน โดยเฉลี่ยแลวคันละ ๘ ลานกวาบาท ไมใช ๒๘ ลานบาทครับ สับสน ไปดูเสีย
ใหดี นั่นขอที่ ๑  
   ขอที่ ๒ ทานบอกวาโปรงใสมาก ผมก็อยากเห็นอยางนั้นละครับทานประธาน 
ถาโปรงใสจริงทําไมถอนออกกลางคัน ชี้แจงผมหนอย คณะรัฐมนตรีทักทวงหรือพี่นอง 
 



 ๖๒๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                              บุศยรินทร ๒๘๘/๒ 
 
ประชาชนที่ใชบริการรถ ขสมก. หรือพี่นองประชาชนที่เสียภาษีทักทวงทาน ตอบคําถาม
ไมได ไมเห็นตอบคําถามคํานี้  
    ขอที่ ๓ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่มีนโยบายใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย ๕ ประการ นายสมัคร สุนทรเวช เปนประธานคณะกรรมการ ชงเสร็จเรียบรอย 
เซ็นอีกที ชงครั้งที่ ๒ เสนอ ครม. ครั้งแรก ๑๐ มิถุนายน ใหผานไปไดแครับทราบ ครั้ง ๒ 
เขาจับไดถอยเลย ขออนุมัติเงิน ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท ตัวเลขกลม ๆ แลวบอกวา 
แคโยนหินถามทาง แคกรอบแนวความคิดบอกไวหมด ๖,๙๐๐ ลานบาททําอะไร  
๓,๕๐๐ ลานบาททําอะไร ๒,๐๐๐ ลานบาททําอะไร อยางนี้หรือที่เรียกวากรอบแนวความคิด 
ทานประธานครับ ตอบดวยวานี่กรอบแนวคิดหรือเปนโครงการ  
   คําถามถัดไป ผมถามทานทานไมตอบ บอรด ขสมก. ไมใชคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ บอรด ขสมก. ทานจะแทรกแซงเมื่อไรก็ได ตั้งมากับมือ ซายเปนซาย 
ขวาเปนขวา เห็นไหมในการประชุม ขสมก. ที่ทานสั่งไป ทานเขารับนโยบายปฏิบัติทันที 
๖,๐๐๐ คันก็ตอง ๖,๐๐๐ คัน แสนกวาลานก็ตองแสนกวาลาน ทานประธานครับ ทําเปน
เสียงแข็ง ตอบผมดวยมีไหม ถามีเอามาโชว ทานครับ กรรมการที่ตั้งขึ้นตามโครงการนี้ 
 

 - ๒๘๙/๑ 
 

 
 
 



 ๖๒๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๘๙/๑ 
 
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เอามาเสนอใหทานประธานและก็สงใหผม ผมจะไดพิสูจนวา 
ตั้งแตเมษายนจนถึง ๑๐ มิถุนายนไดตั้งคณะทํางาน คณะกรรมการขึ้นมาตาม พ.ร.บ. นี้
แลวเพื่อความโปรงใส กฎหมายฉบับนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร บัญญัติขึ้นมาเพื่ออะไร 
เพราะไมตองการใหนักการเมืองโกง  ใหคณะกรรมการมาจากหลายกระทรวง  
จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรวมพิจารณาอยางไร แตมุบมิบ  
เมื่อมุบมิบก็เอามาดู นอกจากนั้นผมคิดวาคนที่รูเร่ืองดีที่สุดนาจะเปนดอกเตอรสามารถ 
นั่งขางผม เขียนหนังสือมาก็แลว ดูแลเรื่องรถมาแลว ไมรูรูเร่ืองหรือเปลา  
      ทานประธานที่เคารพ นอกจากนั้นถามตอไปวา ๖,๐๐๐ คัน มันมาได
อยางไร ลองมากลางนภาอากาศมาตกลงที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
เห็น  ๖ ,๐๐๐  คันเอาเลย  อนุมัติเลย เสนอเลย  มันตองมีตัวเลขที่ไปที่มาทําไมไม  
๓,๐๐๐ คัน ทําไมไม ๔,๐๐๐ คัน ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
ไมมีผลกระทบตอดานการเงินของประเทศชาติ ไมมีผลกระทบตอพี่นองผูใชบริการรถ  
ขสมก. อายเงิน ๓๐ บาทที่ทานบอกวานอย ๖๐๐ บาททานบอกวานอย ผูมีรายไดนอย
อยาวาแต ๖๐๐ บาทซื้อตั๋วเดือนเลยครับ วันนี้เดินไปจะหาเงินสักรอยบาทเขากระเปา 
ในภาวะเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี้ดูแลขาวของแพงนี่ ยังหายากเลย ไมเชื่อถามทานพี่นอง
ประชาชนที่แยงกันขึ้นรถเมลรอนเลยครับ ทานบอกวาถอนรถเมลรอนของ ขสมก.  
ออกไปยังคงมีรถเมลรอนของภาคเอกชนที่มารวมบริการหายไปไหมครับ หายไป 
จํานวนหนึ่งอยางนอย ๑,๐๐๐ คัน ถึง ๒,๐๐๐ คัน เมื่อหายไปก็มีผลกระทบ ในบาง
เสนทางรถเมลรอนของเอกชนมีไมพอหรือไมมี ก็มีผลกระทบแลว ลําพังภาวะเศรษฐกิจ
เชนนี้ผูที่มีรายไดนอยไปเปรียบเทียบกับรัฐมนตรี เสนาบดี ซึ่งมีรายไดเยอะเทียบกันไมได
ไมรูหรอก บอกวาเคยนั่งรถเมล ผมก็เคยนั่งรถเมลครับ เดี๋ยวนี้บางครั้งบางวันขอนั่งรถเมล
ดูบรรยากาศของพี่นองประชาชนที่ทนทุกขทรมานหนอยไดไหมก็นั่งอยู กอนมาอภิปราย 
ก็นั่งเพื่อทดสอบการบริการ ดังนั้น  
    ประการที่หนึ่ง อยาเบี่ยงเบนประเด็นวาผมไมเห็นดวยกับโครงการ  
แตตัวเลขที่จะตองตอบ ๑๙,๐๐๐ กวาลานบาทที่ มันสูงกวาราคากลางที่ ขสมก.  
 



 ๖๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๘๙/๒ 
 
จางบริษัทไปพิจารณามา ไปศึกษามา ตอบผมใหไดวามันเกินกวาราคากลางไป  
๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท ตัวเลขตรงนั้นมันเกิดขึ้นไดอยางไร แลวเอาไปไหน  
     ประการที่สอง ๖,๐๐๐ คัน มันมาไดอยางไรศึกษากันหรือยัง  
     ประการที่สาม ที่บอกวาโปรงใส ทําไมถอนออกจาก ครม.  
     ประการที่สี่ นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะทํางานชุดนี้เอง ชงแลวชงอีก 
ชงแลวชงอีกก็ถอยอีก ตัวเลขเหลานี้ขอเท็จจริงเหลานี้ เหตุผลเหลานี้ตองตอบใหกระจาง
ในสภา สุดทายครับ ในเรื่องของการเมือง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญรัฐมนตรีตอบ ผมนึกวา
จบแลว 
   นายถาวร เสนเนียม (สงขลา) : พยายามที่จะดูถูกวาพรรคประชาธิปตย
อาจไมไดรับเลือก ถาหากวาโครงการนี้ผานหรืออะไรก็สุดแลวแต ดุลยพินิจของพี่นอง
ประชาชนเปนโอกาสของเขาเปนสิทธิของเขาวาเขาจะเลือกใครที่ไหนอยางไร แตคนที่ 
เขาใกลการทุจริต เดินเฉียดศาลสองลานบาทยังติดคุกเลย เพราะฉะนั้นขอใหระวังดวย 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญ 
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
เปนเรื่องตอเนื่องที่ทานนายกรัฐมนตรีจะไดตอบทีเดียวครับ ผมขออนุญาตทีเดียวครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมใหสัก ๒ นาที คุณชาญชัย 
๒ นาทีพอนะครับ เพราะวาเหลืออีกเยอะ 
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ ผม ชาญชัย 
อิสระเสนารักษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครนายก ผมกราบเรียนทานประธาน 
ถึงรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทานพูดออกมาก็คือเปนหลักการ แตวาทานชวยยืนยัน
ในสภาแหงนี้หนอย ในฐานะที่ทานตองฟงพวกเราไปปฏิบัติ สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส ๒ 
เฟส ๓ เฟส ๔ ตรงกันครับ เอกสารทุกอยางตรงกันครับ การคิด ณ วันนี้ทานจะคิดดัชนี
น้ํามันขึ้นราคาทําใหดัชนีตนทุนเหล็กหรืออะไรก็แลวแตเกิดขึ้น มีเร่ืองที่จะตองคํานึงถึง 
 
 



 ๖๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๘๙/๓ 
 
ความเปนจริงอีกมาก ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ เพื่อความโปรงใส อยากให
เอาเอกสารในวันงบประมาณเขามาใหกับทานประธาน ----------------------------------------- 
 

 - ๒๙๐/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๙๐/๑ 
 
และเรามาชวยกันดูวารักษาผลประโยชนของบานเมือง อันนี้คือเร่ืองที่ดี สภานี้ตองมี
หนาที่ทําอยางนี้อยูแลว ถาทานรับปากไดผมถือวาทานไดทําหนาที่ของทาน ผมไดทํา
หนาที่ของผม  
     ๒. ผมเรียนทานสนามบินแหงนี้มีปญหาเรื่องรันเวย รันเวย ๑ กับรันเวย ๒ 
ขณะนี้น้ําขังอยู เนื่องจากเปนหนองเกา น้ําขังอยูใตรันเวยเอาออกไมได แมจะมีการขุด
รอบสนามบิน ความกวางของคลอง ๗๐ เมตรก็แลว น้ําไมสามารถเอาออกได ทําใหรันเวย
ทั้งหมด ๓ ลานตารางเมตรเสียหาย ๒ ลานกวาตารางเมตร เพราะฉะนั้นทานจะคิดสราง
รันเวยที่ ๓ โครงสรางยังเปนปญหาอยู ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาเขาไดวิจัยแลววาตอง
แกปญหาใหมากและ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็เกินมา ๔ นาทีแลวครับ  
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : เปนประโยชนอีก ๑ นาทีครับ 
ทานรัฐมนตรีครับ ทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานรูเร่ืองนี้ดี ทานชวยกรุณาเตรียมการแกไข
เ ร่ืองนี้อยาให เกิดความเสียหาย  และบริษัทที่ปรึกษาไดรายงานแลววาเสียหาย  
๓,๐๐๐ กวาลานบาท ใครบางตองรับผิดชอบ แตปกปดกันเปนความลับอยู ผมมีเอกสาร
สวนหนึ่ง วันอภิปรายงบประมาณผมจะมาเปดเผยใหทานทราบ อีกเรื่องหนึ่งแคครึ่งนาที
ประโยชนของบานเมืองครับ เวลาไมใชเร่ืองที่เรา 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือเวลามันจํากัดครับ  
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : แอรพอรต ลิงค เขาใจครับ 
ผมใชเวลา 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เพราะวาพอสี่โมง เดี๋ยวผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรตองสรุปแลว  
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ  (นครนายก) : ผมขออนุญาตครับ ผมใชเวลา
แคอีกนาทีเดียว ทานรัฐมนตรีครับ ทานนายกรัฐมนตรีครับ แอรพอรต ลิงค นี่เอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน ธนาคารไดยืนยันวาเงิน ๑,๖๖๖ ลานบาท คาธรรมเนียม มีการไปเบิก 
ฉอฉลไป ๑,๖๖๖ ลานบาท แบงกจายจริง ๆ แค ๔๗๑ ลานบาท มีการทุจริตทันที  
 



 ๖๒๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๙๐/๒ 
 
๑,๑๖๐ ลานบาท ทานชวยจัดการสะสางกับพวกเหลานี้ วันนี้จะกลับมาเปนใหญ 
ในการรถไฟ และมีนักการเมืองบางทานไปเกี่ยวของ ผมไมตองไปบอกวาผมไปสอบสวน 
ที่นี่ไดเคยสอบสวน และสอบสวนทางแพงไวดวย จะไปตอสัญญาใหกับบริษัทผูรับเหมา 
ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับรัฐมนตรีในขณะนี้หรืออยางไรผมไมไปพาดพิงทาน แตบอกใหฟงวา
สัญญานี้ไดเกิดขึ้นจากกลุมบริษัทที่ปรึกษา และที่ผมอภิปรายเรื่องขบวนการ ๙ สาย 
ของรถไฟลอยฟาอะไรก็แลวแต กลุมเดียวกันทั้งหมดเปนคนสรางความเสียหาย และมา
สารภาพในนี้ดวยวาโครงการแอรพอรต ลิงค ฮั้วเงินที่จายไป ๑,๖๖๖ ลานบาท ตองเปน
งวดสุดทาย ๓๓ แตเบิกกันงวดแรก หลักฐานผมมีอยูตรงนี้ครับ เอกสารลับเฉพาะของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อประโยชนของแผนดินทานตองเอาไปจัดการและแกปญหา
เร่ืองนี้ใหจบสิ้นเสียทีครับ ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณครับ 
  (นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
ขออนุญาตประทวงนิดเดียวครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยวครับ ผมยังไมอนุญาต 
ใหทานนายกรัฐมนตรีตอบกอนเพราะวาทานมีสิทธิ เชิญครับทานนายกรัฐมนตรี  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผมฟงทานผูอภิปรายกอนหนานี้พูดแลวก็วนไปวนมากลับมาที่เกา 
ไมเขาใจวาทานไมเขาใจภาษาที่รัฐมนตรีชวยวาการพูดหรือนายกรัฐมนตรีพูดหรืออยางไร  
ครม. นั้นนายกรัฐมนตรีเห็นวาเพื่อให ครม. ไดอานถี่ถวน จึงใหเอากลับออกไปทําใหม
สําหรับการประมูล เพราะถอยคําเขาเขียนวา บริษัทเดียว เอามาพูดจากันก็บอกวา 
เลือกบริษัทไวแลว ความจริงคําวา บริษัทเดียว หมายความวาจะเปดการประมูล 
อยางไรก็ตามแต บริษัทเดียวมาทํา แตเห็นชอบไมเห็นชอบก็ยังไมนั่น ผมก็บอกใหเอาไป 
 



 ๖๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๙๐/๓ 
 
ดูสิวาวิธีการประมูลจะทําอะไรอยางไร ทั้งหมดเปนโครงการครับ แลวถามันไมเร่ิมตน
อยางนี้มันจะเริ่มตนตรงไหนครับ แลวก็ดําเนินการใหเห็นกันอยางนี้ แลวมันจะตาม
ตรวจสอบได แตพูดไปพูดมาก็กลาวหาคือกลาวหาตั้งแตยังไมไดลงมือโครงการ  
เมื่อกี้เขาพูดไปผมนั่งฟงตลอด ฟงเขาใจเรื่องเรียบรอยหมด ก็ทําไมถึง ๖,๐๐๐ คัน  
ก็เขาตองมีพื้นขอฐานมาวาเสนทางทั้งหมดก็ใชประมาณ ๖,๐๐๐ คัน เขาก็ยืนยันวา 
รถรอนของเอกชนก็ยังวิ่งอยู แลวมันอยางไรละครับ เขาบอกวาไมไดใชเงินงบประมาณ 
เขาบอกเขาตองเอาคนที่เก็บตั๋วออกไป เขาจะใหเงินกันคนละเทาไรอยางไร เขาตองการ 
เอาคนออกประมาณตั้งครึ่งหนึ่งเพื่อจะใหมันมีความปลอดภัย คือไมมีใครมาทุจริตกันได
ตอไปอีก โครงการเขาพูดจาชัดเจนวาไมไดใชเงินงบประมาณ --------------------------------- 
 

 - ๒๙๑/๑ 
 
  

 
 
 



 ๖๒๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๙๑/๑ 
 
เพียงแตวาในการแกไขปญหานี้กระทรวงการคลังจะตองใหเงินอยางนั้น ๆ เขาเปนขอแม 
ถา ครม. ไมเห็นชอบ มันก็ผานไมไดเร่ืองนี้ มันยังไมไดเขา ครม. แตวาผมเปนคนทําเอง  
ผมสนใจสํานวนนี้ ชงเองกินเอง มันสํานวนสําหรับคนที่คลองแคลวกับเร่ืองทํามาหากิน
อยางนี้ แตคนระดับผมไมชงครับ เพราะฉะนั้นสํานวนนี้ผมไมเคยใชเลย ชงเองกินเอง  
พูดแลวพูดอีก ๓ หน คนที่ทําตองเขาใจคํานี้ดีครับ แตผมไมชอบ เพราะวาผมไมเคยชง 
แลวผมไมตองคิดเรื่องพรรคนี้ อยางนี้เลย ผมทํางานเพื่องาน แลวผมรูวาเขามาอยางนี้
โกหกสกปรกอยางไรละก็โดนฟด เร่ืองพรรคอยางนี้พูดกันตรงไปตรงมายังไมเขาใจ 
อธิบายความทั้งหมดไมเขาใจ โครงการเมื่อกี้คนทั้งบานทั้งเมืองฟงเขาใจ จะบอกใหฟง 
นะครับวาเขาเก็บเงินราคาเทานั้น เขาตองบอกวาเชาก็ขึ้นเย็นก็ขึ้นแลวจะใชไดทั้งวัน 
จะขึ้นสายไหนตอสายไหน พูดกันใหฟงงาย ๆ อยางนี้ รถเมล ๘ บาท ขึ้นสายนี้ ๘ บาท
ตอไป ๓ สาย ขึ้น ๘  คูณ ๓ เทากับ ๒๔ ตอไปขึ้น ๓ สายถาคิดเงินมันก็แค ๑๕ บาท  
แลวถาหากเปนตั๋วเดือนเปนนักเรียนก็แค ๖๐๐ บาทลดลงมาอีก เปนนักเรียนเล็กก็  
๓๐๐ บาท เปนนักเรียนอาวุโสก็คร่ึงราคา เขาก็ดําเนินการทุกอยางมันยังไมเปนตัวเลข  
ยังไมไดอะไรทั้งนั้น แตมันตองคิดใหฟง ตองบอกเลยจะตองใชรถ มันจะตองใชแกส  
มันจะไมใชคนเก็บเงิน มันใชแตกระเปา มันตองดูเสนทาง ตองปรับเสนทาง ตองคํานวณ
ใหเห็นเลยวาไมเอาเงินงบประมาณมาเพราะวาคนตางจังหวัดเสียภาษี คนกรุงเทพฯ  
จะไดประโยชนก็ไมทํา แกปญหาดวยตัวของเราเอง มันก็ตองมีบางตามสมควรที่
กระทรวงการคลังจะตองดูแลเร่ืองนั้นเรื่องนี้ พูดกันอยางนี้จนเขาใจอธิบายทั้งหมด
เรียบรอย ก็ขึ้นมาอยางนั้นอีก ขึ้นมาก็พูดจาพัวพันกลับไปอยางเดิมอีก ผมตองพูดเรื่องนี้
ใหฟงเทานั้นละครับ  
      กรณีสนามบินเมื่อสักครูนี้ก็เขาบอกแลวมันมีเฟส ๑ เฟส ๒ เฟส ๓ เขามี
บอรดของเขาอยู บอรดกลับมาดูก็ดีก็ใหบอรดเขาดู แตวาอนุมัติตองอนุมัติโดย ครม.  
มันก็เทานั้นเองละครับ ของพรรคอยางนี้ผมก็ไมอยากไปรื้อฟนเรื่องสนามบิน สนามบิน
เกือบ ๓ ลานบาท มันเสีย ๒ ลานบาท มันตองลงไมไดแลวครับ ถามันเสียอยางนั้นละก็ 
เครื่องบินลําหนึ่งเขาเปนพัน ๆ ลานบาท  บริษัทประกันภัยเขาไมใหลงหรอกครับ  
 



 ๖๒๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๙๑/๒ 
 
ถามันเปนความจริง เสียกันอยางมากภาพที่วันเปดวีไอพี (VIP) อยูบนเครื่องบิน ๗๔๗ 
กําลังจะลงมาแลวมีคนไปยืนเขาแถวบอกใหตก ๆ บอกภาพนั้นผมไมเคยคาดคิดเลยวา 
ในบานเมืองนี้จะมีคนซึ่งมีพฤติการณอยางนั้น นายกรัฐมนตรีก็อยูขางบนนั้นเขาตองการ
จะทดสอบวานี่ละครับถามันเสียหายนายกรัฐมนตรีตองตายกอนเพื่อน ตายก็ตายทั้งลํา
ถามันไมดี เขาจะมีเครื่องบินมาลง มีคนไปยืนเขาแถวแลวก็บอกใหตก ๆ แชงเครื่องบิน 
ที่จะลงใหตก ผมเกิดมาไมเคยคิดวาจะไดเห็นภาพอยางนี้ ผมจะบอกใหฟงถาจะแกะ
สะเก็ดกันละก็สนามบินอายุ ๔๘ ปกวาจะเสร็จ ตอนจะลงมือสรางบางคนยังไมเกิดเลย
๔๘ ปนี่ แลวทํากันมาเรื่อย ถาจะขอบคุณตองขอบคุณทานอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหาร  
ทานนี่แหละครับเปนคนบอกวาตองเอาเสียทีจางอายนั่นออกแบบ ตองขอบคุณหลายคน 
จนกระทั่งมาถึงพรรคประชาธิปตยซึ่งดูแลบานเมืองนี้อยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ๓ ปจะฟงรายละเอียดตรงนี้ไหมละครับ บริษัทที่ปรึกษาไมใชพรรคนี้ 
ไมใชนั่น เขาจางไวราคา ๙๑๔ ลานบาท ที่ปรึกษาทํางาน ๗ ป เมื่อตอนสุดทายเขามานั้น
ถึงพรรคประชาธิปตยเปนคนบริหารการนี้ทําสนามบินนี่แหละครับ จะตองจางตอ  
๙๑๔ ลานบาท ถาคิดกันธรรมดาถาจางใหทํางานตออีก ๗ ปก็เพิ่มสัก ๑๐ เปอรเซ็นต  
มันก็จะประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท ทํางานตอ ๗ ป ทํามาแลว ๗ ปตองไปอีก ๗ ปเลิกได
อยางไรไมเลยครับ ทานรัฐมนตรีบอกวาจางบริษัทใหม จางบริษัทพีเอ็มซี (PMC) วิธีพิเศษ
ราคาเทาไรครับ ๑,๗๐๐ ลานบาท เฉย ๆ เลยครับจาง ๑,๗๐๐ ลานบาท บริษัทนี้เขามา
เปนอยางไรครับ คนเขามาปนปวนเลยครับ คุณบรรหารใหออกแบบไวมีคนตอจาก 
คุณบรรหารก็ทําราคาไว  ประทานโทษใหมีกําหนดราคา  ประเมินราคากอสราง  
๔๕,๐๐๐ ลานบาท ก็ประมูลกันเปดการประมูล กอนจะประมูลบริษัทที่เปนที่ปรึกษา 
ที่พรรคประชาธิปตยเอาเขามานี่ละครับที่ควรจะจางสัก ๑,๐๐๐ ลานบาทไปจาง  
๑,๗๐๐ ลานบาทนี่ละครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๒/๑ 
 
  



 ๖๓๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๙๒/๑ 
 
เขาบอกไหนเอาแบบมาดูสิ ออกแบบวิลิศมาหราอยางนี้ไมไดหรอก ประเมินราคาเทาไร 
ประเมินราคา ๗๔,๐๐๐ ลานบาท ประเมินราคากลางที่จะประมูล ๔๕,๐๐๐ ลานบาท  
เขาบอกวาไมไดอยางนี้ตอง ๗๔,๐๐๐ ลานบาท ตกลงในการยื่นราคามี ๒ ราคาในราคา
ประเมิน ประมูลเสร็จแลวเทาไรทราบไหมครับ พรรคประชาธิปตยเปนคนจัดการ ประมูล
ไดราคา ๕๔,๐๐๐ ลานบาท ราคาประมาณการ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ประมูลเสร็จ
เรียบรอยเลือกตั้งพอดีครับ ถาหากวาพรรคประชาธิปตยชนะเลือกตั้งก็ตองสรางในราคา 
๕๔,๐๐๐ ลานบาท บังเอิญพรรคประชาธิปตยไมชนะเลือกตั้งครับ ทานรัฐมนตรี 
ก็ประกาศเลยบอกวาราคาประมาณไว ๔๕,๐๐๐ ลานบาท เกินบาทเดียวก็ไมใหสราง 
แลวเขาแกไขอยางไร ก็มีคนกลางทํางานอยูชื่อ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฐ คนนี้ละครับ 
เปนคนจัดการดู บอกวาถาจะล็อกกันแบบนี้เขาแกปญหาอยางเดียวครับ ราคาที่ทํา 
ที่มันแพงนี้เพราะทุกอยางสั่งนอกหมด แกเพียงแตวาอะไรที่ผลิตไดในประเทศไทย
คุณภาพเทียบเทานอกใหใชในประเทศไทยไดแลวเปดประมูลเลยจาก ๔๕,๐๐๐ ลานบาท 
ได ๓๖,๖๖๖ ลานบาท นั่นละครับ ถูกดาเสียไมมีชิ้นดีเลย แลวก็ดําเนินการมาถูกตอง
ราคามันตองเพิ่มครับ เพราะมันมีสวนอื่น ๆ นอกจากนั้น กวาจะเสร็จตองเติมนั่นเติมนี่ 
เติมนี่เติมนั่น ไมผิดหรอกครับ แตอยางไร ๆ มันก็ยังดีกวาถาเผื่อ ๕๔,๐๐๐ ลานบาท  
มันก็ตองตอเติมไปอีกเหมือนกัน ก็อยางนี้ละครับ ก็เห็น ๆ กันอยู คนสรางเสร็จถูกดาเสีย
ไมมีชิ้นดีเลยกอนจะเปดแทบเอาตัวไมรอด วันเปดอุตสาหบอกสนามบินรันเวย แครก 
(Crack) ดากันทั่วไปหมด เชื่อไหมครับ เครื่องบินใหญที่สุดในโลกแอรบัส (Airbus) ๓๘๐ 
มาลงที่ประเทศไทย มาลงในขณะที่กําลังออกขาวกันวาสนามบินแครก สนามบินราว 
นั่นละครับ ลงมาเยี่ยมกอนแลวก็ไปสิงคโปร ไมมีขาวในประเทศไทยเลยวาเครื่องบิน 
ยักษมหึมานี่มาลงสนามบินเปดใหม ไมมีขาวเลยครับ เปนเวลานานหลังจากนั้นผมไป 
กินขาวกับทูตขรตรีเศียร ทูตบอกวายินดีนั่งบนเครื่องบิน บอกมาเมื่อไร เขาบอกวันนั้น ๆ 
บอกวันนั้นเขาอยูที่สนามบินแลวผมทําไมไมรู ถามนักขาวไมมีใครรูเลยเครื่องบินแอรบัส 
๓๘๐ มาลง ไมมีใครรู ออกขาวไมไดครับ ถาออกขาวแปลวาสนามบินมันดีครับวา
เครื่องบินขนาดยักษมันลงได ตั้งนานจนกระทั่งเที่ยวที่ ๒ ที่ลงมาที่ปกมาชน นั่นละครับ  
 



 ๖๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๙๒/๒ 
 
ถึงไดมีขาว มันไหวไหมละครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันกระโดกกระเดกกันมา เขาทําได
สําเร็จ วันนี้มาจะโจมตีเฟสที่ ๓ ไปตรวจสอบสิครับ เขามีบอรดของเขาครับ เขาตอง
ดําเนินการ เขาจะทําใหมีรันเวยที่ ๓ ความถี่จะไดมากขึ้นไมนายินดีหรือครับ แลวบทเรียน
ที่เขาเกิดกับ ๒ รันเวย ถามันมีอยูจริงเขาตองดูถี่ถวนเลยครับ ตัวอยาง ๒ อันถามันเลว 
อยูจริงเขาจะตองสรางถี่ถวนยิ่งกวาอะไรหมดเลย อยางนี้แทบจะไมตองบอก บทเรียน 
มันมีอยูถามีบกพรอง เร่ืองที่เขาเปนคนดูแลเขายังไมประมูลหรอกครับ ใครไดก็ยังไมรู 
เพียงแตเขาคณะกรรมการไว ตัวเลขที่พูดจากันที่ เพิ่ม ๆ เมื่อสักครูทําไมตองเพิ่ม  
เขาบอกวาตองกําหนดราคาใหมันพอสมควรที่คํานวณไว มากไมเสียหายหรอกครับ 
เพราะประมูลแขงขันกัน แตวาถานอยแลวเปดประมูลแลวไมมีใครไดเลยตองตั้งตนใหม
เสียเวลา ๘ เดือน ถาใหเงินเผื่อเหลือไวตรงนี้หนอยมันไมตองทํานั่นเพราะเขาประมูล 
สูกันอยูแลว เพราะฉะนั้นจะเพิ่มมา ๖,๐๐๐ ลานบาท เพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ไมเปน
ปญหาครับ มันไมหายไปไหนหรอกครับ มันจะฮั้วกันไดอยางไรมันอีออคชั่น เร่ืองพรรคอยางนี้
มันวาไดครับ คํานวณหักลบดูก็ได แตจริง ๆ มันทําไดไหมละครับ แตวาขอเท็จจริง 
จะตองการเรง แลวก็เอาแคนั้นประมูลกันไมไดก็เอาใหม เสียอีก ๘ เดือน ก็ผมเปน
ประธานกรรมการเรงรัดงานพรรคอยางนี้ บนรางบนรถนี่ผมเปนคนทํา ผมตองอนุมัติครับ 
ก็เทานั้นครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณพีระพันธุ  
ถึงกระทรวงยุติธรรมแลวใชไหมครับ 
    นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธาน ผมขออนุญาต
พาดพิงเรื่องนี้พรรคประชาธิปตยเสียหาย  

 นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขออนุญาตใชสิทธิ 
ที่ทานรัฐมนตรีพูดพาดพิง ส.ส. กรุงเทพมหานครครับ 

 นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวคุณพีระพันธุครับ  
ผมอยากจะขอความกรุณา พาดพิงก็ผิด พาดไปพาดมา 
 
 



 ๖๓๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๙๒/๓ 
 
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  ไมไดครับทานประธาน 
ผมคิดวาความจริงผมประทวงทานรัฐมนตรีได แตผมคิดวาพวกเรามีมารยาทที่จะ 
ไมประทวง เพราะวาทานรัฐมนตรีเองไดทําผิดขอบังคับหลายเรื่องในขณะที่อภิปรายชี้แจง 
ผมฟงทานพาดพิง ส.ส. กรุงเทพมหานครซ้ําแลวซ้ําอีกเหมือนเจตนาจงใจ แตผม 
ไมประทวงครับ เพราะผมคิดวาเรามีมารยาทพอที่จะใหทานชี้แจงใหจบแลวก็มาวากัน  
 

 - ๒๙๓/๑ 
 
 

 
 
 
                                      
 



 ๖๓๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๒๙๓/๑ 
 
เพราะวาสิ่งที่ทานไดกลาวรายมาถึง ส.ส. กรุงเทพมหานครมีหลายเรื่อง แลวความจริง
ทานอาจจะลืมไปดวยวาที่นั่งอยูบนนั่นก็มี ส.ส. กรุงเทพมหานครอยูดวย ผมในฐานะ  
ส.ส. กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปตย ผมรูสึกวาพวกกระผมเสียหายครับ  
ผมจําเปนตองขออนุญาตทานประธานใชสิทธิที่ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
พาดพิงมาครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมอนุญาตครับ พูดแคนี้
ก็พอแลวครับ  
  นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  : แลวถาหากผมพูดถึง 
ส.ส. บุรีรัมยเสียหายบางไดไหมครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมเสียหายอะไรครับ  
ผมไดวินิจฉัยแลวไมไดเสียหายอะไร  
  นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานทําอยางนี้
ไดอยางไรครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมอยากจะขอความกรุณา
เราเดินหนากันดีกวา เหลืออีก ๒ ทาน 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ก็ทานประธานพูดถูกนะครับ 
เราเดินหนากันดีกวาบรรยากาศก็ดีมาตั้งนานแลว แลวทานรัฐมนตรี  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมทราบครับ วิธีการเมื่อวาน
เราจะหยุดแลว แตเห็นใจพวกเรา เราทําใหสภาดี เราจึงตองดําเนินการยายมาวันนี้อีก  
๑ วันครับ  
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานรัฐมนตรีเปนเสนาบดี 
และทานเปนผูใหญ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : แลววันนี้จะขยายไปวันหนา
อีกมันไมไดแลวครับ ทานดูนาฬิกาก็แลวกันวามันเหลือเวลาเทาไร อยากขอความกรุณา
เถอะครับ 
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  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานตองควบคุม
ทานรัฐมนตรีใหประพฤติตนใหเหมาะสมสิครับ ไมใชพวกผมที่ เปนปญหานะครับ  
ถาทานประธานปลอยตรงนี้ผมคิดวาทานประธานควบคุมการประชุมไมไดครับ  
ผมก็เคารพทานประธานเราทราบกันดี เราตางคนตางเคารพกัน แตทานประธานดูสิครับวา
สิ่งที่ทานรัฐมนตรีประพฤติลงไปนั้นถูกตองที่ ไหนกับการชี้แจง  วันนี้ เราอภิปราย 
ไมไววางใจครับ เพื่อนสมาชิกคิดวาทานรัฐมนตรีประพฤติตนไมเหมาะสมทานก็ตอบ 
ในสิ่งที่ เขาสงสัยสิครับ แตการที่ทานมาพาดพิงไปพาดพิงมาพวกผมนั่งเฉยครับ  
ผมไมไดวาอะไรครับ ไมใชวาไมกลาสูทานหรือไมกลาชี้แจง แตมีมารยาทพอที่จะ 
ไมขัดจังหวะทาน ขอเพียงแตวาเมื่อเสร็จแลวผมตองขออนุญาตวาถาพาดพิงมาผมก็ตอง
ตอบไปครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เห็นยกมือกันหลายคนเหลือเกิน 
ทานรัฐมนตรีเฉลิมมีอะไรครับ อยูขางลางเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครับ มีสิทธิครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ทานประธานที่เคารพ ผม รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานจะประทวงหรือวา 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ทานประธานครับ เปนประโยชนมากครับ เดี๋ยวสิครับ รายงานตัวนิดกอนครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เพราะถาทานอยากจะพูด
ตองมาอยูขางบนในนามของรัฐมนตรีครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ไมครับ ผมหารือในฐานะสมาชิกกอนครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขางลางเขาไมใหแลว 
เพราะทานไมใชเปนคนเสนอ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ทานประธานขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะครับ นิดเดียวครับ แลวผมเชื่อวาทางพรรคประชาธิปตย 
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ซึ่งเปนพรรคฝายคานก็อาจจะเห็นดวยกับขอเสนอของผม วันนี้อภิปรายไมไววางใจ  
พรรคฝายคานสุดทายนี่คุณอภิสิทธิ์ตองอภิปรายสรุปชี้ใหเห็นวาทานนายกรัฐมนตรี 
ผิดอยางไร ๗ รัฐมนตรีผิดอยางไร ผมหารือไวเบื้องตน เพราะเลขาธิการพรรคประชาธิปตย
ก็อยากอภิปรายผม เดี๋ยวเวลามันจะหมด  
  (นายกรณ จาติกวณิช ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานเฉลิมครับ มีผูประทวงครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ประทวงทําไมครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ประทวงอะไรครับ  

รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ผมมาหารือดี ๆ เดี๋ยวเวลามันจะหมด  
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ผมหารือดี ๆ เดี๋ยวเวลามันจะหมดแลวตอนทายจะทะเลาะกัน อายนี่ไมเอา อายนี่จะสรุป 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ผม กรณ จาติกวณิช ผมทวง
ทานประธานครับ เมื่อสักครูเพื่อน ส.ส. ทานพีระพันธุใชสิทธิพาดพิงทานไมอนุมัติ 
ใหใชสิทธิ ผมไมทราบทานเฉลิมใชสิทธิอะไรในการลุกขึ้นมาอภิปราย  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ผมมาหารือครับ เร่ืองดีประเดี๋ยวพอใกล ๆ สุดทายเวลามันจะหมด 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยวครับ พูดทีละทานครับ 
ขอความกรุณา 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ถาอยางนั้นผมขอกอนครับ ผมไมไดประทวงอะไร ผมหารือทานประธาน ทานประธาน 
อยูในสภามานาน ผมก็อยูมานานในญัตติไมไววางใจไฮไลท (Highlight) มันอยูที่ผูเสนอ 
ญัตติหรือวาผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปนคนสรุป แลวเดี๋ยวเวลาอภิปรายผมเห็นวา 
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มีทีเด็ดหมัดน็อกผมก็ตองชี้แจง เดี๋ยวสุดทายมันจะทะเลาะกัน ทางนั้นก็จะขึ้น ทางนี้ 
ก็จะขึ้น เพราะฉะนั้นถาพรรคประชาธิปตยคิดวาหมัดเด็ด อยูที่ผมสละสิทธิตรงอื่นเถอะ 
 ก็มา มท. ๑ เลยก็จบ ผมไมไดทาทาย แตผมอยากใหการเมือง 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอความกรุณาเถอะครับ 
พอแลวครับ ทานรัฐมนตรีพอแลวครับ ขอความกรุณาเถอะครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
เอาอยางนั้นนะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสาทิตยครับ ในฐานะวิป 
ทานมีความเห็นอยางไร มันจะเสร็จไหมวันนี้ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ผม สาทิตย วงศหนองเตย ครับ  
คือผมลุกขึ้นมานี่ผมประทวงนะครับ ประทวงก็เพราะวาความจริงแลวเราตองควบคุม 
การประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ เพื่อนสมาชิกใชสิทธิพาดพิง เมื่อสักครูนี้เพื่อนสมาชิก 
อีกทานหนึ่งก็ลงมานั่งขางลาง แลวก็ลุกขึ้นบอกวาหารือ โดยขอบังคับมันทําไมไดอยูแลว  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมก็ทราบ ผมจึงไดเชิญ
ทานมาขางบนในนามรัฐมนตรีทานก็ไมขึ้นมา ผมจะไปบังคับทานอยางไร ทานเปน มท. ๑ 
จะใหทําอยางไรครับ  
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ก็จะไดทราบอยางไรครับวาคนเปน
รัฐมนตรีประธานบังคับไมได แตวาผมเรียนทานประธานเลยครับวาวันนี้ปญหาจะไมอยูที่
พวกเราพรรคประชาธิปตยที่จัดคนนะครับ -------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๔/๑ 
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วันนี้ลดคนพูดไปแลว ๓-๔ คนเตรียมการไว แตเพราะการชี้แจงของรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคมเที่ยวแขวะเขาไปทั่วเลย แลวพวกเราก็ตองขึ้นมาชี้แจง ไมอยางนั้น 
ส.ส. กทม. เขาก็เสียหาย ผมก็เรียนวิปรัฐบาลไปแลววาเวลาชี้แจงพวกเรารักษามารยาท
ที่สุดในการที่ฟงคนอื่นชี้แจง แตเวลาทานพาดพิงถึงคนอื่นตองใหสิทธิเขาดวย และถาเขา
ใชสิทธิจบแลว แลวทานประธานควบคุมใหดีก็จบเราก็อภิปรายเดินหนา แตถามีลักษณะ
อยางนี้อีกก็ตองชี้แจงกัน อันนี้ก็เปนธรรมดาสภา ผมก็ฝากความหวังนี้ใหทานประธาน
ควบคุมดวย อยามีมาตรฐาน ๒ มาตรฐานเลยครับ รัฐมนตรีแบบหนึ่ง ส.ส. แบบหนึ่ง 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมี ๒ มาตรฐานนะครับ 
ผมก็ไมรูจะทําอยางไรจนงงหมดแลวละครับ อยาทําบาปคนแกมากเลย เชิญคุณพีระพันธุ 
สัก ๒-๓ นาทีก็พอเพื่อความสงบเรียบรอย 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานครับ 
ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ดวยความเคารพ 
ทานประธานและทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมที่กลาวไป ผมคิดวาสิ่งที่ 
ทานไดพยายามกระทําไปเมื่อสักครูนี้ทานไดทําผิดขอบังคับ และทานพยายามใชวิธีการ
ดังกลาวที่จะเบี่ยงเบนหลบหลีกขอหาของทาน ผมในฐานะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งทานไดพูดพาดพิงมาถึง ผมอยากกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ สิ่งที่ทานพยายาม
ยกขึ้นมาชี้แจงเมื่อกี้วา ส.ส. กรุงเทพมหานครวาอยางไร เปรียบเทียบรถบีอารทีกับอะไร
ตาง ๆ ผมไมใชอยูในกรุงเทพมหานครในฐานะผูบริหารกรุงเทพมหานคร เราเปน ส.ส. 
กรุงเทพมหานคร แตอันนั้นมันเรื่องของสภากรุงเทพมหานคร ถาหากวาทานอยากจะรูวา
มันเปนอยางไร 
          ประการที่ ๑ เทาที่ทราบของทานเปนเรื่องของการเชา ของเขาเปนเรื่องของ
การซื้อ  
   ประการที่ ๒ สิ่งที่พวกเราอภิปรายไมไววางใจในวันนี้ ประเด็นมันไมได 
อยูที่วาเชาหรือซื้อ แตประเด็นอยูที่วาเรากําลังปรามเพราะมีขอมูลเบื้องตนวาถาไมปราม
เอาไวจะมีการเอาโครงการนี้ไปหากิน ประเด็นอยูตรงนั้น  
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  ประการที่ ๓ ผมอยากจะกราบเรียนวาถาหากวาทานอยากจะทราบ 
ในฐานะที่ผมเปน ส.ส. กรุงเทพมหานครที่ทานพาดพิงมา ทานเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม  ทานมี เพื่อนรวมงานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
ทานอยูในคณะรัฐมนตรี ทานสมาชิกที่ลุกขึ้นเมื่อสักครูแลวพูดจบนั่งไปทานก็เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูกํากับดูแลกรุงเทพมหานครโดยตรงครับ  
ถาหากวาทานเตรียมการเรื่องนี้มาตอบโตวันนี้ ถามทานนิดครับวาถาทานสงสัยวา
โครงการบีอารทีของกรุงเทพมหานครมันไมถูกตอง ไมโปรงใส ในฐานะทานเปน 
เจาพนักงานของรัฐทําไมไมดําเนินคดีครับ แตทานกลับปลอยปละละเลยแลวก็หยิบยกมา 
ถาตั้งขอสงสัยทานกําลังละเวนปฏิบัติหนาที่ เพราะฉะนั้นถาหากทานคิดวาเรื่องนี้เปน 
เร่ืองที่ไมถูกตอง ไมบริสุทธิ์ ทานตองดําเนินการ ไมใชเอามาใชหลบเลี่ยงขอกลาวหา 
ในสภาผูแทนราษฎร วิธีที่ทานทําครับ ผมไมอยากจะบอกวาแมแตลูกผูชาย ลูกผูหญิง 
เขาไมทํา แตเพศไหนผมไมทราบ แตสิ่งที่อยากจะกราบฝากทานประธานไป ทานตอง 
จํานะครับวาตอนที่ทานถวายสัตยปฏิญาณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกอนเขาสู
ตําแหนงนั้น ทานรับพระบรมราโชวาทวาทานตองทําตัวใหเปนผูใหญครับ ผมขออนุญาต
อานไดเลยทานเปนผูใหญครับประเทศถึงอยู เปนสุข สิ่งที่ทานรัฐมนตรีทําแบบนี้  
ผมกราบเรียนทานประธานครับวา ทานประพฤติตนไมเปนผูใหญเหมือนพระบรมราโชวาท 
ไมสมควรจะเปนรัฐมนตรีจริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  ( รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม )  :  
ทานประธานครับ ขออนุญาตเลยครับ เพราะวาถาผมไมมีโอกาสไดชี้แจงผมจะเสียหาย
จริง ๆ ผมเรียนดวยความเคารพครับทานประธาน ผานทานที่เพิ่งอภิปรายไปเมื่อกี้นะครับวา
ทานยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจผมในกรณีกลาวหาวาผมทําขอมูลเท็จ ผมก็บอกวา 
ทานคงกังวลใจกระมังที่ทานกลาวหาผมอยางนี้ เพราะตองการใหโครงการนี้มันเดินหนา
ตอไมไดเพราะวาเดี๋ยวทานจะเสียคะแนน ผมพูดอยางนี้จริงครับ แตผมเรียนวาขอมูล
ทั้งหลายผมไดอธิบายความแลววาทั้งหลายเปนสมมุติฐานจากการทําโครงการวา 
มันควรจะเปนอยางนี้ แลวผมก็ไปเปรียบเทียบกับโครงการบีอารทีวา บีอารทีเขาซื้อ  
 



 ๖๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๒๙๔/๓ 
 
พรอมเหมาซอม ๔๕ คัน ๓๘๙ ลานบาท หารไปแลวก็ประมาณ ๘ ลานบาทเศษ ไปบวก
คาใชจาย  คาเก็บคาโดยสารบีอารที  คาใชจายในระบบการบริหารการจัดการ  
รวมเบ็ดเสร็จแลว ๑,๑๗๔ หารไปแลวตกคันละ ๒๖ ลานบาท นี่ซื้อนะครับ แตของผม 
ที่ผมประมาณการไวโดยเอาฐานตัวเลขจากป ๒๕๔๓ มีบวกคาเชา เหมาซอม คาจอดรถ 
คาประกัน คาอู ทั้งหลาย ๕,๕๗๑ บาท คูณแลวไดประมาณ ๒๐ ลานบาท ------------------ 
 

 - ๒๙๕/๑ 
 
 

 
 



 ๖๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๒๙๕/๑ 
 
อันนี้เชาครับ ๑๐ ปเต็ม ๆ ถึงจาย ๒๐ ลานบาท แตที่บีอารที ๒๖ ลานบาท มันจายปเดียว  
ผมก็เลยอธิบายความวาตัวเลขมันเปรียบเทียบกันอยางนี้ใหทานฟงเทานั้นเองครับ 
ทานประธาน ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ยกมือนานแลว ส.ส. กทม.   
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ คราวนี้
ทานรัฐมนตรีพูดหมายถึงผมโดยตรงเลยครับ  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยวครับ ใหคนอื่นเขาพูดบาง 
คุณพีระพันธุครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : เพราะเมือ่สกัครูทานบอกวา
ทานที่เพิ่งพูดไปครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ เดี๋ยวเขาจะตอวาผม 
คุณพีระพันธุนั่งลงกอนครับ เชิญครับ  
   นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ผม 
สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ  
ผมขอใชสิทธิที่ถูกพาดพิง กอนอื่นผมอยากเรียนวาผมเห็นดวยครับ โครงการปรับปรุง
รถเมลของ ขสมก. เปนสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวิกฤติน้ํามันเราตองเรงหา
ทางเลือกใหกับผูเดินทาง ใหกับพี่นองประชาชน จะรอรถไฟฟาก็ใชเวลาอีกนาน แตมี 
บางสิ่งบางอยางที่ผมอยากตั้งเปนขอสังเกต นั่นก็คือจํานวนรถเมลที่จะเชารถเมลเอ็นจีวี
ทั้งหมด  ๖ ,๐๐๐  คัน ๖,๐๐๐ คันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ มีอยูประมาณ  ๓,๕๐๐  คัน  
ทั้ง ๆ ที่ในชวงเวลา ๕ ปที่ผานมาปริมาณผูโดยสารลดลงครับ ลดลงโดยเฉลี่ยปละ  
๗ เปอรเซ็นต  
   เร่ืองที่ ๒ ก็คือเร่ืองที่ทานรัฐมนตรีชี้แจงวา ถาใชวิธีการปรับปรุงวิธีการนี้ 
ขสมก. จะฟนฟูฐานะทางการเงินได อันนี้ผมก็เปนหวงครับ เชารถเมลคันละ ๕,๑๐๐ บาท
ตอวัน ทานประธานทราบไหมครับวาเวลานี้รถเมลมีผูโดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ  
๕๐๐ คน ถาคาโดยสารที่พูดกันวา ๑๕ บาท ๑๕ บาทคูณดวย ๕๐๐  ๗,๕๐๐ บาทครับ  
 



 ๖๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๙๕/๒ 
 
หักคาเชาวันละ ๕,๑๐๐ บาท ก็เหลือ ๒,๔๐๐ บาท ยังมีคากาซเอ็นจีวี อันนี้คิดคาตั๋ว 
เต็มราคา ไมคิดคาตั๋วซึ่งมีสวนลดตั๋วเดือน อันนี้ละครับ ขสมก. จะฟนฟูฐานะตัวเอง 
ไดอยางไร   
   เร่ืองตอไปที่อยากชี้แจก็คือ เร่ืองบีอารทีครับ บีอารทีที่ยอมาจาก บัส แรพิด 
ทรานซิท (Bus Rapid Transit) หรือรถเมลดวนพิเศษที่ใชรถเมลวิ่งชิดเกาะกลาง รถอื่น 
วิ่งเขาใชเลนขวาไมไดครับ บีอารทีวิ่งบนเลนขวาชิดเกาะกลาง มีลักษณะการใหบริการ
คลายคลึงกับรถไฟฟา มีสถานีอยูที่เกาะกลาง กําหนดเวลาเดินรถไดอยางแนนอน 
ผูโดยสารสามารถรูเวลาวาบีอารทีคันตอไปจะมาถึงสถานีในเวลาเทาไร คากอสราง 
บีอารทีทั้งหมดตกกิโลเมตรละประมาณ ๑๐๐ ลานบาท ถูกกวาคากอสรางรถไฟฟามาก 
รถไฟฟานั้นผมยกตัวอยางรถไฟฟาใตดินกิโลเมตรหนึ่งประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท 
รถไฟลอยฟาบีทีเอสกิโลเมตรหนึ่งประมาณ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท เรากอสรางบีอารที  
ใชบีอารทีเปนตัวเลือกแทนการกอสรางรถไฟฟาที่ตองใชเงินมาก แตคุณภาพการให 
บริการพอ  ๆ  กับรถไฟฟา  จะเปรียบเทียบบีอารทีกับรถเมล  ขสมก .  ไม ไดครับ  
เพราะคุณภาพและบริการนั้นตางกันมาก ขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ผมขอหยุด 
แคนี้นะครับ ตอกระทรวง   
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ไมไดนะครับ 
ขออนุญาตนิดนะครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาอยางนั้นก็ไมมีการจบสิ้น
เสียที ผมก็พยายามออนทุกอยางจนผูสื่อขาวเขาบอกผมออนมากไป  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเรียนทานประธานแลววา
ทานประธานตองควบคุมรัฐมนตรี ทานประธานตองควบคุมรัฐมนตรีสิครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็พยายามควบคุม 
ตามขอบังคับ   
 
 



 ๖๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๙๕/๓ 
 
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : พวกผมนั่งฟงดวย 
อาการสงบไมเคยไปโตแยงทาน ทานทําผิดขอบังคับพวกผมก็ไมประทวง แตถึงเวลา 
ทานพูดจาพาดพิงทํานองอยากใหเสียหายแลวใหพวกผมนั่งเฉยไดอยางไรครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ทานพูดแลวเมื่อกี้นี้ครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : พูดจบไปแลวทานก็บอกวา
กลัวจะเสียคะแนน  
   (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอประทวง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอาอีกแลว เชิญคุณศุภชัย 
ประทวงใคร  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอประทวงผูอภิปราย
พรรคฝายคานที่กําลังโตเถียงกับทานประธานอยู ผิดขอบังคับ ขอ ๖๒ ----------------------- 
 

 - ๒๙๖/๑ 
 

 
                   
 
 
    
 



 ๖๔๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๙๖/๑ 
 
ทานประธานไดพิจารณาดวยความรอบคอบแลววาผูอภิปรายไมไววางใจพรรคฝายคาน 
ไดเสนอขอมูลมาเปนเวลาหลายชั่วโมงแลว ทักทวงกันไปทักทวงกันมานานแลว  
ทานประธานเห็นสมควรวาควรจะยุติการอภิปราย ไดวินิจฉัยแลวก็ยังตอลอตอเถียงอยู 
ฉะนั้นขอใหทานประธานไดโปรดวินิจฉัยสั่งเปนเด็ดขาด ทานประธานวินิจฉัยใหจบครับ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) :  ทานประธานครับ กอนที่
ทานประธานจะวินิจฉัยผมขอความเขาใจนิดนะครับ ผมไมไดคิดมาตอลอตอเถียงโตแยง
ทานประธานนะครบั  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ผมไมถือสาหาความหรอก
เชิญไดตามอัธยาศัยครับ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณทานประธาน 
ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ความจริงเมื่อกี้ก็ชี้แจง
ทานรัฐมนตรีตอบกลับไปจบแลวนะครับ แตทานก็บอกวาเดี๋ยวจะเสียคะแนน ผมเรียน
ทานประธานครับ ทานอยาดูถูกคนกรุงเทพฯ คนกรุงเทพมหานคร ๖ ลานกวาคน พื้นที่
กวางใหญครับ จํานวนมันเยอะ เขาไมมาตัดสินใจเลือกผูแทนราษฎรเพียงแครถเมล 
บีอารทีหรือรถเมลธรรมดาที่จะใชระบบอิเล็กทรอนิกสหรอกครับ แตคนที่จะเสียคะแนนคือ
ทานครับ  วิธีการของทานทานทําใหคนกรุงเทพฯ  ที่ มีรายไดนอยประกอบอาชีพ 
เปนกระเปารถเมลพรอมครอบครัวนับหมื่นคนตองตกงานผมก็ไมพูด ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ถาหากผมอยากไดคะแนนผมก็ทําไดครับ สนับสนุนทานแลวผมคอยไป 
บอกวาเลือกผมสิ แตวาพี่นองประชาชนเหลานั้นคงไมใหผมทําครับ แลวผมก็คงไมทํา  
ผมไมสามารถเอาผลประโยชนของประเทศชาติมาแลกกับคะแนนเสียงเล็ก ๆ นอย ๆ  
ไดครับ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปนพระคุณอยางสูงครับ
ที่จบกันไดดวยความเรียบรอย 
  (นายชาญชัย อิสระเสนารักษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) :  ทานประธานครับ 
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  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : คุณชาญชัย ผมไมอนุญาต 
ถือวาจบแลวไดตอบกันไปกันมา 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ ฟงนิดเดียว
ทานนายกรัฐมนตรีใหขอมูลผิดพลาด 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผิดถูกก็ตอนไมไววางใจ
พรุงนี้ก็ไมไววางใจเลยมันก็หมดเรื่องอยางนี้ไป 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ไมใชครับ ผมเปนผูอภิปรายครับ 
ตอนนี้อภิปรายไมไววางใจอยูผมเปนผูอภิปราย ทานนายกรัฐมนตรีตอบมาไมตรง  
ผมจะบอกทานนายกรัฐมนตรีขอเท็จจริงคืออะไร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ทานตอบอยางนั้น จะไป
บังคับทานไดอยางไรครับ  
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ผมจะบอกทานครับวาขอเท็จจริง
คืออะไร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มันจะตรงใจเราไดอยางไรครับ 
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ขอ ๒ นาทีจะไดเรียนใหทานทราบ
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมหรอกครับ ผมไมอนุญาต  
     ตอไปเชิญฝายผูยื่นญัตติในกระทรวงยุติธรรมกอน เชิญกระทรวงยุติธรรมครับ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณครับทานประธาน 
ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร เขต ๓ พรรคประชาธิปตย ความจริงผมก็ 
มานั่งฟงคําอภิปรายแลวก็ฟงคําชี้แจงทานรัฐมนตรีอยูทุกวันเหมือนกันครับ แลวก็หวังวา
พฤติกรรมของทานรัฐมนตรีที่ผมจะอภิปราย ซึ่งผมเคารพแลวผมเชื่อวาทานคงไมเปน
อยางเมื่อกี้ ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพวา ดวยความที่ผมเคารพในความอาวุโส 
ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานสมพงษ อมรวิวัฒน เคารพทานจริง ๆ ครับ 
ผมรูจักทานแลวก็เห็นทานมานาน ผมไดรับมอบหมายจากพรรคประชาธิปตยใหติดตาม
แลวก็ดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมและของทาน ผมกราบเรียนทานประธาน 
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จากใจจริงเลยครับ ผมไมเคยคิดเลยวาผมจะตองมาอภิปรายไมไววางใจทานรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะตัวผมเองไมเคยคิดวารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ที่ผมตองอภิปรายไมไววางใจคือทานสมพงษ อมรวิวัฒน ผมไมไดกระเหี้ยนกระหือรือ 
ที่อยากจะอภิปรายทาน ผมไมอยากสรางประวัติศาสตรครับ ทานประธานครับ ๗๕ ป 
ของสภาผูแทนราษฎร กระทรวงยุติธรรมไมเคยถูกไมไววางใจครับ ครั้งนี้เปนครั้งแรก 
ที่พวกเราตัดสินใจอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผมเองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของสภาแหงนี้ในรอบ ๗๕ ป ที่ตองลุกขึ้นมาอภิปราย 
ไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเปนกระทรวงที่ผมรัก ผมเปนอดีต
ขาราชการกระทรวงยุติธรรมแมในระบบอีกแบบหนึ่งก็แลวแต แตผมไมเคยคิดครับ  
มันไม ได เปนความนาภาคภู มิใจเลยที่จะเปนคนแรกที่มาอภิปรายไมไววางใจ 
กระทรวงยุติธรรม เพราะกระทรวงยุติธรรมควรจะเปนกระทรวงที่เปนที่พึ่งสําคัญที่สุด 
ของประเทศ กระทรวงยุติธรรมควรจะเปนกระทรวงที่ เปนหลักของประชาชนของ
ประเทศชาติ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๗/๑ 
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แตทานประธานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลา ๔ เดือนเศษที่ผานมา ผมและคณะ 
ไดติดตามการทํางานของทาน ไดทวงติงการทํางานของทานหลายครั้ง แตทานก็ยังปฏิบัติ
ราชการใชอํานาจในทางบริหารในลักษณะที่บกพรอง ผิดพลาดหลายครั้ง ทําใหเกิด 
ความเสียหายแกราชการและพี่นองประชาชนในฐานะเจาของประเทศ สิ่งที่ทานตองทํา
เกี่ยวกับเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมทานกลับเพิกเฉย แตทานกลับใหเวลาไปในเรื่อง
ของการแกไขปญหาในเรื่องของอะไรผมไมทราบ โยกยายขาราชการเปนหลัก ทานใช
กฎหมาย ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของทานในลักษณะที่เอื้อประโยชนใหกับพวกพอง  
ใชกฎหมายเพื่อประโยชนของทานเอง ทานบริหารและใชกฎหมายอยางขาดคุณธรรม 
จริยธรรมและนิติธรรมจริง ๆ ผมและสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยเห็นวาถายังคง 
ปลอยใหทานใชอํานาจหนาที่บริหารราชการในลักษณะเชนนี้ตอไป พี่นองประชาชน
ประเทศชาติจะไดรับความเสียหาย นั่นคือสาเหตุที่ทําใหพรรคประชาธิปตยตัดสินใจ 
ตองอภิปรายไมไววางใจทานสมพงษ อมรวิวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
และผมในฐานะที่ไดรับมอบหมายใหดูแลแลวก็ชวย ความเปนจริงหาทางชวยเหลือ 
ดวยครับวาจะบริหารกันอยางไร ตองมาอภิปรายไมไววางใจทาน ผมเสียใจครับ  
เพราะวาผมไมอยากจะใหมีประวัติดางพรอยของกระทรวงยุติธรรม ในอดีตผมกราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ กระทรวงยุติธรรมในอดีตเราเรียกกันวาเปนกระทรวงศาลครับ 
เพราะวากอนที่จะมีการปรับปรุงปฏิรูปเร่ืองของกระทวง ทบวง กรมนั้น กระทรวงยุติธรรม
ทําหนาที่อยูอยางเดียวคือดูแลขาราชการตุลาการ ผมเปนหนึ่งในขาราชการตุลาการที่รัก
ในกระทรวงยุติธรรม และผมกราบเรียนทานประธานตรงนี้ละครับวากอนที่รัฐธรรมนูญ 
จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง แลวก็ใหแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมนั้น ในอดีต 
ตองขออนุญาตกลาวตรงนี้ทานอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานไสว พัฒโน  
ซึ่งเปนผูที่ผมเคารพรักผูหนึ่งครับ ทานเปนผูที่มอบนโยบาย ซึ่งตอนนั้นผมชวยทานทํางาน 
ทานบอกวาพีระพันธุไปดูสิ ผมเห็นกระทรวงยุติธรรมมานานแตวาเสียงขางนอกเขาบอก
กันวากระทรวงยุติธรรมมันเปนกระทรวงศาลดูแลแตศาล แลวพี่นองประชาชนจะมี
กระทรวงไหนดูแลในเรื่องของความเปนธรรมบาง ตรงนั้นละครับคือจุดเริ่มตนในสมัย 
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รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ชวงป ๒๕๓๕ ทานรองนายกรัฐมนตรีบัญญัติไดมีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาแลวก็นําแนวทางของทานไสว พัฒโน ไปศึกษาวาเปนไปไดไหม  
ถาเราจะแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในขณะนั้นก็มีทานอดีตปลัดกระทรวง
ยุติธรรมที่ เพิ่งลาออกไป คือทานจรัญ ภักดีธนากุล เขามารวมเปนคณะทํางานที่ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดวย คิดหาทางกันครับวาเอาศาลออกไปเปนอิสระดีไหม แลวก็ให
กระทรวงยุติธรรมเปลี่ยนจากกระทรวงศาลมาเปนกระทรวงที่ดูแลพี่นองประชาชน 
เพราะวาชวงนั้นจังหวะพอดีทานประธานอาจจะจําได คือมีคดีอุมฆาสองแมลูก 
ศรีธนะขัณฑ มีความไมเชื่อถือ มีความแคลงใจของประชาชนในสวนการทํางาน 
ของฝายตํารวจ ขออนุญาตที่กลาวอยางนี้ เพราะนั่นคือความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชวงนั้น 
จึงมีความคิดกันครับทานประธานวาทําอยางไรนอกจากจะใหกระทรวงยุติธรรมทําหนาที่
เปนกระทรวงที่ ใหความเปนธรรมกับประชาชน  เวลาประชาชนมีเ ร่ืองเดือดรอน  
เวลาประชาชนรูสึกวาไมมีอะไรเปนธรรมในประเทศนี้ ถูกรังแก ถูกขมเหงจะไดมี 
กระทรวงยุติธรรมเปนคนมาแถลงนโยบายวาจะดูแลอยางไรใหกับพี่นองประชาชน 
เพื่อที่เขาจะไดมีความรูสึกอยูเย็นเปนสุขเหมือนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวที่มีกับทานรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธวาทานตองเปนผูใหญเพื่อเปน 
ที่พึ่งของพี่นองประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ วันนั้นจึงมีความคิดวาเมื่อมีปญหา
ลักษณะอยางนี้จึงจําเปนตองมีอํานาจตรวจสอบอํานาจของฝายสอบสวน มีความคิดวา
จะตองตั้งกรมพิเศษขึ้นมาสักกรมคือเรียกวา กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต ณ วันนั้นไมได 
มาคิดภาษาอังกฤษวาจะเปนดีเอสไอหรือเปนอะไรก็แลวแต แตคิดวาตองมีอะไร 
สักกรมหนึ่งขึ้นมา ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๘/๑ 
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หรือหนวยงานหนึ่ง แลวก็มีอีกหนวยงานหนึ่งที่คิดวาตองมีก็คือขึ้นมาทําหนาที่เปนที่พึ่ง 
ในเรื่องของการรองทุกขของประชาชน ซึ่งวันนี้ก็มีเร่ืองของสํานักรับเรื่องราวรองทุกขอะไร
ขึ้นมาครับ นั่นคือที่มาและความคิดของเรา ณ ขณะนั้นคิดวาคนที่ควรจะมาทําหนาที่อยูที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษไมไดรังเกียจแตไมควรจะเปนตํารวจครับ เพราะวาในเมื่อเรา
ตองการตั้งหนวยงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะคานหรือวาตรวจสอบอํานาจสอบสวนของทาง 
ฝายตํารวจ เราก็ไมควรจะเอาตํารวจมาสอบสวนกันเอง เพราะวาอาจจะทําใหเกิด 
ขอครหาหรืออะไรก็สุดแลวแตเปนหลัก นั่นคือความเปนมาในอดีตที่ผมอยากกราบเรียน 
ทานประธาน ตอมาเรามีการยกรางกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก็ไดมี
การนําความคิดนี้ไปดวยเหตุอะไรก็สุดแลวแต รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดกําหนดให
กระทรวงยุติธรรมกับศาลแยกกันจริง ๆ หลังจากนั้นก็มีกฎหมายใหมาตั้งกรมสอบสวน 
คดีพิเศษขึ้นมาตามแนวทาง ผมเองอยูในสภาผูแทนราษฎรดวย ผมรูสึกดีใจที่จะมีกรมนี้
ขึ้นมา ผมดีใจที่วันนี้พี่นองประชาชนจะมีหนวยงานอีกสักหนวยงานหนึ่งที่จะเขามา
ทํางานทําหนาที่ที่จะเปนที่พึ่งของพี่นองประชาชน จะไดมีสวนที่จะไปตรวจสอบหรือวา 
ทัดทานอํานาจอื่นที่หากจะมาขมเหงรังแกเขา แลวเราก็คาดหวังวาเราจะมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมที่จะมาใชอํานาจหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีในการบริหารงาน และในฐานะ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  และกํากับหนาที่ อ่ืน 
ในกระทรวงยุติธรรมที่มีความเปนธรรม มีความยุติธรรมในหัวใจ เพราะวาที่ผานมานั้น
ประวัติของกระทรวงยุติธรรมเราตั้งใจเปนอยางยิ่งครับ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่มีการยกรางกฎหมายฉบับนี้ก็มีความตั้งใจเชนเดียวกัน แตทานประธานที่เคารพครับ 
จากวันนั้นมาวันนี้กลายเปนชวง ๔ เดือนเศษที่ผานมา ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
สมพงษ อมรวิวัฒน ทานบริหารราชการในกระทรวงนี้ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรนี้ 
และทานไดใชอํานาจหนาที่ของทานหลายประการในลักษณะที่เหมือนชวยพวกพอง  
ผมใชคําวา เหมือน ครับ เพราะในใจผมยังไมอยากจะเชื่อ ผมเคารพทานมานาน  
แตวาจากเถยจิตเปนอยางไรนั้นไมมีใครทราบ แตจากพฤติกรรมทําใหเชื่อวาอาจจะ
เปนไปได  แตผมก็จะรอฟงคําชี้ แจงของทานวันนี้  ผมกราบเรียนทานประธาน 
 



 ๖๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๙๘/๒ 
 
ดวยความเคารพวาผมก็ดี เพื่อนสมาชิกในหองนี้ก็ดี ทานประธานก็ดี ทานรัฐมนตรีก็ดี  
เราเปนคนในจํานวนไมกี่คนของคนไทยนะครับที่โชคดี ที่ผมพูดอยางนี้ก็เพราะวาเราเปน
ขาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมตระหนักเรื่องนี้ตลอดทานประธาน เมื่อวันกอนนี้
เราพูดเรื่องอํานาจอธิปไตยครับ ความจริงวันนี้ก็ใชนะครับ เพราะวาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ใชอํานาจนั้นผานทางศาล ทางรัฐสภา และทางคณะรัฐมนตรี ที่ผมบอกวาพวกเราโชคดี
ตรงนี้อยางไรครับ เพราะวาเราเปนกลุมคนไมกี่กลุมเองที่มาทํางานใหพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภายใต ๓ องคกรนี้ ผมกับทานรัฐมนตรีอาจจะโชคดีกวาเพื่อนหลายคน 
ทานรัฐมนตรีทําทั้ง ๒ งานมาแลว คือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนรัฐมนตรี  
ทานอยูใน ๒ อํานาจที่ รับใชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมอยูใน ๒ อํานาจคือ 
อยูในอํานาจตุลาการเมื่อกอนนี้ วันนี้อยูในอํานาจนิติบัญญัติ ผมอยูใน ๒ อํานาจ  
ทานกับผมโชคดีไดถวายสัตยปฏิญาณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนั่นคือ 
ที่ผานมาครับ ตุลาการเขาถึงไดมีคําพิพากษาอยูบนหัวกระดาษคําพิพากษาเสมอครับวา 
ทําคําพิพากษาในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย นั่นคือสิ่งที่พวกเราตองจดจํา 
เพราะฉะนั้นในการทําหนาที่ รัฐมนตรีก็ดี ทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี  
เราตองทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย เพราะเราเปนขาแผนดิน เราไมไดเปน
เจานายของขาราชการ ขาราชการเหลานั้นก็เปนขาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เราเปนตัวแทนมาทํางาน การทํางานบริหารราชการเราตองใหความเปนธรรมดวย
คุณธรรมและหลักนิติธรรม เราอยาหลงลืมไปครับวาเราเปนเจานายเขา ไมใชครับ  
เราจะมีนายกี่คนก็สุดแลวแตครับ  นายที่ ใหญที่สุดในชีวิตนี้คือพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๙๙/๑ 
              



 ๖๕๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๒๙๙/๑ 
 
และเมื่อวันที่ทานไดไปถวายสัตยปฏิญาณเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กอนที่จะเขาสู
ตําแหนงและกอนที่จะแถลงนโยบายนั้นทานบอกวาอยางไรครับ ทานบอกวาจะซื่อสัตย
สุจริตทําเพื่อประโยชนประชาชนเหมือนกับพวกเรา แตที่ตางกันตรงไหนครับทานประธาน 
ตรงที่วาพวกเราพูดจบเราตองเอาไวในใจ ของทานโชคดีกวาพวกเรา โชคดีกวาตรงที่วา
เมื่อทานพูดจบแลวเพราะทานไปพูดตอหนาพระพักตร ทานพูดแลวทานมีพระบรมราโชวาท
กลับมา ทานมอบพระบรมราโชวาทที่สําคัญใหกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
และคณะรัฐมนตรีวาอยางไร ผมขออัญเชิญตอนหนึ่ง ทานอาจจะนึกวาแปลกทําไมคน  
๓๕  คน  ตองเสียสละเพื่อคน  ๖๓  ลานคน  เพราะวาคน  ๖๓  ลานคน  เขาหวังวา
คณะรัฐมนตรีจะทํางานเพื่อเขา ถาไมทํางานเพื่อประชาชนจะทํางานเพื่ออะไร ก็ขอให
ทานพยายามที่จะทํา อาจจะทํายากแตเชื่อวาทานจะตองทําได ตรงนี้สําคัญที่สุดครับ  
ไมทํ า เพื่ อประชาชนจะทํางานเพื่ ออะไร  พระองคท านเชื่ อว ารัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงยุติธรรมทําได ผมก็เชื่อวาทานทําไดเพียงแตทานไมทํา ผมโชคดีเหมือนทาน
อยางหนึ่ง ตอนที่ เปนขาราชการตุลาการผมไดมีโอกาสเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณ 
ตอหนาพระพักตรเหมือนทาน ผมจําวันนั้นมาจนวันนี้ สิ่งที่พระบรมราโชวาทใหกับพวกผมไว
ความโดยสรุปวาความยุติธรรมตามกฎหมายกับความยุติธรรมในความเปนจริง 
มันไมเหมือนกันอยาใชกฎหมายทําใหเกิดปญหา ผมยึดคํานี้มาตลอดความหมาย 
ของพระบรมราโชวาททรงปรีชาสามารถมากครับ ทานไมใชนักกฎหมาย ทานไมได
ประกอบอาชีพกฎหมาย แตทานไดมอบแนวทางที่สําคัญของคนที่จะประกอบอาชีพ
กฎหมายหรือทําหนาที่ดูแลกฎหมาย  สิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่จะอยูในตําแหนงของ 
การอํานวยความยุติธรรมนั้นตองมีความยุติธรรมในตัวของทานเองกอน ถาหากวา 
ทานไม มีความยุติ ธรรมในตัวของทาน  ทานใหความยุติ ธรรมแกคนอื่ น ไม ได  
ทานไมสามารถจะเอาความยุติธรรมของทานไปวินิจฉัยกฎหมายตาง ๆ ที่จะทํามาได  
ที่ผมกราบเรียนทานประธานตรงนี้เพราะอะไรครับ นับแตวันที่ทานไดถวายสัตยปฏิญาณ 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แลวตอมาแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ ไมกี่วันเองครับ อยู ๆ ก็มีขาววาทานจะโยกยายทานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 



 ๖๕๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๒๙๙/๒ 
 
ในขณะนั้นคือทานสุนัย มโนมัยอุดม ผมกราบเรียนตรงนี้ครับ ความจริงมีหลายเรื่อง 
อยางทานประธานวิปบอกไปตองเอาใหนอยเพราะวาเวลานอย ความจริงมีอีกหลายเรื่อง 
แตเอาที่เปนขาวก็แลวกันทานจะไดตอบไดงายหนอย แตประเด็นมันอยูตรงนี้ครับ  
มันอยูที่วาอะไรกันทานเพิ่งถวายสัตยปฏิญาณเพิ่งเขาทํางานไมกี่วันเองขาวออกมา  
ขาวออกมาเสร็จ ทานประธานครับ มีการบอกวาจะยาย ไมยาย ทายที่สุดวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ก็ มีการยายทานอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  แตยาย 
ในลักษณะไหน  ยายใหแตงตั้ งไปรักษาราชการในตําแหนงที่ยั งไม มีตัวตนเลย 
ในความเปนจริง ไมมีสํานักงานทํางาน ไมมีอะไรเลย แลวก็ยายในลักษณะแตงตั้ง 
มาชวยราชการอีกตําแหนงหนึ่งมาแทนที่ตรงจุดเดิมของทานสุนัย ที่ผมกราบเรียนตรงนี้ 
ตรงนี้คือจุดเริ่มตนทําใหสังคมกังขาวาเกิดอะไรขึ้น  เพราะวาในชวงนั้นขณะนั้น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอที่ เราเรียกกันงาย ๆ  สั้น  ๆ  นั้นกําลังสอบสวน 
คดีสําคัญ ๆ ซึ่งอยูในความสนใจของพี่นองประชาชนจํานวนมาก สิ่งที่ทานตองทําคือ 
ตองสรางความเชื่อถือ เ ร่ิมมายังไมทันไรหลังจากถวายสัตย แลวก็แถลงนโยบาย 
ทานก็ เ ร่ิมทําใหประชาชนสงสัยในความยุติธรรมที่ทานจะมีใหกับสังคมใหกับ 
ประเทศชาติแลว ทานประธานที่เคารพครับ พี่นองประชาชนเขาคาดหวังจากทานเยอะ 
คาดหวังวาทานจะมีความเปนกลาง มีการสอบถามกันวาเกิดอะไรกันขึ้น ทานไดพยายาม
อางกฎหมาย ผมขออนุญาตพูดงาย ๆ สั้น ๆ นะครับ กฎหมาย ป.ป.ท. มาตรา ๖๗  
เร่ือง ๓๐ วัน แตในความจริงไมใชหรอก ----------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๓๐๐/๑                



 ๖๕๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๓๐๐/๑ 
 
ความเปนจริงทานอยากจะยายทานสุนัยไปเปนผูตรวจเปนอะไรก็สุดแลวแตดวยซ้ําไป  
แตทําไมไดครับ  เพราะวาถาทําวันนั้นทานปลัดกระทรวงจะลาออก  ที่ผมเ รียน 
ทานประธานตรงนี้เพราะวาผมไดมีโอกาสสอบถาม ทานไมรับและทานไมปฏิเสธ ผมก็ใช
ทฤษฎีเดียวกับที่ศาลโลกใหไทยเสียปราสาทพระวิหารวาการนิ่งถือเปนการยอมรับ  
หรือเอสทอพเพล (Estoppel) ทานนิ่งครับ ทานไมปฏิเสธ ทานไมรับ ตรงนี้ละครับ 
คือจุดเริ่มตนที่ทําใหผมเขาใจวาทานกําลังใชกฎหมาย  ทานเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรม ทานควรจะใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ทานควรใชกฎหมาย 
เพื่อสรางหลักคุณธรรมและนิติธรรมที่ดีใหกับขาราชการ ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมขออนุญาตบอกทานประธานวา กฎหมายมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ป ๒๕๓๔ ที่ทานใชทานใชผิดครับ เพราะวาการที่ทานจะให 
คนไปชวยราชการทานใหทานสุนัยไปชวยไปไดเพราะไมมีตําแหนง แตการที่จะให 
อีกคนหนึ่งมา มาไดอยางไรครับทานประธาน เพราะวาตําแหนงนั้นยังมีตัวตนอยู  
เขายังเปนอธิบดี เพียงแตทานสั่งใหเขาไปชวยอีกตําแหนงหนึ่ง ในเมื่อตําแหนงนั้นยังอยู 
แลวเอาอีกคนมารักษาราชการไดอยางไร มันนาจะขัดกับมาตรา ๔๖ ไหมครับ เอาละครับ 
ทานอาจจะบอกวานี่อยางไรมันมีทางออก ทางออกคือวรรคชวงทายของมาตรา ๔๖  
วรรคแรก ที่ทานพยายามใชอํานาจของทานในฐานะผูรักษากฎหมาย บอกวานี่มันมี 
ชองวารัฐมนตรีเห็นความเหมาะสม  แตแปลกไหมครับ เพราะวาในคําสั่งนั้นเอง 
ทานกลับไมพูดถึงความเหมาะสมที่ใหอีกทานหนึ่งมาอยูตรงนี้แทน ตรงกันขามกับ 
คําสั่งที่ ใหทานรองปลัดมารักษาราชการตําแหนงปลัดกระทรวง  ทานไปดูสิครับ 
คําสั่งไมเหมือนกันเลย ทั้ง ๆ ที่เ ร่ืองเดียวกัน ตรงนี้อาจจะไมมีอะไรมากหรอกครับ 
แตอยากจะกราบเรียนทานประธานวาทําไม เผอิญผมไปเห็นขาวที่ทานทําผมไมอยากจะ
บอกวาทานกลั่นแกลง เพราะผมก็ไปคิดวาคนอยางทานจะไปกลั่นแกลงใคร แตเผอิญ 
มีขาวที่มีอยูในเว็บไซตสภาผูแทนราษฎรที่ไปเก็บรวบรวมขาวมา แลวก็อยูในเว็บไซต  
เขาบอกวาเขาไปสัมภาษณทานอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทานหนึ่ง ซึ่งเปน
นองชายเขาบอกไมมีอะไรหรอกครับ ขออนุญาตเอยนามครับ ความจริงทานไมไดเสียหาย 
 



 ๖๕๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๓๐๐/๒ 
 
หรอกครับ ทานเปนคนโชคดี ทาน พันตํารวจเอก ทวี มาอยูที่นี่เทานั้นเองครับ เพราะฉะนั้น 
ตรงนี้ละครับที่บอกวาจริง ๆ แลวทานอยากจะใหมา หาวาทําอยางไรจะใหมาตางหาก 
ประเด็นคือวามาทําอะไร ทานจึงหาชองตรงนี้แหละครับที่เอาใหทานมา ความจริง 
ทานเปนคนโชคดี ผมก็รูจักทานดีครับแลวก็นับถือทาน แตวาทานประธานเชื่อไหมครับวา
กอนหนานี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนตองชี้ใหเห็นครับ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอธิบดี 
ในอดีตประมาณป ๒๕๔๗ คือทานพลตํารวจเอกนองชายทานนะครับ ผมไมอยาก 
เอยนาม ทานก็โอนมาเสร็จแลว ๑ เดือนใหหลังทานก็พยายามจะเอาทานทวีนี่ละครับ 
มาอยู ปรากฏวามีปญหามาก ทานไปดูประวัติศาสตรเขาไดครับ มีปญหามากในการที่จะ
เอาเขามา ติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แมเร่ืองคุณสมบัติบางสวน แตทายที่สุดก็เอาเขามา  
ตรงนี้ผมถึงเรียนวาทานไมไดเสียหายทานโชคดี เพราะวาสิ่งที่ทานไดรับนั้นทานไดรับ
ความเมตตาจากผูใหญ แตวาครั้งนี้ทานโชคดีเปน ๒ เทา เพราะวาทานไดทั้งพี่ชาย 
และนองชายนําโชคใหทาน  ตรงนี้ที่ผมกราบเรียนทานประธาน  ผมไมอยากพูด  
แตขาราชการกระทรวงยุติธรรมหลายคนใหผมบอก ตองพูดถาผมยังมีความเปนธรรม 
ในหัวใจ ผมตองพูดใหเขาหลายคนที่มากับทานวันนี้ละครับ เขาเจ็บช้ําน้ําใจมาก  
แตเขาไมกลาแสดงออก ทําไมคนคนหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมถึงไดรับการดูแลเปนพิเศษ
มากกวาคนอื่น ๆ ทานกลาที่จะทํากฎหมายตาง ๆ ที่จะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเปน  
ผมกราบเรียนทานประธานครับวา หลังจากที่ทานไดมีการโยกยายแตงตั้งก็มีการที่ 
นําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี ตอนที่ทานใหมารักษาราชการกันนี่วันเดียวกันนี้นะครับ  
แตตอนที่ทานใหแตละคนไปอยูในตําแหนงนั้น ทําไมมันไปคนละวันหางกันเยอะ ----------- 
 

            - ๓๐๑/๑ 
 
 
 
 



 ๖๕๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สทุธาทิพ ๓๐๑/๑ 
 
มันมีขาวตามสื่อมวลชน วันนี้ผมคิดวาทานตองชี้แจงเขาบอกวามีการพยายามจะเสนอ 
ใหคนอื่นมาเปนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นี่แทนทานผูนี้ครับ แลวตกลงยังไมไดเลย 
ทําให เ ร่ืองตองลาชา  แตทายที่สุดทานก็ได เปน  ผมถึงบอกวาทานโชคดีจ ริง  ๆ  
แตทานประธานมาดูนะครับ ผมจะลําดับเหตุการณใหทานประธานดู หลังจากที่มี 
การแตงตั้งโยกยายกันเสร็จเรียบรอยแลว ตอมาวันที่ ๒๗ หรือวันที่ ๑ บางขาวเขาวา 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ บางขาวเขาวาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ มีการเขาไปแจงความ
รองทุกขกับสํานักงานสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอกรณีทุจริตบัตรเลือกตั้ง ทุจริตบัตรเลือกตั้ง
วันที่ ๒๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ทานรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดนําคณะ 
ชุดใหญของสํานักงานสอบสวนคดีพิเศษไปที่สํานักงาน กกต. ไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยครับ 
ทานประธานเห็นไหมครับ แลวมีการไปตรวจสอบบริษัทตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย เดือดรอน
ไหมครับ เดือดรอนจากการใชอํานาจหนาที่ วันที่ ๓๑ ยกไปเลยครับ พอมาวันที่ ๑ เมษายน 
คณะรัฐมนตรีรับทราบแตงตั้งทานรักษาการเปนอธิบดีตัวจริง พอมาวันที่ ๒ เมษายน 
กลุมคนวันเสารก็ไปใหมครับ ไปรองเรียนเรื่องของการฮั้วประมูลที่ สตง. พอมาวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ทานประธานครับ ผมจะขอเพื่อความรวดเร็วผมไมแสดงเอกสาร แตผมให
ทานประธานได วันที่ ๑๔ พฤษภาคม มีการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของทานอธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม โดยเปนการประเมินผลงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ประเมินเลยครับ ขึ้นเงินเดือน พอมา
วันที่ ๑๕ พฤษภาคมก็มีการแตงตั้งทานอดีตอธิบดีคือทานสุนัยเปนเลขาธิการ ป.ป.ท. 
อยางเปนทางการ พอมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม มีการโอนและรับโอนทานอธิบดีทานใหม
อยางเปนทางการในระบบบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม แลวก็ปรับขึ้นเงินเดือน 
ใหทานอธิบดีทานนี้อีก ๑ ครั้งภายใน ๑๔ วัน ทานประธานเปนผูใหญของสภาคนหนึ่ง 
ทานประธานเคยไดยินลักษณะแบบนี้ไหมครับ ผมถึงบอกวาทานโชคดี แตวาทําไม 
ทานอื่นในกระทรวงเขาไมไดโชคดีอยางนี้บาง แลวหลังจากนั้นมาทานประธานก็จะเห็นวา
เร่ิมมีขาวอะไรตาง ๆ อีกหลายเรื่องตามมา ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา 
ในสวนนี้มีการที่จะแกไขปญหาคดีสําคัญคดีหนึ่งคือคดีเอสซี แอสเสท หลังจากที่มี 
 



 ๖๕๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๓๐๑/๒ 
 
การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นกันขึ้นมาแลว ทานประธานครับ วันนี้ทานรองอธิบดีซึ่งเปน
หัวหนาชุดสอบสวนก็ยังเปนอยู วันนี้ทานแทบจะไมรับรูเร่ืองอะไรเลย อันนี้ก็แบบเดียวกัน
ผมไดขาวมาผมถาม ทานมีมารยาททานไมตอบแลวทานก็ไมปฏิเสธ ทานไมรับเหมือนกัน 
นี่คือสิ่งที่ทําใหเกิดความคลางแคลงใจเปนอยางยิ่งตอสังคมตอสาธารณชน และจาก 
พวกกระผมครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาหลังจากนั้นไมนานก็เร่ิมมีปญหาอื่น
ตามมาอีกครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะตองนําเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทานจะตองนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามกฎหมาย ป.ป.ท. ซึ่งทานประธาน
ก็เปนประธานสภาผูแทนราษฎรอยูในชวงนั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งความเปนจริง
แลวตามกฎหมายฉบับนี้ ผมขออนุญาตนิดหนึ่งอันนี้ตองอานนะครับ ตามกฎหมายฉบับนี้ 
มาตรา ๖๖ เขาบอกวาทานจะตองดําเนินการแตงตั้งใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ วันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใชบังคับคือตั้งแตวันที่ ๒๔ 
เพราะฉะนั้นตองนับจากวันที่ ๒๕ ครบกําหนด ๖๐ วันคือวันที่ ๒๔ แตกอนหนานี้ครับ 
ตอนที่ทานใชเหตุโยกยายอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ------------------------------------ 
 

              - ๓๐๒/๑ 



 ๖๕๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 บุศยรินทร ๓๐๒/๑ 
 
คือทานสุนัย มโนมัยอุดม ทานไปใชมาตรา ๖๗ ซึ่งตอเนื่องกัน ในมาตรา ๖๗ นั้น ทานบอก
ไมไดครับ ตองรีบทําเพราะมีกําหนดเวลาใหทําภายใน ๓๐ วัน ทานเห็นวาทานสุนัย 
มีความรูมีความสามารถจะตองรีบสงไปอยูตรงนั้น ไมอยางนั้นเดี๋ยวตั้งไมได ทานประธาน
ที่เคารพครับ ถาหากนับกําหนดเวลา ๓๐ วันจริง ๆ มันจะอยูวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  
ทานเขามารับตําแหนงบริหารราชการตั้งแตวันที่ ๑๘ ทานรีบทําตรงนี้ เลย แตวา 
ทานประธานที่เคารพครับ ถาทานประธานจําไดทานมาชี้แจงเยอะเลยบอกจําเปนมาก 
สัมภาษณสื่อมวลชนทานก็บอกไมอยางนั้นจะผิดกฎหมายครับ ทานบอกไมอยางนั้น 
จะผิดกฎหมายฉบับนี้ ป.ป.ท. มีกําหนด ๓๐ วัน แตวาในกรณีตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๖ คน ทานใชเวลานานมาก ทานประธานเห็นไหมครับ ในการที่จะสั่งใหทานสุนัยไปทํา
หนาที่รักษาราชการเลขาธิการ ป.ป.ท. นั้น ทานใชเวลาเพียงแค ๓-๔ วันนับแตวันเขาสู
ตําแหนง แตตอนพิจารณาเรื่องของกรรมการทานใชเวลานานมาก ประเด็นเกิดขึ้น 
ในสภาผูแทนราษฎร ถาทานประธานจําได เกิดขึ้นอยางไรครับ เกิดขึ้นวาทานยื่นนําเรื่อง 
เขาสูสภาผูแทนราษฎรเกินระยะเวลา ๖๐ วันหรือไม ซึ่งก็ไดมีนักกฎหมายจํานวนมากเลย
ที่มาชวยทาน พยายามบอกเลยครับหาชองกัน แมแตทานรักษาราชการปลัดกระทรวง
วันนี้ก็บอกวาไมเกินเวลา มาวันที่ ๒๕ มาชวยอะไรทานอยูตรงนั้น เอกสารก็มีปญหา  
ทานบอกวาวันที่ ๒๘ วันที่ ๒๕ อะไรนั่นนะครับ ทานคงจําไดของเดือนมีนาคม แตวามี 
นักกฎหมายจํานวนมากไปหาทางออกใหทานครับ แลวไปบอกวาอยางไรครับทานประธาน 
บอกวาระยะเวลา ๖๐ วันนี้ไมมีโทษกําหนดไว เพราะฉะนั้นไมเปนไร ทานประธานคงจําได
เร่ืองนี้ ทานประธานเห็นมาตรฐานของทานรัฐมนตรี ตอนที่ทานจะโยกยายทานอดีต 
อธิบดีดีเอสไอ ทานสุนัย มโนมัยอุดม ทานบอกไมไดเลย กําหนดเวลาตามกฎหมาย  
มาตรา ๖๗  ๓๐ วัน ถามาอยูในกรอบเวลานั้นเดี๋ยวผิดกฎหมายพอมามาตรา ๖๖  ๖๐ วัน
ทานทําไมทันตามนั้น ทานบอกทําไดเพราะวาไมมีโทษกําหนดไว ผมอยากจะกราบเรียนวา
ทานก็มาชี้แจง ทานบอกวาทานไดรับหนังสือวันที่ ๒๕ ปรากฏวาจริง ๆ แลวทานไดตั้งแต
วันที่ ๒๔ อันนี้ทานก็คงมีเหมือนผม วันที่ ๒๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ทานไดรับหนังสือ
เอกสารรายงานวาขอใหทานทํารายการตรงนี้มา แลวก็หนังสือนี้ มีเลขรับถูกตองที่ 
 



 ๖๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 บุศยรินทร ๓๐๒/๒ 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยื่นตอรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม สงรายชื่อไปใหทาน
จํานวน ๑๔-๑๕ คน ผมไมตองพูดหมดนะครับ เพื่ออะไรครับ เขาตองเลือก ๖ คน ๖ คน 
ในที่นี้เขาใหทานรัฐมนตรีไปลงเลขในจํานวนนี้เอง แตวาในจํานวน ๖ คนนี้ มีอยู ๑ คน 
ซึ่งทานรัฐมนตรีใสชื่อเขาไป ใหเขาใสชื่อเขาไปครับทานเลือกมา ขออภัยเอยนามทาน
ไมไดเสียหายอะไรครับ เพราะวาทานคือทานไสว พราหมณี อดีตสมาชิกพรรครัฐบาล 
และอดีตผูสมัคร ส.ส. พรรครัฐบาล ประเด็นมาอยูตรงนี้ครับ ทานเปนคนสงชื่อตรงนี้ 
ไปใหทางคณะกรรมการ แลวคณะกรรมการเขาก็ทํางานตามที่ทานไดใสชื่อเขาไป แลวก็ 
สงมาใหครับ แตที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานก็คือวา ถาทานประธานจําไดวันนั้น
เร่ืองนี้ทานรัฐมนตรีเอาเขาสภาผูแทนราษฎร มีการถกเถียงพูดกันมาก พูดกันเยอะมากวา 
๑. ระยะเวลาไดไหม แลวถกเถียงกันอยูตรงนั้น พวกเราเขาใจวาพูดจบแลวจะตองมาพูด
เร่ืองคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการพิจารณา ปรากฏวาที่ประชุมรวบรัดเลยครับ ลงมติ 
ผานไปเลย เสร็จแลววันนี้ไปติดอยูที่วุฒิสภา ความลาชาเกิดขึ้นอีกไหมครับทานประธาน  
 

 - ๓๐๓/๑ 
 

                            



 ๖๕๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๓๐๓/๑ 
 
นี่คือรูปแบบหนึ่งแตประเด็นมันอยูตรงไหนครับ มันอยูตรงที่วาทานที่ผมเอยนามไป 
เมื่อสักครูคือทานไสวนั้นทานเปนสมาชิกพรรคการเมือง แตวาเปนผูที่ทานรัฐมนตรี 
เสนอชื่อ ทานประธานที่เคารพครับ ผมเรียนทานประธานแลววาทางกระทรวงสงรายชื่อ
ทั้งหมดใหทานรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ มีนาคม และเพื่อไมใหมีขอครหาทานไสว พราหมณี  
ก็เลยลาออกจากพรรครัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ ทานประธานเปนไปได
อยางไรครับ ทานรัฐมนตรีเสนอชื่อไปใหทางกระทรวงใสไปในรายการใหเปนผูมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเปนการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แตบุคคลที่ทานสงไปใหเสนอชื่อนั้นเปนสมาชิกพรรคการเมือง และเปนผูที่ลงสมัคร
แนนอนครับ อาจจะมาบอกวาไมไดผิดกฎหมายอะไร แตเปนเรื่องที่ไมควรกระทําใชไหม
ผมทราบครับ ทานกําลังจะบอกผมวาในกฎหมายใชคําวา ตําแหนงทางการเมือง  
แตผมถามทานครับ ผมถึงบอกวาเรื่องของการขาดนิติธรรม ขาดจริยธรรม ทานไมควร
กระทําแบบนี้ ทานไดพยายามที่จะแกปญหาถึงไดมาลาออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ 
หลังจากที่ทานไดลงเลข ๒ ไวที่ขางหนาชื่อของทานไสวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม เหตุนี้ 
อีกหรือเปลาครับที่ทําใหการเสนอชื่อตาง ๆ ไปถึงคณะรัฐมนตรีตองลาชาและเปนเหตุนี้
หรือเปลาครับที่ทําใหการเสนอชื่อเขาสูสภาผูแทนราษฎรตองลาชาตามไปดวย ทานไมได
คํานึงเลยวากฎหมายใหทานทําอยางไร ถาหากวาพรรคพวกของทานจะไดประโยชน  
ทานไมไดคํานึงเลยวากฎหมายจริง ๆ จะตองมีผลอยางไรเพียงขอใหคนที่ทานเลือก 
ไดมีโอกาส ผมอาจจะเขาใจผิดแตนี่คือพยานหลักฐานที่ทําใหเราเขาใจวามันเกิดอะไรขึ้น 
ทานผูได รับการเสนอชื่อไมไดเปนความผิดของทาน แตประเด็นคือทานรัฐมนตรี 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม การที่จะทําใหกระทรวงยุติธรรมเปนกระทรวง 
ที่เปนธรรม ผมอยากจะขออนุญาตวา สิ่งที่พวกผมยึดกันอยูเสมอครับและขาราชการ
กระทรวงยุติธรรมวันนี้หลายคนที่จากสายตุลาการหรือนักกฎหมายที่ยึดเอาไวก็คือ  
พระบรมราโชวาทอยางที่ผมไดกราบเรียนไว ผมไมเอามาอานใหเสียเวลา คือความจริง
อยากอานแตวาไมอยากใหประธานเสียเวลาเพราะวาเวลาก็นอยลงตลอด ผมถึงพยายาม
ไมแสดงเอกสารเลย  แตทั้งหมดนี่ผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีทราบวาเปนความจริง  
 



 ๖๕๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๐๓/๒ 
 
ทานไสว พราหมณี เอกสารของ กกต. ที่ตรวจสอบไดนะครับ ทานเปนสมาชิกพรรค
หมายเลข ๘๗๐๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓๑๐๒๐๐๒๗๐๓๖๘๓ ทานสมัครเปน 
สมาชิกพรรคเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ แลวก็วันที่พนสมาชิกภาพวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๑ หลังจากวันที่ทานรัฐมนตรีสงชื่อไปใหทางคณะกรรมการและหลังจากวันที่
รัฐมนตรีเลือกใหไปอยูในลําดับที่ ๒ เกือบ ๑ เดือนทานประธาน แลวหลังจากที่ทานได
ลาออกแลวถึงไดมีกระบวนการตรากฎหมายอื่น ๆ เพื่อจะนําสูคณะรัฐมนตรีหรืออะไร 
ก็สุดแลวแต แตที่สําคัญขั้นตอนเปนอยางไรมาถึงสภาผูแทนราษฎรลาชากวาตามที่
กฎหมายกําหนด และทานประธานคงจําไดนะครับ เหตุผลที่ทานรัฐมนตรีพยายามอธิบาย
และเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมที่ ไมได มีความเปนธรรมในกฎหมายเหมือนที่ มี 
พระบรมราโชวาทไวก็พยายามหาทางออกให บอกวาไมมีโทษ ก็ถาถามวาถาไมมีโทษแลว
มาตรา ๖๗ ที่ไปยายทานสุนัยบอกไมทันมันเปนอยางไร แลวกรณีของทานสุนัย 
ผมอยากกราบเรียนทานประธานครับ เพื่อบงชี้วาเถยจิตคืออะไร ตั้งแตทานไปนะครับ  
วันนั้นยังไมมีอะไรเลย แลวไปทําอะไรครับ มาตรา ๖๗ ที่ทานหยิบยกมาอาง เขาบอกวา
ใหกระทรวงยุติธรรม ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๐๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๖๖๐
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สํานักงาน ป.ป.ท .และอีกหลายหนวยงานมารวมกันทําโครงสราง ปรากฏวาถาทานประธาน
จําได วันนั้นผมก็พูด ผมบอกวาลองถาหากวาจะใหทานไป ทําไมไมเอาคนที่ดูแล 
เร่ือง ป.ป.ท .ไปโดยตรง ทานดูแลมาตั้งแตตน ทานรองอธิบดีดีเอสไอคือทานธาริต เพ็งดิษฐ 
ซึ่งกําลังจะไปเปนตัวจริงอีกไมนาน วันนั้นทานก็บอกไมได แตปรากฏวาถาไมได 
เมื่อทานสุนัยไปอยูตรงนั้นแลว  ทําไมคนที่ทําเรื่องทั้ งหมดในทางความเปนจริง 
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการ ป .ป .ท     .เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนี้คือ 
ทานธาริต เพ็งดิษฐ เหมือนเดิม สรุปแลวก็คือยายทานสุนัยไปแขวนไวลอย ๆ แลวนี่ก็คือ
ประเด็นปญหาที่ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ทานรัฐมนตรีใชกฎหมายในมือ 
โดยไมยึดมาตรฐานที่ถูกตอง อยางกรณีกรรมการ ป .ป .ท   .ที่ผมกราบเรียนทานประธาน 
ไปนั้น ทานประธานครับ อยาคิดวาเปนครั้งแรกความจริงทานรัฐมนตรีสมพงษ อมรวิวัฒน 
ทานเปนคนโชคดีที่สุดจริง ๆ เลยในบรรดาพวกเราที่ไดไปอยูตรงนั้นนะครับ อยูตรงตําแหนง
รัฐมนตรี เชื่อหรือไมครับวาทุกครั้งที่ทานไปอยูตรงนั้น ทานจะเปนคนมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบตลอดเวลาเลย  
เมื่อประมาณป ๒๕๔๐ ทานเปนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตในอดีตที่เรียกวา ป .ป .ป   .มาคร้ังหนึ่งครับ ทานคงจําไดนะครับ  
ในครั้งนั้นเกิดปญหาแบบเดียวกันกับครั้งนี้เลย แลวเมื่อทานนําเรื่องเขาสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ก็เกิดปญหาแบบเดียวกับคร้ังนี้ละครับ ทานอดีตผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร ทานชวน หลีกภัย ก็เปนผูหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายถึงความไมเหมาะสม 
หลายประการ ทานก็ไมเชื่อครับ ทําแบบเดียวกันเลยครับ เสร็จแลวไปเจอปญหา 
ที่วุฒิสภาเหมือนกันเลย วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ วุฒิสภาไมผาน ๒ ทาน ๑ ใน ๒ ทาน 
ที่ไมผานนั้นเพราะวามีประวัติทุจริต มาครั้งนี้เห็นไหมครับ ผมถึงไมเขาใจวาทําไม 
ทานถึงตองทําแบบนี้อยูเสมอเลย ทานประธานไปดูรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ก็ได วุฒิสภาก็ได ๑๑ ปใหหลังทานกลับมามีโชคดีอีกครั้ง เปนคนที่มีอํานาจแตงตั้ง 
ผูที่มีหนาที่ในการดูแลการปองกันปราบปรามการทุจริต แตในการคัดตัวบุคคลที่จะไป 
ทําหนาที่ทานกลับทําเหมือนเดิม ตรงนี้ละครับที่ผมเรียนวาทานไมเหมาะสมจริง ๆ  
 



 ๖๖๑
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ทานไมไดยึดพระบรมราโชวาทเลย ที่บอกวาประชาชนเขาคาดหวังใหทานทําใหเขา  
ไมทําใหเขา ทําเพื่ออะไร ไมใชใหทานมาทําเพื่อพวกพอง ผมถึงกราบเรียนทานประธานวา 
ผมไมเคยคิดเลยวาทานที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะใชอํานาจ 
ในกฎหมายเปนอยางนี้ และที่ผมเสียใจมากกวาทานรัฐมนตรีคือใครครับ บรรดา
ขาราชการกระทรวงยุติธรรมที่พยายามชวยบิดเบือนขอกฎหมาย ขณะนี้ก็กําลังชวยกัน 
อยูขางหลังนั่นแหละครับ แตคนที่ชวยทานหลายคนก็เปนคนใหขอมูลผมครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พอสรุปไดไหมครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค  (กรุงเทพมหานคร) : ผมอยากเรียน 
ทานประธานครับวา ดวยเหตุตรงนี้ครับ ผมเสียใจที่วาทานมาเปนรัฐมนตรีของกระทรวงหนึ่ง 
ที่ผมรักและทานทําแบบนี้ ยังไมทันจบเลยครับทานประธาน เมื่อวานก็เกิดเรื่องอีก  
คดีสินบนศาล ๒ ลานบาท ดังมาก เพิ่งตัดสินเมื่อวานนี้ เองครับ ความจริงเกิดมา 
หลายวันแลว ๑๐ กวาวันแลว แตวาเพิ่งตัดสินเมื่อวานทานประธาน ในคําพิพากษา 
บอกเลยวา พฤติกรรมเปนการใหสินบน ขออนุญาตนิดนะครับ ในคําพิพากษาทานใช 
คําวาอยางนี้เลยครับ การกระทําของผูถูกกลาวหาทั้งสามเปนการกระทําที่อุกอาจ ทาทาย 
และเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเปนศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศครับ -------------------------- 
 

 - ๓๐๕/๑ 
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คดีนี้เปนที่สนใจของพี่นองประชาชนจํานวนมาก เพราะเปนคดีที่ทั้ง ๓ ทานเกี่ยวของกับ
คดีที่อยูในศาลการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แลวเกิดคดี 
อยางนี้ขึ้น ที่ผมบอกวายังไมทันจบเลยครับ ปรากฏวาวันนี้ทานใหสัมภาษณเรียบรอยแลว 
เผอิญคดีนี้ เปนคดีที่ไปเกี่ยวของกับทานอดีตนายกรัฐมนตรี แตทานใหสัมภาษณ 
บอกอยางนี้ครับ อันนี้สื่อมวลชนถาไมถูกทานก็ตองบอกวาทานไมไดพูด และทานตอง 
ทําใหมดวย เขาเขียนอยางนี้บอกวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกโรงปองแมว  
ผมก็ไมทราบทําไมใชอยางนี้  ชี้ศาลสั่งจําคุกสินบน  ๒  ลานบาทไม เกี่ยวทักษิณ  
เพราะแควาจางทําคดีไมรูเร่ืองสินบน ยืนยันฝายบริหารแทรกแซงศาลไมได แลวเขา 
ก็บอกครับ มีเนื้อความตอไปบอกวา ทานคิดวาทานอดีตนายกรัฐมนตรีไมมีสวนเกี่ยวของ  
ผมคิดวาในแงของความเปนธรรมกับทุกคนเราจะไปเที่ยวคิดวาใครเขาผิดไปกอนไมได  
ผมถูกฝกมาในลักษณะของตองใหความเปนธรรม ใครกลาวหาก็ตองมาพิสูจนกัน  
แตประเด็นไมใชตรงนั้นครับ ทานอยาลืมวาขณะที่ทานกําลังใหสัมภาษณ ทานกําลัง 
ใหสัมภาษณในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมครับ ทานจะเที่ยวแสดงความคิดเห็น
ของทานเองลอย ๆ วาคนโนนเกี่ยวคนนี้ไมเกี่ยวไดอยางไรครับ ทานทําอยางนี้ผมถึงเรียนวา
พฤติกรรมและการบริหารงานของทานทําใหขาดความเชื่อถือ ทานผิดจริยธรรมของ 
ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีที่พึงกระทําจริง ๆ ทานไปชี้นําไดอยางไรครับ เพราะอะไรครับ 
ทานประธาน คดีนี้ผมเรียนนะครับ ศาลฎีกาตัดสินในคําพิพากษาบอกวาเปนคดีอุกอาจเลย 
ถาหากวาทานไปดูพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิ เศษ  ซึ่ งทานเปนรองประธาน
คณะกรรมการอยูนั้นเขาขายที่สํานักงานสอบสวนคดีพิเศษจะรับมาเปนคดีพิเศษ 
หาตัวผูใชจางวานไหมครับ แลวถาหากเกิดมีการรับมาพิจารณาแลวทานซึ่งเปน 
ผูกํากับดูแลทานบอกลวงหนาไวแลววาคนโนนไมเกี่ยว คนนี้ไมเกี่ยว ทานลองนึกสิครับวา
ประชาชนที่เขาหวังพึ่งในตัวทานเขาจะรูสึกอยางไร ทานอาจจะบอกวาไมใช แตทาน 
อยาลืมวาทานเปนบุคคลสาธารณะ การกระทํา คําพูดทุกอยางของทานถูกตรวจสอบ
ตลอดเวลา เราจะมีเจตนาอะไรหรือเราไมมีเจตนาอะไรเราพิสูจนไดจากเถยจิตของเรา
ดวยการกระทํา เราจะทําอยางแลวบอกวาไมใชมันเปนไปไมไดครับ ตรงนี้ทานจะให 
 



 ๖๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๓๐๕/๒ 
 
ความเปนธรรมไดอยางไรครับ แลวกอนหนานั้นเพียงไมกี่วัน ทานประธานที่เคารพครับ 
คณะรัฐมนตรีมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปองกันปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐโดยมีประธานซึ่งเปนคําสั่งที่แปลกประหลาดมากผมไมเคยเจอเลยครับ 
ปกติเราก็จะใหนายกรัฐมนตรีก็บอกนายกรัฐมนตรี ถารองนายกรัฐมนตรีเราก็บอกวา
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการมอบหมาย คําสั่งเขาตองเขียนอยางนี้
เพราะอะไรครับ เพราะวาคณะกรรมการเขาตองมีอยูยาวจนกวาจะยกเลิก แตทานที่ 
ดํารงตําแหนงมันเปลี่ยนไดวันนี้เปนทาน วันหนาเปนผม วันนี้ทานนี้เปนนายกรัฐมนตรี 
วันหนาอาจจะเปนทานอื่น วันนี้ทานนี้เปนรองนายกรัฐมนตรีวันหนาอาจจะมีคนอื่นมา  
แตในคําสั่งแตงตั้งนี้ประหลาดมากครับบอกวาใหทานนายกรัฐมนตรีหรือทานสมชาย  
วงศสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ก็แปลวานอกจากทานนายกรัฐมนตรี  
ทานสมชายเปนไดตลอดสิครับ แลวทานก็มอบหมายใหคนอื่นไมไดเลย แลวทานสมชาย
เปนใครครับ  ผมไม ไดกลาวใหทานเสียหาย  ผมสอบถามทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมในฐานะเจาของเรื่อง ทานก็เกี่ยวของเปนญาติพี่นองกับบุคคลที่ 
อาจจะตองถูกตรวจสอบ ผมเคารพทุกคนครับ แตผมกําลังจะบอกวาอยางนี้จะทําให 
พี่นองประชาชนเขารูสึกวาทุกอยางจะอยูภายใตการบริหารจัดการของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมที่จะใหความเปนธรรมกับพี่นองประชาชนถูกตองตามกฎหมายไดอยางไร  
 
                 - ๓๐๖/๑ 
 



 ๖๖๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กุลนษิฐ ๓๐๖/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดยกตัวอยางคดีที่ทานสง ขออภัยครับ ผมไมทราบทานสง
หรือเปลา เอาเปนวาที่ทานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปจจุบันนี้ยกคณะไปที่ กกต. ที่ผม
บอกวาถูกหรือเปลานั้นเพราะอะไรครับ ตอนนั้นยืนยันกันหมดเลยวามีหลักฐาน  
มีอยางนั้นอยางนี้ ปรากฏวาเมื่อวันที่ ๑๖ ความจริงวันที่ ๑๑ กอน ทานรองอธิบดีบอกวา
จะตองเอาเรื่องนี้เขาที่ประชุม กคพ. หรือคณะกรรมการคดีพิเศษ เพราะอะไรครับ  
เพราะกลายเปนวาจํานวนยอดเงินไมเขาอํานาจของดีเอสไอ เมื่อไมเขาอํานาจแลวไปบุก
เขาไดอยางไรครับ ไปมาเสร็จแลวครับถึงไดมาบอกวาขอเอาเขา กคพ. แลวเพิ่งเขา 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผานมานี้เอง พฤติกรรมอยางนี้ละครับทานประธาน และที่แปลก
ประหลาดมากไปอีกครับ อันนี้ผมตรวจสอบไมทันเวลามันสั้น ตองถามทานรัฐมนตรี 
ดวยวาในคณะกรรมการ กคพ. ที่วานี่มีการแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ 
ใชไหมครับ แตวาตามขาวที่ออกมาซึ่งผมตรวจสอบยังไมทันนั้นเรียนตรง ๆ ครับ  
เขาบอกวาใหทานเรวัต ฉ่ําเฉลิม อดีตอัยการสูงสุดเปนประธาน แตวาหนึ่งในกรรมการ
หรือทานเดียวผมก็ไมแนใจคือทานโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกา ถาจริง  
ทานประธานที่เคารพครับ มันตลกไหมครับ ทานเอาทานอดีตอัยการสูงสุดเปนประธาน 
แตเอาอดีตประธานศาลฎีกาเปนกรรมการ ทานโสภณ รัตนากร เปนใคร ทานเรวัต ฉ่ําเฉลิม 
เปนใคร เปนผูหลักผูใหญของวงการกฎหมายทั้งคูเปนคนที่ไดรับการเคารพนับถือทั้งคู 
แตถามทานประธานครับ ดวยวัยวุฒิ ดวยอาวุโส และดวยความนาเชื่อถือเทากันนั้น  
ถาทานประธานเปนคนตั้ง ทานจะตั้งทานโสภณเปนประธานหรือตั้งทานเรวัตเปนประธาน 
ตรงนี้มันประหลาดอยางไรครับ คนเขาก็สงสัยวาทําไมครับ ทําไมใชแตทางดานอัยการ 
แลวมันประหลาดไหมครับวาไปบุกตรวจสอบ ไปบริษัทเอกชน ไปอะไรเขาหมดแลวครับ 
เรียบรอยหมดแลว แลวคอยกลับมาบอกวาขอใหอยูในอํานาจเถอะ แลวที่ทานไปทํา 
ตอนนั้นมันเปนอยางไรครับ เขาเสียหายไหมครับ แลวคดีที่มารองเรียนตรงนี้คนรองเรียน
เปนใคร ผมไมอยากไปเอยนามทานหรอกครับ แตทานรัฐมนตรีพูดเถอะครับ ทานบอก 
สิครับเปนใคร เปนเพื่อนรวมรุนกับใคร เกี่ยวของกันทั้งหมดไหม ผมถึงบอกตรงนี้ 
ผมจะเรียนทานประธานผานไปถึงทานรัฐมนตรี  เราทําอะไรหรือเราไมทําอะไร 
 



 ๖๖๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๓๐๖/๒ 
 
คนเขาจับจองมองดู เราบอกเราไมไดทําแตพฤติกรรมเราทํา คนเขาไมเชื่อครับ ผมรัก
เคารพทุกทานครับ แตนี่คือเร่ืองของความถูกตองและความเปนธรรม ผมขอถาม 
ทานประธานผานไปยังคณะรัฐมนตรีวา ทานคิดอะไรไหมครับกับคดีนี้ ทานจะดําเนินการ
อยางไรครับ เพราะวามันเพิ่งเกิดเมื่อวาน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะรองประธานของคณะกรรมการ กคพ. ทานจะเอาคดีที่ผูพิพากษาศาลฎีกา 
ทําคําพิพากษาบอกเปนคดีอุกอาจ ทําถึงบนศาลฎีกาซึ่งเปนสถาบันยุติธรรมสูงสุด 
ของประเทศ คดีอยางนี้ทางดีเอสไอสนใจไหมครับจะตรวจสอบ ผมคิดวาเรื่องนี้เปน 
เร่ืองที่พี่นองประชาชนจับตาดูทานอีกเรื่องหนึ่งครับ แตทานใหสัมภาษณไปแลวบอกวา
คนนั้นไมเกี่ยว คนนี้ไมเกี่ยว แลวถาหากวาผลการสอบสวนเขาบอกวาเกี่ยวทานจะวา
อยางไร ทานเปนรัฐมนตรี ทานตองเปนผูใหญ ทานตองหนักแนนที่ผมกราบเรียน 
ทานประธานผมไมไดคิดวาไปสั่งสอนทาน แตในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ที่ตองกํากับดูแลการทํางานของทาน ผมคิดวาทานทําไมถูกและทานไมควรทําอยางนี้  
การตีความกฎหมายก็เชนเดียวกันครับ การตีความกฎหมายที่ทานใชมาโยกยายนี่ 
เขาไมไดตีความแบบทานกันมาเลยครับ การที่จะใชมาตรา ๔๖ ใหใครไปแทนใครเจาตัว
ตองไมมีหรือมี ปฏิบัติไมได แลวตามลําดับแลวถาปฏิบัติไมไดก็ใหรองซึ่งเรียงตามลําดับ
กันไปเขาก็มาทําครับ ในกรณีนี้ที่ผมเรียนครับ ทานกลับไปตีความอยางไรครับ ไปตีความ
ใหทานสุนัยไปกอน แลวทานก็ยังอยูในตําแหนงเดิมครับ เพราะคําสั่งทานเองเปนคนเขียนวา 
ใหไปรักษาราชการตําแหนงโนน ก็แปลวาตําแหนงนี้เขายังอยูนะครับ  ----------------------- 
 

 - ๓๐๗/๑ 
 
                                                                                        



 ๖๖๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๗/๑ 
 
แลวทานก็สั่งใหอีกทานหนึ่งจากตําแหนงที่อยูเปนรอง ป.ป.ส. มารักษาราชการตําแหนง 
ซึ่งยังมีตัวตนอยูครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานประธานครับ ผมกราบเรียนทานประธานวา 
สิ่งที่ผมไดอภิปรายไปทําใหผมไมสามารถที่จะไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ทานสมพงษ อมรวิวัฒน ไดครับ ขอบพระคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดลงจากบัลลังกโดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
จะมีผูอภิปรายทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด ๒ ทานใชไหมครับ อีก ๒ ทาน
หรือครับ เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ กระผม นายสมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม 
แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมเองไดรับฟงจากทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ซึ่งทานไดให 
คําอภิปรายซึ่งกินใจ และผมเองก็ตองกราบเรียนทานดวยความเคารพวากระผมเองก็รูสึก 
เสียใจไปกับทานดวย ทานเองมีความรูสึกรักกระทรวงยุติธรรม  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรัฐมนตรีครับ ขอนิดเดียวครับจะไดหารือตรงนี้มันจะไดขอสรุปที่ดีนะครับ ขออภัย 
ที่ขดัจังหวะนิดหนึ่ง ทานสาทิตยเชิญครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ผมขออภัย 
ทานรัฐมนตรีดวยนะครับ บังเอิญเหลืออีก ๒ ทานสั้น ๆ เทานั้นเองเรื่องยุติธรรมจะจบ 
แลวทานจะไดตอบทีเดียว แลวเราก็ไปกระทรวงมหาดไทย รบกวนทานอยางนั้นจะไดไหมครับ  
ก็คือหมายความวามีผูอภิปรายสั้น ๆ  อีก ๒ ทาน แลวทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ตอบ 
ขอบพระคุณครับ 
 
 



 ๖๖๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๗/๒ 
 
   นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ทานประธานครับ 
ก็สุดแลวแตทานวิปฝายคานอันนี้ไมขัดของ แตผมเกรงวาเมื่อมีหลายคนผมเกรงวา 
จะลืมประเด็นเดี๋ยวจะตอบทานไมหมดตองขออภัยดวย ถาทานไมขัดของผมยินดีครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อยูที่ทานรัฐมนตรีครับ แลวแตครับ 
  นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ถาเพื่อจะให 
เหตุการณไปรวดเร็วก็ไมมีปญหา 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานไมขัดของใชไหมครับ 
  นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ไมขัดของครับ 
ขอแคเรงดวนหนอยแลวกันครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสาทิตยครับ ๒ ทานนาจะใชเวลาสักเทาไรครับ พอประมาณไดไหมครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : คงประมาณไมเกินสัก ๔๐ นาทีนะครับ 
แตวาถาทานเกรงจะลืมประเด็นไมเปนไร ทานตอบสั้น ๆ กอนก็ได แลวพอพูดอีก ๒ ทาน 
แลวคอยตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
๒ ทานรวมกันนาจะใชเวลาไมเกิน ๔๐ นาทีใชไหมครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ไมเกิน ๔๐ นาทีใชครับ ผมวาทานตอบ
กอนก็ไดไมเปนไรนะครับ เพราะวาหลังจากนั้นแลวก็จะมี ๒ ทาน แลวก็ทานตอบประเด็น
สั้น ๆ อีกรอบหนึ่งก็จบครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
แลวแตทานรัฐมนตรีครับ 
   นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม สมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม 
 



 ๖๖๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๗/๓ 
 
บัญชีรายชื่อ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม คงจะใชเวลาทานที่ เคารพไมมาก 
เพราะผมเองเปนคนอภิปรายไมคอยเปน พูดไมเกง ผมคงจะพูดแตเนื้อ ๆ เปนคําถามที่
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ไดเอกซเปกท (Expect) มาก็ได พูดมาตะกี้นะครับ  
ก็เรียนดวยความเคารพครับวาผมก็มีความรูสึกคลายกับทาน เพราะวาในฐานะที่ทานเอง
ก็มีความผูกพันกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งผมก็เรียนดวยความเคารพวาผมเสียใจอยางยิ่ง
เหมือนกันนะครับ และหลายเรื่องที่ทานถามมา ผมจะตองเรียนดวยความเคารพเพื่อจะได
อธิบายใหทานคลายกังวล คลายจากความเสียใจไปบาง กระผมคงจะไดอธิบายที่ไปที่มา
ของการโยกยายของการดําเนินการใด ๆ ที่ทานบอกมาซึ่งกราบเรียนดวยความเคารพวา
ในการโยกยายขาราชการที่ทานพูดไววาเปนการเอื้อประโยชนใหพวกพอง ขาดคุณธรรม 
ทานใชคําวา เหมือนชวยพวกพอง ซึ่งกระผมก็คงจะตองชี้แจงใหกับทาน คงจะพูดรวม ๆ 
ไปถึงใหมันสั้นเขาก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับการโยกยายทานสุนัย ตองขออภัยที่เอยชื่อทานนะครับ 
อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปอยู ป.ป.ท. ใชคํายอก็แลวกันแปลวาเขาใจกันนะครับ 
ก็เรียนดวยความเคารพนะครับวา ------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๓๐๘/๑ 
 
 
 



 ๖๖๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๐๘/๑ 
 
การโยกยายครั้งนี้กระผมเล็งเห็นวาทานสุนัยทานเปนผูที่มีความสามารถ ทานเปนอดีต
ขาราชการตุลาการ ทานเปนผูพิพากษา งานของ ป.ป.ท. นั้นเปนงานที่จะตองทํา 
การสอบสวน เปนงานที่จะตองรางระเบียบ รางกฎรางในเรื่องเกี่ยวกับงานตาง ๆ มากมาย 
เพื่อไปตั้งเปนสํานักงานที่ผมอยากจะกราบเรียนเปนสํานักงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ซึ่งใน พ.ร.บ. ของ ป.ป.ท. นั้นไดกําหนดไววา ภายใน ๓๐ วันจะตองมีสํานักงาน 
คราวนี้ที่ตองมีสํานักงานนั้นก็เ รียนดวยความเคารพวาเราไมมีคนเลยสักคนหนึ่ง 
ที่สํานักงานนี้ เราจึงอยากจะไดใครสักคนไปอยูที่นั่น กระผมก็เรียนดวยความเคารพวา
มองดูแลวผมเห็นวาทานสุนัยเปนผูที่มีความเหมาะสมที่สุด ทานเคยเปนหัวหนาคณะศาล
ในศาลอุทธรณ ทานจบการศึกษาในระดับสูงเปนเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษ  
ซึ่งเมื่อเลือกทานแลวผมก็เสนอใหกับทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทานก็เห็นชอบ อยากจะ 
กราบเรียนทานเพิ่มเติมไปสั้น ๆ ที่หลังจากที่ทานสุนัยไปรับงานทางดาน ป.ป.ท. แลว  
ทานเชื่อไหมวาความสามารถของทานที่ผมไดกราบเรียนกับทานประธานผานไปยัง 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติแบบสั้น ๆ นั้นทานไดทํางานให ป.ป.ท. มีความกาวหนา 
อยางมาก ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบอรดตาง ๆ ทานก็เปนคนเสนอเขามา แตแนนอนครับ
ในสวนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ไดสอบถามวา มีคนคนหนึ่งในนั้นซึ่งเดี๋ยว 
ผมจะอธิบาย ในคณะกรรมการที่จะไปอยู ป.ป.ท. นั้นเรามีระดับผูพิพากษาชั้นผูใหญ 
อยูถึง ๔ ทาน แลวก็เรียนวาทานยังสามารถที่จะจัดโครงสรางของงาน ป.ป.ท. มีการ 
แบงสวนสํานักงานของ ป.ป.ท. ไดสําเร็จไปเมื่อวันที่ ๑๒ นี้เอง ทานไดทําจบสิ้น จึงนับวา
ทานไดวางรากฐานระเบียบและขอบังคับ คูมือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไดเสร็จสมบูรณ 
พูดงาย ๆ วามันมีอนุบัญญัติถึง ๒๗ ฉบับซึ่งทานไดทําเรียบรอย ขณะนี้ถาหากเรามี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. งานของ ป.ป.ท. นี้ก็เดินไดทันที ทั้งนี้เนื่องจากวาผูที่จะมา
ปฏิบัติงานใน ป.ป.ท. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการนี้กอน อันนี้เพียงแตรอวา
เร่ืองการพิจารณาของวุฒิสภาจะเสร็จสิ้นไปเมื่อไร อันนี้ก็เรียนดวยความเคารพวา 
เมื่อใหทานไดมาอยูตรงนี้จะเห็นไดวางานที่ ป.ป.ท. นั้นเสร็จเรียบรอยไปเมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายนที่ผานมา เสร็จเรียบรอยจริง ๆ ทานจะเห็นวางานนี้ที่ผมเรียนดวยความเคารพวา 



 ๖๗๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๓๐๘/๒ 
 
ทานเปนผูที่มีความเหมาะสมกับการทํางานนั้น ๆ  ในเรื่องของการที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
จาก กทม. ไดสอบถามวาในคําสั่งที่แตงตั้งอันนั้นกระผมก็ใชระเบียบขาราชการ 
การบริหารราชการแผนดินเปนคําสั่งอันนั้นไป แลวทานพีระพันธุ ตองขออภัยที่เอยนามทาน 
ไดสอบถามมาบอกวาเมื่อแตงตั้งใหไปรักษาการ ในคําสั่งนั้นกอนที่ผมจะออกคําสั่ง 
เวียนไปนั้น ผมไดปรึกษาหารือทานอดีตปลัดกระทรวงคือทานจรัญกอนที่จะออก
หนังสือเวียนไป ทานก็บอกวาถูกตองตามกฎหมาย ถูกตองทุกอยาง ก็กราบเรียน 
ดวยความเคารพวาผมเองจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องของกฎหมายนั้นเปนเรื่องที่ 
กระผมระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะวากระผมไมใชเปนนักกฎหมาย ----------------------------- 
 

- ๓๐๙/๑ 



 ๖๗๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๓๐๙/๑ 
 
แลวก็กราบเรียนทานดวยความเคารพครับวากระทรวงยุติธรรมเปนกระทรวงที่มีลักษณะ
พิเศษ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ก็คงจะทราบซึ่งแตกตางจากกระทรวงอื่น ๆ  
เปนกระทรวงที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายโดยตรง หนาที่ของรัฐมนตรีจึงเปนลักษณะ
การกํากับดูแลเชิงนโยบาย  ผมเองการจะทําอะไรตาง ๆ ผมก็ไดปรึกษาหารือกับ 
ผูหลักผูใหญในกระทรวงซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอยางยิ่ง  
ก็เรียนดวยความเคารพสําหรับการที่ไดมอบหมายใหกับทานสุนัยไปอยูที่ ป.ป.ท. นั้น 
เปนจุดที่ถูกตองที่สุดในความคิดของกระผม สวนเรื่องที่ทานกลาววาเปนการเอื้อประโยชน
อะไรตาง ๆ นั้น ผมคิดวาทานคงหมายถึงการโยกยายนี้เพื่อที่จะเอ้ือประโยชนใหกับ 
ใครบางคนอยางนั้นเปนตน ผมขอกราบเรียนวาทานไดเมนชัน (Mention) ทานไดพูดถึง
เกี่ยวกับเร่ืองเอสซี แอสเสท หลายครั้ง ซึ่งผมเขาใจวาทานคงจะหมายถึงอันนี้ ซึ่งผม 
ขอใหสรุปวาเปนอยางนั้นก็แลวกัน ก็เลยอยากจะกราบเรียนทานดวยความเคารพวา  
ในเรื่องนี้กอนที่จะมีการแตงตั้งอธิบดีดีเอสไอคนใหม เร่ืองเกี่ยวกับเอสซี แอสเสท นี้ 
ไดผานพนจากดีเอสไอไปนานแลว อยูในการพิจารณาของอัยการแลว เพราะฉะนั้น 
ในการที่โยกยายใครหรือใครก็ตามที่เขาไปอยูที่ดีเอสไอไมไดเขาไปเพื่อที่จะเอื้อประโยชน
ตามที่ทานไดกลาวถึงนะครับ ก็คงจะอยากกราบเรียน กระผมมีวันที่ที่ผมอยากจะ 
กราบเรียน ขอโทษนะครับ ผมไมไดเอาวันที่มา แตหมายถึงผมกราบเรียนวาขอเท็จจริง 
อันนี้ทานไดตรวจสอบไดวาการโยกยายอธิบดีดีเอสไอคนใหมเขาไปนั้น เร่ืองที่ทาน 
กําลังพูดบอกวาจะพาดพิงไปถึงคนอื่นนั้นไดผานไปแลวนะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับ
การแตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งทานบอกวาสายไปผิดปกติ แลวการที่ผมพูดนั้น
อาจจะไมเหมือนกับการที่ผมไดพูดในสภาเมื่อคราวกอนที่บอกวาจําเปนจะตองเรงตั้ง  
ผมมีความเรงรัดอันนั้นจริง ๆ ในการที่จะแตงตั้งนั้น ผมมีความรูในเรื่องกฎหมายนอย 
ผมก็เลยอางอิงในลักษณะที่วาในพระราชบัญญัติ ป.ป.ท. นั้นไดกําหนดไววา ๓๐ วัน
จะตองมีสํานักงาน ซึ่งผมก็ตั้งชวงนั้น ตั้งไดทัน แตหลังจากนั้นก็มีการเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ไดพูดนั้นก็ตรงกันกับตัวเลข 
หมายความวาวันที่ หนังสือที่ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ สงมาใหผมตรวจสอบในเรื่อง 
 



 ๖๗๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๓๐๙/๒ 
 
เกี่ยวกับการคัดสรรผูที่จะเขาไปเปนแลวผมก็ใสทานไสว พราหมณี เปนเบอร ๒ ตามที่ 
ทานวานั้นถูกตอง ที่ผมเรียนเชนนี้ก็เพราะวาหลังจากนั้นผมก็สงหนังสือกลับไปทาง 
ป.ป.ท. ผานทานปลัดในฐานะที่เปนประธานคัดสรรในวันเดียวกันคือวันที่ ๒๔ และตอมา
ผมไดรับหนังสือกลับมาจากทานประธานคัดสรรคือทานอดีตปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง 
หนังสือถึงสํานักงานผมวันที่ ๒๘ แตหนังสือที่ทานปลัดกระทรวงไดลงวันที่นั้นคือวันที่ ๒๕  
ตามที่ผมไดเอาสําเนาหนังสือนั้นไปใหกับทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรในวันที่มี
การอภิปราย อันนั้นเปนหนังสือที่ถูกตองครับ ก็เรียนดวยความเคารพ แลวก็เมื่อสงหนังสือ
กลับไปแลวก็ไดรับหนังสือวันที่ ๒๘ ณ วันที่ ๒๘ นั้นเองผมก็ทําเรื่องสงเขา ครม. อันนั้น 
ก็เปนที่มาที่ไป ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๐/๑ 
 
 



 ๖๗๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๓๑๐/๑ 
 
สวนที่ทานไดเอยถึงทานสมาชิกอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนคือทานไสว พราหมณี นั้น 
ก็เรียนดวยความเคารพวาจากการที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการ ๖ ทาน เราก็อยากจะได 
ผูที่มีสาขาทางอื่น ๆ ดวย แลวก็การแตงตั้งคณะกรรมการนี้จะตองเปนผูที่อยางนอย 
ก็ตองมีระดับอธิบดีหรือรองอธิบดีอะไรตาง ๆ ตามกฎหมายไดกําหนดไว จะเห็นวา 
ทานไสว พราหมณี ทานเปนอดีตปลัดกระทรวงแรงงาน แลวก็ไดเคยทํางานกับผม 
ในครั้งหนึ่งผมเคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เห็นวิธีการทํางานแลวก็ขยัน
ขะมักเขมนของทานก็จึงไดเสนออันนี้ขึ้นมา แตตามที่ทานผูทรงเกียรติจาก กทม. บอกวา 
เวลาที่ทานลาออกกับเวลาที่ผมเสนอนั้นไมตรงกัน อันนี้ขอกราบเรียนดวยความเคารพวา 
การเสนอรายชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในระหวางที่เสนอชื่อนั้นไมจําเปนวาเขาจะตอง
ลาออกจากในที่อันใดอันหนึ่งกอน จนกระทั่งเขาไดรับการเลือกตั้งแลวเขาจะลาออกทีหลัง
อันนั้นเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดครับ ก็เลยกราบเรียนดวยความเคารพ กระผมเองเรียนดวย 
ความเคารพวามีความตั้งใจจริง ตั้งใจดีที่อยากจะไดคณะกรรมการที่ไดทํางานใหกับ 
ชาติบานเมืองจริง ๆ ไมไดคิดวาคนคนนี้เปนอยางไร คนนี้ทําอยางไร แตเทาที่ศึกษาแลวก็
ไดตรวจสอบประวัติของบุคคลเหลานี้ทานเปนคนที่มีความสามารถจริง ๆ จึงไดนําเรื่องนี้
ขึ้นมา ประเด็นอื่น ๆ ที่อยากจะกราบเรียนนั้นก็ที่เ ร่ืองเกี่ยวกับ กกต. ที่ทานบอกวา 
ทางดีเอสไอเขาไปบุก กกต. นั้น ผมก็ทราบรายละเอียดเหมือนกัน ที่เรียนเชนนี้ก็เพราะวา
เร่ือง กกต. นั้นไดมีคนมาแจงอยางที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. สอบถาม  
มันเปนการแจงความมีอะไรตาง ๆ ในฐานะที่ดีเอสไอรับเร่ืองนี้มาก็จําเปนจะตองผูกตอไป
และแกไขตอไปอันนี้เทานั้นละครับ ไมใชวาจําเปนที่จะตองเขามาสูคณะกรรมการ
สอบสวนคดีพิ เศษกอน  ไมจําเปนคือคนมาแจงมาอะไรก็ตองทําไปตามหนาที่ 
แลว  สวนที่จะเอามาเปนคดีพิ เศษนั้นก็ตองผานคณะกรรมการนี้  วันกอนวันนั้น 
ที่ผมกราบเรียนเชนนี้ก็คือวาในคําสั่งของ กกต. ที่ใหมีการพิมพสลากเลือกตั้งอะไรตาง ๆ นัน้
ไดกําหนดวงเงินถึง ๑๓๐ ลานบาท แตตอมาทราบวาทาง กกต. ไดแยกการจัดซื้อ 
จัดจางเปนหนวยละ ๓๐ ลานบาทบางอะไรบางอยางนี้นะครับ ก็มีการตอลอตอเถียง 
กันวามันยังไมถึง ๑๐๐ ลานบาท ก็คงจะไมใชเปนเรื่องของคดีพิเศษ ก็เลยนําเขา 
 



 ๖๗๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๓๑๐/๒ 
 
คณะกรรมการคดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษก็เลยมีการแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นมา  
๑ ทาน การแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานี้ก็เรียนทานดวยความเคารพวาที่ทานถาม 
เมื่อกี้นี้ครับวา แตงตั้งทานโสภณ รัตนากร กับทานเรวัต ขอกราบเรียนวาทานเรวัตนี้ 
คือตัวประธาน สวนทานโสภณนั้นเปนที่ปรึกษาครับไมใชกรรมการ ทานเปนที่ปรึกษา 
ของคณะอนุกรรมการอันนี้ครับ ยังมีประเด็นอื่นที่ผมฟงทานไมถนัด นั่นก็คือเกี่ยวกับ 
เร่ืองคณะกรรมการอันหนึ่งผมจดไมทัน ก็คงกราบเรียนทานเพียงเทานี้ อีกอันหนึ่งครับ
เร่ืองเกี่ยวกับที่มีเร่ืองคดีสินบนที่ทานไดกลาวไววาเปนคดีอุกอาจนะครับ ซึ่งเรื่องเกิดบนศาล 
แลวก็มี ๓ ทานอยูในนั้น ผมขอกราบเรียนวาที่ทานไดอานคําใหสัมภาษณของผมนั้น  
ผมใชคําวา  คงไม เกี่ยวของ  ผมไมไดชี้นํานะครับ  เพราะวาในฐานะที่ทานอดีต
นายกรัฐมนตรีนั้นเปนเพียงผูจาง ผมไมไดคิดวาผูจางจะตองเปนคนวานจางเอาสตางค 
ไปใหตลอดไปไมใชอยางนั้น ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๑/๑ 
 



 ๖๗๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๑๑/๑ 
 
ทานเปนผูจางผมก็คิดวาทานคงไมเกี่ยวไมไดเปนการชี้นําใด ๆ ทั้งสิ้น ถาหากวาเขาใจผิด
ตามนั้นผมกต็องขออภัยดวยเพราะวาทานเปนคนจางทนายนั่นเอง ในขัน้นี้ประเดน็ตาง ๆ 
ผมจดไมไดหมด ถาหากมีอะไรทานชวยชี้แจงผมเอาแคนี้กอนนะครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานพีระพันธุเชิญครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธาน 
ที่ เคารพครับ  ผม  พีระพันธุ  สาลี รัฐวิภาค  กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปตย  
ตองขอบพระคุณทานรัฐมนตรีที่ ไดก รุณาชี้แจงแตผมคิดวาสิ่ งที่ทานชี้แจงยังมี 
ความไมชัดเจนอยูหลายประเด็นนะครับ 
   ประเด็นที่ ๑  ที่ผมถามทานวาในการโยกยายไปรักษาราชการแทน 
ตามมาตรา ๔๖ ของกฎหมายบริหารราชการแผนดินเทากับไปชวยทํางานเพิ่มอีก  
๑ ตําแหนง ก็แปลวาตําแหนงนั้นมีอยูครับ แลวก็ไมมีพฤติการณแสดงวาปฏิบัติหนาที่
ไมได แลวก็มีหลายตําแหนงหลายคนหลายครั้งในหลายกระทรวงดวยซ้ําไปที่วา ๑ คน 
ทําหนาที่ ๒ อยางคือเปนตําแหนงจริง ๆ ที่เขาเปนอยู แลวก็ไปรักษาราชการในอีก
ตําแหนงหนึ่ง แลวตามมาตรา  ๔๖ ที่ทานใชอางอิงเขาก็ตองเปนลักษณะอยางนี้ 
ก็แปลวาจะตําแหนงเดิมของทานอดีตอธิบดีสุนัย ทานยังเปนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อยู ณ วันนั้น เพียงแตวาไปรักษาราชการในอีกสวนราชการหนึ่ง ในเมื่อทานอธิบดียังมี
ตําแหนงเปนอธิบดีอยูแลวก็ยังมาทํางานได ทานกลับไปสั่งใหอีกคนหนึ่งมารักษาราชการ
ในตําแหนงที่ทานยังอยูไดอยางไรครับ มันไมใชวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของ 
มาตรา ๔๖ แลวก็ไมมีใครเขาเคยใชกันแบบทาน ทานบอกวาทานไมทราบกฎหมาย  
ทานพูดไมไดทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลวทานบอกวาทานไมทราบ
กฎหมาย ทานไปเชื่อคนโนนคนนี้แลวทานจะรูไดอยางไรวาคนเหลานั้นเขาไมไดมีเจตนา 
แอบแฝงหวังทานเปนสะพานไปสูอะไร เขาบอกวาบอกไปเดี๋ยวทานรัฐมนตรีก็เชื่อ 
เพราะทานไมรูกฎหมาย ทานเปนรัฐมนตรีทานพูดอยางนี้ไมได ไมรูทานตองรูใหได 
 
 



 ๖๗๖
 สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                สายชล ๓๑๑/๒ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ในกฎหมาย ป.ป.ท. มาตรา ๖๖ กับมาตรา ๖๗ ซึ่งทานใช 
ในการดําเนินการที่ผมมาใชอภิปรายทานในวันนี้ ๒ ประเด็นหลัก ในมาตรา ๖๗ 
เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองแรก ทานเปนคนย้ําแลวย้ําอีกแลวดําเนินการอยางรวดเร็ว แลวทาน 
ก็ใหเหตุผลตอสื่อมวลชน ใหเหตุผลตอผมดวยผานสื่อมวลชน ทานบอกวาไมไดเลย 
กฎหมายบอกไว ๓๐ วัน ตอนนั้นผมฟงทานแลวผมก็ไมโต ทานเห็นไหมผมไมออกไป 
โตอะไรทานเลย เพราะผมคิดวาโอเคในเมื่อทานบอกวากฎหมายบังคับทานทําตาม  
๓๐ วัน ผมก็จะดูสิ เพราะเราไมแยงกัน เพราะวาเรื่อง ๓๐ วัน ๖๐ วันหรือวันที่กฎหมาย
บังคับใช ทานประธานครับ มันไมมีโทษหรอกครับ มันเปนเรื่องมารยาทและเรื่องของ
ความสามารถ ถาทานพูดอยางนั้นเราเขียนกฎหมายบอกวาใหมีผลบังคับนับแตวันถัดไป 
เราก็บอกไมไดครับ เพราะวากฎหมายที่บอกวาใหมีผลตั้งแตวันถัดไปไมมีโทษครับ  
ทานไมใหมีผลก็ไดเห็นไหมครับ มันไมใช เ ร่ืองของมีโทษหรือไมมีโทษ  แตพอมา 
มาตรา ๖๖ พอทานจะแตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทานแตงตั้งเกินเวลา ทานเห็น 
ไหมครับ ทั้ง ๆ ที่มาตรา ๖๖ นี่ ๖๐ วัน ทานมีเวลาตั้งนาน ทานกลับทําเกิน ๖๐ วัน  
มันเปนเรื่องเดียวกันเลยไหมครับ มาตรา ๖๖  ๖๐ วัน มาตรา ๖๗  ๓๐ วัน มาตรา ๖๗ 
ทานบอกไมไดเลย เกิน ๓๐ วันไมได พอมาตรา ๖๖ ทานบอกวาก็เกินไปมันไมมีความผิด 
ไมมีบทกําหนดโทษ ทําไมตอนที่ทานจะเสนอทานสุนัยไปรักษาการตามมาตรา ๖๗  
ทานไมพูดแบบมาตรา ๖๖ ละครับ เห็นไหมครับ ซึ่งถาหากวาทานพูดดวยความสุจริตใจ 
ก็แสดงวาคนที่คอยเอาขอมูลใหทานใชไมไดแลวทานรัฐมนตรีครับ จะทําใหทาน 
เสียหายดวย แลวทานตองระวังผมเรียนทานดวยความเคารพจริง ๆ วันนี้เราอภิปราย 
เร่ืองนี้ไมไดอภิปรายเรื่องทุจริต แตถาหากวาทานยังปลอยทีมงานทานหลายคนทํางาน 
หลายอยางอยูทานจะมีปญหา ฉะนั้นตรงนี้ทานตองระวังนะครับ  
   ประเด็นตอไป ที่ผมคิดวาทานยังไมทําใหเกิดความชัดเจนเรื่องคดีที่บอก  
ถามันไปแลวมันก็ตองกลับมาอีก ถาทางอัยการมีปญหากลับมาที่ทานอีก  
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานพีระพันธุมีผูประทวงครับ เชิญทานสุนัยครับ  



 ๖๗๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                สายชล ๓๑๑/๓ 
 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ กระผม สุนัย
เหมือนกันครับ แตสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จริง ๆ วันนี้ก็พยายาม 
จะไมใหเกิดการประทวงมากเลย เพราะวาเวลามันเหลือนอย และเมื่อสักครู ----------------  
 
                                                                                                                    - ๓๑๒/๑ 
 
   
 
 
 



 ๖๗๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๑๒/๑ 
 
ทานก็บอกวาอภิปรายของทานสมพงษยังเหลืออีก ๒ ทาน ทานประธานก็พยายามจะบอกวา 
ขอจํากัดเวลา ไมทราบวาจะรบกวนไหมครับ ถาจะขอความกรุณาทานประธานบอกกับ
ทานผูอภิปรายวา เมื่อทานถามแลว ทานสมพงษก็ตอบแลวนี่ ถาจะใชการอภิปราย 
อยางนี้อีก มันก็จะเขาขอบังคับ ขอ ๖๑ ที่ทานยังวกวนอยูอีก อันนี้ไมใชการโตวาทีครับ 
เปนการถามแลวก็ตอบ ยิ่งในเวลาจํากัดเชนนี้ก็เปนปญหา เพราะคนกําลังอยากจะดู
รายการที่บุคคลสําคัญของทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลคือ ทาน รอยตํารวจเอก เฉลิม  
อยูบํารุง ผมเกรงวาเดี๋ยวมันจะกระชั้นชิดเวลาอีกครับทาน จึงขอความกรุณาทานประธาน
ชวยกําชับเถอะครับ ขอประทานโทษทานผูอภิปรายดวยครับ  
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานครับ 
ไมเปนไรครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานพีระพันธุครับ นิดเดียวครับ ที่จริงแลวเวลามันกระชั้นจริง ๆ ทานครับ ตองขอ 
ความกรุณานะครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : สุดทายแลวครับ นิดเดียว
เองครับ ไมถึง ๑ นาทีดวยครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
นิดเดียวนะครับ เชิญครับ 
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเหลืออันสุดทาย 
อันเดียวเลย ในกรณีของทานไสว พราหมณี ตองทําความเขาใจ ผมตองพูดเพราะผม 
ไมไดมาบอกวาทานเปนบุคคลที่ไมเหมาะสม ที่ทานรัฐมนตรีบอกวามีประวัติที่ดีอะไร  
ผมไมไดแยงเลย เพียงแตผมบอกวาทานหาตรงอื่นมาไมไดหรือครับ เพราะมันทําให 
ทานถูกเขาใจผิด แลวผมก็เขาใจแบบนั้นไดเพราะเปนสมาชิกของพรรคทาน เปนผูสมัคร 
ส.ส. ของพรรคทาน เสื่อมเสีย ตรงนั้นตางหากครับคือประเด็น ขอขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
 



 ๖๗๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๑๒/๒ 
 
   นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม สมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ก็ตองกราบขอบพระคุณทานผูอภิปรายนะครับ  
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ที่เ รียนทานอยางนี้ก็เพราะวาในเรื่องเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานที่โยกยายครั้งนั้นนี่นะครับ ตองขอบคุณที่ทานไดตักเตือนวาใหระมัดระวัง
ที่ไปเชื่อคนโนนคนนี้ แตขอเรียนทานดวยความเคารพวา ในการแตงตั้ง พันตํารวจเอก ทวี 
สอดสอง เรียนดวยความเคารพวาการทําเปนขั้นตอนนั้น ทานอดีตปลัดกระทรวง 
เปนคนดําเนินการทั้งหมด แนะนําผมตลอดทุกสเตป (Step) เลย ซึ่งผมคิดวาคนอยาง 
ทานอดีตปลัดกระทรวงทานคงจะไมเสริมแตงอะไรใหกัน ทานทําถูกตองตามกฎหมาย 
แลวทานก็ย้ํากับผมเสมอวาไดทําถูกตองตามกฎหมายแลว อันนี้ก็กราบเรียนตอ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจาก กทม. ไวดวย อันนี้เรียนดวยความเคารพ ขอบคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสกลธี ภัททิยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย เดิมผมมีประเด็นมากมายเกี่ยวกับเร่ืองการโยกยาย
ในกระทรวงยุติธรรม โดยภายใตการนําของทานรัฐมนตรีสมพงษ อมรวิวัฒน แตเนื่องดวย
ภาระกรอบเวลาอันจํากัด ถาทางผมกับเพื่อนสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ตองพูดภายใตของ
กระทรวงยุติธรรมใชเวลาไปนี่ทางหัวหนาอภิสิทธิ์อาจจะพูดไมทันคืนนี้ครับ เพราะฉะนั้น
ทางผมกับเพื่อนสมาชิกอีกทานหนึ่งที่จะอภิปรายทานสมพงษจึงขอสละสิทธิครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ทานยกมือมีอะไรครบั  
  นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ (ชุมพร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย 
ผมเองก็มีคิวที่จะอภิปรายตอจากทานสกลธี แตวาเพื่อความเรียบรอยในการประชุมวันนี้ 
ก็ขอสละสิทธิเพื่อที่จะใหฝายคานในสวนที่เหลือไดทําหนาที่อยางสมบูรณ ขอบพระคุณครับ  



 ๖๘๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๑๒/๓ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ เชิญครับ  
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วิรัตน 
กัลยาศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย กระผมขออนุญาต
ยื่นญัตติไมไววางใจ รอยตํารวจเอก ดอกเตอรเฉลิม อยูบํารุง  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสรุปแลวเขาวาระของกระทรวงมหาดไทยเลยนะครับ  
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) : ครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ 
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) :  ผมไมจบปริญญาเอก จบปริญญาโท 
แคกฎหมายมหาชน แลวก็เปนผูแทนราษฎรมานอยครับ --------------------------------------- 
 
                - ๓๑๓/๑ 

 
 
 
 
 



 ๖๘๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๑๓/๑ 
 
แตวาเมื่อไดติดตามงานของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ผมเห็นวา 
เปนการบริหารราชการแผนดินที่บกพรอง  ผิดพลาด  ลมเหลว  ไรประสิทธิภาพ  
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักนิติธรรม ใชอํานาจหนาที่บีบบังคับใหขาราชการยอมตน
เปนพวกเพื่อกลั่นแกลงบุคคลอ่ืน มุงตอบสนองผูมีพระคุณในทางการเมืองสวนตน 
อยูในประเด็นที่กราบเรียน เนื่องจากเวลาคอนขางจํากัดนะครับ แลวก็ไมอยากให 
ถูกพาดพิงมาก ผมขออนุญาตอางถึงบุคคลในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น บุคคลภายนอก
จะใชคําวา กับพวก เหตุผลที่ตองหยิบยกขอมูลขึ้นมา เพราะวาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ 
ที่ทานรัฐมนตรีเขามารับตําแหนง ทานใหสัมภาษณในวันที่ ๗ กุมภาพันธ บอกวาลูก ๆ  
จะไมเขามายุงเกี่ยว  
   อีกประเด็นหนึ่ง บอกวาไมตองการใหผูวาราชการจังหวัดมาพบที่บาน  
นั่นทานใหสัมภาษณนะครับ แตวาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ทานเรียกมาพบที่บานบางบอน 
วันที่ ๓ มีนาคม คุณเชิดวิทย ฤทธิประศาสน ก็เขาพบตามนโยบาย กรณีวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน กรณีวิดีโอ คอนเฟอเรนซ (Video Conference) ทานสั่งใหผูวาราชการจังหวัด
เรียกผูประกอบการเคเบิลทีวีที่รับเอเอสทีวีใหยุติการรับสัญญาณ พอวันรุงขึ้นทานก็
ปฏิเสธ เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีความจําเปนที่จะตองหยิบยกกรณีที่มีอยูจริงจับตองได 
เพื่อใหเห็นชัดวาทานรัฐมนตรีเลือกปฏิบัติ ผมจะยกของฝายคานสักเรื่องของฝายรัฐบาล
สัก ๒ เร่ือง ของฝายคานที่กระผมหยิบยกจริง ๆ ไมใชเกี่ยวของอะไรกับพรรคประชาธิปตย 
ไมไดเกี่ยวของอะไรกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แตเผอิญวาเปนพรรคพวกของฝายคาน 
สวนของฝายรัฐบาล  กระผมตองขออนุญาตอยางยิ่ ง เพราะไมอยากจะพูดถึง
บุคคลภายนอกใหมีการพาดพิงแลวก็ไดรับความเสียหาย กระผมจะขออนุญาตพูดของ
ทานประธานชัย ชิดชอบ เทาที่จําเปน ขออนุญาตทานประธานครับ จะขออนุญาต 
อางเอกสารเทาที่จําเปนในเวลาที่จํากัด กรณีของฝายคานทานรัฐมนตรี ทาน มท. ๑  
ทานเฉลิม อยูบํารุง ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ผมขออนุญาตอานครับ 
เร็ว ๆ นี้ที่อําเภอคีรีรัฐนิคมมีบุกรุกที่ของทางราชการ ๒,๐๐๐ กวาไร ทานก็พูดมาเยอะ  
มาพูดถึงบริษัทศรีสุบรรณแลวบอกวาเดี๋ยวจะใหกรมที่ดินเขาไปจัดการดําเนินการ 
 



 ๖๘๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๑๓/๒ 
 
ก็ถอนเอกสารสิทธิ ผมหยิบยกขอมูลอันนี้ขึ้นมาเพื่อกราบเรียนทานประธานสภาวา 
มิฉะนั้นแลวทางรัฐมนตรีคงจะตองปฏิเสธวาเปนเรื่องของกรม ผมไมรูเร่ือง ทานสุพล  
ฟองงาม ไมรูเร่ือง ทานสิทธิชัยไมรูเร่ือง เอาละครับ เพราะฉะนั้น มท. ๑ คงปฏิเสธไมได
เพราะวาทานใหสัมภาษณไวเอง มีความเปนมาเปนไป ที่ดินที่สุราษฎรธานีก็เปนไป 
อยางที่ทานรัฐมนตรีใหสัมภาษณวามีความเปนมากอนที่ทานจะเขามารับตําแหนง  
ในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอไดสั่งใหอธิบดีกรมที่ดิน 
เพิกถอน น.ส. ๓ ของบริษัทศรีสุบรรณประมาณ ๒,๐๒๐ ไร อางวาทับที่หลวง หวงหาม 
จะทับหรือไมทับทานประธานครับ ปรากฏวาคดีนี้มีการขึ้นสูศาลจังหวัดสุราษฎรธานี  
ในศาลจังหวัดสุราษฎรธานีมีการทําแผนที่พิพาทตาม อันนี้ถายมาจากศาลเปนเอกสาร
หมาย จ ๑๗ สวนที่กระผมทําเพิ่มขึ้นก็คือทําแถบสีเหลืองใหเห็นวานี่คือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือ นสล. ทําขึ้นมาเพื่อกราบเรียนทานประธานวาที่หลวงกับที่ของ 
บริษัทศรีสุบรรณ ๒,๐๒๐ ไร อยูคนละที่กันไมไดทับกัน ----------------------------------------- 
 

                                  - ๓๑๔/๑ 



 ๖๘๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๓๑๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรี มท. ๑ ใสรายแลวครับ เพราะบอกวาทับ พอไดความชัด 
จากศาลจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเอกสาร จ ๑๗ บอกวาไมทับ ทานทําอยางไรตอครับ  
สั่งใหกรมที่ดินไปหาทางเพิกถอนวา น.ส. ๓ ก ซึ่งไมทับที่หลวงแลวนี่ออกโดยไมชอบ 
 มีกระบวนการคําสั่งมากมายครับ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะกรรมการสืบแลวสอบแลวก็รายงานไปที่นายบุญเชิด คิดเห็น ขณะนั้นเปนรองอธิบดี
กรมที่ดิน คณะกรรมการในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ลงความเห็นวาเนื่องจาก น.ส. ๓ ก 
เหลานี้เปนคดีอยูในศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ควรใหรอผลคําพิพากษาของศาลกอน  
ในหนังสือสุดทายบอกวาจึงเรียนมายังอธิบดีเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
ลงนามในบันทึกถึงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงเรื่องนี้ไมเปนเรื่องธรรมดาครับ  
เพราะวาเรื่องเล็ก ๆ แคเพิกถอน น.ส. ๓ ตองรายงานเลขานุการรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการ
และปลัดกระทรวง การรายงานนี่ผมคงเจาะไมไดวาผลเปนอยางไร แตวาไมไดยุติแค 
เทาที่รายงานนะครับ มีการสั่งการลงมาอีก รอบนี้ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ไดมีการสรุปเร่ืองราวขึ้นมาอีก นายมนูญ นันทมนตรี ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน 
การออกหนังสือสําคัญเสนอมาที่นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดี ซึ่งตอนนี้เปนรักษาการ
อธิบดีแลว ความเห็นก็บอกวา น.ส. ๓ ที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยไปแลววาออกโดยชอบ  
หากกรมที่ดินเห็นวาออกไปโดยมิชอบ ถามกันขึ้นมาวากรมที่ดินมีอํานาจเพิกถอนหรือไม 
อันนี้ก็คือวาศาลจังหวัดสุราษฎรธานีมีคําพิพากษาอยางนอย ๓๐ คดี เนื่องจากบริษัท 
ศรีสุบรรณไดฟองราษฎร ๗๙ ราย ใน ๗๙ ราย ๓๐ คดี ศาลจังหวัดสุราษฎรธานีพิพากษาวา 
การออก น.ส. ๓ ก ออกมาโดยชอบ น.ส. ๓ ก ไมไดทับที่หลวงที่รัฐมนตรีกลาวถึง แลวก็
พิพากษาวาบริษัทศรีสุบรรณเปนผูมีสิทธิครอบครอง พอพิพากษามา ๓๐ คดีครับ  
อีก ๓๐ คดีที่ เหลือมีการทํายอมหรือเรียกวาเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ในสัญญาประนีประนอมยอมความ  ทาน  มท .  ๑  จบปริญญาเอกยอมรูครับวา 
จะสัมฤทธิผลทุกประการตอเมื่อศาลจังหวัดสุราษฎรธานีมีคําพิพากตามยอม แนนอนครับ
คําพิพากษาตามยอมก็เปนคําพิพากษาในพระปรมาภิไธยขององคพระมหากษัตริย  
 



 ๖๘๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๓๑๔/๒ 
 
มีผลเหมือนกับคําพิพากษาซึ่งมีการสูคดีกันตามปกติ เมื่อศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
พิพากษาวา น.ส. ๓ ก โดยชอบ กรมที่ดินก็บอกวาออกไมชอบมีการหารือขึ้นมาวา
เนื่องจากวาศาลจังหวัดสุราษฎรธานีวาออกชอบ แตกรมที่ดินมีอํานาจเห็นวาไมชอบ  
กรมที่ดินมีอํานาจเพิกถอน น.ส. ๓ ก ไดหรือไม ลองดูนะครับวากันอยางนี้ ไมจบแคนี้ครับ 
มีอีกครับ ตอมาในเดือนมิถุนายนไมเขียนวันที่นะครับ แตวาเปนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมโออาร กรมที่ดิน ผมไมทราบวาอยูที่ไหน รายงาน 
มาหลายแผนครับ  ผมขออนุญาตหยิบยกขอความซึ่งรองอธิบดีก็คือคุณบุญเชิด 
ที่ผมกลาวเมื่อตะกี้นี้ รองอธิบดีมีความเห็นอยางนี้วา ------------------------------------------- 
 

             - ๓๑๕/๑ 



 ๖๘๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               สทุธาทิพ ๓๑๕/๑ 
 
ที่ดินที่บริษัทศรีสุบรรณครอบครองใหแบงเปน ๓ กลุม กลุมที่ ๑ จํานวน ๔๘ น.ส. ๓   
กลุมที่ ๓ จํานวน ๔ น.ส. ๓ บอกวาศาลจังหวัดสุราษฎรธานีไดพิพากษาวาออกโดย 
ชอบแลวจึงมีความเห็น  อันนี้รองอธิบดีเห็นเองครับ  จึงมีความเห็นวาควรรอผล 
การพิพากษาของศาลในคดีดังกลาวใหถึงที่สุดกอน สวนอีก ๗ แปลงบอกวาควรเพิกถอน 
หนังสือนั้นลงนามเห็นชอบโดยนายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดี ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมที่ดิน เนื้อความในเอกสารนี้แปลวาอะไรครับทานประธานครับ ก็แปลวา  
๕๘  แปลงบวก  ๔  แปลงตองไม มีการเพิกถอน  ตองรอผลของศาลถึงที่สุดกอน  
แตทานประธานครับ อันนี้วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายบุญเชิด แตถัดมาอีก ๕ วัน 
นายบุญเชิดบอกวา ๔๘ บวก ๔ คือ ๕๒ ใหรอผลคําพิพากษาถึงที่สุด แต ๗ ฉบับ 
ใหเพิกถอน ๕ วันตอมาคือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายบุญเชิญคนเดียวกันนี้เอง 
ที่มีความเห็นวาอยาเพิ่งเพิกถอนใหรอคําพิพากษาของศาลกอน ลงนามพิพากษาเพิกถอน
ตูมเดียวเลยทั้งหมด ซึ่งปกติแลวประเพณีปฏิบัติของกรมที่ดิน เมื่อคดีใดอยูในศาล 
ก็จะตองรอคําพิพากษาถึงที่สุด อันนี้คือกรอบวิธีปฏิบัติของกรมที่ดิน  ซึ่งกรอบนี้ 
เปนกรอบที่กรมที่ดินแสดงไวตลอด แมกระทั่งในตอนที่ตอบดีเอสไอไปวาใหมีการเพิกถอน 
กรมก็ไมยอมเพิกถอนครับ กรมบอกวาใหรอฟงการพิจารณาอันเปนยุติเกี่ยวกับขอบเขต
ของที่สาธารณประโยชนและผลของคดีถึงที่สุดกอนนะครับ กรมถือปฏิบัติแนวนี้มาตลอด 
แตพอทาน มท. ๑ เขาไป วันนั้นก็มีความเห็นวาเอาไวกอน วันที่ ๒๑ บอกเอาไวกอน 
อยาเพิ่งเพิกถอน พอวันที่ ๒๔ เพิกถอนตูม ผมไมเห็นหรอกครับวา มท. ๑ จะสั่งตรง  
มท .  ๑  จะสั่ งหรือไมนะครับ  แตวาถาเปนขาราชการปกติ เขาไมกลาหรอกครับ  
เพราะศาลพิพากษาวาออกโดยชอบ มันเสี่ยงเหลือเกินสําหรับเจาหนาที่ เพราะวา 
อยางนอยพอเพิกถอนปบเขาก็รองไปที่ศาลฟองปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบทั้งแพง ทั้งอาญา
ที่เจาหนาที่จะตองถูกดําเนินการ มท. ๑ ไมโดนหรอกครับ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเชนนี้
เมื่อสอดรับกับคําใหสัมภาษณของทานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งตอนนั้นทานยัง
เขาใจวาบุกรุกที่หลวง ๒,๐๐๐ ไร ผมเอาเอกสารใหดูแลวใชไหม ในเอกสาร จ ๑๗  
ของศาลไมใชบุกรุก คนละที่ พอไมใชบุกรุกก็รุกใหมวาเพิกถอน น.ส. ๓ ทานใหสัมภาษณ 
 



 ๖๘๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทิพ ๓๑๕/๒ 
 
เดี๋ยวจะใหกรมที่ดินเขาไปดําเนินการจัดการถอนเอกสารสิทธิ  แนนอนเลยครับ  
ทานศักดิ์สิทธิ์มาก เขาถอนตูมเลย ๕ วันกอนนั้นบอกไมถอน อันนี้คือสิ่งที่กระทํา 
กับฝายคาน ไมใชนายสุเทพหรอกครับ ไมใชพรรคประชาธิปตยหรอกครับ ทานให
สัมภาษณถูกแลว แลวที่ทานใหสัมภาษณวา เวรกรรมตกกับคนทําชั่ว ทําผิด ตกกับคน 
ไมมีจริยธรรม ไมมีคุณธรรม นักการเมืองเลว ๆ ผมเห็นดวย หากไมเลว ไมชั่ว เวรกรรม 
ก็ไมมีจริง เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอภิปรายตอครับ แตในกรณีของฝายรัฐบาล  
ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาแค ๒ กรณี มีชื่อบุคคลภายนอก ซึ่งกระผมขออนุญาตไมพูดถึง
เพื่อเปนการใหเกียรติ เปนกรณีเกี่ยวกับที่ดินที่เขากระโดง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
 

             - ๓๑๖/๑ 



 ๖๘๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 บุศยรินทร ๓๑๖/๑ 
 
กรณีนี ้ขออนุญาตเขาเรื ่องเลยครับ นายวิฑูรย สรรเสริญ ซึ ่งทํางานกับการรถไฟ 
แหงประเทศไทยไดบอกวาการรถไฟแหงประเทศไทยไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้มาตั้งแต 
ป ๒๔๖๒ คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งรัฐบาลตองถือตามนะครับ ทาน มท. ๑ กฤษฎีกา 
มีความเห็นวาที ่ดินบริเวณนี ้เปนที ่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยตามความเห็น 
ของกฤษฎีกาก็ยื้อกันไปยื้อกันมาหลายปแลว ยื้อกันไปยื้อกันมา การรถไฟแหงประเทศไทย 
ก็บอกวาเปนที ่เขาจังหวัดก็ไมกลาเพิกถอน  เรื ่องก็เขาไปที ่คณะกรรมาธิการบาง
อะไรบางเยอะแยะครับ จนในที่สุดการรถไฟแหงประเทศไทยไดสงแผนที่ฉบับลาสุด 
ใหกรมที่ดินตรวจสอบรอบนี้กรมที่ดินจึงไมมีทางออกอื่น กรมที่ดินจึงจะตองทําการ
เพิกถอน น.ส. ๓ ก ๒ แปลง ผมจะออกชื่อไดสักแปลงครับ คือมีชื่อของทานประธาน
ชัย ชิดชอบ อีกแปลงหนึ่งบุคคลภายนอกผมไมพูดถึง นั่นคือกรณีแรก อันนี้ทานคง
ปฏิเสธไมไดเพราะวาอยู ในอํานาจของกรมที ่ด ิน  อีกแปลงหนึ ่งอีกกรณีหนึ ่งเปน 
กรณีของบุคคลภายนอก ๑ คน แลวก็ในสภา ๑ คน ทานประธานชัยอีกแหละครับ 
เปนบันทึกขอความฉบับลงวันที่ ๔ มกราคมปนี้เองครับ อันนี้ทานจะปฏิเสธวาไมรู 
ก็ไมได เพราะทานใหสัมภาษณบอกวาเรื่องอยูที่อัยการ ทานไมมีอํานาจ แตในศาล 
มีอํานาจเรื่องพิพากษาแลว ศาลพิพากษาแลวกลับมีอํานาจไปเพิกถอน แตเรื่องอยู
อัยการ ทานบอกไมมีอํานาจ ก็แปลก กรณีนี้นายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร ขออนุญาต
เอยนามบุคคลภายนอกคงไมเสียหาย ทานเปนผูที่เขาไปรองตอตํารวจอําเภอสตึกวา 
บริเวณเลี้ยงกุงของบุคคลภายนอก ๑ คน มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน เจาหนาที่ 
ไดสอบสวนพยานเยอะเลยครับ สอบสวนพยานบุคคล ๕๘ ปาก มีเจาหนาที่ของรัฐ 
อันนี ้ขอมูลจากตํารวจบอกวาสภาพที่เดิมนั ้นมีหนองน้ําสาธารณะที่มีระบบนิเวศ
สมบูรณ หนองน้ํามีระดับน้ําลึกประมาณ ๓-๔ เมตร รอบ ๆ หนองน้ําเปนทุงหญา  
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันในการเลี้ยงสัตวและจับปลา 
หลังจากนั ้นทานประธานชัยและบุคคลภายนอกกวานซื ้อที ่ด ินรอบ  ๆ  หนองน้ํา
สาธารณะดังกลาว แลวไดมีการลอมรั้วลวดหนามโดยลอมเอาหนองน้ําสาธารณะ
ดังกลาวเขารวมกับที่ดินที่ซื ้อจากชาวบานและไดมีการนําดินจากโครงการขุดลอก 
 



 ๖๘๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 บุศยรินทร ๓๑๖/๒ 
 
กุดน้ําใสที่อยูใกลเคียงไปถมที่สาธารณะหนองยางและหนองไฮบางสวนจนมีสภาพ 
ตื้นเขินและมีการนําตนยางพารามาปลูกในบริเวณหนองยางและกุดถ้ําแขที่เคยเปน
หนองน้ํานะครับ พยานหลายคนก็ยืนยันเขาเคยนําโคกระบือเขาไปเลี้ยงที่หนองยาง 
แตรอบนี้เขาใชคําวา ทานประธานชัยและบุคคลภายนอกไมยอมใหเขาไป ไดมีการใช
เครื ่องมือวิทยาศาสตร จีพีเอสเจาะหาโดยรอบครับ จากหลักฐานของทางตํารวจ 
ตํารวจมั ่นใจวาเปนการบุกรุกที ่สาธารณะ  ดังนั ้นตอมานายอําเภอสตึก  ลูกนอง 
ของทานเองได แจ งความดําเน ินคดีก ับ  ฯพณฯ  ชัย  ประธานสภาผู แทนราษฎร 
และบุคคลภายนอก ผมไมไดเอยถึงบุคคลภายนอกนะครับ ตอมาบุคคลภายนอก 
ที่กระผมกลาวถึงไดไปมอบตัวเมื่อวันที่ ๑๗ ป ๒๕๕๑ ผมยกตัวอยางขึ้นมา ๓ กรณี 
เพื่อใหเห็นวาเรื ่องอยูที ่อัยการ ทานบอกกาวลวงไมได เรื่องอยูที ่ตํารวจทานบอกวา 
ทําอะไรไมได เรื่องอยูที่กรมที่ดินทานก็เพิกเฉยในขณะเดียวกันเรื่องบริษัทศรีสุบรรณ 
ศาลพิพากษาว าออกโดยชอบ  ทานก็ย ังสั ่ง เพ ิกถอน  ไม ม ีหล ักฐานคร ับ  แตว า 
โดยพฤติกรรมที ่กราบเร ียนมาเจ าหน าที ่ประจํา  ข าราชการตั ้งแต อธ ิบด ีลงมา  
ใครลงมานี ่นะครับ คงไมกลาที ่จะเสี ่ยงตอคดีอาญาฐานปฏิบัติหนาที ่ไมชอบตอ 
คดีแพงที ่ถูกฟองรองคาเสียหาย ดังนั ้นกรณีที ่จะดําเนินการเขาไปยุ งเกี ่ยวในศาล 
 

           - ๓๑๗/๑ 
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มันมีมาตรา  ๖๑  วรรคแปด  ทานประธานครับ  กรณีที่ เ ร่ืองอยู ในศาล  ศาลเมื่อมี 
คําพิพากษาแลวสั่งเพิกถอนหรือแกไขอยางไรใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตาม 
คําพิพากษา เจตนาอันนี้ก็คือวากรมที่ดินจะตองรอผลของคําพิพากษา ไมใชสั่งการ 
ทั้งที่ขัดกับคําพิพากษาของศาลซึ่งทําในนามพระปรมาภิไธยขององคพระมหากษัตริย 
ทานคงเห็นไดวาระหวางอัยการที่ทานบอกวาไมอยากไปกาวกาย ความนาเชื่อถือ 
ของอัยการกับความนาเชื่อถือศรัทธาของศาลยุติธรรมอันไหนมากกวา ศาลยุติธรรม 
ทําในนามพระปรมาภิไธย สอบพยานโดยเปดเผยชัดเจนสูกันเต็มที่ ในขณะที่อัยการ
เดี๋ยวนี้ก็เปนที่ยอมรับวามีคําขอไดบาง มีคําสั่งไดบาง ไมอยูในรองในรอยซึ่งใหเห็น 
เปนประจักษอยูนะครับ เพราะฉะนั้น 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานมีผูประทวงครับ ทานสุนัยเชิญครับ 
   นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ขณะนี้เวลา 
เหลือนอยเพราะวาจริง ๆ แลวการอภิปรายของทานสมาชิกอภิปรายตอทาน มท. ๑  
จริง ๆ มีเวลาประมาณ  ๒ ชั่วโมงเทานั้น เพราะวาอีก ๑ ชั่วโมงเศษ ๆ จะตองให 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรสรุป ทีนี้ผมไดรับโทรศัพทจากประชาชนทางบาน
มากวา ตอนนี้เขาหมุนคลื่นจากเอเอสทีวีมาคลื่นนี้หมดแลวครับ เขาอยากจะเห็น 
การโตแยงที่ มี เหตุ มีผลที่สุด  ระหวางทานสุ เทพ  เทือกสุบรรณ  ขอประทานโทษ 
ทานผูอภิปรายนิดเดียวครับ จึงอยากจะขอความกรุณาทานวา ถาทานสรุปไดเร็ว 
ก็จะทําใหการอภิปรายวันนี้จบไดอยางสมบูรณที่สุด กราบขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมไดประทวงนะครับ แตเปนการหารือก็ถือวาอนุโลมนะครับ แลวแตดุลยพินิจทาน 
เชิญครับ  
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) : ขอบพระคุณครับทานประธาน ขอบพระคุณ
ทานสุนัยที่บอกวากําลังถายทอด ตองไมลืมนะครับวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม
ขออนุญาตนิดเดียว ดวยความ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานพอเถอะครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : นิดเดียวสั้น ๆ ครับ 
ทานผูอภิปรายพูดถึงอัยการประโยคสุดทาย เมื่อสักครูผมนึกวาคุณสุนัยจะทักทวง 
เร่ืองการพูดถึงอัยการซ้ํา ฟงแลวไมสบายใจ ผมอยากจะกราบเรียนวาลูกชายผม 
ก็เปนอัยการ เพราะฉะนั้นขอใหถอนเถอะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอเถอะครับ เชิญครับ  
   นายวิรัตน  กัลยาศิริ (สงขลา) : เพื่อนสนิทผมก็เปนอัยการถาวรนี่ครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนั่งเถอะครับ ทานตอครับ เชิญครับ  
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) : ตองไมลืมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มีหนาที่ดูแลที่ดินของรัฐทั่วประเทศ  มีหนาที่ตองปฏิบัตินโยบายเรงดวน มีหนาที่ 
ตองปฏิบัติตามกรอบการจัดการบานเมืองที่ดี มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและรักษากฎหมาย
ที่เกี่ยวของโดยเครงครัดเสมอหนาเปนธรรม เพราะฉะนั้นในฐานะที่ทานมีความรู 
ถึงจบปริญญาเอก เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผมจึงเห็นวาการที่ทาน 
ใชอํานาจในลักษณะอยางนี้ จึงเปนการปฏิบัติราชการโดยบกพรองผิดพลาด ลมเหลว 
ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดหลักนิติธรรม ใชอํานาจบีบบังคับขาราชการใหยอมตน
เปนพวก 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับเชิญทานรัฐมนตรีครับ 
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   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ทานประธานที่เคารพ กระผม รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคพลังประชาชน แบบสัดสวน กลุมที่ ๖ กรุงเทพมหานคร เมืองนนทบุรี สมุทรปราการ 
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กราบขอบพระคุณมหาบัณฑิตทางกฎหมาย 
ที่ไดอภิปรายอยูในกฎเกณฑกติกา อยางนี้หละถูกตองครับ ทานถามผมมาทั้งหมด  
๖ ประเด็น 
   ประเด็นแรก เร่ืองลูก ๆ ผม ประเด็นที่สอง ไมใหผูวาราชการจังหวัดมาที่บาน 
ประเด็นที่สาม เร่ืองเคเบิลทีวี ประเด็นที่สี่ เร่ืองบริษัทศรีสุบรรณ ที่คีรีรัฐนิคม ประเด็นที่หา 
เร่ืองที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๑๘/๑ 
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ประเด็นที่ ๖ ที่ดินในจังหวัดบุรีรัมยอยูที่อัยการอยูที่ตํารวจ ผมไมกลาไปยุง แตเร่ืองคดี 
ที่คีรีรัฐนิคมผมเขาไปยุงเกี่ยว  
   เบื้องตนกอนที่ผมจะอภิปราย ผมมีเร่ืองอยากจะกราบเรียนทานประธาน
เพียงเล็กนอย เพื่อสมาชิกพรรคฝายคานและพี่นองประชาชนทางบานจะไดเขาใจตรงกัน 
ที่ไฟดับเมื่อตอนบาย ๆ ผมตกใจยกหูโทรศัพทไปถามผูวาการการไฟฟานครหลวง 
ทานผูวาการการไฟฟานครหลวง มันเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวจะถูกตําหนิติติงวารัฐบาลมาใช
วิชามารเหมือนกับรัฐบาลบางสมัยหรือไม ผูวาการไฟฟานครหลวงบอกตายแลว 
ทานรัฐมนตรี ไมมีอะไรเลยครับ ผมถามวามันเกิดอะไร เขาบอกวากระรอกวิ่งเขาไป 
ในชองสายไฟ แลวปกติขางนอกดับประมาณ ๓-๕ วินาที แตขางในสภาดับนาน ก็เรียน 
ใหคนที่สงสัยไดทราบไวเสียกอน  
   เร่ืองที่ ๒ เมื่อวานนี้ทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ทานอภิปราย 
มาแปะผมไวนิดหนึ่ง แลวทานบอกวา เ ร่ือง ส.ป.ก. ๔-๐๑ นั้นทานไมกลัว แตวา 
พรรครวมรัฐบาลถอนตัวออกไปทานจึงยุบสภา ฝากบอกทานประธานนักการเมืองรุนใหม
ไมรู ตอนนั้นทานบรรหารเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ใหทานเสนาะกับผม 
เปนคนรวบรวมเรียบเรียงเอกสารหลักฐาน ผมอภิปรายแลวใหขาว ทานชวนก็บอกวา 
ลูกคนรวยคนจนสามารถสอบชิงทุนได ผมบอกกฎหมายฉบับนี้ ทานศาสตราจารยสัญญา 
ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรีสมัยทานเปนผูพิพากษาชั้นผูใหญ และทานมายกราง
กฎหมายฉบับนี้เมื่อทานเปนนายกรัฐมนตรี เขาเขียนไวชัด ที่ดิน ส.ป.ก. ตองแจก
เกษตรกรผูมีรายไดนอยดอยโอกาส ไมมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพและมีอาชีพ
เกษตรกรรม ผมอธิบายชัดเจนวาเศรษฐีภูเก็ตรับไมได ตองถอดตองถอนเอากลับคืน 
มาเถอะ ก็เถียงกัน ผมอภิปรายดวยเหตุดวยผล ทานบรรหารใหเวลาผม หลังขาวภาคค่ํา 
ออน แอร (On air) เลยละครับ อภิปรายมี ๓ ที่นั่ง ทานบรรหารใหเวลาเกือบ ๓ ชั่วโมง  
พอพูดเสร็จ พลตรี จําลองถอนตัวเพราะเห็นชัดเจนวาที่ ส.ป.ก. ๔-๐๑ มันแจกคนรวย
ไมได สามี ส.ส. รับไดไหม ไมไดหรอกครับ เถาแกนักธุรกิจขายเหลา ขายยา ขายรถบีเอ็ม 
รถเบนซ รับไดไหม ไมได เอาเทปมาเปดสิครับ ทานจะกลัวหรือไมผมไมทราบ แลวทานก็ 
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ยุบสภาไป เลือกตั้งไดรัฐบาลพรรคชาติไทยเปนแกนนํา วันนี้ทําไมทานไมบอกละครับ 
ทานเปนคนจําแมนวาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลฎีกาไดตัดสินวา 
ใครก็ตามที่เอาที่ ส.ป.ก. ไปใหคืนทางราชการ ตรงนี้ความรับผิดชอบของทานชวน 
หรือพรรคประชาธิปตยจะมีหรือไม เร่ืองของทานไมใชเร่ืองของผม แตผมตองบอกใหสภา
รับรู เพราะเมื่อวานนี้ทานมาแตะผม เรียนทานประธานดวยความเคารพ การเมืองมันไมมี
ใครกลัวใครหรอกครับ มันอยูที่ เหตุและผล และวันนี้ผมภูมิใจที่พรรคประชาธิปตย 
ออกมารับรูรับทราบวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมเปนพรรคพวกพรรคประชาธิปตย เขาเปน
บริษัทเอกชน กระผมไมทราบวาใครมาอยูตรงไหนอยางไร แตเมื่อทานโดดออกมา
อภิปรายไมไววางใจโดยมีประเด็นนี้  กราบขอบพระคุณดวยความเคารพจริง  ๆ  
ทานมหาบัณฑิตทางกฎหมาย มันจะไดชัดวาพรรคประชาธิปตยรับเปนเจาภาพ ตอไป 
ถาการอภิปรายเรื่องนี้และการดําเนินคดีดําเนินการตอไป บริษัทผิดจริงหรือไม ผมไมใช 
ผูพิพากษาตุลาการจะไดรูอยางไรครับวาใครที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทนี้  
   เร่ืองที่ ๑ ผมตอบเปนเรื่อง ๆ ทานบอกวาผมใหสัมภาษณ ไมใหลูก ๆ  
มายุงเกี่ยว ถูกตองครับ มีนักขาวถามผม จะเอาลูกชายมาเปนที่ปรึกษาที่กระทรวงไหม 
จะเอามาทํางานฐานะเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ มีไหม บอกไมเอาหรอกครับ เพราะเขา
ยังเด็ก ผมขอตัว วาที่รอยตรี ดวงเฉลิม อยูบํารุง จากกระทรวงกลาโหม ไมไดมาอยู
กระทรวงมหาดไทย มาอยูที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เพราะทานนายกรัฐมนตรี
ไดตั้ ง ใหผมเปนผู อํ านวยการปราบปรามยาเสพติดอีกตําแหนงหนึ่ ง  ซึ่ ง ไม ใช
กระทรวงมหาดไทย ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๑๙/๑ 
 



 ๖๙๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๓๑๙/๑ 
 
   เร่ืองที่ ๒ ทานบอกวาไมใหผูวาราชการจังหวัดมาที่บาน ถูกตองครับ  
ผมเปนคนบอกวา ทานผูวาราชการจังหวัดมีศักดิ์มีศรี กรุณาอยามาบานผม มาเยี่ยมผม  
มาหาผม มาคุยเรื่องสวนตัววันเสาร วันอาทิตย นอกเวลาราชการอยามาโดยเด็ดขาด  
ผมหาม แตกรณีผูวาราชการจังหวัดมาทุกวัน วันละคน คนละวัน มันเปนแนวคิดของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง เวลามาผมอยากรู 
ผมถาม  ๓  ขอ  พรรคประชาธิปตยก็ มีพรรคพวกเปนผู ว าราชการจังหวัดเยอะ  
ในกระทรวงมหาดไทยพรรคพวกพรรคประชาธิปตยมากกวาผมอีก  มากกวา 
พรรคพลังประชาชนอีก พวกทานไปถามสิครับ ผมเชิญผูวาราชการจังหวัดมา ผมมีคําถาม 
๓ ขอ ถาผูวาราชการจังหวัดสงขลามาผมจะบอกทานผูวาราชการจังหวัดครับ  
   ขอที่ ๑ ในจังหวัดของทานบริหารราชการโดยผูวาราชการซีอีโอ (CEO) 
และมีปญหาอะไร ไมมีปญหาอะไร ตองการอะไร ไมตองการอะไรพูดใสเทป  
   ขอที่ ๒ ผมเปนคนนอก ผมไมเคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มากอน ผมบอกทานผูวาราชการจังหวัด ถาทานผูวาราชการจังหวัดเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทานจะบริหารกระทรวงอยางไร  
   ขอที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๔ อําเภอบานทาน ทานผูวาราชการจังหวัด
คิดอยางไร  
   แลวทุกคนที่มาหาผม ผมถาม ๓ ขอ แลวผมก็ใหพูดใสเทป พูดใสเทปเสร็จ
ผมยังไมไดถอดเทปพอสุดทายครบ ๗๕ จังหวัด ผมตั้งใจถอดเทปแลวผมจะทําเปนกรุปปง 
(Grouping) วาผูวาราชการจังหวัดทานนี้คิดอยางนี้ ทานนี้คิดอยางนี้ ที่มาเรื่องอยางนี้ครับ
ไมใชมาเอาใจผม ไมใชตองมาวิ่งเตนยาย ไมมีครับ โปรดเขาใจตามนี้ มาที่บานผม 
ไมไดมาเรื่องสวนตัวถือวามาราชการ มาตอนเชากินโจก กินกาแฟ บันทึก ๓ ขอเสร็จ 
นั่งรถมากับผม ผมก็คุยก็ถามผูวาราชการจังหวัด จังหวัดทานเปนอยางไร รายไดประชากร
เปนอยางไร คนจนเปนอยางไร คนรวยเปนอยางไร มีอาชีพอะไร ปญหาขอขัดของ 
เปนอยางไรบางเทานั้นละครับ ก็เวลาพวกทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ทานไมคิดอยางนี้ก็ เ ร่ืองของทานครับ ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



 ๖๙๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๓๑๙/๒ 
 
ผมคิดสิครับแลวผมอยากทํา เชานั่งรถเขามาถึงกระทรวงอยูขึ้นกระทรวงก็คุยกัน กลางวัน
กินขาวแกงกันในกระทรวง บายถาผมไปพรรค อยามาเพราะเปนเรื่องการเมือง แตถามาสภา
มาไดครับศึกษางาน ไปทําเนียบเวลาประชุม ครม. เชิญครับ ผูวาราชการจังหวัดก็ไป  
พอตอนสุดทาย ๑๗.๐๐ นาฬิกา ก็มาสวัสดีผม รัฐมนตรีลากอน ผมบอกผูวาราชการ
จังหวัดโชคดีขอใหทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ มีเทานี้แหละครับ  
   เร่ืองที่ ๓ เร่ืองเคเบิลทีวี ทานประธานครับ ผมรอวันนี้มานานวันที่จะตอบ
คําถามของเพื่อนสมาชิกจากพรรคฝายคาน เพราะเรื่องนี้อายพวกขางนอกมันเอาไป
บิดเบือน กรณีเคเบิลทีวีนั้น ถาคนฟงนิดเดียวตื่นเตนที่จะเตรียมอภิปราย ไมตองหรอกครับ
เดี๋ยวผมจะตอบใหกอน ผมเรียกประชุมผูวาราชการจังหวัดโดยผานวิดีโอ คอนเฟอเรนซ
ทานผูวาราชการจังหวัดครับเร่ืองอยางนี้มันไมเคยเกิด เร่ืองอยางนี้มันไมเคยมี เพราะมัน
ยังไมเคยมีใครที่บาระห่ําแลวก็ปราศรัยดาโคตรพอโคตรแมคนหมด แลวเปนการดา 
โคตรพอโคตรแม อาย อี มึง กู สัตวเลื้อยคลานเต็มเวที แลวก็ถายทอดสดทางสถานี 
เอเอสทีวี (ASTV) ผมรูทานประธานครับวากรณีถายทอดสดเปนสิทธิที่จะทําได แตถามสิ 
ชอง ๓ ชอง ๕ ชอง ๗ ชอง ๙ ชอง ๑๑ ไอทีวีเดิม กลาถายทอดไหมละครับ ไมกลา  
เพราะอะไรเพราะเขารูวามันผิด นักกฎหมายเต็มพรรคประชาธิปตย ทานอานกฎหมายรู 
ทานดูกฎหมายเปนเหมือนผมนี่ละครับ ทาง ครม. ก็บอกวากระทรวงมหาดไทยดูหนอย  
เพราะกระทรวงมหาดไทยไดแสดงฝมือไปแลวกรณีเว็บ ๒๙ เว็บ เมืองนอก ๗ เมืองไทย ๒๒  
มีขอความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  หมิ่นอะไรตาง  ๆ  เปนขอความที่ ไมควร
กระทรวงมหาดไทยรับงานมาจาก ครม. ผมใชเวลา ๗๒ ชั่วโมง ผมเรียกผูประกอบการมา
คุณจะบอกวาขอความสงมาจากตางประเทศ  แต เหตุเกิดประเทศไทย  เหตุ เกิด 
ในราชอาณาจักรไทย คุณกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผมไมปดเว็บ 
แตจะดําเนินคดี เขาตกใจ  ตกใจผมบอกวิธีการพอสงมาคุณตองปด สงมาตองลบ  
และใครโพสต (Post) เขามาคุณตองตัดออก ------------------------------------------------------ 
 
                                     - ๓๒๐/๑ 
 



 ๖๙๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๓๒๐/๑ 
 
ผมเชิญเขามาพบ ๒๒ เว็บ กรุงเทพฯ เมืองไทย บริเวณปริมณฑล และเมืองใหญ ๆ  
เก็บจากเมืองนอก รวมเปน ๒๙ เว็บ ผมสามารถควบคุมภายใน ๗๒ ชั่วโมง ได ๒๗ เว็บ 
วันนี้ปลอดภัย เบาครับ ครม. ก็ติดใจใชบริการ วากรณีเอเอสทีวีดาโคตรพอโคตรแมผูคน
เขาทั่วไปหมด ครูบาอาจารยระดับมีตําแหนงเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ก็ดาวาโดยขาดปจจัยพื้นฐานไมมีความเขาใจ เพราะไปเชื่อการปลุกระดม วันหนึ่งถาทาน
มหาบัณฑิตมาเปนรัฐมนตรีอยางผม แลวก็ใชลอว เอนฟอรซเมนท (Law enforcement)  
คือกฎหมายบังคับใช ผมไมนิยมหรอกครับ อายที่ไปอุมมา ไมนิยมหรอกครับ ไปยิงบาง 
ไมนิยมหรอกครับ จะไปดักตีกบาล ไมเอาครับ เราก็ใชวิธีการทางกฎหมาย ที่ผานมา 
คนจะมองความผิดตามมาตรา ๘๓ คือหมายความวาทานมหาบัณฑิตทําผิด คนรูวา
มหาบัณฑิตผิด ถามีใครไปรวมกับมหาบัณฑิต คนไปรวมเปนตัวการตาม ป.อาญา  
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ กอนผู อ่ืนกระทําผิด นั่นถือวาเปนผูใชจางวาน มาตรา ๘๖  
กอนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุชวยเหลือเขาเรียกสนับสนุน ทานมหาบัณฑิตเปดดูสิครับ  
ทานจะไดอธิบายความใหคนเขาได รูวามาตรา  ๘๕ ของประมวลกฎหมายอาญา 
เขาบอกชัด ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และความผิดนั้น
มีกําหนดโทษไมต่ํากวา ๖ เดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง ผมย้ํากับทานอีกครั้งนะครับ 
เพื่อทานผูชมทางบานจะได รู รัฐบาลชุดนี้ไมไดละเมิดอํานาจ ไมไดอวดเกงกาจ 
และผมไมมีวันหรอกครับที่จะทําผิดกฎหมาย  ผมกราบเรียนอยางนี้ ผูใดโฆษณา 
หรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และความผิดนั้นมีโทษไมต่ํากวา ๖ เดือน 
ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง พันธมิตรบอกเลย ตัดน้ํา ตัดไฟ ลมอํานาจรัฐบาล อยาเสีย
ภาษี พันธมิตรปราศรัยเปนการกระทําความผิดยุยงสงเสริมใหลมอํานาจรัฐ ลมอํานาจ
บริหารซึ่งรัฐบาลคัม ฟรอม อีเลกชัน (Come from election) มาจากการเลือกตั้ง พันธมิตร
มีขอมูล พันธมิตรเห็นวารัฐบาลทุจริตตองเอาขอมูลมาใหฝายคาน แตพันธมิตรไปตั้งเวที
แลวไล พันธมิตรบอกเลยใหไปทําผิดอยางนี้ ๆ และความผิดที่พันธมิตรปราศรัยมีโทษ
จําคุกเกินกวา ๖ เดือนทั้งนั้น มี ๓ ป ๕ ป ๗ ป ตลอดชีวิตและประหารชีวิต มันจึงเขาเกณฑ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕ เพราะเอเอสทีวีเอาไปถายทอด เคเบิลทีวีเอาไป 
 



 ๖๙๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๓๒๐/๒ 
 
ถายทอด มันจึงเขาขายเปนผูโฆษณา หรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด  
ผมประชุมผูวาราชการจังหวัดทางวิดีโอ คอนเฟอเรนซ ผมบอกทานผูวาราชการจังหวัดครับ  
ทานมี ๒ มาตรการมาตรการหนึ่ง ผูวาราชการจังหวัดตองไปเจรจาความกับเขาวาสิ่งที่ทํา
อยูนี่มันผิดกฎหมาย ทานถายทอดได แตเมื่อมีการยุยงสงเสริมใหกระทําความผิด  
ทานเผยแพรเคเบิลทีวีอางไมไดวาเอามาจากแมขายคือเอเอสทีวี ก็สถานีเอเอสทีวี 
ไมกลัวผิด เปนสถานีโทรทัศนแหงเดียวในโลกที่ถายทอดดาโคตรพอโคตรแมคนแลว
ถายทอดการปราศรัยในการกระทําผิดได ผมบอกทานผูวาราชการจังหวัดครับ  
ทานผูวาราชการจังหวัดกรุณาหนอยเถอะ บอก มท. ๑ ขอรอง เจรจาจับเขาคุยสิ ปรับทุกข
ผูกมิตรวากรณีเผยแพรมีการยุยงสงเสริมใหกระทําความผิด มันเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕ ถาความผิดยังไมไดทํา คนเผยแพรโทษครึ่งหนึ่ง  
ถาความผิดสําเร็จ เต็มโทษ เปนตัวการรวมกัน โทษเทาไรไปเทานั้น ผมบอกเทานั้นละครับ 
ทานมหาบัณฑิตทานเอาหลักฐานมาสิครับวาผมนี่สั่ งปดเคเบิลทีวี  มันปดไมได  
ทานผูวาราชการจังหวัดก็ถามกลับบอกทานรัฐมนตรีกรณีไปบอกเขาไมทําไมเปนไร  
จะเปนไรไปบอกไมทําไมเปนไรก็ดําเนินคดี ดําเนินคดีแลวทําอยางไร บอกเขาก็ถายทอด
ตอได จับเสร็จรุงเชาทําอีกเราก็บอกรวบรวมหลักฐาน ก็ตองจับวันจันทร วันพุธ วันศุกร 
จับวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร วันอาทิตย มันก็จับแลวจับอีก จับอีกจับแลว  
เหมือนเอเอสทีวีไดรับความคุมครองจากศาลปกครอง รัฐบาลทําอะไรไดไหมครับ ไมได
หรอกครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนดวยความเคารพ ------------------------------------ 
 
                           - ๓๒๑/๑ 



 ๖๙๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๒๑/๑ 
 
ทานประธานครับ เราใชกฎหมายเปนตัวบังคับ เราใชกฎหมายเปนฝายดําเนินการ  
ทันทีที่ผูประกอบการเคเบิลทีวี รู เขาตกใจ เขาสงนายกสมาคมเคเบิลทีวีมาพบผม  
มีคนบอกวาถามีการดําเนินคดีแลวเขาจะผิดไหม ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพ 
ตั้งแตมีประเทศไทยมายังไมไดใช ป.อาญา มาตรา ๘๕ เลยแมแตครั้งเดียว เพราะในอดีต
ที่ผานมาจนถึงวันนี้มันยังไมมีอายพวกบาระห่ํา อายพวกที่ทําอะไรไมรับผิดชอบ มันจึง
ตองพิสูจนกันดวยกฎหมาย หลักนิติรัฐ รีกัล สเตท (Regal state) หลักนิติรัฐ นิติธรรม 
ลอว เอนฟอซเมนท มันเปนหนาที่ของรัฐบาล สวนเมื่อดําเนินคดีกับเขาแลว แลวเขาไมผิด
เขาก็มีสิทธิฟองเรา เขาไมผิดศาลก็ยกไป มันจะไดเปนกรณีศึกษาเปนกรณีตัวอยาง  
แตผมม่ันใจวาสิ่งที่ผมทําไปนั้นเปนเรื่องถูกตองไมใชเร่ืองที่ผิดกฎหมาย ไมไดปดเคเบิล 
ไปเอาที่ไหนมา ไมไดไปขมขู ไมไดไปกลั่นแกลง ถาเขาไมดําเนินการตามคําแนะนํา 
เราก็ดําเนินคดี ผมคิดวาแคนี้ทานทั้งหลายคงจะเขาใจแลว 
   ตอไปอีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองบริษัทศรีสุบรรณ ผมเขามาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ผมมีนโยบายตรวจสอบที่ดินของรัฐถูกครอบครองโดยคนยากคนจน
แยกสวนหนึ่ง โดยคนร่ําคนรวยไมได ตองดําเนินการริบที่มาเปน เนชันแนล แอสเสท 
(National asset) มาเปนสมบัติของชาติ ไมใชวาจะไปกลั่นแกลงคนยากคนจน ตาสี ตาสา 
ปามี ยายแมน ถาทํากินอยูในที่และไมไดมีเจตนาบุกรุก เราจะหาวิธีการใหเขาไดทํากินได 
แตคนรวยเปนนายตํารวจรูปรางใหญ ๆ อดีตยศถาบรรดาศักดิ์ไปอยูที่ ส.ป.ก. เจาของ
โรงแรมแถวรัชดาที่สนิทกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปครอบครองเปนพันไร คนขายตนไม
ราคาแพงและหรืออ่ืน ๆ ผมบอกอยางนี้ไมได อยางนี้ตองดําเนินการ มีคนบอกวา
กระทรวงมหาดไทยไปยุงอะไร ทานประธานครับ ก็กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงที่ 
ผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาสวนราชการจังหวัดทั้งจังหวัด จังหวัดเล็ก ๑๑๖ หนวยงาน 
จังหวัดใหญ ๑๕๖ หนวยงาน ผูวาราชการซีอีโอปกปองดูแลพี่นองประชาชน ดูแลปกครอง 
บังคับบัญชามีทุกหนวยงานอยูกับผูวาราชการจังหวัด แตวาความรับผิดชอบ ส.ป.ก.  
ก็กระทรวงเกษตรและสหกรณที่คี รี รัฐมันเปนที่สาธารณประโยชน  อายนี้ขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทย ทานบอกวาเลือกปฏิบัติ ไมเลือกหรอกครับ ผมสงลงไปดูทั่วประเทศ 
 



 ๖๙๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๒๑/๒ 
 
ไปถามปลัดกระทรวงสิครับ ทําหนังสือขอไปเขาให ผมมีนโยบายบอกปลัดตรวจสอบ 
๗๕ จังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานกลับมาวามีกรณีเอาที่ดิน บุกรุกที่ดินรัฐ 
ไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีทั้งหมด ๖ ลานไรโดยประมาณ เขาทําอยู
ทานมหาบัณฑิตเขาทําอยู ตรวจสอบอยู ทีนี้พอขั้นตอนที่ ๒ รูวาบุกรุกที่รัฐ เอาที่รัฐมาเปน
กรรมสิทธิ์ ผูวาราชการจังหวัดก็จะหาวิธีการวาเราจะตรวจสอบอยางไร ตรงนี้เอาคืน 
ตรงนั้นไมเอาคืน ตรงนี้คนยากคนจนทํามาหากิน คนจนตองอยูไดแตคนรวยตองคืน  
แลวมาดูสิวาหลังจากคืนแลวเปนอยางไร ทั่วประเทศครับ ทานไปเอาที่ไหนมาพูดครับวา
ผมไปสั่งตรวจสอบเฉพาะบริษัทศรีสุบรรณ ไมใชหรอกครับ ไมมีครับ คิดก็ไมเคย 
ทั่วประเทศ ๖ ลานไรมีเอกสารอยู อยูที่ปลัดกระทรวง ผมกราบเรียนทานประธานตอครับ 
นอกจากนี้ผมลงลึกในรายละเอียดที่อําเภอวังน้ําเขียวก็ตรวจ ที่ปากชองก็ตรวจ ที่จันทบุรี
ก็ตรวจ สุราษฎรธานีก็ตรวจ เกาะสมุยก็ตรวจ กาญจนบุรี ทั่วหมดครับ คิดอะไรถึงมาบอก
ผมตรวจเฉพาะบริษัทศรีสุบรรณ ผมขอบคุณอีกครั้งครับที่พรรคประชาธิปตยรับเอา 
ศรีสุบรรณเปนเรื่องดําเนินการอภิปรายผม ทานประธานครับ ผมจะเรียนตอวาเรื่องนี้ 
มันเกี่ยวกับผมไหม ผมจะลําดับเร่ืองใหมหาบัณฑิตไดรับทราบโดยผานทานประธาน  
มีคนเขารองทุกข ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอนนั้นผมเปนอะไรครับ ไมไดมีตําแหนงอะไรเลย 
เกี่ยวของไหม ไมรูเร่ือง -------------------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๓๒๒/๑ 
 
  



 ๗๐๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๒๒/๑ 
 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เร่ือง การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก โดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐ 
เพื่อขายใหนายทุนซึ่งทับที่ทํากินของราษฎร กราบเรียนทานราชเลขาธิการ เขาเรียนไปยัง
ทานราชเลขาธิการเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผมเก่ียวอะไรไหมครับ ไมมีหรอกครับ 
ตําแหนงก็ไมมี ผูแทนราษฎรก็ไมไดเปน เขารองทุกขตั้งแต ๑๔ ตุลาคม ป ๒๕๔๘  
เขารองทุกขไปในรั้วในวัง เขารองทุกขทานราชเลขาธิการเพราะเขาไมรูจะไปพึ่งใคร  
ทานประธานครับ พอรองไป ทานราชเลขาธิการมีตัวตนเรียบรอย มีกํานัน มีชาวบาน
ผูเกี่ยวของ ทานราชเลขาธิการก็สงไปดีเอสไอ แตวากอนจะสงไปดีเอสไอหรือเขามารอง 
ทานราชเลขาธิการ มันมีตํานานที่มาครับทานประธานที่เคารพเพื่อใหทานมหาบัณฑิต 
ไดรับรู มันมีตํานานที่มา เขาบอกเลยครับการออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก ในตําบลน้ําหัก 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๘๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๐๒๐ ไร 
ปจจุบันมีชื่อบริษัทศรีสุบรรณฟารม  จํากัด  เปนเจาของผูถือกรรมสิทธิ์  ขอโทษ 
ทานประธานครับเมื่อสักครู ผมยังไมไดขออนุญาตทานประธานอานเอกสาร ก็ขออนุญาต 
ณ โอกาสนี้เพื่อจะไดไมมีการประทวง ทานประธานครับ เมื่อประมาณเดือนธันวาคม  
ป ๒๕๔๗ นายวิลาศ ไกรวงศ กํานันตําบลน้ําหักไดทําหนังสือรองเรียนตอนายอําเภอ 
คีรีรัฐนิคม ทานประธานครับ เพื่อใหทานมหาบัณฑิตรับรู ป ๒๕๔๘ วันที่ ๑๔ ตุลาคม  
รองเจาฟาเจาแผนดิน แตกอนหนานั้นกํานันตําบลชื่อวิลาศ ไกรวงศ ไดทําหนังสือ
รองเรียนตอนายอําเภอคีรี รัฐนิคม เขารองเรียนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  
เขารองเรียนอธิบดีกรมที่ดิน เขารองเรียนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เขารองเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เขารองเรียนสํานักราชเลขาธิการ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิ เศษและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ งผมยังไมได เปนในชวงนั้น  
เขารองเรียนตอ เขาสรุปความวามีนายทุนตางถิ่นรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐนําเอาที่ดิน
ทางราชการสงวนไวเปนที่สาธารณประโยชนไปออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก จํานวน  
๘๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๒,๐๒๐ ไรใหแกบุคคลตางถิ่นที่ไมเคยครอบครองที่ดินนั้นมากอน 
หลังจากนั้นบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก ไดโอนขายที่ดินดังกลาวใหบริษัทเอกชน จนสุดทาย
เปนของบริษัทศรีสุบรรณฟารม จํากัด ซึ่งซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดกรมบังคับคดี  
 



 ๗๐๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๒๒/๒ 
 
การออกเอกสารสิทธิดังกลาวกระทําโดยมิชอบ ทานตองแยกเปน ๒ สวน เขาบอกวา
เอกสารสิทธิออกโดยมิชอบ เขาไมไดบอกวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมไปบุกรุกหรือไปยึด 
ที่หลวง ความสรุปเดิมทีมันมีบริษัทที่ ๑ เอาประชาชนมาอยูในพื้นที่ ซึ่งไมไดมีอาชีพ
เกษตรกรและทําเกษตรกรรมก็ไดสิทธิเอาไป พอไดสิทธิเสร็จบริษัทนั้นก็ซื้อขายไป 
บริษัทที่ ๒ ขายไปบริษัทที่ ๓ จนสุดทายก็เอาไปจํานองแบงก ขาดไมมีเงินไถ แบงกก็ให
กรมบังคับคดีมาขายทอดตลาด  พอขายทอดตลาดบริษัทศรีสุบรรณฟารมก็ไปซื้อ  
ก็เปนสิทธิของบริษัทศรีสุบรรณฟารม ผมไมไดวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมไปดําเนินการ
อะไรผิดกฎหมาย ก็อิจฉานิด ๆ ซื้อไป ๓๓ ลานบาท จํานองแบงกกรุงไทยไดทั้งหมด  
๑๒๕ ลานบาท ทานประธานครับ ฝากบอกไปยังมหาบัณฑิตอยาไปยุงกับบริษัทเขา  
เขาซื้อ ๓๓ ลานบาท แลวเขาจํานองแลวเรียบรอย เอาสตางคไปใชแลว ๑๒๕ ลานบาท 
ถามวาซื้อจากกรมบังคับคดี ถากรมบังคับคดีเอาที่ไมดีไมงามที่มีเงื่อนไขที่ผิดก็เอาสิครับ 
ก็ไปฟองกรมบังคับคดี จะมาเกี่ยวของอะไรกับ มท. ๑ ฝายคานตองเอาผมไวใช ไมใชมา
ไมไววางใจ ตองยื่นญัตติไววางใจผมถึงจะถูกตอง ทานประธานครับ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
ทานกํานันวิลาศรองเรียนถวายฎีกาไปยังราชเลขาธิการ ---------------------------------------- 
 

- ๓๒๓/๑ 
 



 ๗๐๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๓๒๓/๑ 
 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สํานักราชเลขาธิการสงเรื่องใหกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา 
พอมา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษสงผลการสอบสวนไปใหอธิบดี 
กรมที่ดินใชอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๖๑ เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ  
น.ส. ๓ ก ที่ออกไมชอบดวยกฎหมาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ทานประธานครับ  
๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เขามีหนังสือบอกวาเปนราษฎรตําบลน้ําหัก รองทุกขมาที่ผมวา 
ที่ดินดังกลาวออกเอกสารสิทธิไมชอบดวยกฎหมาย  เขามาปรับทุกขวาดี เอสไอ 
สอบสวนเสร็จสงเรื่องใหกรมที่ดินใหไปเพิกถอนเอกสารสิทธิ กรมที่ดินไมกลา เขาบอก 
กับผม ผมก็บอกวาผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  แบงงานไปแลวผม 
ไมไดรับผิดชอบงานของกรมที่ดิน ผมมอบให มท. ๓ ทานรัฐมนตรีชวยสิทธิชัย โควสุรัตน 
แหงพรรคเพื่อแผนดิน มอบใหไปดูแลว มท. ๓ ก็ไปคุมงานกรมที่ดิน ไมเกี่ยวกับผมเลย
ทานมหาบัณฑิตไมไววางใจผมทําไม ผมไมไดคุมงานของกรมที่ดิน แตเมื่อรองทุกขมายัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเราตองรับผิดชอบโดยนัย เพราะเปนเจากระทรวง  
ผมก็บอกไวพจนคุณทําหนังสือไปเลย คุณไวพจนก็ทําหนังสือแจงไปยังอธิบดีกรมที่ดิน
บอกวาเรื่องนี้มีคนมารองทุกข มท. ๑ ขอใหกรมที่ดินดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่  
ทานประธานครับ การเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ไดรับสิทธิไปแลวทําไดครับ แลวก็ทํากันมา
ตามลําดับ แลวกรณีผูมีอํานาจคืออธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย 
รัฐมนตรีไมมีสิทธิหรอกครับ ผมไปแกลงบริษัทศรีสุบรรณฟารมเขาทําไม ผมเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมตองรักษากฎหมาย ผมไปแกลงเขาเพื่ออะไรครับ 
หรือจะเปนรัฐมนโทซึ่งก็เปนไมได เพราะมันมีแครัฐมนตรี ผมไมไดแกลง อยาไปเขาใจผิด 
ผมเรียนกฎหมายเหมือนกับทาน เรียนดวยความเคารพ พอ ๑ มีนาคมเขามารองผม  
เขารองผม ๑ มีนาคม ผมบอกอยาไวพจนนองสงเรื่องใหอธิบดีกรมที่ดิน ถากระเหี้ยน
กระหือรือจะเอาเปนเอาตายผมก็ตองใหสงเรื่องวันนั้น ไมหรอกครับ สงเมื่อไรครับ  
๑๔ มีนาคม รอง ๑ มีนาคม พอ ๑๔ ไวพจนก็สงเรื่องไปผมรับกับทานไมอับอาย  
ผมบอกขาราชการกรมที่ดินวาคุณตองกลาทํางาน คุณตองกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง 
อยาไปกริ่งเกรงอิทธิพลใครทั้งนั้น กระทรวงมหาดไทยผมใหญคนเดียวแตภายใต 
 



 ๗๐๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 นิวรา ๓๒๓/๒ 
 
กรอบของกฎหมายก็บอกเขาไป บอกอยางนั้นจริง ๆ เขาก็ไปดําเนินการ ก็ปรากฏวา 
ที่ทานเอาเอกสารมานี่ไปขอถายเขาก็ให  มีคนมาถามผมวาฝายคานขอถายเอกสาร 
ใหไหม ผมบอกตองให เรากูด กัฟเวิรนแนนซ (Good governance) ธรรมาภิบาล ถูกตอง 
โปรงใส จริงจัง จริงใจ ไมใชจิงโจ ผมบอกเอาเลยใหถายไปเลย ทานรูไหมครับ เขารับเร่ือง 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เขาไปทําการตรวจสอบทั้งหมด เขาไปเกี่ยวของตรงไหนอะไรตรงไหน 
ทานประธานครับ ผมไมเกงเพราะกฎหมายที่ดินมันเปนกฎหมายพิเศษ จนกระทั่งเขาทํา
กันมาใชเวลา ๓ เดือนเศษ ๆ เขาประชุมสุดทายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายนที่ผานมานี่ครับ 
เขาบอกเลยที่แปลงนี้ ๕๙ แปลงเปนเนื้อที่ดิน ๑,๓๓๘ ไร มันออกเอกสารสิทธิไมชอบ  
ในรายละเอียดก็บอกเสร็จ ๕๙ แปลง ๑,๓๓๘ ไร ออกเอกสารสิทธิไมชอบจึงใหเพิกถอน
เอกสารสิทธิ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๒๔/๑ 
 
 



 ๗๐๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๓๒๔/๑ 
 
บริษัทศรีสุบรรณฟารมบุกรุกเขาไมได เขียนดวยวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมซื้อไป  
๓๓ ลานบาท แลวไปจํานองได ๑๒๕ ลานบาท ไมมีครับ เขาบอกวาใหเพิกถอน  
แลวในคําสั่งเขาบอกวาเจาของกรรมสิทธิ์คือบริษัทศรีสุบรรณฟารมมีสิทธิที่จะอุทธรณ 
ไปยังผูบังคับบัญชาเหนือกรมที่ดินและหรือไปฟองศาลปกครองก็ยังได นี่ผมจะแนะนํา  
ทานประธานที่เคารพครับ ฝากบอกไปยังทานมหาบัณฑิตที่ทานมหาบัณฑิตอภิปรายนี่
ทานฉายหนังครึ่งมวน ทานฉายไมครบมวน เร่ืองมันมีอยูวาผูที่อาศัยในพื้นที่ที่บริษัท 
ศรีสุบรรณฟารมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ไดมีกรณีพิพาท แลวนําความสูศาล ศาลก็ตัดสินวา
ยังไมสามารถเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิได เพราะยังไมปรากฏวามีการออก 
เอกสารสิทธิโดยไมชอบ ทานไปดูกฎหมายแพงเถอะ ทานเปนทนายนาจะเกงกวาผม 
เขาบอกวาคําพิพากษาของศาลใชบังคับคูกรณี ก็คือบริษัทศรีสุบรรณฟารมกับคนที่ฟอง
บริษัทศรีสุบรรณฟารม คําพิพากษาของศาลใชบังคับคูกรณีไมผูกพันบุคคลภายนอก 
หมายความวาคําพิพากษาของศาลจะมาเกี่ยวของกับกรมที่ดินไมได ทางกรมที่ดินเขาก็มี
คนรูกฎหมายเขาจึงไดพิจารณาแลว เขาเพิกถอนเอกสารสิทธิบริษัทศรีสุบรรณฟารม  
๕๙ แปลง เปนเนื้อที่ ๑,๓๓๘ ไร ทานผูอภิปรายครับ ถาทานมีเอกสารหลักฐานวา 
ผมเปนคนไปสั่งการไดมีลายเซ็นนอย ๆ ของ มท. ๑ สักลายเซ็นเดียว ทานมหาบัณฑิต 
เตะผมจากนี่ไปถึงสงขลาแลวกลับมาอีกทีหนึ่ง กลับมาจากนี่เตะไป ๓ จังหวัดภาคใต  
ผมจะใหทานเตะ แตถาทานไมมีทานอภิปรายเพราะกระแส อภิปรายเปนแขกขอแรง 
ยืนใกล ๆ ผมจะขอหยิกพุงทีเดียว ไมมีครับ ผมไมไดแกลง  
   ผมเรียนทานตอนะครับ ทีนี้ทานก็มาบอกวาเรื่องที่อําเภอสตึก อําเภอเมือง 
เขากระโดง ในพื้นที่อําเภอสตึกใกลกับจังหวัดสุรินทร แลวผมบอกทาน ผมไมเคยพูด 
อางวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมมีที่ดินทับที่หลวง มันไมมีภาษากฎหมาย  มันมีออก 
เอกสารสิทธิไมชอบ บุกรุกที่ทางราชการ ทําไมละครับผมตองเกี่ยวของ เพราะที่แปลงนี้
เปนที่สาธารณประโยชนอยูในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย  
ทานไมพอใจผมเอาเรื่องอื่นเถอะครับ เร่ืองนี้ไมไดหรอกครับ ไมใชเร่ืองของผมเลย  
แตผมกําชับกรมที่ดินตรงไปตรงมาใหตรงเวลาเหมือนกับนาฬิกาที่ เขาประกาศ 
 



 ๗๐๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๓๒๔/๒ 
 
จากหนวยราชการรองอธิบดีคนหนึ่งไมกลาตัดสินใจ ดีเอสไอสงเรื่องใหเพิกถอนไมกลา 
โดยอางคําสั่งศาลอยางที่ทานพูดละครับ คําพิพากษาของคูความไมผูกพันบุคคลภายนอก 
ก็ผูกพันบริษัทศรีสุบรรณฟารมกับคนที่ฟองในพื้นที่ ไมผูกพันกรมที่ดินซึ่งเปนหนวยราชการ
ของรัฐ  
   ทีนี้พอมาเรื่องที่  ๕  ทานก็บอกวาทําไมไมดําเนินการ  ผมเรียนดวย 
ความเคารพ การทํางานมันมีขอบเขต เร่ืองคีรีรัฐนิคมเขามารองผม เร่ืองคีรีรัฐนิคม 
เขารองหนวยงานเยอะตั้งป ๒๕๔๗ เร่ืองคีรีรัฐนิคมที่บริษัทศรีสุบรรณฟารมครอบครองอยู
เขารองไปสํานักพระราชวัง ที่ อําเภอสตึก ที่ เขากระโดงไมมีใครมารองผม แตเพื่อ 
ความเปนธรรมของบุคคลที่ถูกพาดพิง ผมตองบอกทานประธานไปยังทานมหาบัณฑิตวา 
ที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย มันเปนกรณีออกโฉนดที่ดินซ้ําซอน ที่ดินการรถไฟ 
แหงประเทศไทย ที่ทั้งหมดมี ๕,๐๐๐ ไร ทางราชการออกเอกสารสิทธิใหประชาชน  
๑๐๐ ราย ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๒๕/๑ 
 

 



 ๗๐๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๒๕/๑ 
 
เนื้อที่ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ไร ในจํานวนนี้ออกเอกสารสิทธิใหทานประธานของเรานี่แหละ 
ทานชัย ชิดชอบ ทานอดีตรัฐมนตรีเนวินและภรรยา แลวบุคคลทั้งสามเอาที่ดินไปจํานอง
กับธนาคาร นี่คือขอเท็จจริงที่มีอยู แลวทําอยางไรผมถึงไมไปยุงเกี่ยว อาชัยไมเคยมา
ขอรองผม ทานเนวิน ภรรยาไมเคยมาขอรองผมและทําไมผมไมทํา ผมจะรูไหมวา 
ในประเทศนี้มันมีที่ตรงไหนมันผิดอยางนี้มันผิดอยางนั้น ทานรองมาแลวผมไมทําสิ  
ทานรองมาแลวผมไมดําเนินการผมก็ละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ นี่ไมมี ผมไมทราบ แตผมรู ตองรูสิครับนักการเมือง วันนี้ทานตองเอาเรื่องนี้
มาอภิปราย ผมจึงขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
เขาไมไดอยูนิ่ง เพราะมีการรองทุกขรองเรียนวาไปออกโฉนดที่ดินทับที่รถไฟ การรถไฟ 
แหงประเทศไทยดําเนินการ ๓ ประการ ๑. แจงคณะกรรมการจังหวัดใหเพิกถอน 
โฉนดซ้ําซอน ๒. แจงใหอธิบดีกรมที่ดินใหเพิกถอนโฉนดซ้ําซอนดวย ๓. ในคดีอาญา 
การรถไฟแหงประเทศไทยแจงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ตรงไหนละที่ทานไปเขาใจวา 
ไมดําเนินการ ตรงไหนละครับที่วาทานประธานสภามีอิทธิพล ไมหรอกครับ ดําเนินการ
เรียบรอย ทีนี้ความคืบหนาในการดําเนินการเฉพาะสวนของกรมที่ดิน กรมที่ดิน 
ตั้ งกรรมการเพื่ อพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา  ๖๑  เหมือนกับ  
บริษัทศรีสุบรรณฟารมเหมือนกัน แลวตั้งกรรมการ ๒ ชุด เพื่อทําการตรวจสอบ ปรากฏวา
เขาตั้งกรรมการเปนคําสั่งที่ ๑๕๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคําสั่งที่ 
๓๓๑/๕๑ ลงเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เขาตั้งกรรมการไหมครับ ตั้งครับ สอบไหมครับ 
สอบครับ เสร็จหรือยัง ยังครับ เพราะการรถไฟแหงประเทศไทยไมกลายืนยันวาเขตที่ดิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่แทจริงอยูตรงไหน ผมย้ําทานประธานครับ ที่ดินแปลงนี้
ไมใชที่ของกระทรวงมหาดไทยเปนที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย รถไฟตองรูดี ควรรู  
นารู ตองรูวาที่ของคุณที่ไปออกเอกสารสิทธิ เอกสารสิทธิมาจาก ส.ค. ๑ พัฒนาไปสู  
น.ส. ๓ ก ถาการรถไฟแหงประเทศไทยยืนยันปญหามันก็ไมเกิด แตปรากฏวาจนถึงวันนี้
การรถไฟแหงประเทศไทยก็ยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งที่ 
๑๕๕๖/๕๐ ไดสงสํานวนการสอบสวนใหรองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย 
 



 ๗๐๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๒๕/๒ 
 
พิจารณา แตรองอธิบดีเขาเห็นวาควรสอบสวนเพิ่มเติม ก็บริษัทศรีสุบรรณฟารมยัง  
๓ เดือนกวา เขาก็บอกวาใหไปสอบสวนเพิ่มเติม ใหทางจังหวัดทําแผนที่แสดงบริเวณที่ดิน
พิพาทเพื่อประกอบการอานแปลภาพถายทางอากาศ เขามีหนังสือไปเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ถึงผูวาราชการจังหวัดใหดําเนินการดังกลาว ขณะนี้เขารอจัดทําแผนที่ ย้ํากับทาน
อีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้ไมใชของกระทรวงมหาดไทยเปนที่การรถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทย
ตองเทค แอคชั่น (Take action) ตองไปบอกบุกรุกอยางไร ที่รถไฟมีแคไหน วันนี้การรถไฟ
แหงประเทศไทยยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการสอบสวนที่ ๓๓๑/๒๕๕๑ สงสํานวน
การสอบสวนมาใหรองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินไดมอบหมายพิจารณาแลว 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา ถึงผมไมไดคุมกรมที่ดิน 
แตผมศึกษาการทํางานอธิบดีเขาจะมอบรองอธิบดีที่ทานอานชื่อนายบุญเชิด คิดเห็น  
นายบุญเชิดไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินใหดูแลที่ดินพื้นที่ภาคใตทั้งหมด --------- 
 
                                                                                                                   - ๓๒๖/๑ 



 ๗๐๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๒๖/๑ 
 
ไมใชนายบุญเชิดเสนอแน ไมใชนายบุญเชิดสนิทกับผมและหรือตาง ๆ ไมใช เขามอบ 
กันไวนานแลว มอบกันตั้งแตพรรคพลังประชาชนเปนรัฐบาล มอบกันกอนที่ผมจะมาเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เขาจึงไปทําหนาที่นี้แลวก็เพิกถอนเอกสารสิทธิ  
ทีนี้การดําเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนเขาก็รอการวินิจฉัยของกรมที่ดินวาที่ที่พิพาท
กับทานประธานสภา ทานรัฐมนตรีเนวินและครอบครัวกับการรถไฟแหงประเทศไทย 
ใครเปนผูมีกรรมสิทธิ์ที่แทจริง เขารออยู อายไมทําอะไรไมใชหรอกครับ ทานไปอาน
หนังสือพิมพ ทานไปตัดขาวหรือเปลาผมไมทราบ ผมไมอยากเหน็บแนมทาน นี่คือเร่ือง
อําเภอเมืองเขากระโดง  จังหวัดบุ รี รัมย ทานประธานตามผมมาอีกนิดเถอะครับ  
ที่ทานมหาบัณฑิตถามก็คือการบุกรุกที่ดินอําเภอสตึกที่ทานอภิปรายเมื่อสักครู  
ดวยความเคารพ ผมโกหกทานไมไดหรอกครับ ทานตรวจสอบไดเลย ผมตรวจสอบแลว 
ผมเก็งขอสอบถูก เก็งถูกเปะวาทานตองพูดเรื่องนี้ ปรากฏวาการบุกรุกที่ดินอําเภอสตึก 
โดยมีการกลาวหาทานประธานชัยและคุณอาผมคือคุณอาละออง พอกลาวหาปบ  
๒ คนตายายก็ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.อ. สตึก ก็เปนผูตองหา ผูตองหาคือ 
คนถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด แตยังไมไดถูกฟองศาล จําเลยคือคนถูกฟองศาลวา
ไดกระทําความผิด  บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  ในคดีอาญา 
ใหศาลพิพากษาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ ถายังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเขากระทําผิด  
จะไปบอกเขาทําผิดไมได สรุปอีกครั้งหนึ่ง คดีที่ติดใจสังคมสับสนวาบุกรุกที่เขากระโดง 
ในอําเภอเมือง  จังหวัดบุ รี รัมย  ไมมีการดําเนินการ  เหตุที่ยังไมมีการดําเนินการ  
เพราะเจาของกรรมสิทธิ์คือการรถไฟแหงประเทศไทยยังไมกลาบอกที่ตรงนี้ของใคร ๆ  
ไมกลาชี้เขต ๒. เร่ืองอําเภอสตึก ทานประธานสภาและคุณอาผูหญิงไดไปมอบตัว 
เปนผูตองหาแลว คดีอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  
   นี่แหละครับ ๖ ขอที่ทานถามมา ผมตอบเรียบรอย ผมไปแซงกชั่น (Sanction) 
ไมไดหรอกครับ ทั้งอัยการและตํารวจ แลวที่ทานเอยชื่อคุณศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร  
ทานอยาไปตามหานะครับ เขาเสียชีวิตแลว เขาเจ็บปวยตายไมไดมีเร่ืองมีใครไปทําอะไร 
เขาเลยครับ รอบแรกผมเอาเทานี้กอนและผมหวังใจวาที่ผมชี้แจง ๖ ขอ คงไมมาอภิปราย 
 



 ๗๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๒๖/๒ 
 
ซ้ําซาก เพราะผมอยากตอบเรื่องใหม ๆ เอาชนิดหมัดเดียวน็อกทําใหสมราคาคุย ผมไมได
ทาทาย ทานประธานครับ ฝายคานกับรัฐบาลอยามาสมานฉันท อยา ตองรบกันอยางนีแ้หละ 
รบกันทางสติปญญา ออพโพซิชั่น ปารตี้ (Opposition party) มีอะไรวามาผมตอบหมด 
ไมมีปญหา แตอยาไปจําคําถามของพวกพันธมิตร อยาไปเอาคําพูดของมันมาพูดไมไดนะ 
เสียชื่อยี่หอพรรคประชาธิปตย รอบแรกเอาเทานี้กอนครับ ขอบคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากเวลาเรามีจํากัด ผมจะขออนุญาตตกลงเรื่องกรอบเวลา 
อยางนี้นะครับ เดี๋ยวจะเปดโอกาสใหฝายคานไดอภิปรายไปอีกจนถึงเวลา ๔ ทุม ๔๕ นาท ี
แลวก็จะเปดโอกาสใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอบอีกสัก ๒๐ นาที  
จนถึงเวลาประมาณ ๕ ทุม ๑๐ นาที ก็จะใหทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดสรุป
จนถึงเวลาประมาณ ๕ ทุม ๕๐ นาที แลวก็จะปดการอภิปรายนะครับ เพราะวาเราจะตอง
ปดกอน ๖ ทุมวันนี้ ขอเชิญทานที่ปรึกษาชวน หลีกภัย ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ชวน หลีกภัย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ขอกราบเรียนทานประธานสั้น ๆ ไมให
เสียเวลาแตใหเกิดความเขาใจที่ทานรัฐมนตรีไดกลาวถึง --------------------------------------- 
 
                          - ๓๒๗/๑ 

 
 
 



 ๗๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๓๒๗/๑ 
 
ความจริงเมื่อวานนี้เปนอยางนี้ครับ เมื่อวานนี้กระผมกราบเรียนวาการเปดอภิปราย 
ไมไววางใจมันเปนภาระ เปนหนาที่ เปนระบบของการตรวจสอบ ซึ่งในระบบนี้เราตอง
เคารพการปฏิบัติหนาที่ของแตละฝาย เพราะฉะนั้นการที่ฝายคานเสนอเปดอภิปราย 
ไมไววางใจนั้นก็เปนการปฏิบัติหนาที่ ที่กราบเรียนอยางนี้เมื่อวานเพราะเหตุวาเมื่อญัตติ
ของฝายคานไดรับการเสนอเขามาก็มีเสียงจากฝายรัฐบาล รวมทั้งทานนายกรัฐมนตรีดวย
ที่ไมพอใจ ๑. เวลานอยไปบาง ไมมีเหตุการณอะไรที่จะเปดบาง พูดงาย ๆ ก็คือ 
เสียงฝายหนึ่งนั้นไมเห็นดวย แตอีกดานหนึ่งกระผมขอยกตัวอยางฝายทานเฉลิมนั้น 
ก็ทาทาย แลวก็บอกวาสมัยเปนฝายคานก็อภิปรายไมไววางใจพรรคประชาธิปตย 
เร่ือง ส.ป.ก. กระผมก็กราบเรียนเมื่อวานวาอันนั้นก็เปนเรื่องจริง แตวาสมัยที่ทานเฉลิม
เปดอภิปรายนั้นพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล รัฐบาลของพรรคประชาธิปตยขณะนั้น 
เคยบนไหม ไมเคยบน ไมเคยวา เพราะถือนั่นเปนหนาที่ของฝายคานในสมัยนั้น ไมกลัว 
จะเปดก็เปด ไมมีอะไรตองไปกลัวหรือหลีกเลี่ยง เมื่อเปดอภิปรายแลวเสียงฝายคานไมพอ 
กระผมขอกราบเรียนวาในที่สุดรัฐบาลของกระผมก็ตัดสินใจยุบสภา ก็คือกรณีที่ 
ทานรัฐมนตรีพูดถึง ส.ป.ก. การให ส.ป.ก. กับสามีของ ส.ส. ที่ภูเก็ต ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกา 
ก็ตัดสินแลว ซึ่งทุกคนก็เคารพคําวินิจฉัยศาลฎีกา แตวาเรื่องนี้มีความพยายามที่จะ
บิดเบือนขอเท็จจริงวามีการบุกรุกที่ กราบเรียนทานประธานแลวความจริงนั้นคําตัดสิน 
ก็คือผูถือครองนั้นไมมีสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน แตที่ดินนั้นมีการตกทอดมาหลายครั้ง 
ไมใชผูที่ถูกกลาวหานั้นเปนผูไปบุกรุก ศาลก็ตัดสิน ๒ ประเด็น คือ ที่ดินนั้นถือวาเปนสิทธิ
ที่ครอบครองไดหรือไม มีการแยกออกมาจากที่สาธารณะหรือไม ประเด็นที่ ๒ ก็คือ 
สิทธิของผูครอบครองมีสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินหรือไม ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป  
แตบังเอิญเรื่องนี้เปนเรื่องที่ภูเก็ตและสามีของ ส.ส. ภูเก็ต เปนผูไดรับครอบครองมาจาก
พอแม เขาไมไดเปนผูเขาไปครอบครองเอง ผลก็คือเทานี้ครับ แตวาเมื่อกลายเปนเรื่องที่
เปนอยางนี้ขึ้นมา ทุกคนก็ตองยอมรับดุลยพินิจการวินิจฉัยของศาลสูงสุด ซึ่งกระผม 
กราบเรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ชัดเจนวามันเปนเรื่องของขอกฎหมาย แลวในขอเท็จจริงนั้น
ฝายผูที่ถูกกลาวหาไมใชเปนผูบุกรุก เขารับชวงที่ดินเสมือนหนึ่งรับมาจากบุพการี  
 



 ๗๑๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๓๒๗/๒ 
 
แลวก็รับถายทอดการครอบครอง เขาไมใชเปนผูไปบุกรุกที่ดิน และไมใชรัฐบาลในสมัยนั้น
ไปสั่งใหมอบใหเขา คนที่มีลักษณะนี้หลายราย นี่เปนหนึ่งในหลายราย ซึ่งเจาหนาที่ 
เขาเปนผูออกให อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากเรียนเพื่อทานประธานไดเขาใจ ผมเอย 
ทานเฉลิมเมื่อวานนี้เพราะวาทานใหสัมภาษณหนังสือพิมพอยางนั้น และผมก็เลย 
กราบเรียนวาเมื่อพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลนั้น พรรคประชาธิปตยถือวาฝายคาน 
มีสิทธิเปดอภิปราย ไมเคยบน ไมเคยมาเรียกรองความเห็นใจอะไร นี่คือสิ่งที่อยาก 
กราบเรียนไมใชเปดเพื่อจะลมลางรัฐบาล เพื่อจะขึ้นมามีอํานาจ ทานหัวหนาพรรค 
อยากเปนนายกรัฐมนตรีทนไมได มันไมใชอยางนั้น มันเปนการปฏิบัติหนาที่ที่ทุกคน 
ตองเคารพซึ่งกันและกัน ก็กราบเรียนเพื่อความเขาใจที่ดีครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีเอาสั้น ๆ นะครับ เพราะวาตามกรอบที่กําหนดไว  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ดวยความเคารพครับ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวานนี้พอดีพี่ชวนแวะมาเยี่ยมผมกอน เมื่อมาพูดถึงผมผมก็พูดอธิบาย แลวเนื้อหา
สาระในการอภิปรายวันที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรีไม มีใครไปพูดเรื่องบุกรุก  
เพราะทานใหสัมภาษณวา พวกเราบอกวาที่ดิน ส.ป.ก. ตองแจกเกษตรกรผูมีรายไดนอย
ดอยโอกาส ไมมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพและมีอาชีพเปนเกษตรกรรม ตองทํานา  
ทําสวน ทําไร อะไรก็แลวแต ทานนั่นแหละเผลอใหสัมภาษณบอกมันเหมือนลูกคนรวย 
คนจนก็มีสิทธิสอบชิงทุน ----------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                              - ๓๒๘/๑ 
 
 
 
 
 



 ๗๑๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๓๒๘/๑ 
 
มันก็เลยเปนประเด็นโตแยงโตเถียง ไมไดมีใครไปเนนเรื่องการบุกรุก แตเนนวาผูที่รับ 
เปนเศรษฐีไมมีสิทธิที่จะไดรับที่ดิน ส.ป.ก. เพราะคํานิยามของคําวา เกษตรกรที่จะไดรับ
ที่ดิน ส.ป.ก. ได เขาเขียนไวชัดเทานั้นแหละครับ ผมไมกลาโตแยงกับทานหรอกครับ 
เพราะทานชวนก็เปนผูใหญที่ผมเคารพนับถือ แตเมื่อวานทานแวะมาเยี่ยมผมกอน  
วันนี้ผมก็กลับไปเยี่ยมทานบางก็เทานั้นแหละครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานชวน หลีกภัย ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน) : กราบเรียนสั้น ๆ อีกทีครับ ก็ตอง 
กราบเรียนวาจริง ๆ แลวนี่ที่แวะไปเยี่ยมทานก็เพื่อบอกวาสมัยพรรคประชาธิปตย 
เขาไมกลัวหรอกการเปดอภิปราย เพราะเขาก็กลาเผชิญกับความเปนจริง สวนประเด็น 
ที่ทานรัฐมนตรีพูดถึงความเห็นนั้น ถาทานจําไดแมนนะครับ กระผมบอกวานักวิชาการ 
ใหความเห็นกระผมยังระบุชื่อทานไดเลยครับ ทานศาสตราจารยดอกเตอรลิขิต ธีรเวคิน 
ทานไดพูดถึงเปรียบเทียบเรื่องทุนนักเรียน ขอกราบเรียนเพื่อทราบครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
๑๐ วินาทีครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีครับ ไมอยางนั้นก็อภิปรายกันกลับไปกลับมาครับ เอาสั้น ๆ นะครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ที่ทานชวนบอกวาพรรคประชาธิปตยไมกลัวการเปดอภิปราย พรรคพลังประชาชน 
ก็ไมกลัวเหมือนพรรคประชาธิปตยหรอกครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานผูอภิปรายทานตอไป เชิญทานสุเทพ เทือกสุบรรณ ครับ  
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย 
ผมตองทําหนาที่อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเฉลิม อยูบํารุง ไมใชเพราะคิดวาจะเปน 
 



 ๗๑๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๓๒๘/๒ 
 
มวยคูเอกหรืออะไร ไมใชครับ ที่จริงผมก็คอนขางจะเชื่อคําโบราณวา อยาไปถือคนบา 
อยาไปวาคนเมา ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไมอภิปรายอยูแลว แตวาพรรคประชาธิปตย
มอบหมายใหผมเปนรัฐมนตรีเงากระทรวงมหาดไทย มันก็เลยเปนขอสอบขอที่บังคับ  
ผมกราบเรียนกับทานประธานที่ เคารพวา ผมจะอภิปรายรัฐมนตรีเฉลิม อยูบํารุง  
ใน ๒ ประเด็นดวยกัน  
  ประเด็นแรก ก็คือวาเขาตั้งใหไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
มีงานจะตองทําแลวไมทํา อันนี้เปนความบกพรอง กินเงินหลวงเปลา ๆ เลี้ยงเปลือง 
ขาวสุก ไมทํางานรับใชประเทศชาติประชาชน ผิด 
  ประเด็นที่สอง ผมจะอภิปรายวาไปทําในเรื่องที่ไมควรทํา อันนี้ก็ผิด  
   แตวากอนที่จะอภิปรายถึง ๒ ประเด็นนั้น ขออนุญาตทานประธาน 
กราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกวาเมื่อสักครูที่ รัฐมนตรีเฉลิมลุกขึ้นชี้แจงโกหกเสียมาก  
โกหกตอหนาพวกเรา ซึ่งผมจะขออนุญาตเรียนเสียกอน ๒ เร่ืองนี้สั้น ๆ  
       ประเด็นแรก ที่โมวาภายใน ๗๒ ชั่วโมงไปปดเว็บไซตที่จาบจวงเบื้องสูง
หมดแลว ๒๐ กวาเว็บไซต ไมจริง เร่ืองนี้มีเอกสารหลักฐานซึ่งพิสูจนไดแลวผมจะชี้แจง
ภายหลัง ที่ปดไปจริง ๆ ก็คือฝมือของทานรัฐมนตรีเฉลิม คือ ๑ เว็บไซตเทานั้น  
  ประเด็นที่สอง  เ ร่ืองที่ รัฐมนตรี เฉลิมพูดถึงบริษัทศรีสุบรรณฟารม  
ของลูกชายผมก็ไมจริง โกหกอีก อางวาตองทํางานไปตามหนาที่ แลวไดสั่งการไปถึง
จังหวัดตาง ๆ ใหไปดําเนินการปราบปรามผูที่บุกรุกที่สาธารณะ ผมเรียนกับทานประธาน
สั้น ๆ ตรงนี้วา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

              - ๓๒๙/๑ 
   



 ๗๑๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๓๒๙/๑ 
 
เร่ิมตนรัฐมนตรีเฉลิมประกาศกอนวาจะเลนงานบริษัทศรีสุบรรณฟารมของลูกชายผม 
แลวถูกลูกชายผมฟองคดีแพง ฟองคดีอาญา ฟองศาลฎีกาถอดถอนออกจากตําแหนง 
หลังจากนั้นสรางหลักฐานไวเตรียมสูคดี ออกบันทึกถึงผูวาราชการจังหวัดตาง ๆ 
สิ่งเหลานี้อยูในมือทนายหมดแลว แลวทนายที่วาความใหบริษัทลูกชายผมชื่อบัณฑิต  
ศิริพันธุ เอานายกรัฐมนตรีติดคุกมาแลว แลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เปนรายตอไป จองที่ไวได ทานประธานครับ เมื่อสักครูที่ผมบอกวารัฐมนตรีเฉลิมโกหก 
เปนอยางนี้ครับ รัฐมนตรีเฉลิมไมเคารพเพื่อนสมาชิกที่อยูในสภานี้เลย ลุกขึ้นมาโกหก
หนาตาเฉยวาไมเคยพูดวาบริษัทศรีสุบรรณฟารมบุกรุกที่สาธารณะ อยูในมือผมนี่คือ 
คําใหสัมภาษณของรัฐมนตรีเฉลิม ผมถอดออกมาเปนคําพูดแลวก็มีซีดี (CD) ที่บันทึก 
เสียงดวย แลวทั้ง ๒ อยางนี้เปนพยานศาลทั้งคู ขออนุญาตทานประธานอานในนี้ครับ  
คําของรัฐมนตรีเฉลิม เร็ว ๆ นี้ที่อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี บุกรุกที่ของราชการ 
๒,๐๐๐ กวาไร เปนการบุกรุกเอาทรัพยสินของชาติไปครอบครองดวยวิธีคลาสสิก (Classic) 
คลาสสิกอยางไร ทีแรกใหชาวบานเขามาอยูในพื้นที่แลวจับจองเปนเจาของ แลวก็บอก
ชาวบานใหไปรวบรวมเปนกลุมเดียว เอาไปขายนักธุรกิจ นักธุรกิจรายนั้นมีบริษัทมาซื้อ 
ซื้อเสร็จก็ขายใหอีกบริษัทหนึ่ง อีกบริษัทหนึ่งซื้อเสร็จก็คือบริษัทเดียวกันนั่นแหละ  
รูกัน  เอาไปจํานองแบงกกรุงไทย  พอจํานองเสร็จไมใชหนี้ แบงกขายทอดตลาด  
อีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทศรีสุบรรณฟารมก็มาซื้อ พอซื้อเสร็จก็ฟองขับไลคนที่อยูในพื้นที่  
คนที่อยูในพื้นที่ก็บอกวาเรารวมมือกันมาตั้งแตตนไมใชหรือ หลอกใหเขามาอยูเพื่อใหได
สิทธิครอบครองแลวรวบรวมเอาไปขาย แลววันนี้มาฟองขับไล ชัดไหมครับ ถาไมใชคําพูด
ของรัฐมนตรีเฉลิมแลวเปนของลูกใครครับที่พูดเรื่องนี้  
   ทานประธานที่เคารพครับ มีอีกเรื่องที่ผมอยากจะอภิปรายก็ตองใชเวลา
กระชับ โดยความเคารพตอสภา พอจะอภิปรายรัฐมนตรีเฉลิมนี่คนสงเอกสารมามากครับ 
เพื่อนสมาชิกก็จองคิวกันมาก เพราะวาแตละคนก็ไดรับการขอรองจากพี่นองประชาชน 
ผมตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก จะเปนคุณเจะอามิง โตะตาหยง คุณอันวาร สาและ 
ดอกเตอรรัชดา ธนาดิเรก คุณชํานิ ศักดิเศรษฐ และคนอื่น ๆ ที่ยอมสละเวลาเพื่อใหผม 
 



 ๗๑๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๓๒๙/๒ 
 
ไดอภิปรายเพราะวาเกรงใจพี่นองประชาชนที่ติดตามขาวนี้อยู พอจะอภิปรายก็มีคนสง
เอกสารมามากครับ สงหลักฐานทั้งหลายมาให เขียนมาเสร็จครับวาเมื่อเห็นรัฐมนตรีเฉลิม
ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรูสึกถูกบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน ประชาชน 
เขาบอกวาเขารูสึกบีบคั้นทุกครั้งที่ดูทีวี เห็นพฤติกรรมของรัฐมนตรีเฉลิมที่แสดงในทีวี 
แตละครั้งสุดที่จะรับไดจริง ๆ นี่คือคําพูดของประชาชนที่เขียนจดหมายมา ทําไมคนเปน
เสนาบดีจึงเปนอยางนี้ ที่จริงเขาใชคําหนักกวานี้นะครับ นึกจะพูดอะไรก็โพลงออกมา 
ในจอทีวี ไมเกรงใจคนดูทีวีเลย ยโส โอหัง ทาทายคน อวดดี อวดเกงไปเสียทุกอยาง อวดรู
ไปหมดทุกเรื่อง แลวก็พูดภาษาอังกฤษคําภาษาไทยคํา นี่ผมยกตัวอยาง แลวก็สง
หลักฐานเอกสารมาใหหลายเรื่อง ผมก็ถือโอกาสนี้บอกไปยังผูหวังดีที่สงมาใหวาบางเรื่อง
ผมไมกลาเอามาอภิปรายครับ มีทั้งเรื่องคนที่ทําบอน -------------------------------------------- 
 

 - ๓๓๐/๑ 



 ๗๑๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๓๓๐/๑ 
 
มีทั้งเรื่องสุภาพสตรี มีทั้งบานหลังใหญริมแมน้ําที่เมืองกาญจนบุรี ถายรูปมาดวยครับ 
ใหดูนิดหนึ่งก็ได ไปตั้งชื่อถนน ถนนมหาดไทย แลวหนาบานก็มีตูแดงนะครับ ตํารวจไปดู 
ไปคอยเฝา หลังบานก็ล้ําลงไปในน้ํา ถาเปนคนอื่นเปนเรื่องแลว แตวานี่คงไมมีทาง 
เปนเรื่องหรอกครับ มีเ ร่ืองมาก สวนใหญจะเปนเรื่องที่ดินครับ มีรายหนึ่งมาจาก 
จังหวัดนครพนม กระบวนการทั้งซีดี ทั้งรูปถายสมคบกัน มี ส.ส. รวมบุกรุกที่ดินของรัฐ 
๒๐,๐๐๐ ไร แตวาผมตองกราบขออภัยวาโดยมาตรฐานของพรรคประชาธิปตย 
เมื่อเราตรวจสอบไมทันตองเก็บไวกอน เอาเรื่องที่คิดวามีหลักมีฐานแลวก็พูดจาได  
ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองที่คุณเฉลิมในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ไมทํา เปนเรื่องที่เสียความรูสึกประชาชนมาก เขาใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงนี้มีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนทั้งแผนดิน ใคร ๆ ก็รูครับวา 
ปญหาใหญของประเทศไทยวันนี้คือปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ทุกฝายทุกคน 
รอนรุมกลุมใจอยากจะเขาไปชวยหาหนทางคนละไมคนละมือเพื่อใหสถานการณ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมันดีขึ้นใหได นําสันติสุขกลับมาสูพื้นที่นั้น ใหพี่นองประชาชน 
คนไทยจะไดไมกลุมใจ มีคนเดียวครับที่ปฏิเสธหนาตาเฉย หนาไมอาย เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแท ๆ บอกวา เร่ืองภาคใตไมใชเร่ืองของกระทรวงมหาดไทย เปนเรื่อง
ของกองทัพ ผมไมมีอํานาจ กระทรวงมหาดไทยเปนตัวเสริม นี่คือคําพูดของรัฐมนตรีเฉลิม 
อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน พูดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ 
พูดเพื่อที่จะตอบคําถามของสื่อมวลชนวาทําไมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
แลวไมลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต คุณเฉลิมบอกวาไมใชเร่ืองของกระทรวงมหาดไทย เปนเรื่อง
ของกองทัพ พอถูกรุกหนัก ๆ เขาก็บอกวาไมลงไปหรอกภาคใต ลงไปก็จะเปนภาระ 
ของเจาหนาที่ ไมเคยมีหรอกครับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะมีความคิด 
เร่ืองนี้แบบคุณเฉลิม ผมไมทราบวาจะสรุปอยางไร แตจะบอกวาที่คุณเฉลิมไมมีความรูสึก
รับผิดชอบที่จะลงไปทําหนาที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อแกไขปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพราะวาเปนคนที่ไมมีจิตวิญญาณ ไมมีความรับผิดชอบสมกับฐานะ
เสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยอยางแทจริง ไมไปไมวาครับ ยังพูดจาเหลวไหลอีก  
 



 ๗๑๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๓๓๐/๒ 
 
วันดีคืนดีออกมาใหสัมภาษณวาเรื่องปกษใตรูหมดแลวทุกเรื่อง สมัยเปนตํารวจก็เคย 
ลงไป สมัยตอน รสช. ปฏิวัติก็ไดหนีออกไปทางปาดังเบซาร ชาวบานที่นั่นบอกวาคนที่ 
วิ่งหนีเขามันจะทันเห็นอะไร มันจะทันรูอะไร ทานประธานที่เคารพครับ วันดีคืนดี 
พอคนบอกวาไมรูอะไรก็แสดงภูมิรูขึ้นมาเลยบอกวาเรื่องปกษใตนั้นจะแกปญหา 
โดยจะตั้งเปนเขตปกครองพิเศษเลียนแบบซินเกียงของจีน ไปโนนเลยครับ ดากันระงม 
ทั้งประเทศเลย ในที่สุดแกเกี้ยววาเขตปกครองพิเศษนั้นไมใชจะใหเขาไปปกครองกันเอง 
เลือกตั้งแยกออกไป ไมใช แตวาจะทําใหเปนเมืองศาสนา ไมมีสิ่งบันเทิงอะไรทั้งสิ้น 
ใน ๓ จังหวัดภาคใต ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

         - ๓๓๑/๑ 
 
 
 



 ๗๑๘
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ก็เดือดรอนคนที่อําเภอเบตงสิครับ ที่เขาอยูชายแดนทําธุรกิจใหบริการนักทองเที่ยว 
เพื่อนบานที่เขามาใชบริการอยูเดือดรอนกับคนที่อําเภอสุไหงโก-ลกสิครับ เดือดรอน 
ตลอดชายแดน  เขาก็ดากันพรึม เลิกไปแลวความคิดนี้ วันดีคืนดีออกมาใหมครับ  
บอกวาเรื่องภาคใตนั้นตองแกจากภายนอก จะตองไปเจรจากันกับพวกผูกอการราย 
ที่ประเทศเดนมารกเพราะเคยลี้ภัยไปอยูที่นั่นเอาอีกแลว เอาเรื่องลี้ภัยซึ่งเปนวีรกรรม
ขึ้นมาพูดแลว บอกวาจะตองไปเจรจากับพวกที่สวีเดนแลวจะไปรับตัวเขามา ถาเขา 
ไมกลาจะไปรับเอง โดนนายกรัฐมนตรีสมัครดุบอกวาไมได ไมพูดรัฐบาลนี้ไมเจรจา  
ถาเฉลิมจะเจรจาก็ไปเจรจาคนเดียวก็เงียบไป วันนี้เร่ืองเจรจาก็ไมปรากฏวันดีคืนดีออกมา
ใหคนปกษใตตกใจอีกครับ บอกวาจะนิรโทษกรรมใหกับนักโทษคดีแบงแยกดินแดน 
ในภาคใตจะเอามาใชงานคนก็ตกใจกันมาก วันนี้ผมไมทราบวาไดทําเรื่องนิรโทษกรรม 
ไปสักกี่คน นี่ผมยกตัวอยางทานประธานครับ ถาคุณเฉลิมเขารับผิดชอบเขาทําเรื่องนี้ 
ใหจริงจัง เวลา ๔ เดือนที่ผานมาผมเชื่อวาสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตจะดีขึ้น 
ดีมากกวานี้เพราะวาสวนราชการทั้งหลาย โดยเฉพาะฝายที่ใชกําลังในการควบคุม
สถานการณคือทหารและตํารวจเขาไดพยายามทําหนาที่ของเขาอยางเต็มที่ แตที่ยังออนอยู 
ก็คือภารกิจที่ทหารเขาทําไมได คือภารกิจที่เปนหนาที่ของฝายพลเรือนที่จะตองทํา 
หนาที่ในการพัฒนา ในการดูแลทุกขสุขของชาวบาน สงเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได  
สรางความสมานฉันท สรางสันติสุข หนาที่อยางนี้ครับ กระทรวงมหาดไทยจะตอง 
เปนแกนกลางในการทํางานแตคุณเฉลิมไมใส ใจที่จะทํา  เ รียกไดวาตั้ งแต เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาไมเอาใจใสเร่ืองนี้เลย ไมทําเลยก็วาไดครับ  
พอถูกเรียกรองใหลงไปดูปญหา ๓ จังหวัดภาคใตถูกนายกรัฐมนตรีสั่งการใหลงไป 
ก็ฝนใจลงไปครับ ที่จริงตองใชคําของทานนายกรัฐมนตรีวา แคนลงไป ลงไปถึงหาดใหญ
แทนที่จะมุงเขายะลา ปตตานี นราธิวาส เลี้ยวซายเขาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ  
ไปตั้งหลักในที่ปลอดภัยกอน แลวเชิญผูวาราชการจังหวัด ๓ จังหวัดมาประชุมที่นั่น 
ประชุมเสร็จฟงเพลงคืนนั้นที่หาดใหญ  รุ งขึ้นกลับกรุงเทพมหานครมารายงาน 
กับสื่อมวลชน กับนายกรัฐมนตรีวาไปปกษใตมาแลวรูหมดแลวทุกเรื่อง นี่คือรัฐมนตรี 
 



 ๗๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๓๑/๒ 
 
เฉลิม อยูบํารุง เพราะฉะนั้นที่พี่นองประชาชนไดเห็นในทีวี ที่พูดจาเมื่อสักครูที่อภิปราย 
ที่ตอบคําอภิปรายทั้งหลายนั้น นั่นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น รัฐมนตรีเฉลิมไมรูเร่ือง 
หรอกครับทานประธาน ไมรูเ ร่ืองงานกระทรวงมหาดไทย ไมมีความรูเทาที่เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยสมควรจะรู ไมรูแลวก็ไมขยันครับ ถาพูดแบบเวทีพันธมิตรก็บอกวาโง
แลวไมขยัน ไมขยันเลยครับ วัน ๆ ทําเรื่องอื่น เร่ืองอยางนี้ถาลงไปศึกษาไปดูแลคุยกัน  
ลงไปพบลงไปเห็นสถานการณดวยตัวจริงเขาใจได แลวจะเปนประโยชนในการแกไข
ปญหา  แตนี่อวดดีอวดวารูไปหมดทุกอยางแลวก็ทําผิด ๆ  สิ่งที่ เขาไมศึกษา  ไม รู 
แลวไมตั้งใจทํางานนี่ครับที่ผมเห็นวาเปนขอบกพรองเปนเรื่องที่อภัยไมได ------------------- 
 

 - ๓๓๒/๑ 
 



 ๗๒๐
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อยาวาแตอยู ๔ เดือนเลยครับ อยูเดือนเดียวก็ไมไดเพราะวาไมทํางาน นี่ถาเขาลงไป 
ปกษใตเขาจะรูเลยวาทุกอําเภอวันนี้รอกระทรวงมหาดไทยชวยเหลือ แตละอําเภอ 
ในเขตตลาด ในเขตอําเภอ ไดขอใหกระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณซื้อโทรทัศน 
วงจรปดที่เรียกวาซีซีทีวี ๑๐,๕๒๐ เครื่อง เพื่อที่จะติดตามอําเภอตาง ๆ ใชงบประมาณไป 
๙๖๙ ลานบาทเศษ เกือบ ๑,๐๐๐ ลานบาท ประมูลกันไปเสร็จเรียบรอยเกือบปครับ  
จนเดี๋ยวนี้ไมมีไปติดตั้งเขาก็รออยูครับ เพราะวาถามีเครื่องมืออยางนี้ผูรายจะมา 
วางระเบิดตรงไหนมันพอเห็นพอรู นี่ทานรัฐมนตรีเฉลิมลงไปคงจะไดฟงเสียงบน 
ของคนเหลานั้นวาไปเรงรัดใหที รัฐมนตรีเฉลิมก็จะไดเอามาพูดจากับผู รับเหมาวา 
รีบเอาไปติดตั้ง อยางนี้เปนตน อยางนี้ก็ไมไดทํา ถารัฐมนตรีเฉลิมลงไปดูในพื้นที่  
รัฐมนตรีเฉลิมก็สามารถใหความคิดความเห็นในเรื่องของการทําแผนพัฒนาพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพได ทานประธานครับ รัฐบาลนี้ประกาศวา 
ทําแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ ประกาศ 
เมื่อเดือนเมษายน อนุมัติกันแลว ใชงบประมาณ ๕๘,๐๐๐  กวาลานบาท  แตถา 
ทานประธานไปเห็นแผนนี้แลวรองไหครับ เพราะวาไมมีอะไรใหมเลย ไมมีอะไรที่แสดง 
เลยวานี่คือแผนพัฒนาเฉพาะของ ๓ จังหวัดภาคใตที่จะทําใหชีวิตความเปนอยูของพี่นอง
ประชาชนดีขึ้น เพียงแตเปนการรวบรวมเอาแผนงานของกรมนั้น กองนั้น กระทรวงนั้น ๆ 
เขามารวมดวยกันใหดูเปนยุทธศาสตรใหมเทานั้นเอง เพราะอะไรครับ เพราะคนที่เปน 
เจากระทรวงไมมีความรู ไมไดไปเห็นเหตุการณ เพอเจอไปตามที่เขาเสนอขึ้นมา วันดีคืนดี
ก็เขียนลงไปในแผนครับ จะทําให ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตอุตสาหกรรม 
ปาลมน้ํามัน จะทําไบโอดีเซลที่นั่น ไมมีพื้นที่จะปลูกปาลม คนไมไดทําอาชีพปลูก 
ปาลมน้ํามัน จะเอาผลผลิตที่ไหนไปปอนโรงงาน แลวไมมีความรูวาโรงงานโรงเดียว 
ตองใชพื้นที่เปนแสนไร แลวถาจะทําไบโอดีเซลนี่ตองใชโรงงานสกัดน้ํามันเปนสิบโรง  
แตก็เขียนไวในแผนบอกเลยวาจะสนับสนุนใหพื้นที่บริเวณนั้นไดเปนเขตอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล จะสงขายตะวันออกกลาง ไมมีคนที่จะเลี้ยงไก เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ 
ขนาดใหญที่จะสงปอนโรงงานได ไมมีเอกชนรายไหนไปตั้งโรงงานที่นั่น มองไมเห็นทาง 
 



 ๗๒๑
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ทองทุกวัน พูดทุกวัน เผลอไมได บอกวาจะนอมนําแนวทางพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผมวาถาเรายื่นกระดาษใหเขียนมาวา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจะทําอยางไร ผมรับรองวาสอบตก เพราะไมลงไปดู พวกผม 
ลงไปดูกันครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งหญิงทั้งชายลงไปดู บอกกับรัฐมนตรีเฉลิมวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ เปน
สุภาพสตรี ๕-๖ ทาน คุณหมอมาลินี คุณรัชดา ใครตอใครลงไป ไมไดกลัวตายแบบ 
คุณเฉลิม ไปแลวเขาก็เห็นวาแนวทางที่จะทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในภาคใต 
เปนจริงได เพราะสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดทําโครงการทดลองตัวอยาง
เอาไวใหดูแลว เพื่อนสมาชิกคงไดยินชื่อตําบลหนึ่งชื่อตันหยงลิมอ อยูที่อําเภอระแงะ  
ที่มีฆาตัดคอที่ยิงกันเปนประจํา ๆ นาสงสารมากครับพวกเราไปเยี่ยม จากหมูบานนั้น 
ไปตลาด ๗ กิโลเมตรเทานั้นเอง --------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๓๓/๑ 
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แตวาเวลาสามีภรรยาจะไปตลาดร่ําลากันหลายหน  เพราะไมแนใจวาจะไดกลับ  
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินไปซื้อที่ ๕๐ ไรเทานั้น ทําใหคน 
๒๐๐ ครอบครัวสามารถที่จะทํากิน สรางรายไดจากพื้นที่ตรงนั้นมาได มีชีวิตอยู มีรายได
อยูในลักษณะที่เรียกวาชีวิตพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง อยางนี้ชาติหนาเฉลิมก็ไมเขาใจ 
เพราะไมเคยไปดู พวกผมไปดูกันครับที่บานลอตันบาตู กะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส  
เขาเรียกวาหมูบานแมหมาย คนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรงสามีถูกฆาตาย  
ลูกถูกฆาตายไมมีที่พึ่ง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถรับมาอุปถัมภที่นี่ มาทํานา
ที่นี่ มาปลูกพืชสวนครัวที่นี่ มาปลูกฟกแฟงแตงกวา ทํางานฝมือขายกันที่นี่พอใหมีรายได
เลี้ยงชีวิตได นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง ทานคอยดูเถอะครับ พรุงนี้มะรืนนี้เราจะพิจารณา
งบประมาณกัน ไมมีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งไวที่จะทําโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมูบานเหลานี้ในภาคใต แลวเสนาบดีไปทําบาอะไรอยูครับ ไปทําอะไรอยู 
ไมทําที่ภาคใตแลวไปทําที่ภาคอื่นไหม ไมมีครับ ผมยังไมเห็นความเกงกลาสามารถวา 
จะไปทําโครงการที่อีสาน ที่เหนือ ที่ภาคกลางตรงไหน ไมมี นี่คือสิ่งที่ผมเรียนใหทราบวา
เร่ืองที่ควรทําไมทํา มืดมนเลยนะครับปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ถาหากวา  
เฉลิม อยูบํารุง ยังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ผมใชคําวา มืดมนเลย 
ไมไดพูดเกินจริงครับ ทานประธานและเพื่อนสมาชิกที่เคารพ วันนี้ฝายที่ทํางานหนักที่สุด
อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็คือฝายทหารและฝายตํารวจ ทหารนั้นเขาสงกําลังไป
ทั้ง ๓ กองทัพ กองทัพภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ ภาคที่ ๓ ไปรวมกับกองทัพภาคที่ ๔ ไปตั้งเปน
กองบัญชาการผสม พลเรือน ตํารวจ ทหาร ตั้งเปนหนวย ฉก. รับผิดชอบคนละจังหวัด ๆ 
กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบจังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ แบงกันรับผิดชอบ
ยะลา ปตตานี นราธิวาส เอาคนระดับรองแมทัพลงเปนผูบัญชาการ ดูแลคุมครอง 
ความปลอดภัยใหประชาชน แตสิ่งที่ พลโท จิระพันธ เกษมศานติ์สุข ผูบัญชาการผสม
พลเรือน ตํารวจ ทหาร เขาบอกกับคณะผูแทนราษฎรเขาบอกวา วันหนึ่งเมื่อเราทําภารกิจ 
เร่ืองความสงบเรียบรอยสามารถที่จะคุมสถานการณไดในระดับหนึ่งแลว ทุกกองทัพ 
ก็จะตองถอนกลับที่ตั้ง คําถามของผมก็คือวาถาปหนา ปหนาโนนกองทัพถอนกลับ 
 



 ๗๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๓๓๓/๒ 
 
ใครจะเปนผูรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทยสิครับ แตกระทรวงมหาดไทยตองสราง
เครื่องมือ เครื่องมือที่พวกเราทุกคนเห็นกันอยูแลววาควรจะสรางก็คือองคกรพิเศษ 
ที่จะมาดูแลบริหารราชการของจังหวัดชายแดนภาคใตอยางบูรณาการใหเปนเอกภาพ 
ใหมีประสิทธิภาพที่เราพูดกัน ที่เราเคยรูจักกันวา ศอ.บต. ที่เคยตั้งในสมัย พลเอก เปรม 
เมื่อป ๒๕๒๔ สมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีตั้ง ศอ.บต. ขึ้น 
นายกรัฐมนตรีบริหารกํากับเอง งานพัฒนาที่นั่นจึงเปนเอกภาพ คุณทักษิณ ชินวัตร  
มายกเลิกเสียเมื่อป ๒๕๔๕   ๕-๖ ปไมมี ศอ.บต. งานพัฒนาลาหลัง วันนี้ รัฐบาล
นายกรัฐมนตรีสมัครก็เขาใจเรื่องนี้ เพราะวารัฐบาล พลเอก สุรยุทธไดตั้ง ศอ.บต. ขึ้นใหม
เมื่อปที่แลว แตวาตั้งแบบที่ไมมีกฎหมายรองรับ ฝายคานพรรคประชาธิปตยไดเสนอ 
รางพระราชบัญญัติจัดตั้งสํานักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต เพื่อใหการบริหาร
ชายแดนภาคใตมีเอกภาพ สามารถพัฒนาทั้งภูมิภาคนั้นไปในแนวทาง ---------------------- 
 

 - ๓๓๔/๑ 
 



 ๗๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๓๓๔/๑ 
 
รวมคน รวมเงิน รวมความคิด รวมแผนงานเสนอไปแลว รัฐบาลขอไปดูกอนอางวา 
เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ วันดีคืนดีรัฐมนตรีเฉลิมแอคท อารท  
(Act art) ไปพบผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บอกกับทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
วาเห็นดีดวยเลยกับรางพระราชบัญญัติจัดตั้งสํานักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต
ของผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร แลวกระทรวงมหาดไทยจะสงรางเขามาประกบ 
หมดสมัยประชุมไปแลว ๑ สมัย สมัยวิสามัญก็จะหมดลงพรุงนี้ มะรืนนี้ เฉลิม อยูบํารุง  
ยังไมรูจักกฎหมายฉบับนี้เลย แตวันนั้นใหสัมภาษณโมโขมงโฉงเฉงไปแลว นี่คือสิ่งที่ไมทํา 
ไมมี ศอ.บต. จะเปนปญหามากของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาภูมิภาคนั้น กระผม 
มีเวลาจํากัด ทานประธานที่เคารพครับ ก็จะไมลงลึกไปเรื่องของปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต  แตผมถือโอกาสนี้ เ รียนไปถึ งแมทัพนายกอง  ทหาร  ตํารวจ  
พลตํารวจเอก  อดุลย  แสงสิงแกว  ผูช วยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ ไปเปน 
กองปฏิบัติการสวนหนาอยูที่นั่น พวกเราจะพูดกันในสภาเรื่องปญหาของทานทั้งหลาย 
เราจะชวยทําแมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไมลงไปเปนกําลังใหทาน  
นี่ใหกําลังใจ  
   ทีนี้ผมกลับมาพูดถึงเรื่องที่คุณเฉลิมควรจะทําแลวไมทํา เพราะเวลาเหลือ
จํากัด ทานประธานครับ เมื่อไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
คุณเฉลิมเขาก็แบงงานกระทรวงมหาดไทย เพราะวากระทรวงนี้ยังมีรัฐมนตรีชวยวาการ
อีก ๒ คน คุณเฉลิมเองนั้นดูแลงานของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  ถาคนไมเขาใจนึกวางานปลัดกระทรวงนี่ เล็กครับ แตวางานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยดูแลผูวาราชการจังหวัดหมดทั้งประเทศ ดูแลงานกรมการปกครองดวย 
ควรจะทํางานในสวนนี้แตวาไมทํา  มีเ รื่องราวมากมายที่ควรจะทําในงานของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่คุณเฉลิมตองดูแลเอง ไมคอยทําครับ ที่ทําบางก็คือ
อวดบารมีอยางที่คุณเฉลิมเลาใหฟงเมื่อสักครู เรียกผูวาราชการจังหวัดใหมาเขาเวร 
พบคุณเฉลิมวันละคน  เขาดากันทั้งประเทศ ผูวาราชการจังหวัดลับหลังก็บอกวา 
ตองไปพบอายเหลิมมันหนอย ตองพูดอยางนี้เพื่อใหไดยินวาเขาเรียกทานวาอยางไร  
 



 ๗๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๓๓๔/๒ 
 
ตอหนาอาจจะดูพินอบพิเทาแตเขาเรียกอยางนั้น เรียกเหมือนที่ประชาชนทั้งหลาย 
เขาเรียกงานตัวเองไมทําครับ วางอํานาจขมขู เจอผูวาราชการจังหวัดก็ตองถาม 
ในลักษณะที่บอกวาเปนอยางไร ตอไปอยากจะไปอยูที่ไหน พอเจอรองผูวาราชการจังหวัด 
อยากจะเปนผูวาราชการจังหวัดไหม นี่คือลักษณะที่เขาเลาใหฟง บันทึกเทปไวก็มีบาง 
เพื่อใหเห็นวาตัวเองมีอํานาจบันดาลได เขามีความรูสึกครับ คนกระทรวงมหาดไทย 
เขามีวัฒนธรรมของกระทรวงเขา เขามีเสนาบดีที่เปนคนดีเปนผูดีมาเจอผูรายก็คราวนี้แหละ 
งานตัวเองไมทํา ไปทําอะไรครับ สนใจงานของกรมที่ดินสนใจมาก งานของกรมที่ดิน 
ที่จริงแบงใหคุณสิทธิชัย โควสุรัตน เปนผูรับผิดชอบดูแล แตคุณเฉลิมแบงงานอยางชนิด 
ที่ เ รียกวามีชั้นเชิงมาก  ใหคุณสิทธิชัยกํากับเฉพาะเรื่องงานเทานั้น  เ ร่ืองบุคคล 
และเรื่องงบประมาณคุณเฉลิมสงวนไว เปนอํานาจของตัวเอง  คนในกรมที่ดิน 
เขียนจดหมายมาหาผมวาการแบงอยางนี้เพื่อที่จะเอาอํานาจนี้ไวแสวงหาประโยชน  
แลวผมก็มีหลักฐานที่จะพูดใหสภานี้ไดชวยพิจารณาวาวิธีการอยางนี้เปนการแสวงหา
ประโยชนหรือไม คนที่กรมที่ดินกําลังกลุมใจ บอกวาพฤติกรรมของรัฐมนตรีเฉลิมที่ทํา 
กับกรมที่ดินนี้ทําใหเกิดความระส่ําระสายในกรมที่ดิน ------------------------------------------ 
 

                            - ๓๓๕/๑ 



 ๗๒๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๓๕/๑ 
 
ขาราชการดี ๆ กําลังกลุมใจ เพราะวาพฤติกรรมของคุณเฉลิมจะทําใหกรมที่ดินสูญเสีย
ความนาเชื่อถือในสายตาของประชาชนทั่วไป เพราะกรมที่ดินวันนี้กลายเปนเครื่องมือ 
ของคุณเฉลิมในการทําลายคนอื่น กรมที่ดินวันนี้กลายเปนเครื่องมือของคุณเฉลิม 
ในการแสวงหาประโยชน ขมเหง รังแกผูบริสุทธิ์  
  (นายสมคิด บาลไธสง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสุเทพครับมีผูประทวงครับ คุณสมคิดประทวงอะไรครับ 
  นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมประทวง 
ทานผูกําลังอภิปราย คือทานบอกวาเกี่ยวกับเร่ืองกรมที่ดิน ทานเฉลิมกําลังจะทําใหเกิด
เร่ืองเสียหายขึ้นมา ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกพรรคพลังประชาชนผมรูสึกเดือดรอนวา 
ทานพูดลักษณะแบบนี้ใหคณะรัฐมนตรีพรรคฝายรัฐบาลเสียหาย ทานฟงผมกอนครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
สรุปแลวคุณสมคิดไมไดประทวงใชไหมครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ ผมขอวินิจฉัยเลยครับ
เรามีเวลาจํากัด คําประทวงของคุณสมคิดไมไดอยูในขอบังคับนะครับ ขอเชิญคุณสมคิด
นั่งลงไดแลวครับ ขอเชิญคุณสมคิดนั่งลงครับ ผมขอเตือนเปนครั้งสุดทาย เชิญทานสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ตอครับ 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ  
มอบงานใหคุณสิทธิชัย โควสุรัตน ไปรับผิดชอบ แตวาตัวเองแทรกแซง สั่งการเร่ือง 
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณเอง แลวมันเกิดการเสียหายครับ วันนี้รัฐมนตรี
เฉลิมตั้งรองอธิบดี นายบุญเชิด คิดเห็น ใหรักษาการอธิบดี ในกรมที่ดินเขาบอกวา 
คุณเฉลิมสั่งนายบุญเชิดไดทุกอยาง เพราะวาเอาตําแหนงอธิบดีกรมที่ดินเปนเครื่องลอ 
ทานประธานลองพิจารณาสิ่ งที่ผมเสนอนี้วามันเปนจริงอยางที่คนในกรมที่ดิน 
เขากังวลใจไหม ทั้งหมดนี้เขาสงใหผมครับ มันมีเร่ืองหนึ่งที่กรมที่ดินควรจะทําอยางยิ่ง
วันนี้ เขาคิดกันมานานแลว ที่จริงผมก็อยากจะใหเครดิตพรรคไทยรักไทยดวยซ้ําไป  
เขาไดทดลองทําแลวเมื่อป ๒๕๔๖ เรียกวา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน  
 



 ๗๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๓๕/๒ 
 
ทานประธานครับ ในเวลาสั้น ๆ ผมเรียนวาในประเทศไทยมีเอกสารสิทธิที่ดินประมาณ 
๓๐ ลานบาท แปลงสําหรับเนื้อที่ดิน ๑๒๕ ลานไร เฉพาะที่เปนโฉนด ๒๔ ลานแปลง 
แลวแตละปจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานทะเบียนที่ดิน การซื้อ การขาย การโอนกัน 
ไมต่ํากวา ๕ ลานรายการ เอกสารสิทธิทั้ง ๓๐ ลานฉบับเก็บกระจัดกระจายอยูตาม
สํานักงานที่ดินตาง ๆ ๘๘๐ แหงทั่วประเทศไทย ระบบเอกสารสิทธิสําคัญมากสําหรับ 
การพัฒนาประเทศในยุคใหม เพราะวามันเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ คนจะกู 
จะยืม จะลงทุนตองอาศัยที่ดินเปนหลักทรัพย เพราะฉะนั้นความฉับไว ความแมนยํา 
ความถูกตองในเรื่องระบบเอกสารสิทธิในที่ดินเปนเรื่องที่คนในกรมที่ดินเขาอยากได 
รัฐบาลที่แลวก็ตกลงป ๒๕๔๖ ตั้งโครงการตนแบบที่จังหวัดเชียงใหม ใชสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาอําเภอพราว ๒ แหง ทําเสร็จประสบความสําเร็จงดงามแลวก็ 
คิดการกันใหญวา ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๖/๑

   
 



 ๗๒๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๓๖/๑ 
 
จะตองใชใหครบทั่วประเทศไทยเพื่อบริการกับประชาชนแลวจะทําใหงานของกรมที่ดิน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ อนุมัติโครงการใหดําเนินการได ใหตั้ง
งบประมาณป ๒๕๕๒ ทํางานนี้เร่ิมตน ทําติดตอกัน ๔ ปเสร็จ ใชเงินงบประมาณทั้งหมด 
๑๔,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๒ ปแรกนี้จะตั้งกอน ๑,๐๑๔ ลานบาท ทานประธานครับ 
โครงการนี้ถาเฉลิม อยูบํารุง ไมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเร่ิมทําแลวปนี้ 
แตบังเอิญเฉลิมไปทันไมไดทําครับ เพราะกรมที่ดินเขาจะเขียนทีโออารเขากําลังเขียนสเปก 
เฉลิมไปบอกวาไมตองเดี๋ยวอั๊วเอาไปเขียนเอง เฉลิมจะไปเขียนสเปกโครงการสารสนเทศ 
น้ําหนาความรูอยางเฉลิมนี่ครับจะเขียนสเปก จะเขียนโครงการ ๑๔,๐๐๐ ลานบาท 
ทีโออารดวยมือตัวเองทานประธาน กรมที่ดินเขาเอาเอกสารมาใหผม ๓ เลม ผมศึกษาดู
เห็นเลยครับ แลวก็เลยเปนปญหา วันนี้เร่ืองทะเลาะกันใหญโต สํานักงบประมาณเขาก็ให
ชะลอเรื่องนี้ไวกอน คุณเฉลิมกําลังดิ้นรนจะหาบริษัทผูขายคอมพิวเตอรมาเขียนสเปก 
เขียนทีโออาร แลวกําลังบังคับนายบุญเชิดวาหาวิธีการใหมไมไดงบประมาณ หาผูรวมทุน 
หาเงินกู หาไปสารพัด หาจนเจอคุกนั่นละครับ นี่คือเรื่องที่ยกเปนตัวอยางใหทานประธาน
เห็นวาเฉลิม อยูบํารุง คนนี้อันตรายขนาดไหน ทานประธานครับ นอกจากนั้นใชอํานาจ 
สั่งการผานนายบุญเชิด ทําเรื่องถูกใหเปนเรื่องผิด ทําเรื่องผิดใหเปนเรื่องถูก ทานประธาน
ไมเคยอยูกรมที่ดิน ผมก็ไมเคยอยูกรมที่ดิน พวกเราก็ไมเคยอยู แตวาเรื่องการทําผิด 
ใหเปนถูก ทําถูกใหเปนผิดที่กรมที่ดินไดสตางคครับ แลวไดเยอะดวย รีดไถเงินคนไดครับ 
เร่ืองบางเรื่องเปนเรื่องถูกอยูแลว คุณเฉลิมพยายามจะทําใหเปนเรื่องผิด ผมไมพูดเรื่อง
บริษัทศรีสุบรรณฟารมของลูกผมหรอกครับ เพราะวาอายนั่นอนาคตของคุณเฉลิม 
เห็นอยูแลวรอคําพิพากษาศาลอยูแลว แตผมอยากจะยก ๓ กรณีในเวลาจํากัดตรงนี้ 
ทานประธานครับ  
  กรณีแรก เปนที่ดินของกลุมโสภณพนิช ที่อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 
เขาไปซื้อที่ดินเอาไวนานแลวครับ ออกเอกสารสิทธิตั้งแตป ๒๕๑๙ ก็มี ป ๒๕๓๖ ก็มี  
กรมที่ดินเคยตรวจสอบอยางละเอียดมาหลายครั้งยืนยันตรงกันวาการออกเอกสารสิทธิ
ทั้งหมดนั้นชอบดวยกฎหมาย วันนี้เฉลิมพยายามที่จะบีบบังคับกรมที่ดินวาดําเนินการ 
 



 ๗๒๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๓๖/๒ 
 
อยางใดอยางหนึ่งก็ไดใหที่ดินกลุมนี้ไมชอบดวยกฎหมาย ผมไปคุยกับเจาหนาที่กรมที่ดิน
เขาก็เขียนอธิบายมาให ผมไมเอารายละเอียดมาอานทานประธาน เจาหนาที่กรมที่ดิน
บอกผมเลยครับ เขาสันนิษฐานกันทั้งกรมวาเรื่องนี้ตองการบีบบังคับใหคนในกลุม
โสภณพนิชเขามาสวามิภักดิ์ เรียกกันภาษาขาราชการบอกนี่คือยุทธการลาเอาเมืองขึ้น
ของเฉลิม อยูบํารุง ทานประธานที่เคารพครับ นั่นเปนเรื่องถูกของเขาแท ๆ จะพยายาม 
ทําใหเปนเรื่องผิด แตวามีเร่ืองผิดที่เฉลิมจะพยายามทําใหถูกเห็นไหมครับวาแกทําได 
ทุกอยาง รูทุกเรื่องยกเวนไมรูวาอายปดอยูไหน ทานประธานครับ เร่ืองที่ผมจะยกให 
ทานประธานดูตอไปนี้คือเร่ืองผิดที่เฉลิมกําลังจะทําใหเปนเรื่องถูก เร่ืองนี้ผมขออนุญาต
ทานประธานอานเอกสาร แลวก็หลังจากนี้อาจจะตองแสดงรูปภาพนิดหนอยครับ  
ถาทานประธานตองการผมจะยื่นใหหลังการอภิปราย  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญครับ  
 

- ๓๓๗/๑ 
 
 
 
 



 ๗๓๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๓๓๗/๑ 
 
   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : เร่ืองนี้ทานประธานครับ กรณีแรก
เปนกรณีของที่ดินบริษัทสยามเจาพระยาแลนด จํากัด กระผมพูดอยางนี้อยางนอยมี
รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนี้ ๒ คนสะดุงครับ  คนหนึ่งมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท  
อีกคนหนึ่งก็คือคนที่กําลังจะเซ็นใหเร่ืองผิดเปนเรื่องถูกคือเฉลิม อยูบํารุง ที่ดินแปลงนี้ 
อยูที่จังหวัดภูเก็ต เดิมเปนเขตสัมปทานเหมืองแรดีบุกของกลุมบริษัทวิเศษนุกูลกิจ จํากัด 
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ อําเภอถลางไดประกาศใหที่ดินนี้ เปนที่
สาธารณประโยชน เปนสมบัติของแผนดิน เนื้อที่ ๑๗๓ ไรเศษ ตรงนี้เขาทางเฉลิมเลย  
ที่สาธารณประโยชนเปนสมบัติของแผนดิน หามผูหนึ่งผูใดเขาไปยึดถือครอบครอง  
อําเภอประกาศ ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ แตวามีเอกชนแอบไปออกเอกสารสิทธิเอาไว 
แลวก็คัดคานประกาศแลวก็โตแยงสิทธิกัน ผมจะไมอานความยืดยาวครับ แตบอกกับ
ทานประธานวาในที่สุดที่ดินแปลงนี้ก็ตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทสยามเจาพระยาแลนด 
จํากัด ซึ่งเปนคนในครอบครัวรัฐบาลนี้ เปนเจาของ  เขาก็สูกันครับ สูกันเถียงกัน  
ตั้งกรรมการสอบสวน ทางจังหวัดก็ยืนยันวาที่นี้ เปนที่ของรัฐ ใครครอบครองไมได  
เอาเปนสมบัติสวนตัวไมได ตองเพิกถอนเอกสารสิทธิ ตั้งกรรมการสอบสวนหลายคณะ  
ในที่สุดกรรมการสอบสวนของกรมที่ดิน กรรมการสอบสวนของกรมที่ดินมีความเห็นวา
ที่ดินตามโฉนดตรงนี้ตองเพิกถอน บริษัทสยามเจาพระยาแลนด จํากัด ก็เปนโจทกฟอง
ผูวาราชการจังหวัด ฟองนายอําเภอถลาง ศาลก็พิพากษาบอกวาเฉพาะพื้นที่ที่รกราง 
วางเปลาทับทางสาธารณประโยชน บริษัทสยามเจาพระยาแลนด จํากัด ตองออกไป  
กรมที่ดินก็ไดมีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ที่ตําบลเชิงทะเล  อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเปนโฉนดที่ดินที่ทับทางสาธารณะที่รกรางตามกระบวนการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งอธิบดี คนที่เซ็นคําสั่ง
อธิบดีกรมที่ดินใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้คือนายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดี 
กรมที่ดินคนปจจุบัน สั่งเมื่อไรทานประธานครับ สั่งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑  
มันนาจะจบใชไหมครับทานประธาน เหมือนที่คุณเฉลิมจะพยายามทําใหเร่ืองของ 
คนอื่นจบ แตมันไมจบครับ อยู ๆ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายบุญเชิด คิดเห็น  
 



 ๗๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๓๓๗/๒ 
 
มีคําสั่งใหมเพิกถอนคําสั่งของตัวเองเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ บอกวาที่ไดสั่งการ 
ใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ผูถือกรรมสิทธิ์ 
เขาไดอุทธรณ อุทธรณฟงขึ้น แลวก็ที่ดินแปลงนี้ มีมูลคาสูงมาก อาจจะกอใหเกิด 
ความเสียหายแกกรมที่ดินเปนอยางมาก  จึงขอยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่สั่งไป 
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ บาไหมครับ สั่งเองแลวก็ออกคําสั่งยกเลิกเอง ----------------- 
 

                                                                                                          - ๓๓๘/๑ 



 ๗๓๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๓๓๘/๑ 
 
ผมรูเร่ืองนี้เพราะอะไรครับ เพราะจังหวัดภูเก็ตเขาไมยอมครับ องคการบริหารสวนตําบล
เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต นายกองคการบริหารสวนตําบลภูเก็ต นายอําเภอถลางเขาสูเฉลิม 
อยายายเขานะเฉลิม เขาสวนมาเลยครับวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เขาทําหนังสืออุทธรณ
มาเลยวา ในฐานะที่เขาเปนผูมีหนาที่รวมกันในการดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมเห็นดวยกับคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน วันที่ ๘ พฤษภาคม 
ที่ใหเพิกถอนคําสั่งวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มันไหมครับทานประธาน เมื่อเกิดเหตุอยางนี้
เฉลิมตัดสินอยางไรครับ ทานประธานก็ตองถามเฉลิม คนในกรมที่ดินบอกวาตัดสิน
อยางไรก็เสร็จเฉลิมจนได เฉลิมสั่งเอง อธิบดีคนนี้ไมไดบาไมไดเมาไวน (Wine) เหมือนที่
เมาแลวออกใหสัมภาษณทีวีบอย ๆ ทุกวัน แตวาเพราะรัฐมนตรีเขาสั่งนายบุญเชิด คิดเห็น 
นี่เฉลิมสั่งใหโดดแมน้ําเจาพระยายังไปเลยครับเพราะอยากเปนอธิบดี สั่งซายหันขวาหัน
ไดเลย แลวที่เฉลิมตองสั่งมีเหตุผลครับ เพราะวานี่ครับหนังสือรับรองทะเบียนบริษัท 
บริษัทสยามเจาพระยาแลนด จํากัด นี้เปนของคนในคณะรัฐบาลนี้ เอาวาไมตองให
เสียหายกันมากกวานี้ เฉลิมรับไปคนเดียวกอนแลวกัน นี่เปนตัวอยางหนึ่งครับ เขาพูดกัน
ทั้งกรมที่ดิน เพราะวานาน ๆ จะเห็นอธิบดีออกคําสั่ง แลวเกิดจําเปนจะตองออกคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งตัวเอง แลวก็ถูกสวนกลับมาจากทองถิ่นเปนคดีที่เรียกวาเปนตัวอยางของ
กรมที่ดิน ผมก็จะติดตามดู ผมไมสามารถหาหลักฐานไดวาบริษัทสยามเจาพระยาแลนด 
จํากัด จายใหเฉลิมเทาไร เพราะถาผมหาหลักฐานไดผมยื่นถอดถอนไปแลว แตผมไมไวใจ 
คนอยางนี้หนาอยางนี้กลาทํา ทําใหพวกซึ่งนั่งประชุม ครม. อยูดวยกัน ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมมีอีกตัวอยางหนึ่งชัดกวานั่นอีก 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ยังมีเวลาอีกประมาณ ๘ นาทีนะครับ 
  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ใชไดครับ ที่จริงพูดกับเฉลิม 
ถาพันธมิตรพูด ๓ คําก็จบครับ แตวาทานประธานที่เคารพครับ ผมมีอีกตัวอยางหนึ่ง  
ผมพยายามเลือกที่จังหวัดภูเก็ต เพราะคุณเฉลิมชอบจังหวัดภูเก็ต ที่ดินแปลงนี้กําลังมี
ปญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบตามกฎหมาย เปนที่ดินที่ไหนครับทานประธาน 
 



 ๗๓๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๓๓๘/๒ 
 
เปนที่ดินอยูที่เกาะราชาใหญ เกาะราชาใหญถาดูตามทะเบียนขึ้นอยูกับอําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต แตวาทานประธานไปยืนอยูริมทะเลมองไมเห็นหรอกครับ เกาะราชาใหญนี่
แมวาจะอยูในอําเภอเมืองภูเก็ตแตวาไกลมาก ถาทานประธานนั่งเรือเร็วสปด โบท 
(Speed boat) ตองใชเวลาครึ่งชั่วโมงกวา ๆ ถาใครเคยไปเกาะสมุยก็เหมือนลงเรือ 
จากดอนสักไปเกาะสมุยขนาดนั้นครับ แตเกาะนี้สวยมาก คนชอบไปดําน้ํา หาดทรายสวย  
มีรีสอรท (Resort) ขนาด ๕ ดาวสรางที่นี่ ที่ดินไรละหลายลานบาท ทีนี้มันก็เกิดเรื่อง  
ทานประธานครับ มีที่ดินอยู ๒ แปลงที่เกาะราชาใหญ หมูที่ ๒ ตําบลราไวย อําเภอเมือง
ภูเก็ต แปลงแรกเนื้อที่ ๔๘ ไร ออกเอกสารสิทธิเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๙ แปลงที่ ๒  
เนื้อที่ ๙๙ ไร ออกเอกสารสิทธิใหกับบริษัทชื่อ บริษัทราชาใหญเอสเตท จํากัด แปลงแรก
ออกแคชื่อชาวบานธรรมดาครับ ผมไมเอยชื่อถึง แลวในที่สุดก็ขายใหกลุมบริษัท 
ราชาใหญเอสเตทเหมือนกัน ปญหาก็คือวาที่ทั้ง ๒ แปลงนี้ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ  
 

- ๓๓๙/๑ 
 



 ๗๓๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๓๙/๑ 
 
ที่บอกวาออกโดยมิชอบทานประธานครับ ที่บนเกาะที่รกรางวางเปลาถาไมไดออก 
เอกสารสิทธิกอนที่จะมีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ออกเอกสารสิทธิไมได ยกเวน 
ไดไปแจงสิทธิครอบครองที่เราเรียกวา ส.ค. ๑ เอาไวกอน ที่แปลงแรกแจง ส.ค. ๑  ๔๘ ไร 
แตที่อีกแปลงหนึ่ง ๙๙ ไร ไมมี ส.ค. ในที่สุดก็ออกกันมา เร่ืองก็ตอสูกันไปจนกระทั่ง
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เรียกวา กบร. กรรมการชุดใหญ
แหงชาติอยูที่ทําเนียบรัฐบาลไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ใหกระทรวงมหาดไทย
เพิกถอน น.ส. ๓ ทั้ง ๒ แปลง เพราะไดพิจารณาจากหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร 
พิจารณาจากหลักฐานของการทําประโยชนทั้งหมด ไมไดทําประโยชนมากอน นาเชื่อวา
การออกเอกสารสิทธิดําเนินการไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย แลวเปนอยางไรครับ 
ทานประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวันนั้นที่จริงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๔๔ ใหกรมที่ดินปฏิบัติตามความเห็นของ กบร. คือใหเพิกถอนกรมที่ดินแยงบอกวา 
ทําถูกแลวไมเพิกถอน ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกวาคําโตแยงของกรมที่ดินไมมีเหตุผล 
ไมไดเอาหลักฐานอะไรที่ใหมมาหักลาง จึงไมเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ใหพิจารณาทบทวน กรมที่ดินก็ไปตั้งกรรมการสอบสวนใหม ตั้งกรรมการสอบสวน 
มีการเปลี่ยนกรรมการทะเลาะกันยาวนานครับทานประธาน ในที่สุดกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงตามคําสั่งกรมที่ดินบอกวา ตองเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินทั้ง ๒ แปลงนี้  
เฉลิมไปไหนแลวครับ เดี๋ยวจะตอบไมถูกรีบกลับมา มันตอนสําคัญ ทานประธานครับ  
ที่นี้กรมที่ดินเขาถือวาเปนที่ที่ไมถูกตองแน แตในที่สุดเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน เฉลิม อยูบํารุง เปนคนตัดสินอีกแลว เร่ืองของที่แปลงนี้ 
ที่จริงมันควรจะเปนเรื่องที่ผมเอามาอภิปรายกอน เพราะเรื่องของที่ดินแปลงนี้คือที่มา 
ของการแตงตั้งนายบุญเชิด คิดเห็น เปนรักษาการอธิบดี เพราะเจาของที่ดินแปลงนี้ 
เปนเด็กของเฉลิม อยูบํารุง คนสนิทขางกายกุนซือทํามาหากินอยูดวยกัน แลวปรากฏวา
คนคนนี้คิดอานวาที่ดินของตัวเองเกือบ ๑๕๐ ไร ไรละหลายลานบาททําอยางไรถึงจะ
ถูกตองตามกฎหมายจะไดทํารีสอรทหรูหรา ในที่สุดก็ไปหานายเพง นายเพงก็ไปตาม 
 



 ๗๓๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๓๙/๒ 
 
นายบุญเชิดมาพบตกลงรับปากรับคํากัน นี่คือเร่ืองแรกของชีวิตการเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยของเฉลิมที่จะทําเรื่องผิดใหเปนเรื่องถูก คือการที่จะตัดสินที่ดินของ
เกาะราชาใหญที่กรมที่ดิน จังหวัดภูเก็ต เห็นวาเปนเรื่องผิดเพราะอะไร เพราะเจาของที่ดิน
คือคนคนนี้ครับ คนนี้ผมจําเปนตองไปหารูปมาประกอบเพราะวาผูรายอยางเฉลิม 
ถาไมเอาหลักฐานแข็งแรงมาสูตายเลย โกหกฉอด ๆ ไปไดเปนเรื่อง คนนี้ชื่อนายสุทธิชาติ 
อัศวศิรโยธิน รูปนี้ถายที่หองประชุมกระทรวงมหาดไทย ปายหนาชื่อคนนี้เขียนวา 
คณะทํางาน มท. ๑ ทานประธานครับ ดูรูปนั้นเดี๋ยวอาจจะไมชัด ------------------------------ 
 

                                                                                                              - ๓๔๐/๑ 



 ๗๓๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๔๐/๑ 
 
รูปนี้ก็ยังได นี่ครับรูปหลอคนนี้ชื่อนายสุทธิชาติ ไมชัดนะครับ เดี๋ยวหลีกหนอยนะครับ  
อันนี้นั่งประชุมอยู เลย หองประชุมกระทรวงครับ นี่ยังมีรูปปาเหนาะติดอยูขางฝา  
คนหัวแถวคนนี้นายสุทธิชาติ ปฏิเสธไมไดหรอกครับ นี่เฉลิมละครับ นั่งหัวแถวทีมเดียวกัน
เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นที่ผมเอามาคือวาจะไดไมตองเสียเวลาพิสูจน ไมตองเสียเวลา
ปฏิเสธวาเอาที่ไหนมาไมรูไมใชคนของผม ไมเกี่ยวของ เอาละแนนอน แลวผมไดพูดจา
พาดพิงถึงบริษัทราชาใหญเอสเตท ไดพูดจาพาดพิงถึงนายสุทธิชาติ แลวถาเกิดรูสึกวา
เสียหายก็ดําเนินคดีกับผมไดเพราะเปนบุคคลภายนอก แตผมตองการมาใหทานประธาน
เห็นวาผมไมใชคนกาวราว ไมตองการไปทะเลาะกับคนขางนอกเลย แลวผมไมรูสึกอะไร
กับคนเหลานั้น ผมเห็นวาเรื่องระบบการถือครองที่ดินในประเทศไทย ทานประธานครับ
จริง ๆ ควรจะใหความเปนธรรมกับประชาชนที่เขามีเอกสารสิทธิถูกตองแลว ควรจะ
ยอมรับในเอกสารสิทธิเขา อยาไปรังแกเขา วันหนึ่งพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล 
จับเหมาะเคราะหดีผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ผมจะแกปญหานี้  
แตวาผมจะไมทําอยางที่เฉลิมทํา คือทําเรื่องผิดใหเปนเรื่องถูก ทําเรื่องถูกใหเปนเรื่องผิด
เพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตัวเอง ผมไมสามารถจะเอาหลักฐานอื่นมาเสนอตอที่ประชุม
สภาอันทรงเกียรตินี้ได ถาจะมีการทักทวงวาไหนละใบเสร็จรับเงิน แตวาผมขอสงวนสิทธิ
ที่จะกราบเรียนกับทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกวา พฤติกรรมอยางที่เห็นอยางนี้ 
ที่ผมยกมาใหดูนี้ทําใหผมไมสามารถไววางใจให เฉลิม อยูบํารุง เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยได ๔ เดือนก็นานไปครับ คนอยางนี้นั่งเฝาสมบัติของประชาชนอยางนี้
เดือดรอนกันอีกมากมาย ทานประธานที่เคารพครับ เคารพในเวลา ผมรักษาเวลาตรงพอดี 
ขอยืนยันกับทานประธานวาไมไววางใจเฉลิม อยูบํารุง ครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย(รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขอขอบคุณทานสุเทพ ตรงเวลาพอดี ขอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
๒๐ นาทีนะครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ทานประธานที่เคารพ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
 



 ๗๓๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๔๐/๒ 
 
ผมไมคาดคิดวาคนเปนเลขาธิการพรรคแลวก็บอกวามีหลักฐานเด็ด มีหลักฐานชัดเจน  
ซัดตูมหงายทอง อภิปรายไปมานี่เทากับไมไววางใจ นายบุญเชิด คิดเห็น ไมใชไมไววางใจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมจะตอบทานประธานเปนขอ ๆ ที่คุณสุเทพบอกวา 
ผมเปนคนไมสุภาพ โบราณบอกวา สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล คําอภิปรายของผม 
ที่ตอบมหามิตร และคําอภิปรายคุณสุเทพเปนดัชนีชี้วัดนิสัยและสันดานของคน ใครสุภาพ
กวาใคร สังคมจะเปนตัวตัดสิน  
   ทานประธานครับ เร่ืองแรกนายสุเทพบอกวาไปตั้งชื่อถนนมหาดไทย  
ที่กาญจนบุรี หลังบานอยูในน้ํา เรียนทานประธานดวยความเคารพ บานหลังนี้ที่ดิน ๒ ไร 
พลตรี ศรชัยขายใหกับลูกชายผมในราคาไมแพงนัก แลวก็มีโปะซึ่งกรมเจาทาอนุญาต
ถูกตองกอนที่ผมจะไปซื้อ ถาคุณสุเทพแนจริงมีหลักฐานจริงตองไปแจงความรองทุกข 
ใหดําเนินคดีกับผม อยามาอาศัยเวทีสภาแลวพูดจา ผมไมคาดคิด นี่มือคุณตกขนาดนี้
เลยหรือนี่ เอาอะไรมาพูด ผมเรียนอยางนี้นะ ----------------------------------------------------- 
 
                - ๓๔๑/๑ 

 



 ๗๓๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๔๑/๑ 
 
เขามีมากอนผมซื้อ แลวก็ไปบอกวาตั้งชื่อถนนมหาดไทย ก็มันเปนที่ดิน พลตรี ศรีชัย เขา  
ที่ดินสวนตัว เขาจะตั้งชื่ออะไรก็เร่ืองของเขา นี่คุณคิดอะไรอยู ก็ที่ของ พลตรี ศรชัย ที่เอกชน 
เขาจะตั้งชื่อถนนมหาดไทยก็เ ร่ืองของเขา เพราะเขาเคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงมหาดไทย คุณสุเทพใชนิสัยเดิม ๆ บอกผมมีที่ดินที่จังหวัดนครพนม แตไมอยากพูด  
ทานประธานที่เคารพ ผมรูครับ ผมเคยอยูพรรคประชาธิปตยตนทุนผมต่ํา ถาผมมีที่ดิน 
ที่นครพนมแมแตไรเดียวทําอะไรผมก็ได ไมมีหรอกครับ ทานเอาที่ไหนมาพูด ไมมีแมแต 
ไรเดียว แลวถามีก็ไมผิด ถาเกิดผมมีไมผิด บุรีรัมยมี แตที่นครพนมผมไมมี และถามี 
ผมก็ไมผิดแลวไมมีอะไรนากลัว เพราะถามีถูกตอง มันไมเหมือนกับคนครอบครอง 
ที่ผิดกฎหมาย ผมจะกลัวทําไม ผมยืนยันนะครับ  
   โปะหลังบานเขามีมากอนผมซื้อ เขาขออนุญาตกรมเจาทาถูกตอง  
ถาไมถูกตองคุณสุเทพแนจริงแจงความรองทุกข กํานันเกาไปไหนก็ทําเปนนักเลงตองมา 
รองทุกขจับผมเขาคุก ไมใชมาพูดในสภา  
    เร่ืองภาคใตอยากจะเรียนทานประธานอยางนี้ ที่ออกมาบอกวาผมพบ 
ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แลวคุยกันเรื่องรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ ศอ.บต. และรับวา 
จะไปดําเนินการให ผมไมไดโกหก แตคุณสุเทพจะคิดอยางไรเรื่องของเขา ผมบอก 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองไปหารือ 
ทางกระทรวงและนายกรัฐมนตรี ผมก็ไปดําเนินการและทางกระทรวงก็บอกวาเพิ่งมี
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงออกมาอยากจะลองใชอยู สุดทาย ณ เดี๋ยวนี้  
ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร  สุนทรเวช  ได ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ 
ที่พรรคประชาธิปตยเสนอเปนที่เรียบรอยแลว แลวคุณสุเทพเอาอะไรมาอภิปรายวา
รัฐบาลไมสนใจ ทานนายกรัฐมนตรีสมัครอนุมัติแลวครับ เปดสมัยนิติบัญญัติก็ไดประชุม  
แลวดูสิวาพรรคพลังประชาชนจะเสนอไหม ก็เอา ๒ พระราชบัญญัติมารวมกันแลวทําให
บานเมืองดี มันไมไดรักประเทศชาติเฉพาะคุณสุเทพหรอก พวกผมก็รักเหมือนกัน  
นี่ก็เปนความเท็จ โปะทายบานก็เท็จ ที่ดินนครพนมก็เท็จ เร่ืองพระราชบัญญัติ ศอ.บต.  
ก็เท็จ  
 



 ๗๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๔๑/๒ 
 
   ตอไปเรื่องภาคใตก็มีคนแนะนําผม ผมรูจักภาคใตดีเทาคุณสุเทพไมไดหรอก 
แตคุณสุเทพพูดผิดวาผมชอบไปภูเก็ต ไมใช ผมไมมีอะไรที่นั่น ผมไมมีซัมทิง รอง
(Something wrong) คนชอบไปภูเก็ตคือคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ไมใชผม ผมไมเคยไปเลย 
หลายปดีดัก แลวถาไปจริงไมผิดอะไรนี่ครับ จะไปผิดอะไรไปภูเก็ต แลวเอาเปรียบไปแอบ
อยูหัวมุม หนาตาก็ไมไดมอง แลวคุณก็ขาวเสียดวย มันก็เลยมองไมเห็น  
   ปกษใตผมขออนุญาตสรุปสั้น ๆ ทานพี่นองชาวปกษใต ๑๔ จังหวัด  
๓ จังหวัด ๔ อําเภอ เรียนทานประธานไปถึงพี่นองและบอกเอาบุญกับคุณสุเทพ  
เขาเปลี่ยนโครงสรางในการบริหารจัดการใหมแลว เขาให ครม. รับผิดชอบ เขาใหรอง ผอ. 
กอ.รมน. คือผูบัญชาการกองทัพบกเปนคนดําเนินการรับผิดชอบยุทธศาสตรยุทธวิธี  
ฝายกระทรวงมหาดไทยเปนผูสนับสนุน ที่ผมไมไปเพราะทานสมัครบอกวาจากการ
วิเคราะหสถานการณวาถาไปโดยผูนํา ไปโดยรัฐมนตรี ฝายกอการจะตอบโตรุนแรง  
เราเลยไมไดลงไป ทานประธานครับ ที่ลงไปปกษใตที่บอกวาพรรคประชาธิปตยไป  
เมื่อสักครูมีคนโทรบอกมาวาที่ไปจังหวัดยะลาไปหาเสียงนายก อบจ. ------------------------ 
 
               - ๓๔๒/๑ 

  



 ๗๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     รัชนีพร ๓๔๒/๑ 
 
เขามาบอกผม เขาบอกไปหาเสียงนายก อบจ. ไมไดแกไขปญหา ทานประธานครับ 
สถานการณปกษใตที่ผมไมลงไปรับฟงบรรยายสรุปเพราะผมเขาใจดีแลวทําไมตองลงไป
ไปฟงบรรยายสรุปออกโทรทัศน แลวก็แอคท (Act) ใหสัมภาษณ แลวก็กลับกรุงเทพฯ 
ไมไดชวยอะไรเขาเลย กอนไปทุกจังหวัดเดือดรอน ไปก็เดือดรอนตองมาเฝา ตองมาดู 
ตองมาบรรยายสรุป ผมคอนขางฉลาดกวาคุณสุเทพเรื่องนี้ เพราะผมเขาใจสถานการณ 
ดีแลวจึงไมตองลงไปฟงบรรยายสรุปมอบอํานาจใหแมทัพนายกองเขาทําไป แลวบอก 
ผานประธานไปยังคุณสุเทพ ควรตื่นจากภวังคเสียทีเถอะที่แมทัพนายกองเขารับผิดชอบ
ไดประโยชนดีมากทุกอยางลดลงสถานการณดี เจาหนาที่เขาพอใจที่ผูหลักผูใหญไมลงไป 
มันยุง เขาตองวางแผนกอนลวงหนา วันไปก็วางแผน กอนจะกลับก็วางแผน เขาไมตอง
ทํางาน แลวที่บอกวาผมลงไปปกษใตไปฟงเพลงที่หาดใหญอันนี้ก็เท็จ ผมนอนในคาย 
ตชด. ที่สงขลา ผมไมไดไปฟงเพลงที่หาดใหญ เพราะผมไปแคคืนเดียว แลวคุณสุเทพ 
เอาอะไรมาพูด พูดใหผมเสียหาย ตอไปเขาบอกวารัฐมนตรีเฉลิมไมรูเร่ือง ความรูไมมี  
ไมขยัน โงแลวไมขยัน ดวยความเคารพครับ ผมโงกวาคุณสุเทพ ผมไมไดบอกวา 
ฉลาดกวา แตผมเรียนหนังสือมากกวาคุณสุเทพ  มากกวาครับ เพราะคุณสุเทพ 
จบปริญญาโท ผมจบปริญญาเอก ผมโงกวาคุณจริง ๆ ผมไมไดบอกวาผมฉลาดกวาคุณ  
   พอมาเร่ืองของซีซีทีวี จนปจจุบันไมติดตั้ง เขาซื้อแลว เขาประมูลแลว
ทั้งหมด ๓,๕๐๐ เครื่อง งบประมาณ ๙๐๐ กวาลานบาท เปนการประมูลจัดการดําเนินการ
ติดตั้งตั้งแตรัฐบาลทานสุรยุทธ ตั้งแตกอนผมเขามา ๓,๕๐๐ เครื่อง แลวติดปลอมอีก 
๗,๐๐๐ เครื่อง ใน ๕ จังหวัด เขาตองวางเครือขายโยงใยเสนทางวางโยงใยรัศมีระยะทาง 
๔,๐๐๐ กิโลเมตร ทีหลังเปนถึงเลขาธิการพรรคใหญ เปนถึงเลขาธิการที่วาเจอหมัดเดียวน็อก
เอาอะไรมาพูด เขาทําไปแลวครับ ผมของบประมาณใหมปนี้ ๗๓ ลานบาท เพื่อไปเติม 
ใหเต็ม แตวาจะได รับอนุมัติหรือไม ผมย้ําอีกครั้งเสียชื่อขาราชการกระทรวงเขา  
ทานเลขาธิการพรรคประชาธิปตยเอาความเท็จมาอภิปรายในสภา เร่ืองซีซีทีวีเขาทําแลว
จะเสร็จหรือยังนี่ผมไมไดตามไปดู แลวปลัดกระทรวงทานพงศโพยมเขาเปนคนรับผิดชอบ
ก็ถามสิครับ ในกระทรวงมหาดไทยพวกพรรคประชาธิปตยเยอะแยะก็ไปถามดูครับวา 
 



 ๗๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๓๔๒/๒ 
 
ทําหรือเปลาผมยืนยัน ผมคอนเฟรม (Confirm) เขาทําแลว สวนผมขอใหม ๗๓ ลานบาท  
รอยตํารวจเอก เฉลิม ควรทําแลวไมทํา อวดบารมีใหผูวาราชการจังหวัดมาพบ เรียนดวย
ความเคารพ นี่เปนแนวคิดของผม เพราะผมอยากรูสถานการณจังหวัด กลไกของจังหวัด 
ผมอยากรูจักผูวาราชการจังหวัดใหใกลชิดสนิทสนม ผมไมตองแสดงบารมีหรอกครับ 
เพราะอยางไร ๆ ผมก็เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย คุณสุเทพแสดงความโออวด
แสดงบารมี คุณก็เปนรัฐมนตรีเงาสมน้ําหนาเปนไปเถอะรัฐมนตรีเงา ผมนี่แหละรัฐมนตรี
ตัวจริง ผมมีมารยาทพอผมไมกลาไปบอกหรอกครับ จะไปอยูจังหวัดไหน ผมไมกลาไปพูด 
หรอกครับ รองผูวาราชการจังหวัดจะขึ้นเปนผูวาราชการจังหวัดไหน เพราะไมวาผมจะ 
อยูไดอีกยาวนานเทาไร แตหมอดูวารัฐบาลชุดนี้อยูไมยาวแค ๔ ปกับ ๒ เดือน ๔ ป 
ตามรัฐธรรมนูญ ๒ เดือนก็ระหวางรักษาการใหมีการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียนวา
คุณสุเทพไมเขาใจ  พรรคประชาธิปตยไม เคยทํา  พอผมทํากลายเปนเรื่องแปลก  
ไมหรอกครับ คุณสุเทพบอกวามอบอํานาจใหนายสิทธิชัยดูแล สวนเรื่องของงบประมาณ
และการแตงตั้งใหอยูในอํานาจของ มท. ๑ ดวยความเคารพทานประธาน ฝากไปยัง
เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ทานไมเขาใจการบริหารราชการบานเมือง รัฐมนตรีวาการ
เขามอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกํากับดูแลหนวยงาน เขาจะเวนไว ๒ เร่ือง -------------------- 
 
                                      - ๓๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     สทุธาทิพ ๓๔๓/๑ 
 
เร่ืองที่ ๑ งบประมาณ เร่ืองที่ ๒ การโยกยายตําแหนงสําคัญ ๆ เพราะรัฐมนตรีชวยเซ็นไมได 
ของบประมาณผมตองเซ็น แตงตั้งโยกยายระดับ ๙ ก็ปลัดเขายาย ระดับ ๑๐ ผมครับ 
ตามกฎหมาย ทีหลังไมรูอยามาพูด อายเขา เดี๋ยวนี้มือตก ไมรูตกไปอยูที่ตักหรือเปลา  
มือตกมากครับ  
   ตอมาก็บอกวาทําใหกรมที่ดินระส่ําระสาย รองอธิบดีเปนเครื่องมือของผม 
เร่ืองตั้งนายบุญเชิด นายบุญเชิดรักษาการอธิบดีจึงทําทุกอยาง ดวยความเคารพจริง ๆ 
ทานประธาน ทานอธิบดีชัยเลิศทานถูกตั้งกรรมการสอบสวนฐานผิดวินัยรายแรง ๒ เร่ือง 
และคณะกรรมการเบื้องตนมีความเห็นรุนแรง ไลออก ปลดออก และอีกเรื่องหนึ่งผมไมพูด
ตรงนี้ เดี๋ยวทานเสียหาย พอเสร็จเรียบรอยเลขาธิการพรรคประชาธิปตยแคนี้ยังไมรู 
การแตงตั้งไมใชอํานาจของผม ทานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาบอกวาทานอธิบดีชัยเลิศ
ทานถูกตั้งกรรมการ ๒ เร่ือง จึงอยากใหทานมาชวยราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
ปลัดพงศโพยมมาหารือผม ผมบอกแลวแตทานปลัด เขาก็เอาทานชัยเลิศมาชวยราชการ 
สวนนายบุญเชิด คิดเห็น ที่อภิปรายเปนวรรคเปนเวร คุณสุเทพไมเขาใจหรือแกลง 
ไมเขาใจ ผมไมไดตั้ง ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานพระนาย สุวรรณรัฐ ทานเปน
รองปลัดทานก็ตั้งคุณบุญเชิด รักษาการ แนจริงคุณสุเทพเอาคําสั่งมาสิวาผมเปนคนตั้ง 
ผมจะใหเตะผมจากนี่กลับไปบานคุณที่แถวพุทธมณฑล ๑๐ เที่ยว ไมมีหรอกครับ  
พูดสงเดชไมเขาเรื่องเขาราวใสรายปายสี รอยตํารวจเอก เฉลิม ทํางานไมเปน โครงการ
สารสนเทศของป ๒๕๕๒ เรียนทานประธาน ผมทําเรื่องของบประมาณมาแลวครับ  
เพื่อจะเริ่มตนเปนงบปูพื้น จะเร่ิมตนป ๒๕๕๒ นี่พรรคประชาธิปตยโดยเลขาธิการ  
โกหกวาผมไมทํา เสนอมาแลวครับ เฉลิมบังคับใหทําโครงการนี้ ถาผมบังคับเรื่องหนึ่งเรือ่ง
ใด คุณสุเทพและพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่ไมกลัวใครก็ไปแจงความรอง
ทุกขดําเนินคดีกับผม ถาผมทําผิดอยาพูดอยางเดียว อยามาใชสํานวนแลวก็นั่งเฉย เพราะ
มันไมใช เ ร่ืองจริง  คุณสุเทพตองรองทุกขครับ รีดไถเงินคนนี่ผมไมเคยหรอกครับ  
ผมไมเคยประพฤติ แตวาถาใครเคยประพฤติมา แลวคิดวาถาเรื่องอยางนี้เปนกูแลว 
กูเอาแน ผมไมทําหรอกครับ แลวถาทํานี่อยาชานะไปรองทุกขกลาวโทษดําเนินคดีกับผม  
 



 ๗๔๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     สทุธาทิพ ๓๔๓/๒ 
 
   ที่ดินกลุมโสภณพนิช เขามีเร่ืองมานานแลวและเขามีสนามกอลฟบุกรุกที่
ของกรมที่ดิน กรมที่ดินเขาก็ทําการสอบสวน แลวเขาก็มาบอกผม ผมจะตองไปสราง
อิทธิพลทําไม เพราะชีวิตผมเปนแครัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมพอใจแลว  
และชีวิตผมวันนี้หักหนานายสุเทพไดทุกเรื่อง ผมมีความสุขใจ  ดวยความเคารพ  
เอาความเท็จมาพูด ทานประธานครับ ที่ดินบริษัทสยามเจาพระยาแลนด จํากัด ผมเปน
คนพุทธ ที่ดินบริษัทสยามเจาพระยาแลนดแลวก็ที่ดินที่เขาบอกชาวบานเปนเจาของเนื้อที่ 
๙๙ ไร นั่นหมูบานราชาใหญ ให มท. ๑ ถอดถอนเอกสาร เดี๋ยวถอด ไมถอด ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมแขวนสมเด็จวัดระฆัง ผมแขวนหลวงปูเฒาวัดหนังและหลวงปูไปล 
วัดกําแพง ผมไมรูจะพูดอยางไร เวลามันสั้น ถาผมไมมีพฤติการณอยางนายสุเทพพูด ----- 
 

                    - ๓๔๔/๑ 



 ๗๔๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๓๔๔/๑ 
 
ขอใหผมจงฉิบหายตายโหง ออกนอกสภาไปใหมันหัวใจวายตาย ใหมันวิบัติอยาได
เจริญรุงเรือง ถาผมไมไดเปนอยางนั้นผมขอความมั่งมีศรีสุข ความเจริญรุงเรืองเกิดกับผม 
และขอใหพรรคประชาธิปตยเปนฝายคานตลอดชาติ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยครับ เวลาของทานจะหมดแลวครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานครับ เรียนอยางนี้นะครับ  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานใดประทวงตอนนี้ขอความกรุณาอยาเพิ่งประทวงนะครับ ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกรุณาสรุปไดแลวครับ หมดเวลาแลวครับ รวบรัดสักนิด 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :       
ก็ถามมาครับ และที่สําคัญที่สุดสภานี้ศักดิ์สิทธิ์ ถาใครใชสภานี้มาเปนเครื่องมือทําลายกัน
และที่อภิปรายมาทั้งหมดถานายสุเทพมีหลักฐานวาผมมีวัฏฏปฏิบัติทุจริตคิดมิชอบ 
สยามเจาพระยาแลนด ที่ดิน ๔๙ ไร บริษัทราชาใหญและอื่น ๆ และหรือผมทุจริต  
คุณสุเทพ พรุงนี้กอนประชุมสภาไปสาบานกันในโบสถพระแกวมรกตใหผูสื่อขาว 
เปนคนรางคําสาบานวาถาใครพูดเท็จขอใหมันวิบัติทั้งโคตร ถาใครไมไดทําผิดขอใหพบ
กับความเจริญ ๑๐ โมงเชาพรุงนี้ผมจะมารอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ             
พรรคประชาธิปตย และ ๑ เร่ืองที่บอกวานายอะไร อัศวะ ผมเรียกมัน ไอตุ มันชื่อเลน ไอตุ 
เขาไมไดเปนนักการเมือง แตรูจักกับผม ผมรูจักกับคุณพอเขา เขาก็ไปมาหาสู ไมมี
ตําแหนงอะไรในกระทรวงมหาดไทย  ดวยความเคารพ  ผมจะเอาบุญ เลขาธิการ         
พรรคประชาธิปตย รอยตํารวจเอก เฉลิม ไมเคยแตงตั้งที่ปรึกษาเลยแมแตคนเดียว  
ทําไมผมถึงไมตั้งละ เพราะผมเกงอยูแลวครับ ผมไมมี แตวาไอตุมันรูจักกับผม มันก็มาหา 
บางทีมันก็ซื้อขาวหมกไกมาใหกิน บางทีมันก็บอกวาพี่กวยเตี๋ยวปลาหนาสวนรื่นอรอย      
 



 ๗๔๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๓๔๔/๒ 
 
มีเทานี้ละครับ อภิปรายเปนวรรคเปนเวร ผมไมรูจะพึ่งที่ไหน เอาองคพระแกวมรกต 
หรือพระวัดไหนก็ไดที่นายสุเทพเชื่อถือศรัทธาเอาใหมันมอดไหมกันไป ผมไมอยากให 
พรรคประชาธิปตยเลนการเมืองอยางนี้ กอนอภิปรายเดี๋ยวอัพเพอรคัท (Uppercut) ขวา 
อัปเปอรคัทซาย แลวที่คุณสุเทพอภิปรายที่ภูเก็ต ทานประธานที่เคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ผมไมเคยรูแลวผมไมเคยไป แลวมันรูหมดนั่งเรือ ๓๐ นาที นั่งสปด โบท  
เอาที่ไหนมาพูด แลวอวดเกงอวดกลา ทานประธานครับ ผมอาจจะไมกลาเทาคุณสุเทพ 
แลวก็คุณสุเทพกลาทําเรื่องที่คนเขาไมกลา ก็ยังกลา ผมไมอยากพูดเดี๋ยวบอนแตก  
ผมไมพูด จะบอกใหรู 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานรัฐมนตรีกรุณาสรุปไดแลวครับ เดี๋ยวจะตองมีผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
อภิปรายสรุปดวยครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ไมครับทานประธาน ผมยอมรับวาผมเปนคนเขลา ขี้กลัวจริง ๆ ชีวิตเปนนายตํารวจจับโจร      
ทั้งชีวิต แตผมกลัว กลัวคุณสุเทพ เปนคนเดียวในพรรคประชาธิปตยที่ผมกลัวที่สุด  
เพราะผมรูจักเขาดีเขากลาทําในสิ่งที่ใครก็ไมกลา ตรงนี้นากลัว ผานทานประธานไปถึง 
คุณสุเทพ ผมกลัวคุณสุเทพ กลัวจริง ๆ แลวที่ผมทา เอาเลยโบสถวัดพระแกว วัดไหนก็ได 
เพราะเวลามันสั้น จะบอกทานประธานไปสูยังทานเลขาธิการพรรคประชาธิปตยผูยิ่งใหญ 
หาวาผมไมมีผลงาน ไปอยูไหนมา เลขาธิการพรรคประชาธิปตยไปอยูไหนมา หรือวา
อิจฉาผมเลยทําใหหูตาพรามัว อภิปรายก็ไปอยูใตถุน ไปอยูทําไมตรงนั้นตองมาขางหนา
ตรงนี้ มานั่งขางหัวหนาพรรคมานั่งขางพี่ชวนนี่ แลวดูสิไกลมองก็ไมเห็น ผมก็ ๖๐ ปแลว  
ตาไมดี ไปแอบอยูตรงมุมแอคทอารทถนนมหาดไทย ก็ เสธ. ศรชัย เขาตั้งในที่เขา  
ไปบอกโปะรุกน้ํา ไปแจงจับสิอยามาอภิปรายเฉย ๆ  ทานประธานครับ ---------------------- 
 

       - ๓๔๕/๑ 



 ๗๔๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๔๕/๑ 
 
การแกไขปญหายาเสพติดนับแตผมมาอยู ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ถาผมไมบอก
ไมไดนะครับ เดี๋ยวลุงสมัครไปเชื่อเลขาธิการพรรคประชาธิปตยเขาวาผมไมทํางาน 
เลยปรับ ครม. เอาผมออก ไมไดหรอกครับ นิดเดียวครับ เหลืออีกนิดเดียวเพราะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
กรุณารวบรัดดวยครับ 
    รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
เพราะทานเลขาธิการพรรคประชาธิปตยบอกวา อภิปรายเสร็จปรับ ครม. ผมออกคนแรก 
ทานประธานครับ ผลงานมันเยอะ เยอะมาก แตวาผมไมไดหนาสลอน เพราะวาเรา 
มันไมหลอไมเหมือนพรรคประชาธิปตยเขา หนาตาหลอ ๆ เขาออกทีวีคนเชื่อ สถานการณ
ปราบปรามยาเสพติดจับผูคารายใหญ ๑๘๐ ราย ผูคารายยอย ๘,๒๒๖ ราย เจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวของ ๕๙ ราย เอาผูเสพผูติดไปบําบัดรักษา ๒๒,๙๘๙ ราย จัดกิจกรรมปองกัน
เยาวชนกลุมเสี่ยง ๗๔,๒๙๘ ราย ดําเนินการแกไขพื้นที่มีปญหายาเสพติด ๔,๑๑๖ แหง 
ปญหาจัดระเบียบสังคม ตรวจแหลงมั่วสุมเยาวชน ๑๖,๕๙๒ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี  
๔๕๔ แหง ตรวจสถานบริการ ๑๐,๙๔๙ แหง ดําเนินคดี ๑๖๙ แหง ตรวจรานอาหาร  
คาราโอเกะ  ๒๐,๔๒๕ แหง ดําเนินคดี ๓๗๓ แหง มีผลงานไหมครับ หันมาดูการปองกัน
ปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา ย้ํากับทานประธานอีกครั้งหนึ่ง บริษัทศรีสุบรรณฟารม 
ผูที่ทําหนาที่อธิบดี เขาเพิกถอนเอกสารสิทธิไมใชผลงานของผม เพราะผมไมไดสั่ง 
คนเดือดรอนเขารองทุกขไปยังสํานักพระราชวังแลวใหดีเอสไอสอบ เขารองทุกขกัน 
ป ๒๕๔๗ เขารองทุกขกันป ๒๕๔๘ เขารองทุกขหลายที่ ผูตรวจการแผนดินสุดทาย 
ในร้ัวในวังก็สงดีเอสไอ ดีเอสไอสอบก็สั่งกรมที่ดินเพิกถอน กรมที่ดินไมกลา เขามารองผม 
ผมบอกเลขาธิการสงไปดําเนินคดีตรงไปตรงมาธรรมาภิบาล  แลวไม รูหรอกวา 
พรรคประชาธิปตยเปนเจาภาพเรื่องนี้ ก็รูวันนี้ละครับ ก็จะไดรูไวบริษัทศรีสุบรรณฟารม 
เขาเปนบริษัทเอกชน เขาเพิกถอน ๕๙ แปลง ๑,๓๓๘ ไร ยังไมตัดสิทธิ ยังไมเสียสิทธิ  
ก็อุทธรณได ถาไมถูกตองก็ไปดําเนินการฟองศาลปกครองแลวผมไมไดสั่ง ผมไมไดเกี่ยว
ถามวา 
  



 ๗๔๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๔๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีกรุณาสรุปไดแลวครับ เดี๋ยวผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจะไมมีเวลา
สรุปครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ใกลหมดแลวครับ ไมอยางนั้นเคยตัวครับเอาอะไรมาอภิปราย ไมเปนแกนเปนสาร  
ไมเปนโลเปนพาย นึกอยากจะพูดก็พูด บริษัทอะไรที่ในภูเก็ต บริษัทอะไรที่กลางเกาะ  
ขอฝากทานประธานบอกกับคุณสุเทพหาหลักฐานมาสักชิ้นเถอะวาผมไปเกี่ยวของ 
ที่นครพนม พูดทิ้งทายก็เท็จ ผมไมมี สรางโปะเขาทํามากอนก็ไดรับอนุญาต ไปตั้งชื่อ 
ถนนมหาดไทยก็ที่ของเขา คุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาดวย ทีนี้มาดานปองกันปราบปราม
ลักลอบตัดไมทําลายปา ดําเนินการตามกฎหมายกับผูบุกรุกรายใหญ ๘๗๙ คดี 
ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ๖๓ ราย ตั้งดานตรวจจับไมเถื่อนในเสนทาง
ลําเลียงไดทั้งหมด ๑๖,๖๒๔ ครั้ง จับกุมดําเนินคดีได ๔๓๙ คดี สรางจิตสํานึกในการ
ปองกันและฟนฟู ๕,๓๕๓ ครั้ง ปลูกตนไมในสถานที่ราชการ ที่ดินสาธารณะ สถานศึกษา 
๑,๘๗๖,๒๗๔ ตน  
   ทานประธานครับ ดวยความเคารพจริง ๆ สุดทายเลย โดยหลักการผมตอง
ไมไววางใจคุณสุเทพ ทีนี้กฎหมายไมอนุญาตเอาอะไรมาพูดเรื่องเท็จหมด ผมไมคิดจริง ๆ วา
กลาถึงขนาดนี้ ผมไมไดทําอะไรเลยที่เสียหายกับบานเมือง ------------------------------------ 
 

- ๓๔๖/๑ 
 
 
 
 



 ๗๔๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๔๖/๑ 
 
แลวจําไวเปนบทเรียนทานเลขาธิการพรรค ตอไปวันหนาวันหลังจะเอาอะไรมาอภิปราย 
อยาทําสุมสี่สุมหก แลวพูดจาสุมเสียงดาวาฟรี ๆ ผมไมยอนหรอกครับ ไมยอนจริง ๆ  
คนดูทางบานเขาจะรูวาที่บอกผมมีพฤติกรรมเปนนักเลงอันธพาลเกเร ไมใชหรอกครับ  
ผมอดีตนายตํารวจกองปราบ ผมไดรับพระราชทานยศ ผมไมใชอันธพาลหรอกครับ 
ทานประธานที่เคารพ แตผมเปนนักเลง นักเลงคือตรงไปตรงมา แลวนักเลงอยางผมไมเคย
ทําใหครอบครัวใครแตกแยกครับ ขอบพระคุณครับ  
   (นายสมคิด บาลไธสง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย) : ทานประธานครับ  
    พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมคิดไมตองประทวงแลวครับ ผมไมอนุญาตใหประทวงเพราะวาเรามีเวลาจํากัด  
แลวก ็ไม อนุญาตใหท ุกท านประทวง  เดี ๋ยวจะเก ินสิทธ ิของท านผู นําฝ ายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร ผมจะอนุญาตใหผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายสรุป
ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรจนถึงเวลา ๒๓.๕๐ นาฬิกา แตสําหรับ 
เจาของญัตติ ทานสุเทพอนุญาตใหพูดไดครับ  
   นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมใช
เวลานิดเดียวครับ เพียงเพื่อใหเกิดความชัดเจน  
   ประการที่ ๑ ผมเรียนทานประธานเพราะวาพี่นองประชาชนจะดูทีวีนึกวา
ผมหนีคุณเฉลิมมานั่งสุดหอง ผมมีระเบียบครับ ทานประธานชัย ชิดชอบ เขียนไววา 
ผมเลขที่ ๔๐๖ ตองนั่งตรงนี้ ติดชื่อผมไวดวย คุณเฉลิมไมมีระเบียบก็คงไมเขาใจเรื่องนี้  
   ประการที่ ๒ ที่คุณเฉลิมจะทาผมวาพรุงนี้ สิบโมงเชาใหไปสาบานดวยกัน  
ผมไมบาไปสาบานดวยหรอกครับ เพราะผมไมไดเชื่อคําสาบาน อันนี้ไมตองรอผม พรุงนี้
ผมไมมาที่สาบาน  
   ประการที่ ๓ ที่คุณเฉลิมทาผมวาใหผมไปแจงความเรื่องที่ดินที่กาญจนบุรี
ของคุณเฉลิมนั้น ผมไมมีหนาที่ตองไปแจงความ ก็คุณเฉลิมบอกวาคุณเฉลิมมีหนาที่ดูแล
ที่แผนดิน ที่แปลงนี้คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กบร. กําลังพิจารณา  
 



 ๗๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๔๖/๒ 
 
เนื่องจากที่ดินอยูในเขตพระราชกฤษฎีกาหวงหามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยก็ไปทําหนาที่ จะจับลูกหรือไมจับลูกก็วากันเอง อันนั้นไมใชเร่ือง 
ของผมนะครับ  
   อีกเรื่องครับทานประธาน ที่บอกวาผมไปปกษใตอางวาไปหาประชาชน  
ที่จริงไปหาเสียง อบจ. ยะลา คุณเฉลิมโกหกเปนคนละเรื่องกัน พวกผมไปกันหลายสิบคน
และไปทั้งยะลา ไปทั้งปตตานี ไปทั้งนราธิวาส พบผูวาราชการจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด  
พบผูอํานวยการ ศอ.บต. พบ พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
สวนหนาไปตั้ งหนวยอยูที่นั่น  พบ  พลโท  จิระพันธ  เกษมศานติ์สุข  ผูบัญชาการ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร พบกรรมการอิสลาม พบพระ พบชาวบาน  
เราทํา ไมไดเปนอยางที่คุณเฉลิมวา แตวาไมตองการใหคนเขาใจผิดเทานั้นเอง  
   คุณเฉลิมทาวาใหผมไปแจงความรองทุกขถาหากผมเจอหลักฐานวา 
คุณเฉลิมทําผิดอยางที่วา ถาผมไดหลักฐาน ทานประธานครับ ผมทําไปแลว ปญหาก็คือวา 
๔ เดือนนี้โจรมันยังไมทิ้งรองรอย แตผมก็ยังตองทํางานตอไป แตวาสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันกับ
ทานประธานไดวาที่ผมพูดเปนเรื่องจริงก็คือเร่ืองไอตุที่คุณเฉลิมวาเมื่อสักครูนี้ คุณเฉลิม
บอกวาไมมีหนาที่อะไร ไมไดไปที่กระทรวง ก็รูปนี้มันชัด รูปนี้ครับ คนนี้คือไอตุของ 
คุณเฉลิมก็คือวาคณะทํางาน มท. ๑ หองประชุมกระทรวง นี่นั่งแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร นี่อธิบดีกรมการปกครอง ถาไอตุไมมีหนาที่อะไรแลวไปแสลนอยูทําไม 
ที่นั่น นี่ครับ นั่งอยูกับคุณเฉลิม ประชุมดวยกัน คนธรรมดาใครเขาจะไปประชุมกระทรวง
ดวยไดละครับ เพราะฉะนั้นผมไมไดโกหกครับ คุณเฉลิมจะจงใจบอกคนอื่นอยางไรก็ได 
แตบังเอิญคนเขาสงรูปมาให ขอบคุณทานประธานครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ขออนุญาตทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ครับ ขอสั้น ๆ  
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   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
สั้น ๆ ครับ เร่ืองที่คุณสุเทพไมยอมสาบานก็เปนเรื่องของคุณสุเทพ ไมเปนไรนะครับ  
ที่บอกวาที่ดินเมืองกาญจนบุรีที่บานลูกชายผมมี เขาถูกตอง คุณสุเทพเปนอดีตรัฐมนตรี 
เอาเรื่องกํากวมอยางนี้มาพูดไดอยางไร------------------------------------------------------------ 
 

 - ๓๔๗/๑ 
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เดิมเปนของ พลตรี ศรชัย มนตริวัต ผมอาจจะไมรํ่ารวยเหมือนคุณสุเทพ ผมอาจจะไมเคย
ถูกฟองลมละลาย ผมไมเคย เพราะผมคนจน ผมไมมีฐานะ แตที่ดินแปลงนี้พรอมทั้งบาน 
พลตรี ศรชัย เขาขายใหลูกชายคนเล็กผมราคาไมแพง แลวเปนที่ดินถูกตองเพราะอยูใน
เขตเมือง คุณจะไปหาเสียงอยางไรไปพบใครแตมีคนเขาบอกมีสมาชิกพรรคประชาธิปตย
สวนหนึ่งไปชวยพรรคพวกหาเสียงก็เปนสิทธิ กระผมก็ปรารภไวเทานั้นบอกวาหาหลักฐาน
ไมได ก็นี่แปลวารับแลวหาเรื่องดาคนฟรี ๆ โวหารใชไหมครับ ชัดเจน แลวบอกเรื่องอายตุ 
ผมย้ํากับทานประธานอีกครั้งหนึ่งเขาไมไดมีตําแหนงหนาที่ แตเขารูจักกับผมก็มันทํามา
หากินอะไรผมจะไปรูมันไดอยางไร แตวามันเดินเขามาวันนั้นเขาไปเขาประชุมจวนจะ 
เลิกแลว เขาไมใชขาราชการ เขาไมใชนักการเมือง บางครั้งเขาขาดความเขาใจ และอายตุ
มันมาหาผมบอย ถามันจะทําอะไรผิดคุณสุเทพก็ไปจัดการกัน ผมกราบเรียนทานประธาน
นิดครับ ผมขออธิษฐานเอาไวตรงนี้ ถาผมไดทําอะไรแบบที่คุณสุเทพพูดขอใหผมวิบัติ 
ทั้งวงศตระกูล ถาผมไมไดทําแลวมีการใสรายปายสีผม ผมเช่ือเวรกรรมมีจริง แลวคนที่ 
คิดทําลายผมโดยขาดเหตุขาดผลตองไดรับสิ่งที่เลวราย ตองไดรับความวิบัติ ตองไดรับ 
ในสิ่งที่ไมดีในเร็ววันนี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ  
   (นายสมคิด บาลไธสง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ กอนที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจะอภิปราย คุณสมคิด 
ผมขอเตือนเปนครั้งสุดทาย เราจะตองปดประชุมสภากอน ๒๔.๐๐ นาฬิกา ก็จะมีเร่ือง 
   นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย) : ทานประธาน ผมขอความเปนธรรมครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณสมคิด ผมขอเตือนเปนครั้งสุดทายเราไมมีเวลาแลว เดี๋ยวผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
จะตองสรุปนะครับ ก็จะมีเร่ืองที่คุณวิรัตน กัลยาศิริ ไดกลาวพาดพิงถึงทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎร ทานฝากผมวาขอความกรุณาขอเอกสารมามอบใหดวยทานจะได 
นําไปศึกษา คุณสมคิดเรามีเวลานอยแลวเรามีความจําเปนจะตองปดประชุมกอนเวลา 
๒๔.๐๐ นาฬิกา ขอเชิญทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
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  นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย)  :  ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณสมคิดนั่งลงเถอะครับ ผมไมอนุญาตใหประทวงเชิญนั่งไดแลวครับ ผมขออนุญาต
อยางนี้ก็แลวกันครับ ใหหลังจากที่ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรมันจะไดเสร็จสิ้น
กระบวนการไป เชิญทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน
ที่เคารพ กระผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กราบเรียนทานประธานครับวาดวยเวลาที่เหลืออยู 
คงไมเพียงพอที่จะทําใหผมไดสรุปทุกเรื่อง เพราะวาเราไดเปดอภิปรายทานนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีกถึง ๗ ทาน แตใหทานสบายใจครับ ผมจะถือเอานาฬิกาของสภา 
เปนเกณฑแลวจะไมให เกิดปญหากับขอตกลงที่ดําเนินไป  แตดวยเวลาที่จํากัด 
ผมอยากจะกราบเรียนวาผมยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
๗ ทาน พรอมกับเพื่อนสมาชิก กระผมถูกตอวาตอนแรกนะครับ ถูกตอวาตลอดเวลาวา  
๔ เดือน กระเหี้ยนกระหือรือหรือจะรีบรอนหรือมีความทะเยอทะยาน ทานประธาน 
อาจจะไมทราบหรอกครับ ครั้งสุดทายที่พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลมีวิกฤติการณ
การเงินที่หนักหนาสาหัสที่ สุดในประวัติศาสตรของประเทศไทย  รัฐบาลของ 
ทานนายกรัฐมนตรีชวนเขาแถลงนโยบาย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แกปญหาซึ่งตกคาง
มาจากรัฐบาลของทาน พลเอก ชวลิต สถานการณเร่ิมดีขึ้นโดยลําดับ ------------------------ 
 
                - ๓๔๘/๑ 
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แตเวลาผานไปเพียงแค ๓ เดือน ฝายคานยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของ 
พรรคประชาธิปตยทั้ งคณะ  ทานนายกรัฐมนตรี เปนฝายคานในขณะนั้นดวย  
ผมไมประสงคจะโตวาที เพียงแตบอกวาวันนั้นเราก็ถือวาเปนสิทธิของทาน ผมอยากจะ 
กราบเรียนทานประธานวา ทานลองนึกภาพสิครับวาถาวันนี้บานเมืองของเรามี 
ความสมานฉันทกัน ไมมีปญหาที่กลุมผูคนตาง ๆ มีความเดือดรอน จะเปนเรื่องที่ 
เปนปญหาเฉพาะกลุม เชน เกษตรกรกลุมตาง ๆ หรือจะเปนกลุมที่เขาเห็นวามันมี 
ความไมถูกตองเกิดขึ้นในบานเมืองและชุมนุมกันอยู แลวเกิดภาวะความตึงเครียด  
ถาสิ่งเหลานี้ไมมีเลย หรือถาวันนี้ความหวังที่ทานนายกรัฐมนตรีและพรรคของทาน 
ไดเคยมอบไวใหกับพี่นองประชาชนคนไทยวาจะเพิ่มรายไดใหเขา ๔ เทา ลดรายจาย 
ใหเขา ๔ เทา ไมตองถึงกับเปนจริงหรอกครับ แคเร่ิมที่จะเห็นวาจะเปนจริง ผมกราบเรียน
ทานประธานวาพวกผมไมมีการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจแนนอน แตเพราะวันนี้ 
ไปที่ไหนใครก็วาบานเมืองวิกฤติ เจอพี่นองประชาชนที่ทุกขแสนสาหัสกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดํารงอยู เห็นภาพแมแตเกษตรกรที่เปนชาวนาปลูกขาวตองทุกขกับการที่ซื้อขาวแพง  
พบกับความทุกขของพี่นองใน ๓ จังหวัดภาคใตที่ยังมองไมเห็นแสงสวางปลายทางใด ๆ 
ทั้งสิ้นของการแกไขปญหา ผมกราบเรียนวาในสภาวะอยางนี้พวกกระผมฝายตรวจสอบ
ละเวนหนาที่ของตัวเองไมได และอยางที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะผูอาวุโสหลายทาน 
ชี้ใหทานประธานเห็นครับ เราไมไดมีเสียงมากพอที่จะไปลมทานละครับ แตเราจําเปน 
ที่จะตองใหพี่นองประชาชนเห็นวา ๔ เดือนที่ผานมาเปนความสูญเสียของประเทศชาติ
บานเมืองทั้งในเรื่องโอกาสและความเสียหายจริง  ๆ  อยางไร  ดวยเวลาที่จํากัด 
ผมกราบเรียนวาตลอดระยะเวลา ๓ วันที่ผานมากระผมภาคภูมิใจในการทําหนาที่ 
ของพวกเราทุกคน  ไดชี้ ให เห็นถึงความลมเหลวของการบริหารราชการแผนดิน 
ในหลายกระทรวง ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานความมั่นคง แมแต 
ทานนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ยั งยอมรับ เลยครับว าคําอภิปรายของสมาชิกของ 
พรรคประชาธิปตยหลายทานเปนประโยชน และหลายเรื่องซึ่งตลอดระยะเวลา ๔ เดือน 
ที่ผานมาทานมักจะกลาวตอบโตตําหนิพรรคฝายคาน วันนี้ทานกลับยอมรับแนวความคิด 
 



 ๗๕๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๓๔๘/๒ 
 
ของเรา ไมวาจะเปนกฎหมายแกไขปญหาภาคใต ไมวาจะเปนการแกปญหาเรื่อง 
ราคาขาวหรือปญหาอื่น ๆ ผมถือวาเพียงเทานี้ก็ไดเห็นความชอบธรรม ความถูกตอง 
ความสมเหตุสมผลของการทําหนาที่ของพวกเราในรัฐสภาแหงนี้ ผมขอบพระคุณ 
ทานประธาน ผมขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีที่ใหเราไดทําหนาที่ของเรา และไมวา 
ใครจะพูดถึงทานนายกรัฐมนตรีอยางไร ทานนายกรัฐมนตรีคงจําไดวาวันที่ทานแถลง
นโยบาย ผมบอกวาอยางนอยที่สุดผมเชื่อวาทานเติบโตมาจากที่นี่ ทานจะใหความสําคัญ
กับเวทีนี้ และไมวาคําตอบของทานนายกรัฐมนตรีจะเปนอยางไร ----------------------------- 
 
                                               - ๓๔๙/๑ 



 ๗๕๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๓๔๙/๑ 
 
ผมขอบคุณที่ทานไดเอาใจใสตอคําอภิปรายของพวกเราทุกคนและพยายามที่จะชี้แจง 
เร่ืองที่ผมจําเปนจะตองสรุปและใชเวลามากเปนพิเศษหนีไมพนเรื่องเขาพระวิหารครับ 
เพราะเรื่องนี้พวกกระผมในวันที่ยื่นญัตติตั้งใจที่จะยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เสียใจ
เพียงแตวาวันที่พวกกระผมทําญัตติเร่ืองนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไปลงนามไปแถลงการณรวมกับกัมพูชาเสียแลว ผมขอย้ําจุดยืนของพรรคประชาธิปตย
ครับวาเราตองการเปนเพื่อนบานที่ดีกับกัมพูชา เราตองการเปนสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ 
เราตองการเห็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความสงางาม มีประวัติศาสตรสมควรแก 
การอนุรักษเปนมรดกโลกไดรับการจดทะเบียนบนบรรยากาศผูที่ เกี่ยวของทุกฝาย 
ทั้ง ๒ ขางของพรมแดนที่เปนเพื่อนบานกันนั้นรวมกันสนับสนุนบริหารจัดการใหสมกับ
เปนมรดกโลก แตสิ่งที่เกิดขึ้นเปนความเสียหายในวันนี้ก็คือวา ความผิดพลาดในการ
ดําเนินการทําใหความขัดแยงจะเกิดขึ้นตอไปและความเสียหายที่เกิดขึ้น ในสวนของ 
พี่นองประชาชนคนไทยก็คือความสูญเสียในเรื่องของดินแดนอธิปไตย ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมจะใหความเปนธรรมเพราะผมทราบวาเมื่อผมพูดสรุปแลวเราก็ตอง 
ปดอภิปราย ในเร่ืองของเขาพระวิหารนั้นที่จริงมีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกัน จะไดไมตอง
เถียงกันอีกตอไป ขอที่ ๑ ก็คือวาเราตองยึดคําตัดสินของศาลโลก พ.ศ.๒๕๐๕ คําตัดสิน 
มี ๓ ขอ ขอที่เกี่ยวของกับเร่ืองของอธิปไตยของดินแดนนั้นคือขอที่ ๑ นั่นคือปราสาท 
พระวิหารนั้นเปนของกัมพูชา ผมอยากจะกราบเรียนวาทานรัฐมนตรีก็เห็นดวยกับผม  
ทานนายกรัฐมนตรีนั้น ทานประธานครับ กอนที่เราจะยื่นญัตติทานก็เห็นดวยกับผม  
เพราะทานออกรายการสนทนาประสาสมัคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ทานบอกวา 
อะไรครับ ตัวเขาพระวิหารดานที่งอกไปนี้เปนสวนของกัมพูชาเขา แลวทางเขากําลัง
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมเขาจะเลือกตั้ง เขาก็เอยกันวาเขาจะเอา 
เขาพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลก ที่ไหน ๆ เขาขึ้นมรดกโลก เราก็บอกแลววา 
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นเมื่อตอนไปพบกับคุณฮุนเซ็น คุณฮุนเซ็นบอกไมเปนปญหาหรอก
ถาเอาแตตัวอาคารไปขึ้นไมมีปญหา ปรากฏวาเมื่อกลับมาแลวทางฝายมรดกโลก 
เขาบอกตองขึ้นบริเวณพื้นที่ดวย ทางไทยบอกวาถาพื้นที่ดวยไทยตองขึ้นดวย 
 



 ๗๕๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๓๔๙/๒ 
 
เพราะพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ทับซอนอาคารเปนของกัมพูชา ไมไดมาทาทายนะครับวา  
ไหนบอกสิวาเราชนะคดีเมื่อป ๒๕๐๕ ทานพูดตรงกับที่พวกกระผมพูดคือของกัมพูชา 
คืออาคาร คือตัวปราสาท เสร็จแลวหลังจากนั้นเราก็ตั้งขอสงวน ขอสงวนซึ่งวันนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีบอกยังมีอยู แตรัฐมนตรีบอกหมดอายุความไปแลว ซึ่งเปนคําชี้แจง 
ที่สับสนเพราะวาเปนการแกตัวไปวัน ๆ แลววันนี้กระทรวงการตางประเทศยังไปซื้อ 
หนาหนังสือพิมพเต็มอีก ๑ หนาบอกวาหมดอายุความไมมีสิทธิจะสงวนสิทธิอีกแลว  
ไมตรงกับที่ทานนายกรัฐมนตรีพูด แตการสงวนสิทธินั้นคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น 
เขาจําเปนตองปฏิบัติตามศาลโลกใหได ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สันนิษฐานคิดเอาเองจะดวยเหตุผลกลใดผมไมทราบวา คณะรัฐมนตรีในป ๒๕๐๕  
หรือปไหนก็ตามมีอํานาจในการไปกําหนดเสนเขตแดนใหม ไมมีครับ ------------------------- 
 

           - ๓๕๐/๑ 



 ๗๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๕๐/๑ 
 
ไปอางเอาคําในหนังสือเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๐๕ วาจะไปกําหนด 
เขตบริเวณที่เกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตย ไมไปดูครับวามติ ครม. ที่ออกมาหลังจากนั้น
เขาตัดถอยคําตรงนั้นไปหมดแลวที่ผมตองใหทานรัฐมนตรีอานตอสภาเมื่อวานนี้ เสนที่ขีด
คือไมใชปราสาทนะครับ บริเวณปราสาทพระวิหารแปลเปนภาษาอังกฤษใหตรงกับ 
คําพิพากษาศาลโลกก็คือเทมเพิล แอเรีย (Temple area) ไมใชเทมเพิล (Temple)  
เพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลโลก แตทานมายึดตัวนี้ละครับอางวาเปนเสนเขตแดน 
แลวก็ตั้งโจทยเอาวาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกตราบใดที่กัมพูชาไมรุกล้ําเขามาในแนวเขต
ที่กําหนดในมติคณะรัฐมนตรีป ๒๕๐๕ นั้นแปลวาเราไมไดสูญเสียอะไรเพิ่มเติม ผิดครับ  
การขึ้นทะเบียนอนุรักษเปนมรดกโลก ในที่สุดกัมพูชาไดจัดทําแถลงการณรวมและสง 
ภาพนี้ซึ่งทานจะเรียกแผนที่หรือแผนผังก็ตาม ประกอบไปดวยการขีด เขาเรียกวา 
เขตปราสาท เขาไมเรียก บริเวณ และเขตอนุรักษหรือบัฟเฟอร โซน ทุกทิศ มีเลข ๒ ที่เขา
บอกวาเขาไปจัดการเองจะขึ้นไว มีเลข ๓ ตามแถลงการณรวมที่บอกวาประเทศไทย 
กับกัมพูชาจะตองไปตกลงรวมกันวาจะบริหารจัดการอยางไร พื้นที่ในภาพนี้จํานวนมาก
เปนดินแดนของประเทศไทย ผมอยากจะกราบเรียนวาถาหากวาเราสามารถดําเนินการ 
ไปขึ้นเปนมรดกโลกรวมกัน ปญหาจะไมมีเลยครับ แลวเราพยายามแลวจริงครับ 
เขาไมยอมเมื่อปที่แลว แตมติปที่แลวเขาบอกวาถาจะใหกัมพูชาไปขึ้นเพียงฝายเดียว
จะตองมีสิ่งที่เรียกวาการสนับสนุนอยางชัดแจงจากฝายไทยคือแอคทีฟ ซัพพอรต (Active 
support) กระทรวงการตางประเทศและเจาหนาที่เมื่อเขาพบวาพอเราไปดําเนินการเสนอ
ความคิดเห็นอะไรกัมพูชาไมรับเลย ไมยอมฟงเราเลย เขาก็เดินกลยุทธที่บอกวาแยกตัว
ออกมา ใชคําวา ดิสโซซิเอท (Dissociate) รุกไปในทางการเมืองระหวางประเทศเพื่อเร่ิม
หาคะแนนเสียงสําหรับประเทศที่มีตัวแทนเปนกรรมการอยูในมรดกโลกที่จะคัดคาน 
ในการประชุมที่กําลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ทําหนังสือประทวงที่ทานรัฐมนตรีบอก
ทานเห็นชอบหรือสั่งการก็แลวแตถูกตองครับ แตสิ่งที่เขายืนยันกลับมาก็คือบอกวา 
ไมมีการสนับสนุนไมไดแลว เพราะทานนายกรัฐมนตรีสมัครไดแสดงการสนับสนุนในวันที่
ไปพบกับสมเด็จฮุนเซน และยิ่งไปกวานั้นก็คือวาเขายังยืนยันดวยวามันไมมีพื้นที่ทับซอน  
 



 ๗๕๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๕๐/๒ 
 
เพราะพื้นที่ทั้งหมดในความคิดของเขาคือพื้นที่ของกัมพูชา ทานรัฐมนตรีบอกวา 
ทานตองฟงอธิบดีกรมสนธิสัญญาใครตอใคร เมื่อตอนค่ําขาวออกมาแลวนะครับ  
ทานไปใหการกับศาลปกครองวาทานบอกวาถาไทยไมแสดงความสนับสนุนลงนาม 
ในแถลงการณรวม ไมเชื่อครับวากัมพูชาจะสามารถไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
มรดกโลกได ทําไมอยางนี้ทานไมเชื่อบางครับ แลวทําไมเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองนี้
เปนเหตุบังเอิญหรืออยางไรถูกโยกยายออกจากตําแหนงไมวาจะเปนเลขาธิการ สมช. 
อธิบดีกรมสนธิสัญญาคนเกา และลาสุดก็คือกรรมการมรดกโลก ผมจึงจะบอกกับ 
ทานครับวาสิ่งที่ทานไปยอมรับในแถลงการณรวมหรือภาพนี้ครับ ----------------------------- 
 

- ๓๕๑/๑  
 



 ๗๕๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๓๕๑/๑ 
 
ทานกําลังซ้ํารอยหลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นในป ๒๕๐๕ ที่ศาลตัดสินใหเราแพคดี 
เพราะวาเราไปใหคนทําแผนที่มาให เขาสงมาใหเรา เรารับเรานิ่งเฉย เราบอกเราไมไดใช
เพื่อเปนการปกปนเขตแดน แตสุดทายเขาบอกวานั่นละคือการยอมรับกฎหมายปดปาก 
พื้นที่รอบ ๆ ตรงนี้ก็ รับไปแลววากัมพูชามีสิทธิในการมาทําแผนบริหารจัดการรวม  
ทั้ง ๆ ที่เปนเขตแดนไทย เพราะเรายึดถือสันปนน้ําและมีตัวปราสาทเหนือของสันปนน้ํา 
คือของเรา ใตคือของเขาบวกกับปราสาท และไมมีทางที่คณะกรรมการปกปนเขตแดน 
จะทําเรื่องนี้ไดเสร็จกอนกําหนดที่ทานไปตกลงกับเขาวาแผนเรื่องนี้จะตองเสร็จก็คือ 
อีก  ๒  ปขางหนา  แตวาที่นา เสียใจก็คือวาตรงนั้นคือการสูญเสียเรื่องอธิปไตย  
แตที่เขาขีดเสนรอบปราสาทมาทั้งหมด อะไรที่ไมใชตัวปราสาท ขอบทั้งหมดที่ออกมา 
แลวเขาก็ไปออกเปนพระราชกฤษฎีกาภายในดวย วันนี้เขาสามารถไปขึ้นทะเบียน 
เปนมรดกโลกในนามกัมพูชาแลวคือความสูญเสีย เสนตามมติป ๒๕๐๕ ทานตั้งเปนโจทย
ใหทุกคนตอบครับ ที่ทานอางในเร่ืองของกรมแผนที่ทหารหรือกองกําลังที่เกี่ยวของ  
แลวก็บอกวาเอกสารของพวกผมไมใชเอกสารขั้นสุดทาย ไมใชครับ ทานพยายาม
บิดเบือนประเด็น เขายอมรับวาที่ทางกัมพูชาตีเสนมาทั้งหมดนี้ไมเกินขอบเขตของ 
มติ ครม. ป ๒๕๐๕ ซึ่งกระผมกราบเรียนมาซ้ําแลวซ้ําเลาวาไมใชเขตแดน แตเกิน 
คําพิพากษาของศาลโลก เพราะศาลโลกใหเฉพาะตัวปราสาทไมมีการตีเสนขีดออกมา
มากไปกวานั้น แลวทานก็บอกวามันไมใชแคมติ ครม. พอผมบอกทานมติ ครม. ไปดูสิครับ
เขาแกถอยคําไมใหเปนไปอยางที่ทานพยายามใหคนเขาใจ เพราะไปเอาเอกสารเสนอ
ไมใชเอาตัวมติมาบอกกับสภา ทานก็เลยไปอางบอกวาเราใชแผนที่ตามเสนป ๒๕๐๕ 
แผนที่ฉบับนี้ครับที่ทานเรียกวา แอล ๗๐๑๗ ตรงกับของทานเลยครับ นี่ครับบริเวณ 
ที่มีปญหา ตรงนี้ครับเสนนี่ละครับเขาบอกวา เปนแนวพรมแดนระหวางประเทศ ผมพูด
อยางนี้ทานก็บอก ก็ทานบอกแลววาใช แตทานรัฐมนตรีทานดูแผนที่นี้แลวทําไม 
ทานไมอานใหครบ แผนที่ฉบับนี้ที่ทานอางวาไดกําหนดเปนแนวเขตพรมแดน เขาจะมี
ขอความเปนตัวหนังสือสีแดงขางลาง ผมขออนุญาตอานครับ แนวพรมแดนระหวาง
ประเทศในแผนที่ระวางนี้ตองไมถือกําหนดเปนทางการครับ ไมใช โดยประมาณ  
 



 ๗๖๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                นิวรา ๓๕๑/๒ 
 
ไมใชอาจคลาดเคลื่อน  ไมใชไมถือเฉย ๆ นะครับ ตองไมถือกําหนดเปนทางการ  
เวลาเขาเขียนถึงการแบงเขตภายในประเทศเขาบอกวาแสดงไวโดยประมาณ แตถาเปน
พรมแดนระหวางประเทศเขาบอกวาตองไมถือกําหนดเปนทางการ ผมไมไดสอบถาม
เฉพาะนักวิชาการ ผมสอบถามคนที่เขาเคยรับราชการอยูในกรมแผนที่ เขาก็บอก 
ผมมาเองครับวาแนวป ๒๕๐๕ คือแนวปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลโลก
ไมใชเสนเขตแดน แผนที่ฉบับนี้ก็ไมอาจกําหนดเสนเขตแดนได มติคณะรัฐมนตรีกําหนด
เสนเขตแดนไมได -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๕๒/๑ 
                       



 ๗๖๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๓๕๒/๑ 
 
สิ่งที่จะกําหนดเสนเขตแดนไดคือการทํางานของคณะกรรมการปกปน ชัดไหมครับ  
และที่นาเสียใจก็คือวาวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งทานนายกรัฐมนตรีอาจจะเริ่มกังวล
แลววาไปยอมรับอะไรเขา นี่กําลังแกถอยคําในมติคณะรัฐมนตรีวาไมใชแผนที่ครับ 
แผนผัง  ผมก็ไม เสียเวลาโต เถียงหรอกครับวาแผนที่หรือแผนผัง  ผมรูแตวารูปที่ 
ทานรัฐมนตรีไปเซ็นรับรองนอกจากการกําหนดขอบบริเวณที่เขาตีนี่นะครับ ทางกัมพูชา
เขาเขียนพิกัดไวเรียบรอยเลยครับจุดไหนพิกัดเทาไร มีเสนรุง เสนแวง มีเสนลาดชัน  
มีมาตราสวน  มีทิศ  ทานก็บอกวาก็ไม มี เสนพรมแดน  ทําไมไม มีทราบไหมครับ  
เพราะแผนที่นี้เปนแผนที่เดียวกันกับที่กัมพูชายึดถือในการตอสูคดีตั้งแตป ๒๕๐๕  
ซึ่งพรมแดนนั้นอยูเหนือของภาพที่ปรากฏครับ ความหมายก็คือสําหรับกัมพูชาตรงกับ
หนังสือที่เขาสงถึงทานวันที่ ๑๑ เมษายน ทั้งหมดนี้เขาถือวาเปนของเขาครับ ผมถึง 
กราบเรียนวาวันนี้คณะรัฐมนตรีคงพยายามที่จะบอกวา ผมฟงก็ไมชัดนะครับเพราะวา  
ทั้ง ๒ สัปดาหยังไมมีเอกสารแถลงขาววามติคืออะไร แตเวลานี้รัฐมนตรีบางทานเขาใจวา
ทานตองไปแกแถลงการณรวมนะครับ ผมก็บอกวามันจะแกไดอยางไรมันลงนามไปแลว 
มันสายไปแลว แตแนวทางเดียวที่จะตองทํากันในขณะนี้ก็คือตองบอกวาแถลงการณ 
รวมก็ดี  ภาพที่ปรากฏนี้ก็ดี  ตัวแทนของประเทศไทยไปลงนามไปยอมรับไมได มี 
ความยินยอมพรอมใจของพี่นองประชาชนคนไทย  ผมไมเ รียกรองใหเกิดปญหา 
ระหวางประเทศเพื่อนบานกันครับ แตวาการที่จะคัดคานไปถึงยูเนสโกถึงกรรมการ 
มรดกโลก กระบวนการทุกอยางจะตองชวยกันเดินครับ ที่นี่ผมก็เพียงเรียกรองให 
ผูแทนปวงชนชาวไทยทุกทานไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่ผมถือวาหนักหนาสาหัส 
และไมคาดคิดเลยครับวาในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้เราจะตองมาหาทางกอบกู
ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น ผมหวังผมรอวาพรุงนี้จะมีผูแทนปวงชนชาวไทยที่จะรักษา
ผลประโยชนของพี่นองประชาชนคนไทย ทานประธานครับ เวลาที่เหลืออีกเพียง ๗ นาที 
มีรัฐมนตรีหลายทานผมอยากจะกราบเรียนวาหลายเรื่องที่เราพูดในวันนี้แมแตรัฐบาล 
ก็ไมปฏิเสธ ความลมเหลวในการบริหารราชการแผนดินของรัฐมนตรีบางทาน ปรากฏวา 
 



 ๗๖๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       เบญจมาภรณ ๓๕๒/๒ 
 
ผูอภิปรายที่อภิปรายไดดีที่สุดคือทานนายกรัฐมนตรี นั่นคือกรณีของทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย ทํางานตอไมไดหรอกครับ ทานอาจจะไมคุนกับการเมืองครับ  
แตวาถาเปนบริษัทเอกชน ทานเปนผูจัดการฝายขาย กรรมการผูจัดการใหญบอก 
ทานทํางานไมไดตองใหคนอื่นทํางานแทน อยูตอไมไดครับ ผมไมมีเวลาที่จะมาตอบโต 
กับรัฐมนตรีเรียงตัว แตวากราบเรียนรวม ๆ วาหลายเรื่องที่เราไดชี้ใหเห็นก็คือวาสวนหนึ่ง
เปนความลมเหลวความบกพรองการแกปญหาความทุกขของประชาชน แตอีกหลายสวน 
มันนาเสียดายวามันเกิดจากแรงจูงใจที่เราเขียนไวในญัตติวาไปตอบแทนบุญคุณ 
ผูมีอํานาจในอดีต กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรมคิดถึงเรื่องการแตงตั้งโยกยาย 
เอาคนไปอยูในตําแหนงสําคัญ ๆ ที่จะตองดูแลเศรษฐกิจที่จะตองดูแลกระบวนการ
ยุติธรรมในวันนี้----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๕๓/๑ 
 



 ๗๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๕๓/๑ 
 
ไมนาเชื่อเลยวาเอาคนซึ่งมีปญหา มีขอครหา มีคดีติดตัวทั้ง ๆ ที่มีคนอีกมากมายที่มี
คุณสมบัติที่จะเปนตําแหนงเหลานั้นได สภาพอยางนี้ที่ผมกราบเรียนวามันไปไมได  
ผมกราบเรียนวาในสวนของทานนายกรัฐมนตรีนั้นผมก็ไมอยากจะใชวิธีการแบบโตวาที 
แตกราบเรียนวาวันนี้เราตองเดินไปขางหนาจริง ๆ การบริหารเศรษฐกิจแบบยังถอยที 
ถอยอาศัย ไมแนใจวาคนนี้มีฝมือหรือเปลา ตองเอาคนอีกกระทรวงมาคอยชวยดูแล  
การเปลี่ยนแปลงทิศทางสัญญาณรายวันมันไมไดหรอกครับ ถาเรามองไปขางหนา 
แลวเห็นวิกฤติพลังงานอาหารซึ่งเคยเปนโอกาสแลวทานเปลี่ยนเปนวิกฤติและปญหา 
อ่ืน  ๆ  รออยูขางหนา มันไปไมไดหรอกครับ ในวันที่ เราตองการความสมานฉันท  
แตวาทานยังไมยอมรับวาความวุนวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะวาประชาชนยอมรับไมได
กับการที่ไมปลอยใหกระบวนการยุติธรรมทํางาน การเดินหนาไปตามระบบระเบียบ 
แบบแผนของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ปญหาทั้ งหลายเหล านี้ ผมถึ งกราบเรี ยนว าผมปรารถนาเพียงแค มันน าจะ มี 
ความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแลวผมจะเปนฝายคานตอ ไมเปนไรหรอกครับ แตผม
อยากใหโอกาสคนไทย ประเทศไทยบาง อยากไดรัฐบาลที่ประชาชนเชื่อม่ันแกไขปญหา
เศรษฐกิจได อยากไดรัฐบาลที่ไมชวนทะเลาะกับประชาชน อยากไดรัฐบาลซึ่งมาจาก 
การเลือกตั้งแลวรักษาประชาธิปไตยดวยการเคารพหลักการพื้นฐานตาง ๆ ทั้งหมด  
แต ๔ เดือนที่ผานมามันพิสูจนแลวครับวาทานทําตรงกันขาม จากที่เคยหวังวันนี้ผมเชื่อวา
พี่นองประชาชนไมไดคาดหวังอีกแลว รายไดเพิ่มขึ้น ๔ เทา รายจายลดลง ๔ เทา 
ประชาชนรักใครกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี วันนี้คิดแคเพียงวาจะอยูรอดกันไป 
หรือเปลา  จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได ไหมในวันที่ผู มี อํานาจยังสง เสียงดัง  ๆ  
ชวนประชาชนทะเลาะตลอดเวลา ทานประธานที่เคารพ ผมจึงอยากจะกราบเรียนสรุปวา 
พวกกระผมเห็นวาหลายเรื่องที่เสียหายอยูนี่เพราะวาทานมัวแตมุงตอบแทนบุญคุณ 
ของผูมีอํานาจในอดีต ทานนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบเสียงดังฟงชัดวาทานไมเปน 
หนี้บุญคุณใคร แตคนคนนั้นตองเปนหนี้บุญคุณทาน ผมกราบเรียนทานประธานวา  
มาคิดดูอีกทีนาจะใชครับ เพราะ ๔ เดือนที่ผานมาทานทําใหเขาลนเหลือ 
 



 ๗๖๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๕๓/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขออภัยทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เหลือเวลาใหผมสักครึ่งนาทีดวยนะครับ  
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานทําใหเขา
ลนเหลือครับ วันนี้ทานถึงกลาประกาศวาเขาเปนหนี้บุญคุณทานแลว กระผมเพียงแต 
จะสรุปวาวันนี้บุญคุณระหวางกันสวนตัวทางการเมืองไมมีเวลาอีกตอไปแลวครับ 
สําหรับคนไทยและประเทศไทย วันนี้ถึงเวลาที่เราจะไดรัฐบาลที่มาตอบแทนบุญคุณ 
คนไทยทั้งประเทศและบรรพบุรุษไทย กระผมไมไววางใจทานและรัฐมนตรีทั้ง ๗ ทาน 
ตามญัตติไมไววางใจครับ กราบขอบพระคุณครับ   
 

                                                                                                              - ๓๕๔/๑ 
 



 ๗๖๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๕๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ บัดนี้การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลว
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ กําหนดไววา การอภิปราย 
ไมไววางใจนั้นจะลงมติในวันเดียวกันที่สิ้นสุดการอภิปรายไมได เพราะฉะนั้นผมจะขอ 
นัดประชุมเปนวันศุกรที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เพื่อทําการลงมติในญัตตินี้ครับ  
ขอปดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๙ นาฬิกา 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๖ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 

วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
--------------------------- 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา       นายจเร พนัธุเปรื่อง        รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
        นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
  นางสุจิตรา อรุโณ     ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
      นางสติมา จนัทรไพจิตร    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
      นางสันทนา ทรัพยพูนผล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
     นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๔) 
  นางสาวกมลทิพย บุญรอดฤทธิ์    นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  
      นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล      นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  
      นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ     นางดวงใจ ม่ันคงดี  
     นางนิวรา คํางาม      นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางจีรนุช มานะกอบการ 
  นางวันทนา วงษชมภ ู   นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 




	รายงานการประชุม (หน้า ๖๐๑ ถึง ๗๖๕)



